
ราคา 30 บาท

สวส.สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เร่งแก้ ม.48 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน SE

อรมน ทรพัย์ทวีธรรม

ปีที่ 18 ฉบับที่ 424 ปักษ์หลังเดือนมีนาคม วันที่ 16-31 มีนาคม 2567

กรมชลประทานเร่งพัฒนาแหล่งจ่ายน�้า
ศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่

กรมชลประทานเร่งรัด ติดตามการศึกษาหารูปแบบ
ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคลองบางไผ่และสาขา รองรับ
การเตบิโตศนูย์ธุรกจิ EEC และเมอืงใหม่น่าอยู่อจัฉรยิะ

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำร
โครงกำร กรมชลประทำน กล่ำวภำยหลงัลงพืน้ทีต่ดิตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบ
รำยละเอยีดอำคำรกักเก็บน�ำ้ ในล�ำน�ำ้คลองบำงไผ่และสำขำ 
ณ บรเิวณอ่ำงเกบ็น�ำ้คลองบำงไผ่  อ.บำงละมุง จ.ชลบรุ ีว่ำ 
ตำมทีก่รมชลประทำนได้ว่ำจ้ำงมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
จัดท�ำโครงกำรศกึษำฯ เพือ่ทบทวนศกัยภำพของปรมิำณน�ำ้ 
ทีไ่หลผ่ำนพ้ืนทีโ่ครงกำร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในกำร
พัฒนำรูปแบบที่เหมำะสม
กบัพืน้ที่
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สุรชาติ มาลาศรี

รับมือภัยแล้งตามหลัก “อีสท์ วอเตอร์”
บริหารต้นทุนน�้า/ส่งน�้าผ่านโครงข่ายท่อ

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
บริษัท จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก จ�ำกัด 
(มหำชน) หรอื อสีท์ วอเตอร์ หนึง่ในบรษิทัยกัษ์ใหญ่ท่ีบรูณำกำร 
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำดิบผ่ำนท่อส่งน�้ำขนำดใหญ่ อย่ำงเป็น
เอกภำพให้แก่ภำคอตุสำหกรรมและภำคอปุโภคบริโภค กล่ำว
ถงึแผนกำรด�ำเนนิงำนในปี 2567 ว่ำ อีสท์ วอเตอร์ เดนิทำงมำ
ถงึปีท่ี 30 มกีำรเปล่ียนแปลงท่ีจะต้องด�ำเนินธุรกิจและพฒันำ
ต่อไปในเรือ่งของน�ำ้ แม้ภำรกจิของเรำกค็อื ภำรกิจในเรือ่งทีท่ำง 
รฐับำลมอบหมำยให้ คือ กำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ทำงภำคตะวนัออก 
ที่ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่โครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเล 
ตะวนัออก หรอื Eastern Seaboard Development Program (ESDP)  

จนถงึปัจจบุนั ทีเ่รยีกว่ำ ออีซีเีขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออก  
หรือ EEC 

โดยบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรน�ำ้ในพืน้ท่ี EEC นี ้เป็นภำรกจิ 
ทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มนี�ำ้เพียงพอในต้นทุนทีเ่หมำะสมและมี
ปริมำณน�ำ้ทีจ่ะน�ำไปใช้งำนในพืน้ทีโ่ดยไม่ขำดแคลน ซึง่กำรพฒันำน้ัน 
ในส่วนของกำรเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ อสีท์ วอเตอร์ สำมำรถที่
จะปรบัตัวและด�ำเนนิธรุกจิต่อไปได้ จงึอยำกจะให้ผูใ้ช้น�ำ้และ
ผูถ้อืหุน้ของ อสีท์ วอเตอร์ มคีวำมเชือ่มัน่ว่ำ เรำยังมีแผนกำร
ที่จะด�ำเนินกำรในเรื่องของธุรกิจเดิมก็คือ กำรจัดหำน�้ำดิบ 
ต่อไปอย่ำงมั่นคง และจะมี
กำรพัฒนำไปเร่ือยๆ 

เชิดชาย ปิติวัชรากุล 
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“พิพัฒน์” มอบนโยบาย
บอร์ด สปส. ปั๊มรายได้กองทุนฯ

 ปีละ 120,000 ล้านบาท

คณุภาพชวีติ
บพท.จับมือ ทม.พนัสนิคม

โชว์โฉม “PLAY พนัสนิคม” 
นวัตกรรมสร้างสรรค์เมือง

ท้องถ่ินไทย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ3 7

12

รมว.พิมพ์ภัทรา ชู ‘ดีพร้อม’ และ SME D Bank 
หนุนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ “อาเซียน ฮาลาล ฮับ”

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 

เดนิหน้ำขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมฮำลำลไทย 

สูต่ลำดโลก เร่งเครือ่ง “อาเซียน ฮาลาล ฮับ”  

(ASEAN Halal Hub) ชกูลไกบรูณำกำร 

ใช้ศกัยภำพหน่วยงำนภำยใต้สงักดั เช่ือมต่อ

จุดเด่นวัตถุดิบและกำรผลิตในพื้นที่ ปลื้ม

โมเดลควำมส�ำเรจ็ ดพีร้อม จบัมอื SME D 

Bank ผ่ำนกำรขยำยเครอืข่ำยควำมร่วมมอื 

(DIPROM Connection) พร้อมช ู“รือ้ ลด 

ปลด สร้าง” หนนุโรงแปรรูปเนือ้โคมำตรฐำน

ฮำลำล  จ.ชมุพร เข้ำถงึแหล่งเงนิทนุ พร้อม

สร้ำงโอกำสให้กบัธรุกจิฮำลำลและเกษตรกร

ผูเ้ลีย้งโคในพืน้ท่ีภำคใต้และทัว่ประเทศ โดย

คำดว่ำจะสร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรได้กว่ำ 

10,000 ล้ำนบำท และกระตุ้นมูลค่ำทำง

เศรษฐกจิโดยรวมกว่ำ 24,000 ล้ำนบำท

“น�า้” เป็นสิง่ท่ีมคีวามความส�าคญักบัมนุษย์ และยงัช่วยในการขับเคล่ือนของเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม  
รวมถงึทศิทางการเตบิโตของประเทศ การบรหิารจดัการน�า้ให้พอเพยีง พอใช้ จงึเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างย่ิง โดยเฉพาะ 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หรือ EEC
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หลงัการจดัต้ัง ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ
เพือ่สงัคม (สวส.) เมือ่ พ.ศ. 2562 การขบัเคล่ือน
วสิาหกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise: SE)  
และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กลายเป็นเรื่องใหม ่

ที่น่าต่ืนเต้น มีวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
เกิดข้ึนในหลายจงัหวดั แม้ในปัจจบุนั 
องค์กรเหล่านัน้สามารถด�าเนนิกจิการ 
ต่อไปได้ แต่กด็เูหมือนว่า ไม่โชตช่ิวง
ชัชวาลอย่างทีเ่คยคาดหวงั ถงึเวลาแล้ว 
ที่ภาครัฐต ้องให ้การสนับสนุน 
อย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั

ดร.ธนพพิฒัน์ วธิชูลีุโชติ
นายก อบต.หน้าพระลาน จงัหวดัสระบรุี

20

วิจัย อัมราลิขิต

 นภา เศรษฐกร



ท้องถ่ินไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 424 วันที่ 16-31 มีนาคม 2567

18

2 

“น�้า” เป็นสิ่งที่มีความความส�าคัญกับมนุษย์ และยัง
ช่วยในการขบัเคลือ่นของเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม รวมถงึ 
ทิศทางการเติบโตของประเทศ การบริหารจัดการน�้า 
จึงเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก หรอื EEC 

บรษิทั จดักำรและพัฒนำทรพัยำกรน�ำ้ภำคตะวันออก จ�ำกัด  
(มหำชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ 
ที่บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำดิบผ่ำนท่อส่งน�้ำขนำดใหญ่
อย่ำงเป็นเอกภำพให้แก่ภำคอุตสำหกรรมและภำคอุปโภค
บริโภค ท�ำให้ภำคตะวันออกกลำยเป็นต้นแบบกำรบริหำร
จดักำรน�ำ้ทีส่มบรูณ์ของประเทศไทย

ส่วนกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้คดิว่ำสำมำรถทีจ่ะปรบัตวั 
และสำมำรถด�ำเนนิธรุกจิต่อไปได้ เพรำะฉะนัน้ในส่วนของธุรกิจเอง 
อยำกจะให้ผู้ใช้น�ำ้และผูถ้อืหุน้ของอสีท์ วอเตอร์ มคีวำมเชือ่มัน่
ว่ำ เรำยงัมีแผนกำรท่ีจะด�ำเนนิกำรในเรือ่งของธรุกจิเดมิก็คอื 
กำรจดัหำน�ำ้ดบิต่อไปอย่ำงมัน่คงและจะมีกำรพฒันำไปเรือ่ยๆ 

 การพัฒนาธุรกจิในอนาคต
อี กส ่ วนหนึ่ ง จ ะมี ก ำ รพัฒนำธุ ร กิ จ ใน เรื่ อ งของ 

น�ำ้อตุสำหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ปัจจบุนัคณุภำพน�ำ้ในภำคตะวนัออก 
เริ่มมีคุณภำพที่ถูกปนเปื้อนโดยชมชุน โดยโรงงำน เข้ำมำ 
เพรำะฉะนัน้คณุภำพน�ำ้ดบิท่ีเปลีย่นแปลงไปตำมฤดูกำล และ 
เปล่ียนแปลงโดยกำรทีมี่ชมุชน มีโรงงำนเข้ำมำ ท�ำให้คุณภำพน�ำ้ 
แย่ลง ผูใ้ช้น�ำ้จงึต้องกำรให้มกีำรกำรนัตีหรอืประกนัคณุภำพน�ำ้ 
ตรงนี้ จึงคิดว่ำเป็นสิ่งที่เรำจะต้องให้บริกำร และเป็นโอกำส
ในเรื่องของธุรกิจที่นอกเหนือจำกกำรขำยน�้ำดิบที่ไม่สำมำรถ
ประกนัคณุภำพน�ำ้ได้ กจ็ะมำเป็นน�ำ้อตุสำหกรรมท่ีบ�ำบัดแล้ว 
และส่งให้อตุสำหกรรมในคณุภำพทีก่ำรนัตไีด้ 

และอกีส่วนหนึง่ทีจ่ะสนบัสนนุนโยบำยรฐับำลกค็อื กำร
ท�ำน�ำ้ประปำดืม่ได้ส�ำหรบัชุมชน ส�ำหรบัชำวบ้ำนทัว่ประเทศ
ทัง้ในโครงข่ำยของกำรประปำส่วนภมูภิำค และโครงข่ำยของ 
ประปำท้องถิ่น เพื่อลดภำระประชำชนในกำรที่จะต้องไปซื้อ 
น�ำ้ดืม่ จงึเป็นโอกำสทำงธรุกจิทีท่ำงบรษัิทเองจะด�ำเนนิกำรไปด้วย  
และอำจจะไม่ได้มองเฉพำะในส่วนของผูใ้ช้น�ำ้ทีเ่ป็นประชำชน
อย่ำงเดยีว อำจจะเป็นในส่วนของชมุชนเองด้วย ท้ังทีอ่ยูอ่ำศัย 
โรงงำน เป็นคอนโด อำจจะขยำยธรุกจิไปทำงด้ำนนี้

 บรหิารต้นทนุน�า้กับการส่งน�า้ผ่านโครงข่ายท่อส่งน�า้
 ปี 2567

สถำนกำรณ์น�ำ้ปี 2566 ต่อเนือ่งมำถงึปี 2567 โดยภำพรวม 
อยู่ใจเกณฑ์ที่ดี เพียงพอต่อกำรใช้งำน โดยเฉพำะในส่วน 
ของพื้นที่ระยองมีปริมำณน�้ำประมำณเกือบ 90% ก็ถือว่ำ 
เพยีงพอ ส่วนจงัหวดัชลบรีุ ยงัคงมปีระเด็นเรือ่งสถำนกำรณ์น�ำ้ 
ยงัไม่เพยีงพอมำกนกั อยูช่่วง 60-70% ถอืว่ำอยูใ่นข่ำยทีเ่ฝ้ำระวงั 
อสีท์ วอเตอร์ เอง กจ็ะต้องบรหิำรจัดกำรน�ำ้ในส่วนของ 2 พ้ืนทีน่ี้  
โดยในส่วนของระยอง ชลบุร ีให้มปีรมิำณน�ำ้ทีเ่พยีงพอต่อกำร
ใช้งำนตลอดปี 2567 

อีกส่วนหน่ึงที่เรำให้บริกำรอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทรำ จะมี
ปัญหำช่วงหน้ำแล้ง คือช่วง ม.ค. ก.พ. น�ำ้ในแม่น�ำ้บำงปะกง 
ส่วนใหญ่จะกร่อยหรอืเค็ม อีสท์ วอเตอร์จะมีกำรส่งน�ำ้จำกชลบรุี 
ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสระเกบ็น�ำ้ของเรำเอง และในอ่ำงบำงพระส่งกลบั 
ไปทีฉ่ะเชงิเทรำ ในประปำบำงปะกง และประปำฉะเชงิเทรำ ซึง่ 
ตรงนีจ้ะต้องมีกำรบรหิำรควบคู่กันไปให้ปี 2567 มนี�ำ้เพียงพอ
ตลอดฤดแูล้งนี้

 แนวทางการเฝ้าระวงัเรือ่งน�า้ทีจ่ะเกดิผลกระทบภัยแล้ง
นำยเชดิชำย กล่ำวว่ำ ในส่วนของกำรเฝ้ำระวงัด้ำนน�ำ้นัน้  

ส่วนพื้นที่ระยองอำจจะต้องมีกำรผันน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำ 
ประแสร์ผ่ำนทำงคลองใหญ่ ไปทีห่นองปลำไหล เพ่ือให้ต้นทนุน�ำ้ 
ในจังหวัดระยองมีเพียงพอ และทำงระยองเองก็จะสำมำรถ 
ส่งน�ำ้ไปใน 2 ทำงคือ 1) ก็คือไปในทำงมำบตำพุดสตัหบี และ 
2) ส่งไปทำงหนองค้อแหลมฉบงั ตรงนีห้ำกในต้นทนุน�ำ้ทีไ่ปเกบ็ 
ไว้ทีห่นองปลำไหลเพียงพอ ใน 2 พ้ืนทีน่ีก้น่็ำจะมปีรมิำณน�ำ้ 
ทีเ่พยีงพอในช่วงแล้งนี ้ส่วนพืน้ทีฉ่ะเชงิเทรำจะต้องเอำน�ำ้ทีก่กั
เกบ็ไว้ในช่วงทีน่�ำ้หลำกในปลำยปี ส่งจ่ำยกลับไปทีฉ่ะเชงิเทรำ 
บำงปะกง ต่อไป โดยจะมกีำรส่งน�ำ้จำกพ้ืนทีท่ีม่นี�ำ้มำก ไปสูท่ี่มี
น�ำ้น้อย ซึง่หลกัๆ จะเป็นทีช่ลบรุแีละฉะเชงิเทรำทีม่ปัีญหำเรือ่ง
น�ำ้ นอกจำกนี ้จะมกีำรสบูน�ำ้กลบัร่วมกบักรมชลประทำน และ
สบูกลับไปทีว่ดัระหำรไร่ ประแสร์ จะมกีำรกักเกบ็น�ำ้

 เตรยีมรบัมือผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนโีญ
ปรำกฏกำรณ์เอลนโีญ คือสถำนกำรณ์ภัยแล้ง ซึง่คำดกำรณ์

ว่ำจะเกิดในปี 2566 มำกทีสุ่ด แต่โชคดีทีช่่วงสถำนกำรณ์ปลำยปี
มฝีนตกลงมำถอืว่ำโชคด ีท�ำให้ปรมิำณน�ำ้ในช่วงเดอืน ก.ย. ต.ค. 
พ.ย. มีน�ำ้เข้ำมำมำกท�ำให้สถำนกำรณ์น�ำ้ดีขึน้ โดยเฉพำะจงัหวดั 
ระยอง แต่ชลบุรีและฉะเชิงเทรำน�้ำยังไม่ค่อยไหลเข้ำ ท�ำให้
ระยองเป็นต้นทนุน�ำ้ทีด่ ีทัง้นีใ้นปี 2567 นี ้สภำวะอำกำศมีกำร 
ประมำณกำรว่ำสภำวะเอลนีโญ หรือภำวะภัยแล้งน่ำจะ 
ใกล้เคยีงเข้ำสูส่ภำวะปกต ิคือมปีรมิำณน�ำ้ฝนเฉลีย่ไม่ได้มำกหรอื 
น้อยเกินไป ซึง่น่ำจะเป็นสัญญำณทีด่ว่ีำในปี 2567 นี ้ น่ำจะมี
ปรมิำณน�ำ้ทีถ่กูต้องตำมฤดูกำล น่ำจะเพียงพอ อย่ำงไรกต็ำม 
เรำกย็งัคงจะไม่ประมำททีจ่ะเฝ้ำระวงั ถ้ำตวัต้นทนุน�ำ้เริม่ต�ำ่ลง
กค็งจะต้องมมีำตรกำรต่ำงๆ ทีเ่พ่ิมจำกท่ีได้วำงไว้

 แผนก่อสร้างท่อส่งน�า้และส่งน�า้เข้าในพืน้ที ่EEC
ส�ำหรับโครงข่ำยของท่อส่งน�ำ้อสีท์ วอเตอร์ จะส่งเข้ำ EEC 

ทั้งหมด ปริมำณ 270 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และคำดว่ำ 
ปี 67 นี้ จะมีผู้ใช้น�้ำเพิ่มเติมขึ้นมำที่ในส่วนของน�้ำดิบและ 
น�ำ้อตุสำหกรรม

นอกจำกนี้ อีสท์ วอเตอร์ ยังมีแผนก่อสร้ำงที่มำเป็น
ระยะยำวและก�ำลงัด�ำเนนิกำรกนัอยู ่ เช่น กำรสบูผนัน�ำ้จำก
คลองหลวงมำชลบุรี ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและอยู่ใน
ระหว่ำงกำรขออนญุำตเข้ำพืน้ที ่เพือ่ทีจ่ะด�ำเนนิกำรให้เสรจ็ ซึง่
ถ้ำด�ำเนนิกำรแล้วเสรจ็ จะได้ต้นทนุน�ำ้เพ่ิมข้ึนประมำณ 20 ล้ำน 
ลกูบำศก์เมตรต่อปี เข้ำมำเพ่ิมเตมิ เมือ่ปี 2566 มอ่ีำงเกบ็น�ำ้ 
ทบัมำ ทีเ่ข้ำมำในระบบประมำณ 40-50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็น
ส่วนอ่ำงเกบ็น�ำ้ทีเ่รำพฒันำขึน้เอง ส่วนโครงข่ำยท่อมกีำรวำง
เพ่ิมเติมจำกกำรทีเ่รำจะต้องโอนท่อธนำรกัษ์เดิมให้ทำงธนำรกัษ์ 
เรำก็มกีำรวำงท่อเสรมิเข้ำมำอกี 2 เส้นหลกั คือ 

โครงกำรท่อส่งน�ำ้ดิบหนองปลำไหล-หนองค้อ-แหลมฉบงั 
ในพ้ืนที่จังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี สำมำรถรองรับกำร 
ส่งน�ำ้ได้ 350,000 ลบ.ม./วนั มำกกว่ำเดมิ ท�ำให้ส่งน�ำ้ไปให้พืน้ที่
ชลบรุ ี ได้อย่ำงเพียงพอ เพ่ือรองรบัควำมต้องกำรน�ำ้ทีเ่พ่ิมขึน้
หรอืในกรณเีกดิภยัแล้ง เพือ่แก้ปัญหำภยัแล้งอย่ำงยัง่ยนื ควำม 
ยำวกว่ำ 57.1 กิโลเมตร โดยเช่ือมต่อกับท่อส่งน�้ำสำยหลัก 
ประแสร์-หนองปลำไหลเดมิของอสีท์ วอเตอร์ ส่วนอกีเส้นหนึง่ 
ทีว่ำง คือโครงกำรก่อสร้ำงท่อส่งน�ำ้ดิบมำบตำพุด-สัตหบี จงัหวดั
ชลบรุ ีเพิม่ศกัยภำพในกำรส่งน�ำ้ให้แก่ภำคอปุโภค บรโิภค และ

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิูต่ะเภำ ควำมยำวกว่ำ 27 กิโลเมตร 
โดยเช่ือมต่อระบบท่อส่งน�ำ้หนองปลำไหล-มำบตำพดุ เส้นที ่2  
ซึง่กำรจดักำรทัง้หมดจะใช้งบประมำณอยูท่ีป่ระมำณ 5,400 
ล้ำนบำท

 การมส่ีวนร่วมกบัท้องถิน่ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชน
ตลอดระยะเวลำ 30 ปี อีสท์ วอเตอร์ มีโครงกำรที่ท�ำ

มำอย่ำงต่อเนื่อง ได้มีกำรจัดสรรวงเงินงบประมำณจำกส่วน
ที่เป็นก�ำไรให้ทำงพ้ืนที่อยู่แล้ว เช่น กำรพัฒนำท้องท่ี และ
สนบัสนนุกองทนุน�ำ้ให้กบัทำงต้นน�ำ้ท่ีเรำสบูน�ำ้ เช่น ประแสร์  
หรือทำงบำงปะกง โดยจะมีกำรจ่ำยเงินเข้ำทุนกองทุนน�้ำ 
ให้กับพ้ืนที่เป็นจ�ำนวน 10 สต.ต่อลูกบำศก์เมตร และมี
โครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกำรปลูกป่ำ เป็นต้น ซึ่ง
กำรปลูกป่ำก็จะมีกำรจัดตั้งกองทุนปลูกป่ำขึ้นมำเพื่อที่จะ
สำมำรถให้มีผู้ดูแลต่อเพ่ือให้ต้นไม้ที่ปลูกคงอยู่ตลอดไป มี
กำรสร้ำงอำชีพให้กับชุมชน อบรม ปลูกฝังให้เยำวชนรู้จัก
คุณภำพน�้ำ มีกำรอบรมนักสืบสำยน�้ำเพื่อให้ทรำบถึงที่มำ
ของต้นน�ำ้มำอย่ำงไร กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้เป็นอย่ำงไร และ
จะอนรุกัษ์น�ำ้ไว้อย่ำงไร และร่วมกับวทิยำลยัเทคนคิเพือ่ทีจ่ะ
ผลิตต้นแบบเครื่องบ�ำบัดน�้ำเสีย เครื่องเติมอำกำศ และน�ำ
ไปทดลองทีโ่รงเรยีนให้เด็กได้เหน็คณุค่ำกำรบ�ำบดัน�ำ้ทีจ่ะน�ำ
มำใช้ใหม่ได้ ส�ำหรบัท่อส่งน�ำ้ทีผ่่ำนชุมชน เรำได้เปิดให้ชมุชน 
ได้ใช้น�้ำได้ในกรณีที่เป็นภัยแล้งหรืออุปโภคบริโภคจ�ำนวน  
19 ชมุชนตลอดแนวท่อ

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
อีสท์ วอเตอร์ กล่ำวถึงแผนกำรด�ำเนินงำนในปี 2567 ว่ำ  
อสีท์ วอเตอร์ เดนิทำงมำถงึปีที ่30 มกีำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะต้อง
ด�ำเนินธรุกจิต่อไปในเรือ่งของน�ำ้ทีต้่องพัฒนำต่อไป แม้ภำรกิจ
ของเรำก็คือภำรกิจในเร่ืองท่ีทำงรัฐบำลมอบหมำยให้ คือใน
เรือ่งของกำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้ทำงภำคตะวนัออกทีส่นบัสนนุ
มำต้ังแต่โครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
หรอื Eastern Seaboard Development Program (ESDP) 
จนถงึปัจจบุนั ทีเ่รยีกว่ำ ออีซีเีขตพฒันำพเิศษภำคตะวันออก 
หรอื EEC อสีท์ วอเตอร์ กย็งัมบีทบำทในกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้ 
ตรงนีอ้ยู ่เพรำะฉะนัน้ยังคดิว่ำตรงนีเ้ป็นภำรกจิทีจ่ะต้องด�ำเนนิกำร 
เพื่อให้มีน�้ำเพียงพอในต้นทุนท่ีเหมำะสมและมีปริมำณน�้ำ 
ทีไ่ม่ขำดแคลนส�ำหรบัพืน้ท่ี  EEC ในกำรพฒันำ

รบัมือภยัแลง้ตามหลักของ “อีสท ์วอเตอร”์
บรหิารต้นทนุน�า้กบัการสง่น�า้ผา่นโครงขา่ยทอ่สง่น�า้

เชดิชาย ปิตวิชัรากลุ 

>> ต่อจากหน้า 1 <<

สวส.สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เร่งแก้ ม.48 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน SE

สวส.ก�ำลงัเดินหน้ำในภำรกจิส�ำคัญจะมอียู ่5 อย่ำง ได้แก่ 
กำรประชำสมัพนัธ์ กำรตลำด พฒันำเทคโนโลย ีทนุ และควำม
ร่วมมอืกบัต่ำงประเทศ เท่ำทีร่วบรวมข้อมลูประเภทกจิกรรม 
มมีำกถงึ 18 อย่ำง ท่ีส�ำคญัเรำต้องมเีครอืข่ำยพำร์ตเนอร์ เพือ่ให้ 
วสิำหกจิทีม่ำจดทะเบยีนต้องมคีวำมก้ำวหน้ำไปด้วย  สวส.ไป 
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง ที่มีแผน ได้ท�ำเอ็มโอยู  

อตัลกัษณ์ 3 อย่ำง ท่ีโลกก�ำลงัพดูถงึมำกคอื สินค้ำแบบยัง่ยนื 
สินค้ำแบบรักษ์โลก แล้วสุดท้ำยสินค้ำแบบออร์แกนิก ยังมี
วสิำหกจิเพือ่สงัคมอกีหลำยแห่งทีม่คีวำมก้ำวหน้ำและเตบิโต
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น สมุทรสำครพัฒนำเมือง ที่ ต.ท่ำฉลอม 
จ.สมทุรสำคร  ฟำร์มแดรีค่วนี ทีป่ำกช่อง จ.นครรำชสมีำ และ
บรษัิทสยำมเอเบิล อนิโนเวชัน่ ที ่จ.สพุรรณบุร ีเป็นต้น

และทีเ่ป็นข่ำวดอีกีประกำร สวส.ก�ำลังร่วมมอืกับมลูนธิิ 
ยนูสุ องค์กรไม่แสวงหำก�ำไรชัน้น�ำระดบัโลก ทีมี่ควำมช�ำนำญ
ในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ธรุกจิเพือ่สงัคม ช่วยแก้ปัญหำสงัคม

ให้ขยำยตวัได้มำกขึน้ทัง้ในเชงิปริมำณ คุณภำพ และขดีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนั”

นอกจำกนี ้บทบำทส�ำคญัของ สวส. จะเตมิเตม็ให้วสิำหกจิ
เพือ่สงัคมมกีำรพฒันำเติบโตและก้ำวหน้ำ ไปพร้อมๆ กบักำร
ท�ำประโยชน์เพือ่สังคมไปด้วย คอืกำรสนบัสนนุให้กูเ้งินจำก
กองทุน สวส.เอง ซึ่งขณะนี้ก�ำลังเร่งจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
วสิำหกิจเพือ่สังคม ซึง่จะสนบัสนุนใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 
1. แบบกูย้มื 2. แบบให้เปล่ำ และ 3. เสนอเป็นโครงกำร แต่
ขณะนีร้ะบบของกำรปล่อยกู้ของ สวส. ยงัไม่สมบรูณ์ ทัง้เรือ่ง 
กองทุนและขั้นตอนต่ำงๆ ซึ่งคำดว่ำจะมีควำมสมบูรณ ์
ไม่นำน ขณะนีท้ำง สวส. ได้ขอให้มกีำรแก้ไขกฏหมำยในมำตรำ 48  
ที่ว่ำสำระคือขอสนับสนุนจำกภำครัฐ จะขอเป็นก้อนเดียว  
แล้วมำจดักำรเรือ่งดอกผลเพ่ือควำมมัน่คงขององค์กร ซึง่เรือ่งนี ้
อยูใ่นสภำแล้วด้วย

แต่ในระหว่ำงนี้ ก็ต้องหำแหล่งทุนอื่นๆ ไปด้วย ซ่ึงได้
มีแนวทำงเวลำนี้แหล่งหลักๆ คือ 1. แหล่งเงินจำกบรรษัท
ประกันสินเช่ืออตุสำหกรรมขนำดย่อม หรอื บสย. และ 2. จำก
ส�ำนกังำนนวตักรรมแห่งชำติ หรือ NIA นัน่คอืหำกวสิำหกจิเพือ่
สังคมไหนต้องกำรทนุในกำรด�ำเนนิธรุกิจเพือ่สงัคม ต้องเข้ำไป
ทีศ่นูย์ทีเ่รยีกว่ำ “ไฟแนนเชยีล คลนิกิ”  จะท�ำหน้ำทีอ่บรม ให้
ควำมรู้เก่ียวกับทนุทีจ่ะต้องน�ำไปด�ำเนนิกำรทีส่อดคล้องกับที่ 
สวส. ก�ำหนดไว้ นัน่คือ ต้องท�ำใน 3 เรือ่งได้แก่ 1. วตัถปุระสงค์
เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรจ้ำงงำน 2. วตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหำ
พฒันำสงัคมชมุชน และ 3. วตัถปุระสงค์เพือ่แก้ไขปัญหำพฒันำ
สิง่แวดล้อม รวมไปถงึ ส�ำนกังำนบีโอไอทีม่โีครงกำรเขยีนไปเพือ่
ขอเงนิสนบัสนุน และแหล่งสถำบนักำรเงนิทีม่โีหมดพเิศษ เช่น 
ออมสนิ ไทยพำณชิย์  ธ.ก.ส. เป็นต้น

“ส�ำหรับนิติบุคคลที่จะเข้ำมำด�ำเนินธุรกิจวิสำหกิจเพ่ือ
สงัคม ทำง สวส. ได้เปิดรับจดทะเบียนเป็น Pre SE ก่อน ท�ำ
ธรุกิจไปก่อนสัก 1 ปี แล้วจะมกีำรพจิำรณำเป็นวสิำหกจิเพือ่
สงัคมอย่ำงเป็นทำงกำร ส่วนกลุม่อำชีพให้มโีอกำสได้บรหิำร
จดักำรเรือ่งกำรเงนิ บัญช ีเรือ่งธรรมำภบิำล ทัง้นี ้มกีำรศกึษำ
ในระดับสหประชำชำติพบว่ำ กลุ่มประชำสังคมที่ไม่เคยท�ำ
ธรุกิจ จะไม่มคีวำมรูท้ำงธรุกจิ ไม่มรีำยได้จำกธรุกิจ แต่มเีงนิ
บรจิำคเข้ำมำและมนัจะน้อยลงเรือ่ยๆ ในประเทศองักฤษภำค
ประชำสงัคมเป็นวสิำหกิจเพือ่สงัคมมำก แต่ต้องมกีำรบ่มเพำะ
ให้ค่อยๆ เติบโตขึน้” ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนส่งเสริมวสิำหกิจ
เพือ่สงัคม กล่ำวปิดท้ำย

ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม หรอื สวส. เป็น
หน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรฐัวิสาหกจิ
น้องใหม่ ท่ีตัง้ข้ึนมาเพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ ให้ความช่วยเหลอื 
และพัฒนาวสิาหกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise: SE) 
และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพา 
ตนเองได้ ทีส่�าคญัคอยท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นให้เกดิความรบัผดิชอบ 
และสร้างจิตสาธารณะต่อสังคม สิ่งแวดล้อม แรงงาน 
สอดคล้องกบักระแสโลกในเวลานีแ้ละในอนาคต  “อปท.นวิส์”  
ได้สมัภาษณ์ผู้อ�านวยการคนแรกของหน่วยงานแห่งนี้

นางนภา เศรษฐกร  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริม
วสิำหกจิเพือ่สงัคม หรอื สวส. เปิดเผยกบั “อปท.นิวส์” ว่ำ 
หน่วยงำน สวส.ตั้งขึ้นมำ เมื่อปี พ.ศ. 2562 ตำมพระรำช
บัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ซ่ึงรัฐบำล 
ชดุของ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้เสนอบอร์ดใหญ่ทีม่ ีนายจรุนิทร์  
ลักษณวิศิฎฐ์ อดีตรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงพำณิชย์ก�ำกับดูแลรัฐบำลเองก็พอใจระดับหน่ึง  
ซึง่ในปีนีจ้ะเดินหน้ำในกำรรับจดทะเบยีนวสิำหกจิเพือ่สงัคม
ขณะนี้มีองค์กรที่เป็นธุรกิจแต่ท�ำเพื่อสังคม มำจดทะเบียน 
และได้รบักำรอนมัุตจิำก สวส. ไปแล้ว 274 แห่งแล้ว ซ่ึงจะมลีกัษณะ 
ธรุกิจท่ีหลำกหลำยและต่ำงประเภทท่ีสนใจเพ่ือสงัคมมำกขึน้ 

ต้องท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ วสิำหกจิเพือ่สงัคมมคีวำมหมำย 
อย่ำงไร ตำมกฎหมำยคือบริษทั ห้ำงหุน้ส่วนนิติบคุคล หรอื
นิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซ่ึงด�ำเนินกิจกำร

เกีย่วกับกำรผลิต กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ หรอืกำรบริกำร โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสงัคม ข้อส�ำคญัของวิสำหกจิเพ่ือสงัคม 
จะมอียู ่6 อย่ำง ประกอบด้วย 1. ต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่สงัคม 
2. ต้องมรีำยได้ 3. ต้องมกีำรแบ่งก�ำไร 4. ต้องมกีำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรท่ีด ี5. ต้องไม่เคยถูกเพิกถอน และ 6. จะไม่มีกรรมกำร/
ผูถ้อืหุน้ 25% ขึน้ไปในกิจกำรทีถู่กเพกิถอน ส�ำหรับประเภท
ของวิสำหกจิเพ่ือสงัคมจะม ี 2 แบบ คอื แบบทีไ่ม่แบ่งก�ำไร 
ให้แก่ผูถ้อืหุน้ และแบบปันก�ำไรให้ผูถ้อืหุน้

นอกจำกนี้ ยังมีกำรจดแจ้งกลุ่มกิจกำรเพื่อสังคม จะ
หมำยควำมว่ำเป็นบุคคลธรรมดำ กลุ่มบุคคล ชุมชนหรือ
นติบุิคคลทีต่ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยเช่นกนั แต่จะมข้ีอแตกต่ำง
กบัวสิำหกจิเพือ่สงัคม คอื มวีตัถปุระสงค์เพือ่สงัคม มรีำยได้ 
และมกีจิกำรทีด่ไีม่ขดักฎหมำย

 นภา เศรษฐกร

เช่น มหำวทิยำลัยพำยพั มศว. สถำบนัรำชภฎัทำงอสีำน อบรมให้ 
ควำมรูเ้พือ่ได้ทรำบวสิำหกจิเพ่ือสงัคมมำกขึน้

ยังมหีน่วยงำนหรอืองค์ทีม่กีองทนุ/สนิเชือ่ เรำกจ็ะเข้ำไป
ท�ำข้อตกลง เพือ่ให้วสิำหกจิมช่ีองทำงมำกขึน้ ขณะน้ีได้เข้ำไป
แล้วหลำยแห่ง ได้แก่ สสส. กองทุนสตรี ธนำคำรออมสิน  
เอสเอม็อ ีกรงุไทยและธ.ก.ส. ภำคธรุกิจเรำก็เข้ำไปขอควำมร่วม
มอื อำท ิบรษิทัทรฯู  ปตท. ไทยเบฟฯ ทีก้่ำวหน้ำมำกอกีขัน้
คอื ตลำดออนไลน์ส่งออกต่ำงประเทศซึง่ร่วมมอืกบักระทรวง
พำณชิย์ เป็นกำรขำยแบบอคีอมเมร์ิธ เป็นทีน่่ำดีใจทีผ่่ำนมำ 
มกีำรขำยสนิค้ำไปต่ำงประเทศผ่ำนระบบออนไลน์ แค่ 4 ครัง้ 
มรีำยได้กว่ำ 100 ล้ำนบำท 

ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์งำนฝีมือและสินค้ำที่บ่งบอกถึง

และตอบโจทย์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมูลนิธิยูนุสนี้ก่อตั้ง
โดย ดร.มฮูมัหมดั ยนูสุ ผูเ้คยได้รำงวัลโนเบล ชำวบังคลำเทศ 
มชีือ่เสยีงระดบัโลก ทัง้นี ้ สวส. จะท�ำข้อตกลงกบัมลูนธิยินูสุ  
ในเรว็ๆ นี ้ โดยจะเตมิเตม็ให้กบัวสิำหกจิเพือ่สงัคมในภำคใต้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กจิกำรด้ำนประมง 

ผูอ้�ำนวยกำร สวส. เปิดเผยอกีว่ำ สวส.ยงัท�ำหน้ำท่ีเป็น
ส่ือกลำงให้วสิำหกิจเพ่ือสังคม ได้สิทธิประโยชน์พิเศษในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีอำกร โดยได้ร่วมมือกับ
กรมสรรพำกรในกำรยกเว้นภำษ ี กรมบญัชกีลำงกไ็ปคยุแล้ว
วสิำหกจิเพือ่สงัคมได้สทิธ ิ คอื ปกตกิำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐั
เกนิ 500,000 บำท จะต้องบดิดิง้ แต่วสิำหกจิเพือ่สงัคมทีข้ึ่น 
ทะเบียนกับ สวส. ไม่ต้องบิดดิ้งได้รับกำรยกเว้น ยังมีสิทธิ 
ด้ำนกำรระดมทุน ซึ่งได้ไปท�ำข้อตกลงกับตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยแล้วด้วย 

“ในกำรจดบริษัท เขำสำมำรถระดมทุนได้เสรี เพรำะ
วสิำหกจิเพือ่สงัคมเป็นธรุกิจเพือ่สงัคม จะเป็นแรงจงูใจมำกข้ึน  
และอีกประกำรท�ำข้อตกลงกับส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน 
หรือ บีโอไอ ยกเว้นภำษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน
นิติบุคคล โดยสำมำรถหักลดหย่อนเงินลงทุนในวิสำหกิจ 
เพ่ือสังคมได้ จะสำมำรถสร้ำงประโยชน์ในหลำยด้ำน เช่น  
ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิกิจกำรของวสิำหกิจเพ่ือสังคม

“…อีก 10 ปี ข้างหน้า สวส. จะต้องท�าให้ Social Enterprise เป็นกระแสหลัก
ของไทย เพือ่สังคมท่ีดข้ึีน ในปี 2566 ท่ีผ่านมาเราได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ท่ีสอดรบั
กับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส�าคัญ อาทิ การท�า
ประชาสมัพนัธ์ให้รูจ้กั Social Enterprise มากขึน้ และยงัท�างานร่วมกับพนัธมิตร
จากสถาบนัการศกึษา ท้ังหมดน้ีจะช่วยให้สงัคมดขีึน้ภายใต้ธรุกิจท่ีมีก�าไร รวมถึง
เศรษฐกจิท่ีย่ังยนื…”

“...เรื่องกองทุนและขั้นตอนต่างๆ คาดว่าจะมีความสมบูรณ์ไม่นาน ขณะนี้ 
ทาง สวส.ได้ขอให้มีการแก้ไขกฏหมายในมาตรา 48 ท่ีว่าสาระ คอื ขอสนบัสนนุจาก 
ภาครฐั จะขอเป็นก้อนเดยีว แล้วมาจดัการเรือ่งดอกผล เพือ่ความมัน่คงขององค์กร 
ซ่ึงเรือ่งนีอ้ยูใ่นสภาแล้วด้วย...”

วสิาหกจิเพือ่สังคม (SE) ทีจ่ดทะเบียนกบั สวส.  
*ข้อมูล ณ วนัท่ี 27 ก.พ. 2567

จ�านวน SE = 274 กิจการ (แบ่งเป็นประเภท)

ไม่ปันก�าไรให้ผู้ถือหุ้น 208 กิจการ ปันก�าไรให้ผู้ถือหุ้น 66 กิจการ

จ�านวนวิสาหกิจเพื่อสังคม (ขนาด) micro small medium large

วิสาหกิจเพื่อสังคม (รวม 274 กิจการ) 190 69 11 4



ปีที่ 18 ฉบับที่ 424 วันที่ 16-31 มีนาคม 2567 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

นายอ�าเภอเมืองนครปฐมพบ อปท.
มอบนโยบายร่วมท�างานเพือ่ ปชช.

นายอ�าเภอเมอืงนครปฐม พบปะผู้บรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 27 แห่ง 
พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการท�างาน 
ร่วมกบัท้องถิน่ เพือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้พีน้่อง
ประชาชน มคุีณภาพชวีติท่ีดขีึน้ ตามนโยบาย
รฐับาลของกระทรวงมหาดไทย ทีเ่ทศบาลต�าบล
ธรรมศาลา อ.เมอืง จ.นครปฐม 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นำย
อ�ำเภอ(เสอื) นำยอ�ำเภอเมอืงนครปฐม ลงพืน้ที ่
เทศบำลต�ำบลธรรมศำลำ โดยมี นายภัทรชัย  
ตัง้เจริญกร นำยกเทศมนตรตี�ำบลธรรมศำลำ พร้อม 
รองนำยกฯ คณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำเทศบำล 
หวัหน้ำส่วนกำรงำน ให้กำรต้อนรับ 

ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นำยอ�ำเภอเมือง
นครปฐม เปิดเผยว่ำ ในโอกำสเดนิทำงมำปฎบัิติ
หน้ำทีร่บัรำชกำรใหม่ ต�ำแหน่งนำยอ�ำเภอเมอืง
นครปฐม ได้มำแนะน�ำตวัเพือ่พบปะท�ำควำมรูจ้กั
คณะผู้บริหำร พี่น้องประชำชน และพื้นที่ของ
ต�ำบลธรรมศำลำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เทศบำลนครนครปฐม เทศบำลเมอืง และองค์กำร
บรหิำรส่วนต�ำบล รวม 27 แห่ง รวมถงึเยีย่มวัด 
โรงเรียน และบ้ำนผูน้�ำชมุชน เพือ่มอบนโยบำย 
ขบัเคลือ่นกำรท�ำงำนร่วมกันเพือ่บ�ำบดัทกุข์บ�ำรุงสขุ 
ให้กับพีน้่องประชำชนให้มคีณุภำพชวีติทีดี่ขึน้

ต่อจำกนัน้ นำยอ�ำเภอเมอืงนครปฐม เดนิทำง
ต่อไปยงั ส�ำนกังำนเทศบำลเมอืงสำมควำยเผอืก 
อ.เมอืง จ.นครปฐม โดยม ีนายสเุทพ เถลงิศกัดาเดช  
นำยกเทศมนตรีเมืองสำมควำยเผือก พร้อม 
รองนำยกฯ สมำชกิสภำเทศบำล หัวหน้ำส่วนกำรงำนฯ  
ก�ำนนั ผู้ใหญ่บ้ำน ให้กำรต้อนรบั โดยนำยสเุทพ
ได้กล่ำวต้อนรบั สรปุพืน้ที ่วิสยัทศัน์ และพันธกจิ  
ให้นำยอ�ำเภอรับทรำบ พร้อมแนะน�ำคณะ 
ผู้บรหิำรเทศบำล และจดัต้ังชมุชน 14 แห่ง ซึง่
นำยอ�ำเภอได้กล่ำวปวำรณำตัวจะรับใช้พร้อมที่
จะท�ำงำนตำมนโยบำยกระทรวง ทบวง กรม ใน
กำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนร่วมกันตำมนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย

ดร.กติวิชัย ไชยพรศิร ิ 

บพท.และเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อม
ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เพลย์พนัสนิคม”  
ให้เป็นห้องรับแขกของเมืองที่พร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมือง
พนัสนิคม อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์แรกของเดือน  
เวลา 10.00-18.00 น. 

ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ�ำนวยกำรหน่วย
บรหิำรและจดักำรทนุด้ำนกำรพัฒนำระดบัพืน้ที่ 
(บพท.) เปิดเผยว่ำ บพท.มวีตัถปุระสงค์เพือ่จัดสรร
ทุนวจิยัและนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำเชงิพืน้ที ่กำร
พฒันำชมุชน หรอืท้องถิน่ ให้ประชำชนมชีีวิตควำม
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีคุณภำพชีวิตที่ดี และยกระดับ 
ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำร
รำยใหม่ธรุกจิขนำดเลก็ วสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม วสิำหกิจชมุชน และวสิำหกจิเพือ่สงัคม 
ในระดับพืน้ท่ี โดยบรหิำรและจดักำรแผนงำนวจัิย 
อย่ำงมปีระสิทธภิำพประสทิธผิลตำมเป้ำหมำยและ

บพท.ประสานมือเทศบาลเมอืงพนสันคิม
โชว์ “PLAY พนสันคิม” นวัตกรรมสร้างสรรค์เมอืง

ผลสมัฤทธิส์�ำคัญ ตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์กำร
อดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม พ.ศ.  
2563–2570 แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม พ.ศ. 2563–2565

โครงกำรวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมพนัสนิคม 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร “กำรบริหำรจัดกำร
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และกำรพัฒนำย่ำน
วัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ทำงเศรษฐกจิและสงัคมในพ้ืนทีอ่ย่ำงยัง่ยนื” ท่ีได้รบั 
กำรสนบัสนนุทนุวิจยัจำก บพท. โดยกระทรวง อว. 
ซึ่งได้ท�ำวิจัยด้ำนภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนในเขต
เทศบำลเมอืงพนสันคิม แล้วน�ำทุนวฒันธรรม มำ
พฒันำเป็นสนิค้ำ บรกิำร และงำนประเพณีใหม่ ใน
สงัคมร่วมสมยั บนพืน้ฐำนกำรมส่ีวนร่วมและควำม
คดิสร้ำงสรรค์ เกดิเป็น โครงกำร #PLAYพนสันคิม  
เพือ่ทีจ่ะท�ำให้เมอืงพนสันคิมกลำยเป็นแหล่งเรยีนรู้ 

ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมที่ได้รับกำรฟื้นฟูและ

พฒันำให้เข้ำกับผูบ้รโิภคในสงัคมปัจจบุนั 

คอนเซปต์ของ “PLAYพนสันคิม” คือ...สวน.

สนุก.วัฒธรรม.ชุมชน ที่มีดีมำกกว่ำเรื่องเล่นๆ 

โดยทีม่ำของชือ่มำจำก P = PhanatNikhom = 

ชือ่ของเมอืงพนสันคิม L = Local = วถิชีวิีต สนิค้ำ 

อำหำร ผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน A =Arts = งำนศลิปะ 

งำนครำฟต์ งำนเวร์ิกช็อปสร้ำงสรรค์ Y = Yard = 

ลำนกจิกรรมกำรแสดงทำงวฒันธรรม ดนตรี และ 

พิน้ท่ีคณุภำพชีวติของทกุครอบครวั

ทำงด้ำน นายวจิยั อมัราลขิติ นำยกเทศมนตรี

เมอืงพนสันคิม กล่ำวว่ำ กจิกรรมเพลย์พนสันคิม 

จดัขึน้ทกุวนัเสำร์-วนัอำทติย์แรกของเดอืน เวลำ 

10.00-18.00 น. ณ สวนสำธำรณะเทศบำล 

เมอืงพนสันคิม อ.พนสันคิม จ.ชลบรีุ โดยให้ควำม

ส�ำคญัพเิศษกบักลุม่เดก็เยำวชน ให้ได้มีพืน้ทีใ่ช้ชวีติ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ร่วมกบัครอบครวั ด้วยกจิกรรมที่

ต่ำงๆ เช่น ตลำดนดัฟันน�ำ้นม กจิกรรมกำรทำย

โจ๊ก กจิกรรม work shop งำนครำฟต์ท้องถิน่ และ

กำรแสดงเอง็กอ พร้อมอิม่อร่อยกบัอำหำรพืน้บ้ำน 

และ ร้ำนเดด็ๆ จำก 7 ย่ำนพนสันคิม 

งำนดงักล่ำวเป็นเสมอืนห้องรบัแขกของเมือง 
ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และ แนะน�ำ 
นกัท่องเทีย่วให้ได้รูจ้กัพนสันคิมมำกขึน้ แบ่งเป็น 
7 โซน ได้แก่ 1. โซนนทิรรศกำรภมูทัิศน์วฒันธรรม
พนสันคิม 2. โซนพนสัสร้ำงสรรค์ แรงบนัดำลใจ 
วยัรุน่ฟันน�ำ้นม 3. โซนพนสัชวนชิม ร้ำนอร่อยระดบั
ต�ำนำน 4. โซนตลำดเก๋ำพนสันคิม  ของดเีมอืงพนสั 
5. โซนพนัสครำฟต์ เวิร์กช็อปงำนฝีมือท้องถิ่น  
6. โซนพนัสโชว์ พื้นที่ปล่อยของเยำวชน และ  
กำรแสดงทำงเอง็กอ 7. โซนรกัษ์พนสั  เปลีย่นขยะ
ให้เป็นประโยชน์ ซึง่เกดิจำกโครงกำรวิจยั ทีไ่ด้น�ำ
ทนุทำงวฒันธรรมของพืน้ทีท้ั่ง 7 ย่ำน ได้แก่ 1. ย่ำน 
ประวตัศิำสตร์พนสันคิม 2. ย่ำนวิถชีวีติ ภมิูปัญญำ 
และ งำนฝีมอื 3. ย่ำนตลำดจกัสำน 4. ย่ำนตลำด
เก่ำ 5. ย่ำนเอง็กอ 6. ย่ำนพนสัชวนชมิ 7. ย่ำนพนสั 

สร้ำงสรรค์บนัดำลใจ มำสร้ำงสรรค์เป็นกจิกรรม
พื้นที่คุณภำพชีวิต ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของ
ครอบครวัทกุช่วงวยั 

ส�ำหรับหน่วยงำนซึ่งร่วมสนับสนุนโครงกำร 
#PLAYพนัสนิคม ประกอบด้วยกระทรวง
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), หน่วยบริหำรและ
จัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นท่ี (บพท.), 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร, ส�ำนักงำนกำรท่องเที่ยว
และกฬีำ จ.ชลบรุ,ี เทศบำลเมอืงพนสันิคม, คณะ
กรรมกำรกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วเทศบำลเมอืง
พนสันิคม, ภำคประชำสงัคม จำก 12 ชมุนมุย่อย, 
ทมีบ้ำนสำนใจ

สมาคมท้องถิน่ร้องขอชดเชยรายได้
จากผลกระทบเกบ็ภาษท่ีีดนิ ปี 64

นายสมชาย รงัสวิฒันศกัดิ ์นำยกเทศมนตรี
เมอืงสนัน่รกัษ์ นำยกสมำคมสันนบิำตเทศบำล
แห่งประเทศไทย มอบหมำยให้ นายพิบูลย์ 
หัตถกิจโกศล เลขำธิกำรสมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทย ร่วมกบั ดร.ชชัชาติ 
สทิธพินัธุ ์ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร รศ.ดร.
วิระศักดิ์ ฮาดดา นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต�ำบลคลองสำม นำยกสมำคมองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย นายปรเมศวร ์ 
งามพิเชษฐ์ นำยกเมืองพัทยำ และนายภิมุข  
สมิะโรจน์ เลขำนกุำรผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร     

เข้ำยื่นหนังสือต่อ นายภูมิธรรม เวชยชัย 
รองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง
พำณิชย์ ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร
วสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ณ 
ส�ำนกัรองนำยกรัฐมนตร ีชัน้ 4 ตกึบญัชำกำร 1 
ท�ำเนียบรฐับำล

ท้ังนี้ เพื่อขอควำมอนุเครำะห์เร่งรัดกำร
ชดเชยรำยได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรจัดเก็บภำษี
ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้ำง ของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 เป็นจ�ำนวนเงิน 32,326,658,124.85 
บำท โดยแบ่งตำมประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ดงันี้

1. กรงุเทพมหำนคร 
 จ�ำนวน 13,702,107,339.35 บำท
2. เมอืงพทัยำ 
 จ�ำนวน 390,697,590.84 บำท

3. เทศบำลนคร 30 แห่ง 
 จ�ำนวน 3,597,396,707.75 บำท
4. เทศบำลเมอืง 194 แห่ง 
 จ�ำนวน 3,798,209,895.99 บำท
5. เทศบำลต�ำบล 2,242 แห่ง 
 จ�ำนวน 5,222,773,752.27 บำท
6. อบต. 5,272 แห่ง
 จ�ำนวน 5,615,472,838.65 บำท
ซึง่คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำรประชุม ครัง้ที่ 
4/2565 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎำคม 2565 ได้พิจำรณำ
เรื่อง กำรชดเชยรำยได้ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรจดัเกบ็ภำษี 
ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้ำง ของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 โดยมีมติเห็นชอบแนวทำงกำรชดเชย 
รำยได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือชดเชย 
รำยได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจำกกำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิและสิง่ปลกู
สร้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมทีค่ณะ 
อนกุรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือพัฒนำกำรจดัเกบ็รำยได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เสนอ
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เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 อปท.นิวส์ มอนเิตอร์กระแสข่าวทกุทศิท่ัวไทย....  นายอทิธพิร บญุประคอง ประธำน
กกต. ประกำศไทม์ไลน์แล้ว  วำระของ สว.ชดุปัจจบุนัจะสิน้สดุลงในวนัที ่ 10 พ.ค. 2567 และเมือ่มี 
พระรำชกฤษฎกีำให้มกีำรเลอืกตัง้ สว. อกี 15 วัน หลังจำกนัน้ จะมีกำรรับสมัคร สว. เป็นเวลำ 5 
วนั ต่อด้วยอกี 5 วนั จะเป็นกำรประกำศรำยชือ่ผู้สมัคร และหลังจำกปิดกำรรบัสมคัรไม่เกนิ 20 วนั  
จะต้องจดัให้มีกำรเลอืกกนัเองในระดบัอ�ำเภอ อกี 7 วัน จดัให้มกีำรเลอืกระดบัจงัหวดั ถดัไปอกี 10 วนั  
ถึงจะคัดเลือกระดับประเทศ คำดว่ำจะรู้ผลภำยในเดือนกรกฎำคม 2567  เมื่อรู้ผลแล้ว กฎหมำย
บอกว่ำให้ กกต. รอไว้ก่อน 5 วัน เผื่อมีประเด็นอะไรที่จะต้องทบทวน แล้วจึงประกำศผล....   
ถดัจำกน้ัน กกต.มงีำนเลอืกตัง้ใหญ่อกีรอบ ครำวนีเ้ลือกตัง้นำยก อบจ.ท่ัวประเทศ ต้นปี 2568 ควำม
เคลื่อนไหวที่คึกคักและน่ำจับตำคือ จ.นครรำชสีมำ “มาดามหน่อย” นางยลดา หวังศุภกิจโกศล 
ภรรยำของ “เส่ียแป้งมนั” นายวรีะศกัดิ ์หวงัศุภกจิโกศล  อดตีรัฐมนตรฯี ทีส่ลดัทิง้พรรคภมิูใจไทย 
มำสงักดัพรรคเพือ่ไทย ในระดับชำตลูิกสำวกเ็ป็นถงึรัฐมนตรีว่ำกำรท่องเทีย่วฯ ฐำนเสยีงแน่นป๊ึก   
แต่อะไรกไ็ม่แน่นอน เพรำะยงัมกีลุ่มทีเ่ป็นขวำกหนำม คอื “บ้านตาลคู”่ กลุม่ นายวริชั  รัตนเศรษฐ 
รองหัวหน้ำพรรคพลงัประชำรฐั (พปชร.) แม้ว่ำหลงัแพ้กำรเลอืกตัง้ สส.ทกุเขต ครำวนีเ้ตรยีมส่งลกูชำย 
คนโต “แบงค์” นายอธริฐั รัตนเศรษฐ อดตี รมช.คมนำคม ลงสมคัรนำยก อบจ.นครรำชสมีำ แถมยงัมี 
คนของพรรคก้ำวไกลจ้องตำเป็นมนั ซึง่มใิช่เพยีงแต่ จ.นครรำชสมีำ เท่ำนัน้ มอีกีหลำยจงัหวดัทีบ้่ำนใหญ่  
ต้องกำรใช้ฐำนเสยีง ก.ก. ทีค่รองใจคนรุ่นใหม่ไว้เหนียวแน่น หำกเป็นจริงเพือ่ไทยเองกห็นำว...   

คำดว่ำจะโผล่มำแจมด้วย คอื นายมารตุ  ชุม่ขนุทด หรอื กอล์ฟ ซีอโีอ “คลาสคาเฟ่” กำแฟแบรนด์ดัง 
ท้องถิ่น แกนน�ำ “พัฒนำเมืองโครำช” น่ำสนใจไม่น้อย เนื่องจำกเป็นทีมงำนคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดีย
และแนวคดิจดักิจกรรมสร้ำงสรรค์ ตระเวนลงพืน้ทีร่บัฟังเสยีงประชำชนกว่ำ 100 ต�ำบล เร่งให้ครบ
เป้ำหมำย 289 ต�ำบล แต่ยงัอบุไม่แสดงตวัว่ำ จะลงสมคัรนำยก อบจ.นครรำชสมีำ อย่ำงชดัเจน   
ส่วนท่ี จ.นครพนม เปิดตวัชดัเจนแล้วคอื “นายกเบยีร์” นายอนชิุต หงษาดี ปัจจบุนัเป็นนำยก อบต. 
โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ ต้องยอมรบัว่ำ เส้นทำงกำรเมอืงไม่ธรรมดำ เคยเป็น ส.อบจ.นครพนม มำก่อน 
อกีทัง้ยงัเป็นบตุรชำยของ “นายกห�า” นายจอมพล หงษาด ีปัจจุบนัเป็นนำยกเทศมนตรตี�ำบลโพนสวรรค์  
ขวญัใจชำว อ.โพนสวรรค์ ไม่เพยีงเท่ำนี ้ นอกจำกนำยกห�ำ ทีเ่คยเป็น ส.อบจ.นครพนม มำก่อน ยงัมี  
“ป้าแบ็ก” นางสพุรรณ ีบุญมาวงษา อดตี ส.อบจ.นครพนม เช่นกัน เรยีกว่ำ เป็นครอบครวั
กำรเมืองกันหมด พ้ืนที่นี้ดุเดือดแน่ เพรำะต้องวัดบำรมีกับ ดร.ศุภพานี โพธิ์สุ ลูกสำว 

 พัฒนาประสทิธิภาพฯ ข้าราชการท้องถิน่

สมชาย  รงัสวิฒันศักดิ ์ นำยกเทศมนตรเีมอืงสนัน่รกัษ์ 
นำยกสมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 
มอบหมำยให้ พิบูลย์  หัตถกิจโกศล เลขำธิกำร ส.ท.ท.  
เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรม เพือ่พัฒนำประสทิธภิำพ
กำรบรหิำรรำชกำรของ อปท. คร้ังที ่1/2567 ณ โรงแรมลองบชี  
ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบรุ ี โดยม ีบญุโสต สมมนษุย์ นำยก
เทศมนตรตี�ำบลไชยสถำน กล่ำวรำยงำน

 มอบเกยีรตบิตัรให้ผูส้มัครเข้าร่วมประกวดสือ่

สาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธำนี ร่วมประชุม 
กรมกำรจังหวดัและหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวดัอดุรธำนี  
ประจ�ำเดอืน ก.พ. 2567 โดยร่วมพิธลีงนำม MOU เรือ่ง ITA 
และกล่ำวรำยงำนในพธีิมอบเกยีรตบิตัรให้แก่ผูส้มคัรเข้ำร่วม 
โครงกำรประกวดสือ่สร้ำงสรรค์รณรงค์กำรบรหิำรจัดกำรขยะฯ  
ณ ห้องประชมุกรมหลวงประจกัษ์ศลิปำคม ชัน้ 5 อำคำร 1 
ศำลำกลำงจงัหวดัอดุรธำนี

 สมาคม อบต. พบปะหารอื อธบิดกีรมป่าไม้

รศ.วริะศกัดิ ์ ฮาดดา นำยกสมำคมองค์กำรบรหิำรส่วน 
ต�ำบลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย คณุพจน์ เเพรด�า ผูอ้�ำนวยกำร 
สมำคมองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย ได้เข้ำพบ  
สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่ำไม้ เพื่อหำแนวทำงร่วมกัน  
ในประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ เพื่อลดขั้นตอนกำรขออนุมัติ
อนญุำต กำรใช้พืน้ทีข่องกรมป่ำไม้ ณ ห้องประชมุ 2 ช้ัน 2 
กรมป่ำไม้

อธิรฐั  รัตนเศรษฐยลดา หวังศุภกิจโกศลอทิธิพร-บญุประคอง พิเชฎฐ พัฒนโชติ ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

“สหายแสง” ศภุชัย โพธิสุ์ อดตี สส.นครพนม  
พรรคภมูใิจไทย ทีเ่ป็นนำยก อบจ. อยู่ในขณะน้ี   
ลงไปที ่จ.สงขลำ แคมเปญเสนอตวัชิงนำยก อบจ.
สงขลำแล้วคอื นายพเิชฎฐ พฒันโชต ิอดตีสมำชกิ
วฒุสิภำจงัหวดันครรำชสมีำครัง้นีห้วงัว่ำจะกลบัมำ 
รับใช้บ้ำนเกิด รุ ่นพี่รุ ่นน้องศิษย์เก่ำโรงเรียน 
มหำวชิรำวุธ ลูกป๋ำเปรมด้วยกันกับ นายนิพนธ์  
บญุญามณ ีบ้ำนใหญ่ตวัจรงิเสยีงจริง ค่ำย ปชป. อดตี  
รมช.มหำดไทย ที่ก�ำลังวำงเกมอยู่เงียบๆ ขณะที่ 
นายไพเจน มากสวุรรณ์ นำยก อบจ.สงขลำ คน
ปัจจุบนั วำงเฉย ท่ำมกลำงข่ำวว่ำ อำจจะม ีอธบิดี 

กรมๆ หนึ่งในกระทรวงเกษตร ศิษย์เก่ำโรงเรียนมหำวชิรำวุธ เช่นกัน อำจจะลงสมัครแข่งขันด้วย  
หลงัจำกทีเ่คยลัน่วำจำเอำไว้แล้วกบัคนใกล้ชิด สนำมเลอืกตัง้ครัง้หน้ำห�ำ้ห่ันกนัน่ำด ู  ปิดท้ำยเลำะรัว้
ท้องถ่ิน ด้วยข่ำวเมอืงพัทยำ จดัใหญ่รบัเทศกำลท่องเท่ียวซมัเมอร์ ! โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ชลบุรี และ เมืองพัทยำ เป็นหัวเรือใหญ่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นำยกฯ จัดคอนเสิร์ตฟรี 
งาน “Pattaya Music Festival 2024”  งำนส�ำหรับคอดนตรี และคนรักเสียงเพลงทุกคน  
ที่ริมชำยหำดพร้อมกับแสง สี เสียง แบบจัดเต็ม ตลอดทั้งเดือนมีนำคม 67 เร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี  
8 มีนาคม ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ พร้อมกับศิลปินชั้นน�ำทุกแนวเพลงกว่ำ 50 วงดนตรีดังระดับ
ประเทศ ที่จะมำมอบควำมสนุกให้กับทุกคน ตั้งแต่เวลำ 17.00 น.เป็นต้นไป เตรียมตัวให้พร้อม 

แล้วไปสนุกกับเสียงเพลงและบรรยำกำศริมหำดสุดชิล ทกุอย่ำงฟรตีลอดงำน สวสัด.ี!!

 เข้าเยีย่มคารวะ
ก�าพล  มหานุกลู ประธำนบรหิำรหนงัสอืพมิพ์ อปท.นวิส์ เข้ำเยีย่มคำรวะพร้อมแลกเปลีย่น 

ควำมคดิเหน็กบั กติตพิงษ์ ประพฒัน์ทอง ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ กำรท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย (TAT)

 ร.ฟ.ท.จัดกจิกรรม CSR ตอกย�า้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
สุเทพ พนัธุเ์พง็ กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บรษิทั รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ�ำกดั หรอืผูใ้ห้บรกิำร

รถไฟฟ้ำชำนเมอืงสำยสแีดง จดักจิกรรม CSR เนือ่งในโอกำสวันครบรอบ 13 ปี กำรก่อตัง้บรษิทัฯ 
ด้วยกำรส่งมอบข้ำวสำรสำยพันธ์ุหอมมะลิ จ�ำนวน 300 ถงุ ให้กบัประชำชนภำยในชมุชนบ้ำนคลอง 
รงัสติ ต.หลกัหก อ.เมอืง จ.ปทมุธำนี เพือ่เป็นกำรช่วยบรรเทำควำมเดอืนร้อน และช่วยลดค่ำใช้จ่ำย 
ในครัวเรือนแก่ประชำชน และเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม เชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 
องค์กรกบัชมุชนตำมแนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ

 CPF จับมอื อบก. สู่องค์กรต้นแบบพัฒนาอตุสาหกรรมคาร์บอนต�า่ 
CPF ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนกลุม่ธรุกจิอำหำร ร่วม “โครงกำรพัฒนำอตุสำหกรรมคำร์บอนต�ำ่  

ตำมแผนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ BCG Model” ประจ�ำปี 2567 เพื่อพัฒนำแนวปฏิบัติที่ดี 
ในกำรบริหำรธุรกิจตำมแนวทำงโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)  
ชคูอมเพลก็ซ์ไก่ไข่จกัรำช จ.นครรำชสมีำ เป็นต้นแบบฟำร์มเล้ียงสตัว์ใช้พลงังำนหมนุเวยีน 100% 
ส่งมอบผลติภณัฑ์อำหำรสเีขยีวสูผู่บ้รโิภค ก้ำวสูก่ำรเป็นองค์กรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเป็นศูนย์ 
(Net-Zero) ในปี 2050

 ธนาคารออมสนิ ส่งมอบปฏิทนิเก่า เพ่ือผู้พิการทางสายตา 
วชริา การสทุธิ ์ ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรธนำคำรออมสนิ สำยงำนควำมยัง่ยนื ส่งมอบปฏทินิเก่ำ 

ในกจิกรรม “Calendar For All” กว่ำ 5,000 ฉบบั ซึง่ได้รับบรจิำคจำกผูบ้รหิำร พนักงำน และลกูจ้ำง 
ธนำคำรออมสิน ให้กับศูนย์เทคโนโลยีกำรศกึษำเพือ่คนตำบอด จ.นนทบรุ ีและสมำคมส่งเสรมิควำม
ปลอดภยัและอนำมัยในกำรท�ำงำน (ประเทศไทย) ในพระรำชปูถมัภ์ฯ โดยม ีพรทพิย์ สขุพลาย 
หวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรโครงกำรพเิศษ เครอืข่ำย และสมำชกิสมัพนัธ์ สมำคมส่งเสรมิควำมปลอดภยั
และอนำมยัฯ  และ ชนดิาภา เพช็รรกัษ์ ผอ.ศนูย์เทคโนโลยกีำรศกึษำเพือ่คนตำบอด รบัมอบ

 ธ.ก.ส.คว้ารางวลั TQC Plus : Societal Contribution ประจ�าปี 66 
ฉตัรชยั ศริิไล ผูจั้ดกำรธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ำร่วมงำน

รำงวัลคณุภำพแห่งชำต ิครัง้ท่ี 21 (Thailand Quality Award 2022) จดัโดยส�ำนกังำนรำงวลั
คณุภำพแห่งชำต ิ โดย ธ.ก.ส. ได้รบัรำงวลักำรบรหิำรสูค่วำมเป็นเลศิทีม่คีวำมโดดเด่นด้ำนกำร
สร้ำงควำมผำสกุของสงัคมและกำรสนบัสนนุชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม หรือ Thailand Quality 
Class Plus : Societal Contribution ประจ�ำปี 2566 เป็นองค์กรแรกของประเทศไทย โดยมี
คณะผูบ้รหิำร ธ.ก.ส. เข้ำร่วมงำน

 คณะกรรมการ กปน. ศกึษาดงูานการผลติฯ น�า้ประปาของ กปน. 
สนทิ ขาวสอาด, ร้อยต�ารวจเอก ปิยะ รกัสกลุ, นิทศัน์ มณศีลิาสนัต์, ไตรทพิย์ ศวิะกฤษณ์กลุ,  

ชัยทัต แซ่ตั้ง และ เกียรติณรงค์ วงศ์น้อย กรรมกำรกำรประปำนครหลวง (กปน.) ศึกษำ 
ดูงำนกำรผลิตและควบคุมคุณภำพน�้ำประปำของ กปน. เยี่ยมชมระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ 
ทีศ่นูย์ควบคุมกลำง (Control Room) ถงัตกตะกอน และบ่อกรอง ณ โรงงำนผลติน�ำ้บำงเขน รวมท้ัง 
ศกึษำดงูำนกระบวนกำรตรวจวเิครำะห์และควบคมุคณุภำพน�ำ้ โดยม ีมานติ ปานเอม ผูว่้ำกำร กปน.  
และคณะผู้บรหิำร ให้กำรต้อนรบั

 กรมธนารักษ์ร่วมงานนทิรรศการเหรียญ ธนบัตร เงินตราโบราณ 
จลุพนัธ์ อมรววิฒัน์ รมช.กระทรวงกำรคลงั เป็นประธำนในพธิเีปิด นทิรรศกำรเหรยีญ ธนบตัร 

เงนิตรำโบรำณ THAILAND INTERNATIONAL NUMISMATIC FAIR 2024 พร้อมด้วย ยทุธนา 
หยมิการณุ อดตีอธบิดกีรมธนำรกัษ์/ประธำนกรรมกำรทีป่รกึษำ “สมำคมเหรียญกษำปณ์และ 
เงนิพดด้วง” โดยกองส่งเสรมิและพฒันำทรพัย์สนิมค่ีำของรฐั กองกษำปณ์ และกองบรหิำรเงนิตรำ 
ได้เข้ำร่วมจดัแสดงนทิรรศกำร ออกร้ำนจ�ำหน่ำยเหรียญและผลติภณัฑ์ โดย ชตุมิา ศรปีราชญ์  
ทีป่รกึษำด้ำนกำรบรหิำรเหรยีญกษำปณ์และทรพัย์สนิมค่ีำ พร้อมคณะผูบ้รหิำรกรมธนำรกัษ์ ให้กำร 
ต้อนรับ

 PEA ร่วมแสดงความยนิดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี กปภ. 
สุรพงศ์ ไชยมงคล รองผูว่้ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (PEA) ร่วมแสดงควำมยนิดเีน่ืองในโอกำส

วนัคล้ำยวนัสถำปนำครบรอบ 45 ปี กำรประปำส่วนภมูภิำค (กปภ.) และร่วมบรจิำคสมทบทนุ 
ในโครงกำร “Gift to Give เพือ่มลูนธิ ิกปภ.” ณ อำคำรประปำววัิฒน์ ส�ำนกังำนใหญ่ กำรประปำ
ส่วนภูมภิำค กรงุเทพฯ

 สพฉ.ลงพืน้ทีเ่ขาคิชฌกฏู เย่ียมเจ้าหน้าทีจ่ดุบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ
เรืออากาศเอก นพ.อจัฉรยิะ แพงมา เลขำธกิำรสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชำต ิพร้อมด้วย 

ไพศาล ก้อนจ�าปา ผู้ช่วยเลขำธกิำรสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชำติ ลงพืน้ทีจุ่ดเกิดอบุติัเหตุ 
รถรบัส่งผูแ้สวงบญุขึน้นมสักำรรอยพระพทุธบำทพลวง เขำคชิฌกูฏจนัทบรีุ พลกิคว�ำ่ รวมถงึเยีย่ม
ส�ำรวจ ให้ก�ำลงัใจเจ้ำหน้ำทีท่ีป่ฏบัิตงิำน ณ จดุบรกิำรกำรแพทย์ฉกุเฉนิในพืน้ทีเ่ขำคชิฌกฏู โดยมี  
พญ.ขจีพร ธีราทรง รองนำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวัดจนัทบรุ ี ผูอ้�ำนวยกำร รพ.เขำคชิฌกฏู  
คณะเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำน สสจ.จนัทบุร ีให้กำรต้อนรบั
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บอร์ด ก.พ. ออก 5 กฎเหล็ก บล็อกการเมือง
นายก/รมต. ห้ามก้าวก่าย/แทรกแซงราชการ

ในการประชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) เมือ่วนัที่  
20 กมุภาพนัธ์ 2567 ทีผ่่านมา ทีป่ระชมุ ครม.
มีมติรับทราบแนวทางการป้องกันการก้าวก่าย
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงาน
บคุคลในราชการพลเรอืน ตามมตคิณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมคร้ังที่ 
4/2566 เมือ่วนัที ่ 15 พฤษภาคม 2566 ตามที่
ส�านกังาน ก.พ. เสนอ 

ส�าหรับแนวทางการป้องกันการก้าวก่าย
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ และการบริหารงาน
บคุคลในราชการพลเรอืน มแีนวทางในการด�าเนิน 
การ คือ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลผู้ใด 
ได้กระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่ หรือการบริหารงานบุคคล 
ในราชการพลเรอืน ให้ผู้ทีไ่ด้รบัรูร้บัทราบถงึการกระท�า 
นัน้ หรอืผู้ทีเ่กีย่วข้อง

โดยด�าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร  
เงื่อนไข หรือขั้นตอนที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ  
หรือข้อบังคับว่าด้วยการน้ันก�าหนดไว้ในแต่ละ
กรณ ีดงัต่อไปนี้

1. กรณสีงสยัว่านายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตร ี 
ผูใ้ดใช้สถานะหรอืต�าแหน่งการเป็นนายกรฐัมนตรี
หรือรัฐมนตรี กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการ
ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏบัิตหิน้าทีห่รอืการบรหิาร
งานบุคคลในราชการพลเรือน ซ่ึงอาจเข้าข่าย
เป็นการกระท�าต้องห้ามตามมาตรา 186 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

และอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของ 
ผู้นั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามมาตรา 170 (5)  
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อผู้มีหน้าที่ เพื่อด�าเนินการ 
ให้มีการวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้น้ัน 
ส้ินสดุลงหรอืไม่ตามนยัมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

2. กรณสีงสยัว่าสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา ผู้ใดใช้สถานะหรือต�าแหน่งการ
เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒสิภา
กระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรอืน ซึง่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท�า

ที่ต้องห้ามตามมาตรา 185 (1) และ (3) ของ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

และอาจเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาผูน้ัน้สิน้สดุลง 
ตามมาตรา 101 (7) หรอืมาตรา 111 (7) แล้วแต่ 
กรณ ีให้ผูท่ี้เกีย่วข้องแจ้งต่อผูม้หีน้าที ่เพือ่ด�าเนนิการ 
ให้มีการวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลง
หรือไม่ ตามนยัมาตรา 82 ของรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยต่อไป

3. กรณสีงสยัว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการ 
ของศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรอสิระ ผู้ใดกระท�าการ 
อันมีลักษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการ
ปฏิบั ติ หน ้ าที่ ห รื อการบ ริหารงาน บุคคล 
ในราชการพลเรือน ซึง่อาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนหรอื 
ไม่ปฏิบตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมของตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
หวัหน้าหน่วยงานธรุการของศาลรัฐธรรมนญูและ
องค์กรอสิระ พ.ศ. 2561 

และอาจเป็นเหตุให้ผู้นัน้พ้นจากต�าแหน่งตาม
บทบญัญัติแห่งกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้อง
แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามนัย
มาตรา 235 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย หรือตามพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่ง
ชาต ิต่อไป

4. กรณีสงสัยว่ากรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีตาม
ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการ 
ผูช่้วยรฐัมนตร ีพ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมผู้ใด 
กระท�าการอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรอืน ซึง่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท�า
ผิดวินัยตามข้อ 11 ของระเบียบส�านักนายก
รฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ีพ.ศ. 
2546 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

และอาจเป็นเหตุให้ผู้นัน้พ้นจากต�าแหน่งตาม 
ข้อ 8 (4) ให้ผู ้ที่เก่ียวข้องด�าเนินการเพื่อให ้
นายกรฐัมนตรวีนิจิฉัยหรอืสัง่การตามข้อ 11 วรรคสาม  
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะ
กรรมการผูช่้วยรฐัมนตรี พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิต่อไป

5 .  กรณีสงสั ยว ่ าข ้ าราชการพลเรื อน
สามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรอืน พ.ศ. 2551 ผูใ้ดกระท�าการอนัมลีกัษณะ
เป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือ
การบรหิารงานบคุคลของข้าราชการพลเรอืน ซึง่
อาจเข้าข่ายกระท�าผิดวินัยตามหมวด 6 วินัย
และการรักษาวินัย ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
แจ ้งต ่อผู ้บังคับบัญชาของข ้าราชการผู ้นั้น 
เพือ่ด�าเนนิการตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิ

หากเราคิดถึงค�าว่าประเทศโลกที่ 1 คง
นึกถึงประเทศท่ีพัฒนาแล้ว หรือประเทศ 
ในโลกตะวนัตก ทีม่อีากาศหนาว มีเทคโนโลยี 
ที่ก้าวหน้า มีการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตท่ีดี  
ซึ่งเป็นภาพที่เป็นด้านบวกของทุกๆ มิติ 
ทางสงัคม 

แน่นอนว่าสงิคโปร์มีสิง่เหล่านัน้ในหลายมติิ  
และเป็นประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกฉยีงใต้ 
ของเรา ทีมี่ศักยภาพในหลายด้านเทยีบช้ันกับ
ประเทศในโลกตะวันตกเหล่านัน้ และอาจท�าได้
ดีกว่าในบางเรื่องอีกด้วย ค�าถามคือ สิงคโปร์
ท�าอย่างไรในการยกระดับจากประเทศที่ถูก
ประเทศอย่างมาเลเซียเตะออกมา สู่ประเทศ
ที่มีศักยภาพชั้นน�าด้าน การเงิน เทคโนโลยี  
ปัญญาประดิษฐ์ และมีระดับ GDP ต่อหัว 
มากเป็นอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ซึง่ถอืเป็นประเทศ 
ทีร่�า่รวยมากท่ีสดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

สงิคโปร์เป็นประเทศทีพ่ฒันาตนเองขึน้มา 
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงก่อนหน้าที่ 

สงิคโปร์จะสามารถยกระดบัตวัเองขึน้มาได้นัน้ ในปี 
ค.ศ. 1960 สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่เน้นการใช ้
แรงงานหนกั ต่อมาในปี 1970 เป็นการเน้นการใช้ 
แรงงานฝีมอื ในปี 1980 เป็นการเน้นการใช้ทนุ  
ปี 1990 เน้นการใช้เทคโนโลยี และ ปี 2000 เป็นต้นมา  
เน้นการใช้ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งในปัจจุบัน 
สิงคโปร์เน้นความรู้ท่ีพัฒนาปัญญาประดิษฐ ์
เพือ่น�ามาปรบัใช้กับอตุสาหกรรมหลกัของโลก ท�าให้ 
สามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้อย่างมหาศาล 
เท่ากับว่า สิงคโปร์ใช้เวลาในการสร้างประเทศ
จากจดุทีต่�า่ท่ีสดุ สูปั่จจบุนัเพียง 60 ปีเศษเท่านัน้  
ซ่ึงสัน้มาก หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศในระดบั
เดยีวกนัทัว่โลก

สิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญในการยกระดับประเทศ คือ
การเลือกพัฒนาทุนมนุษย์ให้ถูกจุด ควบคู่ไปกับ
การบริหารภาครัฐที่มียุทธศาสตร์ ความเข้มแข็ง
ของวสิยัทัศน์และความเดด็ขาดของผูน้�าจงึเป็นสิง่
ที่ส�าคัญ สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีการบริหาร
แบบบนลงล่าง ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตย
มากนัก แต่สามารถใช้อ�านาจรัฐในการบริหาร 

ทัง้ทรพัยากรบุคคลและทรพัยากรอืน่ๆ ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ การดึงดดูการลงทุนท�าให้ต่างชาติ
มาลงทุนได้ง่าย และมข้ีอจ�ากดัน้อย ท�าให้เกดิการ 
ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทีส่งู ส่งผลให้ 
ปริมาณทุนในระบบเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีสูง 
และสามารถน�าทุนเหล่านั้นมาพัฒนาเมืองและ
คนได้ต่อไป

เรื่องประชากรเป็นเรื่องที่สิงคโปร์ได้ให้ความ
สนใจอย่างมาก จากการที่มีประชากรรวมใน
ประเทศ 5.45 ล้านคน เป็นประชาชนสงิคโปร์เพยีง 
3.99 ล้านคน ส่วนท่ีเหลือไม่ว่าจะเป็นนักเรียน 
แรงงานต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ ล้วน
แล้วแต่เป็นประชากรทีส่งิคโปร์เหน็ว่าสามารถใช้
ประโยชน์ได้ การควบคุมการไหลเข้าออกและ
สัดส่วนของจ�านวนประชากร จึงเป็นไปโดยการ 
ค�านวณต้นทุนและผลประโยชน์ของสิงคโปร ์
ทัง้สิน้ ประชากรทีม่ฝีีมอื/ความรูใ้นส่วนใดขาด กห็า 
มาเตมิ และประชากรทีม่ศีกัยภาพทีแ่ตกต่างออกไป  
รัฐก็จะจัดหางานที่เหมาะสมให้ต่อไป นอกจาก
การน�าเข้าประชากรทีม่คีวามรูแ้ล้ว สงิคโปร์ยงัได้
ลงทุนกับประชากรของตนเองโดยการให้ศึกษา

ที่ต่างประเทศและน�าองค์ความรู้มาใช้พัฒนา
ประเทศ ตลอดจนการดูแลเลี้ยงดูประชากร 
เนือ่งจากประชากรกเ็ป็นฟันเฟืองในการท�างาน 
ทีเ่ป็นส่วนท�าให้ประเทศเกดิความมัง่คัง่น่ันเอง 
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ี
จดัหาสวสัดกิารทีด่ใีห้กับประชาชนได้ 

สดุท้ายการประดษิฐ์คดิค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีความล�้าสมัยนั้นเป็นส่ิงท่ีท�าให้
สิงคโปร์สร้างรายได้จากสินค้าที่มีมูลค่าสูง 
สิงคโปร์ไม่ได้เน้นการผลิตและส่งออกสินค้า 
ทีม่มูีลค่าต�า่ เช่น ผลผลติทางการเกษตร หรอื
ของใช้ที่สามารถสร้างและผลิตได้จากแรงงาน
ไร้ฝีมือ สงิคโปร์เลอืกน�าเข้าสนิค้าเหล่านัน้ และ
ผลติสนิค้าทีม่กี�าไร ประกอบการเป็นศนูย์กลาง
ทางการเงนิและการลงทนุ ท�าให้มูลค่าของทุน
ทีห่มุนเวยีนในสงิคโปร์นัน้มีสงู จงึท�าให้เกดิการ 
พฒันาหลายด้านเช่น การบนิ รถไฟฟ้า การท่องเท่ียว  
การพัฒนาเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์  
และการลงทุนในต่างประเทศ ท�าให้ก�าไรจาก
สิ่งเหล่านั้นกลายมาเป็นมูลค่าของสวัสดิการ
ของประชาชนของสงิคโปร์ในทีส่ดุ จนเป็นทีม่า
ของค�าพูดที่ว่า “ไม่ว่าขั้วอ�านาจโลกจะเป็น
สหรฐัหรอืจนี แต่ทีน่ีผ่ลประโยชน์ของสงิคโปร์
ส�าคัญที่สุด” ซึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงค�าพูดของ 
ผู้ที่รักชาติทั่วไป แต่มันแฝงไปด้วยเป้าหมาย 
และความทะเยอทะยาน ทีอ่าจท�าให้ให้สงิคโปร์
ก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที ่ 1 ในระเวลาเพยีง
ครึง่ศตวรรษ 

#ขอบคุณข้อมูลจาก Nanyang Centre for  
Public Administration, Nanyang Technological  
University.

สิงคโปร์กับการยกระดับเป็นประเทศโลกที่ 1 
ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ศตวรรษ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ประกอบกบั 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด�าเนนิการทางวินยั พ.ศ. 2556  
ต่อไป

ทัง้นี ้กรณสีงสยัว่าบคุคลอืน่ทีไ่ม่ได้มกีารระบไุว้ 
ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เช่น ข้าราชการ
การเมืองอื่นตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบียบ
ข้าราชการการเมอืง นอกเหนอืจากต�าแหน่งตาม
ข้อ (1) บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
การเมืองในต�าแหน่งที่ปรึกษาหรือต�าแหน่งอื่นๆ  
ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการการเมอืงและ
ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรฐัสภา 

ผู ้ใดใช้สถานะหรือต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
กระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารบุคคลของ
ข้าราชการพลเรอืน ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องแจ้งต่อผูม้หีน้าที ่
และอ�านาจด�าเนินการเพื่อให้มีการพิจารณา 
วนิจิฉยัตามอ�านาจหน้าทีห่รอืตามขัน้ตอนท่ีบญัญัตไิว้ 

 ห้างหุ ้นส ่วนจ�ากัดเป ็นหนึ่งจึงมีหนังสือ 
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อนายอ�าเภอและม ี
หนังสือคัดค้านต่อ อบต. ซ่ึงนายอ�าเภอและ 
อบต. ชี้แจงว่าเป็นการกระท�าโดยอาศัยอ�านาจ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังทีเ่ก่ียวข้องซึง่ชอบ
ด้วยกฎหมายแล้ว ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัเป็นหนึง่ (ผู้
ฟ้องคด)ี จงึน�าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครองในวนัที่ 
30 สงิหาคม 2564 เพือ่ขอให้เพกิถอนประกาศ
ฉบับที่ออกมายกเลิกประกาศประกวดราคาครั้ง
พิพาท รวมทั้งเรียกค่าเสียหายจาก อบต. (ผู้ถูก
ฟ้องคด)ี ด้วย

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้อง
ในข้อหาที่ให้เพิกถอนประกาศพิพาทไว้พิจารณา 
เนือ่งจากเป็นการยืน่เม่ือพ้นก�าหนด 90 วนั นบัแต่
วนัทีรู่ถ้งึการยกเลกิการประกวดราคา (รบัค�าฟ้อง 
ข้อหาเรยีกค่าเสียหายจาก อบต. ไว้พจิารณา) ผูฟ้้องคดี 
จงึอทุธรณ์ค�าสัง่ไม่รบัค�าฟ้องดงักล่าว

ประเดน็ทีพ่จิารณา คอื ผูฟ้้องคดยีืน่ฟ้องขอให้ 
เพิกถอนประกาศฉบับที่ออกมายกเลิกประกาศ
ประกวดราคาครั้งพิพาทภายในระยะเวลาตาม
ทีก่ฎหมายก�าหนดไว้หรือไม่ ? โดยต้องพจิารณา
ให้ได้ความก่อนว่า การทีผู่อ้อกประกาศไม่ได้แจ้ง
สทิธแิละระยะเวลาการฟ้องคดใีห้ผูฟ้้องคดทีราบ 
จะมผีลต่อระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
หรอืไม่ ?

โดยมีข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ พระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บญัญตัใิห้ผูอ้อก
ค�าส่ังระบุวธิกีารยืน่ค�าฟ้องและระยะเวลาส�าหรบั
ยื่นค�าฟ้องไว้ในค�าส่ังที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง
ได้ ในกรณทีีป่รากฏต่อผูอ้อกค�าสัง่ในภายหลงัว่า
มไิด้มีการแจ้งข้อความดงักล่าว ให้ด�าเนนิการแจ้ง
ข้อความนัน้โดยไม่ชกัช้า และให้ระยะเวลาการยืน่

ประกาศยกเลกิประกาศประกวดราคา ซึง่หาก 
ค�าสั่งนั้นเป็นค�าสั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง
เพื่อขอให้เพิกถอนได้ เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค�าสั่ง 
จะต้องระบวิุธกีารยืน่ค�าฟ้องและระยะเวลาส�าหรบั 
ยืน่ค�าฟ้องไว้ในค�าสัง่ดงักล่าวด้วย ถ้าไม่ได้มกีาร
ระบุข้อความเช่นว่านี้ไว้และมิได้มีการแจ้งใหม่ 
จะส่งผลท�าให้ระยะเวลาในการฟ้องเพิกถอน 
ค�าสัง่ทีม่กี�าหนด 90 วนั นบัแต่วนัท่ีรูห้รอืควรรู้ 
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี (วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง) 
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ขยายเป็น 1 ปี  ทัง้นี ้ตามมาตรา 50  
แห่งพระราชบญัญัตเิดยีวกัน

แต่ทว่า ... หากค�าสัง่ทางปกครองน้ันเป็นค�าสัง่ 
ที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ เจ้าหน้าท่ี
ผู ้ออกค�าสั่งต้องระบุขั้นตอนและระยะเวลา
ส�าหรบัการอทุธรณ์หรอืโต้แย้งตามทีก่�าหนดใน
มาตรา 40 แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองฯ โดยยงัไม่จ�าต้องระบวุธิกีารยืน่
ค�าฟ้องและระยะเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้องตาม 
มาตรา 50 แห ่งพระราชบัญญัติ จัดตั้ ง 
ศาลปกครองฯ ไว้ในค�าสัง่ทางปกครอง แต่จะต้อง 
ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์  
ดงันัน้ การทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่ได้ระบวุธิกีารย่ืนค�าฟ้อง
และระยะเวลาส�าหรับยื่นค�าฟ้องไว้ในค�าสั่ง 
ทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ได้ จึงไม่มีผลทาง
กฎหมายที่จะท�าให้มีการขยายระยะเวลา
ส�าหรบัยืน่ค�าฟ้องทีม่กี�าหนด 90 วนั ซึง่น้อยกว่า 
1 ปี เป็น 1 ปี นับแต่วนัท่ีได้รบัค�าสัง่แต่อย่างใด   
ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากค�าสั่ง 
ศาลปกครองสงูสดุที ่1781/2566

(ปรกึษาการฟ้องคดปีกครองอิเล็กทรอนิกส์
ได้ที ่สายด่วนศาลปกครอง 1355)

ยกเลิกประกวดราคา : ลืมแจ้งสิทธิ
และก�าหนดเวลาฟ้องคดี มีผลอย่างไร ?

ารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นข่าวสารที่ 

ภาคธุรกิจเอกชนให้ความสนใจติดตาม ซึ่ง
ปัจจบุนั ... การด�าเนนิการดงักล่าวจะอยูภ่ายใต้ 
บังคับของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 และ
ระเบยีบกระทรวงการคลงัท่ีเกีย่วข้อง โดยเป็น
หลักเกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้เพือ่ให้มมีาตรฐาน เกดิ
ความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนั
กนัอย่างเป็นธรรม 

ส�าหรบัวธิกีารประกวดราคาถอืเป็นหน่ึงใน
ขัน้ตอนส�าคญัของการจดัซือ้จดัจ้าง เพ่ือให้ได้ 
ผูท้ีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วนเข้าเสนอราคาและเข้าท�า 
สญัญากับหน่วยงานของรฐัต่อไป แต่หากว่าก่อน 
ลงนามท�าสญัญากนันัน้ หน่วยงานเหน็ว่าการจะ 
จดัซ้ือจดัจ้างต่อไปอาจเกิดความเสียหาย หน่วยงาน 
ก็มีอ�านาจท่ีจะยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ ้าง 
ครั้งดังกล่าวได้ ซ่ึงคดีที่หยิบยกมาพูดคุย 
กนัวนันี ้ กเ็ป็นกรณทีีผู่เ้สนอราคาต�า่สดุน�าคดี 
มาฟ้อง เนื่องจากหน่วยงานยกเลิกการ
ประกวดราคา ท�าให้ตนไม่ได้เข้าท�าสัญญา 
โดยการส่ังยกเลิกการประกวดราคานั้น ถือ
เป็นค�าสั่งทางปกครองที่มีกฎหมายเฉพาะ
ก�าหนดยกเว้นให้ไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ค�าสั่ง 
ซ่ึงหมายความว่า หากผู ้เสียหายประสงค์
จะฟ้องคดีต ่อศาล ก็สามารถฟ้องได้เลย                   

ค�าฟ้องเริม่นบัใหม่นบัแต่วันทีผู่ร้บัค�าสัง่ได้รบัแจ้ง
ข้อความ ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลายื่น
ค�าฟ้องมกี�าหนดน้อยกว่า 1 ปี ให้ขยายเป็น 1 ปี 
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค�าสัง่

 ค�าวนิจิฉัยควรรู้ 
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างที่พิพาท เป็นการสั่งยกเลิกกระบวนการ
พจิารณาค�าเสนอของผูฟ้้องคด ี อนัเป็นค�าสัง่ทาง
ปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบ
ข้อ 1 (3) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อ 
ผูฟ้้องคดเีห็นว่าประกาศดงักล่าวไม่ชอบและน�าคด ี
มาฟ้องขอให้เพกิถอน จงึเป็นการฟ้อง ขอให้เพกิถอน 
ค�าสั่งทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
แห่งพระราชบญัญัตจิดัตัง้ศาลปกครองฯ 

เมื่อการยกเลิกการประกวดราคา มีสาเหตุ
มาจากประกาศประกวดราคา มีรายละเอียด 
ไม่ครอบคลมุสาระส�าคญัตามทีร่ะเบยีบกระทรวงการคลงั 
ก�าหนดไว้ เป็นเหตใุห้ อบต. ไม่สามารถด�าเนินการ
ตามขัน้ตอนต่อไปได้ และหากท�าการจดัซือ้จดัจ้าง 
ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบ 
ต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 67 วรรคหนึง่ (3)  
แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งต้องห้าม 
อุทธรณ์ตามมาตรา 115 วรรคหนึ่ ง  (2)  
แห่งพระราชบญัญัตเิดยีวกัน

ผูฟ้้องคดจีงึสามารถใช้สิทธฟ้ิองคด ีเพ่ือขอให้
เพกิถอนประกาศทีย่กเลกิการประกวดราคาได้ โดย
ไม่จ�าต้องอทุธรณ์ค�าสัง่หรอืประกาศดงักล่าว เพือ่
แก้ไขความเดอืดร้อนหรอืเสยีหายก่อนการฟ้องคดี  
ตามที่ก�าหนดไว ้ ในมาตรา 42 วรรคสอง  

แห่งพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาลปกครองฯ และต้องน�าคด ี
มาฟ้องภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูถ้งึ 
เหตแุห่งการฟ้องคด ี(วนัทีไ่ด้รับแจ้งค�าสัง่หรอืประกาศ 
ยกเลกิการประกวดราคา) ตามมาตรา 49 แห่ง
พระราชบญัญตัเิดยีวกนั

เมื่อปรากฏว่าประกาศฉบับที่น�ามาฟ้อง 
ต่อศาลนี ้ผูอ้อกประกาศไม่ได้ระบวุธิกีารยืน่ค�าฟ้อง 
และระยะเวลาส�าหรบัยืน่ค�าฟ้องไว้ รวมทัง้ไม่ได้
มกีารแจ้งข้อความดงักล่าวใหม่ ซึง่ระยะเวลาการ
ฟ้องคดนีีมี้ก�าหนดน้อยกว่า 1 ปี กรณจีงึท�าให้  
ระยะเวลาการฟ้องคดขียายออกไปเป็น 1 ปี นบัแต่ 
วันที่ได้รับค�าสั่งทางปกครองตามมาตรา 49 
ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ การที ่อบต. ได้แจ้งการมปีระกาศ 
ยกเลิกการประกวดราคา โดยส่งทางไปรษณีย์ 
ลงทะเบยีนเมือ่วนัที ่ 24 พฤษภาคม 2564 และ 
ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างต่อศาลว่าได้รับหนังสือแจ้ง 
ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 วนัดังกล่าวจงึเป็นวนัที ่
ผู้ฟ้องคดีได้รับค�าสั่งทางปกครองและต้องน�าคด ี
มาฟ้องภายในวันที ่25 พฤษภาคม 2565 (ภายใน 
1 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รบัค�าสัง่)

การที่ผู ้ฟ้องคดีย่ืนฟ้องต่อศาลในวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะ
เวลาตามทีก่ฎหมายก�าหนด ศาลปกครองสงูสดุ 
จึงมีค�าสั่งกลับค�าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
เป็นให้รบัค�าฟ้องในข้อหานีไ้ว้พจิารณา (ค�าสัง่ศาล 
ปกครองสงูสดุที ่956/2566) 

 บทสรุปชวนอ่าน 
เมื่อค�าสั่งทางปกครองใดไม่จ�าต้องอุทธรณ์

ก่อนฟ้องคดีหรอืมข้ีอก�าหนดห้ามอทุธรณ์ภายใน
ฝ่ายปกครองไว้ตามกฎหมายเฉพาะ ดังเช่นกรณี
ข้างต้นที่ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นอุทธรณ์

โดยไม่ต้องอุทธรณ์ค�าส่ังให้ผู้มีอ�านาจพิจารณา
ทบทวนก่อนแต่อย่างใด

กรณีจึงมีประเด็นปัญหาชวนคิดว่า เมื่อ
กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ก�าหนดให้ผู้ท�าค�าสั่งต้องแจ้งสิทธิหรือ
วิธีการและระยะเวลาการฟ้องคดีแก่ผู้รับค�าส่ัง 
ทีอ่าจฟ้องเป็นคดต่ีอศาล หากไม่มกีารแจ้งดังกล่าว 
จะมผีลต่อระยะเวลาการใช้สทิธฟ้ิองคดหีรอืไม่ ? 
อย่างไร ? ไปหาค�าตอบด้วยกนัครับ ...

มลูเหตขุองคดน้ีีเกิดจาก ... องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล (อบต.) ได้มปีระกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็รอบอ่างเกบ็น�า้ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) 
ซึ่งห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเป็นหนึ่ง เป็นผู้เสนอราคา 
ต�า่สดุ โดยทราบผลจากการตรวจสอบในฐานข้อมลู 
อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสรุปข้อมูลการเสนอ
ราคาเบื้องต้น เม่ือล่วงเลยเวลาเสนอราคา 
มาแล้ว 10 วนั กมิ็ได้รบัแจ้งให้เข้าท�าสญัญา จงึได้ 
ทวงถามและบอกกล่าวถึงความพร้อมในการ 
เข้าท�าสัญญา และต่อมา อบต. ได้มหีนงัสอืแจ้งทาง 
ไปรษณย์ีลงทะเบยีนในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 
ว่าได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งดังกล่าวแล้ว 
เนื่องจากประกาศประกวดราคามีรายละเอียด 
ไม่ครอบคลมุสาระส�าคญัของการจดัซ้ือจดัจ้าง

ในกฎหมาย ระเบยีบ หรอืข้อบงัคบัว่าด้วยการนัน้ 
ต่อไป 

ค�าจ�ากัดความการก้าวก่ายแทรกแซง
ส�าหรับค�าจ�ากัดความการก้าวก่ายแทรกแซง

การปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคล 
ในราชการพลเรือน มดีงันี้

“การก้าวก่ายแทรกแซง” หมายความว่า การท่ี
บคุคลผูใ้ดซึง่ไม่ได้ถกูก�าหนดให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
เกีย่วข้องกบัการปฏิบติัหน้าทีห่รอืการบรหิารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนได้ใช้อ�านาจ หรือ 
กระท�าการโดยมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรอืน เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบคุคล
ผู้นั้นหรือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าการกระท�าหรือพฤตกิรรมนัน้ จะประสบ
ผลส�าเรจ็ตามความประสงค์ของผูน้ัน้หรอืไม่

ทัง้น้ี การให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ หรือการ
แสดงความคิดเห็นจากผู้ที่ไม่มีหน้าท่ีและอ�านาจ
เกีย่วข้องกับเรือ่งดงักล่าวทีไ่ด้กระท�าไปโดยสจุริต 

เปิดเผย และสามารถระบุหรอือ้างองิตัวบคุคลผู้นัน้ได้  
ไม่ถอืเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงตามแนวทางน้ี

“การปฏบิตัหิน้าที”่ หมายความว่า การปฏบิตัิ
ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  
ค�าสัง่ มติคณะรฐัมนตร ีนโยบายของรัฐบาล และ
การปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน
หน้าทีร่าชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบยีบ
ของทางราชการ

“การบรหิารงานบคุคล” หมายความว่า การ
ด�าเนนิการใดๆ ตามท่ีบญัญตัไิว้ในกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน รวมถึงกฎหมายอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การ 
แต่งตัง้ (การย้าย การโอน การเลือ่น) การประเมนิผล 
การปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือน การ
พจิารณาความดีความชอบ การพฒันาข้าราชการ 
การปกครองบงัคบับญัชา การด�าเนินการทางวนิยั  
การให้ออกจากราชการ 

ทัง้นี ้ ให้หมายความรวมถึงการมอบหมายให้
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บรหิารราชการแผ่นดนิด้วย

ศูนย์สื่อสารองค์กร / ผู้เขียน : ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ ส�านักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
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สมศ.ยกเครื่องประเมินคุณภาพศึกษาไทย
คัดเข้มอบรม-ทดสอบผู้ประเมินใหม่

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า สมศ. มีการเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ก่อนท่ีจะเริม่การประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ท้ังในรปูแบบออนไลน์และออนไซต์ ในช่วง
เดอืนมิถนุายน 2567 โดยการส่งเสรมิสร้างความ
เข้าใจเกีย่วกบักรอบแนวทางการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกให้แก่สถานศกึษา การพฒันาเทคโนโลยี
ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ และการ 
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรู ้สร้างศักยภาพ 
ให้แก่ผูป้ระเมนิภายนอกอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ผูป้ระเมนิ

ภายนอก ของ สมศ. ทกุคนต้องผ่านการอบรมเสรมิ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบแนวทางการ
ประเมนิคณุภาพภายนอก และต้องผ่านการทดสอบ
ครบถ้วนทกุหวัข้อตามทีก่�าหนดเท่านัน้จงึจะได้รบั
สทิธิล์งพืน้ทีป่ระเมนิสถานศึกษา 

โดยผู้ประเมินภายนอกต้องเข้ารับการอบรม
เรียงล�าดับตามนี้  1) การทดสอบสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องศึกษาเรียนรู ้ด ้วยตนเองและ
ทดสอบการใช้เทคโนโลยจีากสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี 
(องค์การมหาชน) โดยผู้ประเมนิภายนอกของ สมศ. 
หลังจากได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันคุณวุฒิ 
วชิาชพี (องค์การมหาชน) เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จะต้อง 
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy) ซึง่เป็นการจดัสอบด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digital Testing) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศกึษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

 2) ภายหลังจากผู้ประเมนิภายนอกผ่านการ
สอบด้วยระบบดิจทิลั (Digital Testing) จากสถาบนั
ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

จะเป็นขัน้ตอน การอบรมพฒันาศักยภาพผู้ประเมนิ
ภายนอกด้วยการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e– 
Learning) ประกอบด้วยหลักสูตร 1) กรอบแนวทาง 
การประกันคุณภาพภายนอก 2) กระบวนการ  
ขัน้ตอน และเคร่ืองมอืการประกันคณุภาพภายนอก 
3) การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ AQA 

และ 4) การใช้ Mobile Application  
ONESQA V เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
3) จากนัน้ สมศ. จะด�าเนนิการพิจารณาคดัเลือก 
ผู้ประเมนิภายนอกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ  
โดยพิจารณาจาก คะแนนการทดสอบสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) การอบรม
พัฒนาศักยภาพผู ้ประเมินภายนอกด้วยการ 
เรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e–Learning) ท่ีผ่าน 
ตามเกณฑ์ที ่สมศ. ก�าหนดและคะแนนผลการประเมนิ 
การปฏบิตังิานผูป้ระเมนิภายนอก (QC 100) มา
พิจารณาตามล�าดับคะแนนจากมากไปน้อย เพื่อ
ประกาศรายชื่อผู ้ประเมินภายนอกเข้ารับการ 
ฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารผูป้ระเมนิภายนอก การปฏบิตักิาร 
เพือ่ทดสอบสมรรถนะผูป้ระเมนิภายนอก 

ซึง่ในการอบรมฯประกอบด้วยการฝึกปฏิบติัการ 
ใน 3 ขั้นตอน หลักของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ได้แก่ 1) การจดัท�าและตรวจอ่านรายงาน  
การวเิคราะห์ SAR และบรบิทสถานศกึษา 2) การจดัท�า 
และตรวจอ่านรายงาน การสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การตรวจเยีย่ม 3) การจดัท�าและตรวจอ่านรายงาน 
รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายนอก โดยจะมี
การทดสอบประมวลความรูผ่้านระบบคอมพวิเตอร์
ภายหลงัการอบรมเชงิปฏิบตักิารด้วย 

“สมศ. มุง่หวงัให้การประเมินคณุภาพภายนอก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างความเปล่ียนแปลงของสถาน
ศกึษาไปในทางทีด่ขีึน้ โดย สมศ. ได้ให้ความส�าคญั
กับการพฒันาศกัยภาพผู้ประเมินภายนอก เพราะ
ผู้ประเมินภายนอกเป็นเสมือนตัวแทนของ สมศ.  
ทีท่�าการประเมนิคณุภาพภายนอกและให้ข้อเสนอแนะ 
กับสถานศึกษา สมศ.จึงจ�าเป็นจะต้องพัฒนาให้ 
ผู้ประเมินภายนอกเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
มคีวามเชีย่วชาญ และเป็นผู้ทรงคณุวุฒ ิ เพือ่ทีจ่ะ
สามารถให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตรงกับ
บรบิทของสถานศกึษาและเหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรม
ได้อย่างแท้จรงิ” ดร.นันทา กล่าวทิง้ท้าย

สิงคโปร์สนับสนุน
จัดท�ารายงานความยั่งยืน

สิงคโปร์จะจัดหาเงินทุนส�าหรับบริษัท 
ต ่ างๆ เพื่ อให ้ เป ็นไปตามข ้อก�าหนด 
การรายงานสภาพภูมิอากาศใหม่  Mark Segal  
ผูก่้อตัง้เวบ็ ESG Today กล่าวถงึความมุง่ม่ัน
ของภาครฐัสิงคโปร์ ในการพฒันาความยัง่ยนื
ของประเทศ

รฐับาลสงิคโปร์ประกาศเปิดตัว Sustainability  
Reporting Grant ฉบับใหม่ โดยให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่บรษิทัต่างๆ จ�านวนเกอืบ
หน่ึงในสามของต้นทุนการผลิตรายงานความ
ยั่งยืนฉบับแรก ด้วยเหตุที่การจัดท�ารายงาน
ความยัง่ยนื ต้องมกีารด�าเนนิการตามข้อก�าหนด
ของมาตรฐานหลายประการซึง่มค่ีาใช้จ่ายสงู 

ระบบเงินช่วยเหลือใหม่นี้ เป็นไปตาม
ประกาศของรฐับาลในเดอืนมีนาคม 2567 ว่า 
รัฐบาลจะแนะน�าข้อก�าหนด การรายงานท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศภาคบังคับ ส�าหรับ
บรษัิทจดทะเบียน และบรษิทัขนาดใหญ่ท่ีไม่ใช่ 
บริษัทจดทะเบียนตามมาตรฐานของคณะ
กรรมการมาตรฐานความยัง่ยนืระหว่างประเทศ 
( International Sustainability Standards  
Board  หรือ ISSB) ซ่ึงเป ็นหน ่วยงาน 

แก่บริษัทขนาดใหญ่ เพื่อเร่ิมต้นเส้นทางการ
รายงานความยัง่ยนื

ทุกวันนี้  บริษัททั่วโลกต ้องเผชิญกับ 
ข้อก�าหนดด้านกฎระเบียบมากขึ้น เพื่อจัดท�า
รายงานเกี่ยวกบัสภาพภมูิอากาศและประเด็น 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความยัง่ยนื ค่าใช้จ่ายในการ 
ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูล 
ทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิจงึเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จาก
การศึกษาของ ERM Sustainability Institute 
องค์กรมค่ีาใช้จ่ายโดยเฉลีย่ 533,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี ในการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกับ
สภาพภมูอิากาศ โดยหมวดหมูต้่นทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุ 
ได้แก่ การวิเคราะห์ก๊าซเรอืนกระจก (GHG) การ
วเิคราะห์สถานการณ์สภาพภมูอิากาศ และการ
ควบคมุการจดัการความเส่ียงด้านสภาพอากาศ
ภายใน 

เช่นเดียวกับส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของ 
สหรัฐอเมรกิา ท่ีเปิดเผยค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 
ส�าหรับการปฏิบัติตามกฎ การรายงานสภาพ 
ภมูอิากาศทีเ่สนอครัง้แรก โดยคาดการณ์ค่าใช้
จ่ายของบริษัทในปีแรกท่ี 640,000 ดอลลาร์
สหรัฐ และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องประจ�าปีอยู่ที่ 
530,000 ดอลลาร์สหรฐั

เงินช่วยเหลือใหม่ของสิงคโปร์ เพื่อการ 
จัดท�ารายงานความยั่งยืนนี้ จะบริหารโดย 
หน่วยงานรัฐบาล Singapore Economic  
Development Board (EDB) และ Enterprise 
Singapore (EnterpriseSG)  โดยจะมอบให้บริษทั 

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

ขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 100 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั เป็นเงินชดเชยให้สูงสุด 30% ของ
ค่าใช้จ่ายในการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืฉบับ
แรก โดยจ�ากดัไว้ที ่150,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ 
หรอื 112,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ในขณะทีก่ารรายงานความยัง่ยนื ยงัไม่ได้
บงัคบัใช้ส�าหรับธรุกจิขนาดเลก็ และขนาดกลาง 
(SMEs) หากแต่ Ms.Low Yen Ling ยงัประกาศ
ว่า รฐับาลจะให้การสนบัสนนุเงนิทนุสงูถงึ 70% 
ของค่าใช้จ่าย เพื่อเข้าร่วมในโครงการจัดท�า 
รายงานความยัง่ยนื เพือ่ช่วยให้ SMEs สามารถ 
ท�างานร่วมกับผู้ให้บริการด้านคาร์บอน และ
พัฒนารายงานความยั่งยืนฉบับแรก โครงการ
สนับสนุน SME ของสงิคโปร์คาดว่าจะเปิดตวั
ในปลายปี 2567 นี ้และรฐับาลจะยังสนบัสนนุ 
SMEs ต่อด้วยเงินทนุ 50% ส�าหรบัการจดัท�า
รายงานในสองปีต่อมา ผ่าน EnterpriseSG

การเตรียมความพร ้อม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของโลก เป็น
เรือ่งส�าคญัของทุกประเทศ 

ทีจ่ดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่3 พฤศจิกายน 2564 ในการ
ประชมุ COP26 ทีเ่มอืงกลาสโกว์ สกอตแลนด์ 
โดยอยูภ่ายใต้มลูนธิ ิIFRS โดยบรษิทัจดทะเบยีน
สิงคโปร์ มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2568 ตามด้วยบริษัท 
ขนาดใหญ่ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ต้องเปิดเผย 
ในปี 2570   

ISSB เพิ่งออกกฎเกณฑ์เร่ืองการเปิดเผย
ข้อมูลด้านความยั่งยืน หรือ ESG จ�านวน  
2 ชุด คือ IFRS S1 เกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนทั่วไป และ IFRS  
S2 เกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงด ้านสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งทั้ ง 
สองเกณฑ์เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567

Ms.Low Yen Ling รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม ประเทศ
สิงคโปร์ (Ministry of Trade and Industry 
: MTI ) กล่าวว่า ตามข้อก�าหนดใหม่ ธุรกิจ
ต้องใช้ทัง้ความสามารถ และทรัพยากรในการ 
ติดตามและรายงานคาร์บอนฟตุพรนิท์ ด้วยเหตนุี้  
เราจึงให้การสนับสนุนด้านเงินทุนสูงถึง 30% 

“ทุกวันนี้ บริษัททั่วโลกต้องเผชิญกับข้อกําหนดด้าน 
กฎระเบยีบมากขึน้ เพือ่จดัทาํรายงานเกีย่วกับสภาพภมิูอากาศ 
และประเดน็อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับความย่ังยนื ค่าใช้จ่ายในการ 
ปฏิบตัติามภาระผกูพนัในการเปิดเผยข้อมูลทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิ 
จงึเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็”

ดร.นันทา หงวนตดั

เปิดเมืองอารยสถาปัตย์น่าน
เมอืงสุขภาพต้นแบบเพือ่คนท้ังมวล

เมือ่เรว็ๆ นี ้ ทางส�านักงานกองทนุสนับสนนุ
การสร้างเสรมิสขุภาพ หรอื สสส. ร่วมกบั ททท. 
อพท. เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย 
จดัโครงการ เปิดเมอืงอารยสถาปัตย์  เมอืงท่องเท่ียว 
เชงิสขุภาพเพือ่คนทัง้มวล โดยมนี�าร่องท่ีจงัหวดั
น่าน โดยมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ 
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดงาน 
อารยสถาปัตย์หรอืการออกแบบและจดัสิง่อ�านวย
ความสะดวกต่างๆส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
ผูติ้ดตามต้องการความช่วยเหลอืพเิศษ ซึง่จงัหวดัน่าน 
มีศักยภาพสูงท่ีจะเป็นเมืองอารยสถาปัตย ์
และเมอืงท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ ในอนาคตจะขยาย
ไปสูจ่งัหวดัต่างๆ เพ่ือคนท้ังมวล

 น่านโมเดล : เมืองสุขภาพต้นแบบ
 เพือ่คนท้ังมวล

นพ.ชลน่าน  ศรแีก้ว รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
ได้ก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัอย่างสมบรูณ์ ด้วยจ�านวน
ผู้สูงอายุกว่า 13 ล้านคน คิดเป็น 20% ของ
ประชากรไทย และมีคนพกิารมากกว่า 2.1 ล้านคน  
คดิเป็น 3% ของประชากรไทย กิจกรรมเปิดเมือง 
อารยสถาปัตย์ เมอืงท่องเทีย่วเชงิสขุภาพเพือ่คนทัง้มวล  
จงัหวดัน่าน ถือเป็นโครงการท่ีตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการ 
ส่งเสริมการจดับรกิารสขุภาพนานาชาต ิ(Medical 
Hub and Wellness) และระบบโลจสิตกิส์ เพือ่
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ 
และการบริการด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล 
ในภูมิภาคเอเชยี มีเป้าหมาย 4 ด้าน 1. ขับเคลือ่น
เมอืงสขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) 2. ธรุกจิการ 
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Health & Wellness Tourism)  
3. การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism  
for All) ของจังหวัดน่าน 4. ส่งเสริมสิทธ ิ
ความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการรองรับ
สงัคมผูส้งูวยั (Aging Society) ซึง่สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเท่ียว 

“นักท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายนี้ ส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่ผูพ้กัฟ้ืนสขุภาพ กลุม่ผูป่้วย 
กลุม่คนพกิาร และกลุม่ท่ีต้องการได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ เช่น สตรมีีครรภ์ เด็กเล็กต้องใช้รถเขน็  
ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการ 
ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ จงึจ�าเป็นต้องพฒันาสิง่อ�านวย 
ความสะดวกทีส่ามารถรองรบักลุม่คนพเิศษเหล่าน้ี 
ด้วย แนวคดิการออกแบบเพือ่ทุกคน หรอื UD   
จึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าอย่าง 
เร่งด่วน เพือ่อ�านวยความสะดวก และเพือ่ความ
ปลอดภยัของคนกลุม่นี”้ 

รฐัมนตรฯี ชลน่าน เปิดเผยว่า ได้ตัง้เป้าไว้ว่า 
จังหวัดน่าน จะเป็นเป็นเมืองหลวงทางสุขภาพ 
ของภาคเหนือ ซึ่งหมายความว่ามีการออกแบบ 
อารยสถาปัตย์ในสถานทีต่่างๆ  ครบวงจร ตัง้แต่สนามบิน  
สถานท่ีราชการ วดัวาอาราม สถานทีท่่องเทีย่ว
ต่างๆ ในทุกอ�าเภอ น่านจะเป็นต้นแบบ เป็นเมอืง
สขุภาพ หรอื Health City  ผูส้งูอายทุีม่าท่องเทีย่ว 
ท่ีน่าน จะมสุีขภาพท่ีดี เพราะได้สนิค้าผลติภณัฑ์ทีด่ี  
ปลอดสารพษิเมือง สมุนไพร จะขยายศนูย์เรียนรู้
ไปสูช่มุชนเข้าถงึสขุภาพในทกุมติ ิ ส่วนการขยาย
ไปสูจ่งัหวดัอ่ืนๆ นัน้ จะมีกลไกของเขตสุขภาพที่
มีอยู ่13 เขตพจิารณา เบือ้งต้นจะมีอยู ่31 จงัหวดั
ที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยทางสุขภาพ 
จังหวัดท่ีพร้อมมากคือจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเงื่อนไข
ส�าคญัทีจ่ะเข้าสูม่าตรฐานได้นัน้คอืต้องเป็นพืน้ที่
ปลอดพษิสนุขับ้า

 ประเทศไทย: สังคมสงูวยัเตม็รปูแบบ
นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบลูย์ ผูจ้ดัการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
เปิดเผยว่า สถานการณ์ประชากรผูส้งูอายไุทยในปี 
พ.ศ. 2565 มผีูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป จ�านวน 12.69  
ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 19.21  ซ่ึงถอืได้ว่าเป็นการ
ก้าวย่างสู ่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ผู ้สูงอายุจ�านวน 
ไม่น้อยมบ้ีานทีม่สีภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม และไม่
ปลอดภยัต่อการด�าเนนิชวีติ ในปี 2564 ผูส้งูอายกุว่า 
853,390 คน ระบวุ่าเคยหกล้ม โดยหกล้มบรเิวณ 
ตวับ้านมากทีส่ดุ นอกบริเวณบ้าน และภายในตวับ้าน 
ตามล�าดับ โดยผู้สูงอายุกว่า 216,078 คน ที่เคย
หกล้มภายในตวับ้านพบว่า หกล้มในห้องน�า้มากทีส่ดุ 
ห้องนอน ระเบียงบ้าน และบริเวณบันได ตามล�าดบั 

ขณะเดียวกันในปี 2566 มีคนพิการที่มีบัตร
ประจ�าตัวคนพิการท่ัวประเทศ จ�านวน 2.18 ล้านคน   
โดยจ�านวนส่วนใหญ่เป็นคนพกิารทางการเคลือ่นไหว
หรือทางร่างกาย ทัง้ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ถอืเป็น 
กลุ่มทีม่คีวามเปราะบางในการด�าเนนิชีวติ เนือ่งจากมี
ความเสือ่มถอยของร่างกายตามวยัของผูส้งูอาย ุและ 
ข้อจ�ากดัในการเดนิทางของคนพกิารทีจ่ะเข้าถงึสถานที่ 
สาธารณะ และระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ส�าหรับ
การใช้ชวีติประจ�าวนั  การสร้างสขุภาวะและเสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็ให้ผูส้งูอาย ุและคนพกิารได้เป็นอย่างดี 
อกีช่องทางหนึง่นัน้ คอืการให้ผู้สงูอาย ุและคนพกิาร 
ได้ออกมาด�าเนินชวิีตในพืน้ท่ีต่างๆ ได้อย่างมอีสิระ  
สะดวก และปลอดภยั 

ซึ่งสถานที่สาธารณะต่างๆ จ�าเป็นต้องมีสภาพ
แวดล้อมและการจดัส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
ผูส้งูอาย ุคนพิการ ให้เหมาะสม ซ่ึงจะสอดคล้องกบั
แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal 
Design : UD ในช่วงทีผ่่านมา สสส. ได้สนบัสนนุ 
และร่วมขับเคล่ือนให้เกิดการปรับสภาพแวดล้อม
และจดัส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอาย ุ คน
พิการ ตามแนวคิด UD ทั้งในส่วนของที่พักอาศัย 
สถานท่ีสาธารณะ และสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ อย่าง 
ต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนของการสนบัสนนุการพฒันาความรู้  
ชดุข้อมลูต่างๆ มากกว่า 10 เร่ือง การพฒันาและ
ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้เกิดปรับสภาพ
แวดล้อมและจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานที ่
สาธารณะ โดยความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน 

 จบัมอื 12 มหาวทิยาลยั/
 สร้างทตูอารยสถาปัตย์ 300 คน

ขณะน้ี สสส.ได้สนับสนุนการจดัต้ังศูนย์ Universal  
Design Center โดยจับมือกับ 12 มหาวิทยาลัย 
เพือ่เป็นศนูย์กลางในการให้ความรู้ ค�าปรึกษา และ
สนบัสนนุการปรบัสภาพแวดล้อมและจดัสิง่อ�านวย 
ความสะดวก รวมถงึการอบรมช่างชมุชนให้มคีวามรู้ 
ในประเด็น UD และสามารถไปด�าเนินการปรับ 
สภาพแวดล้อมในส่วนบ้านพกัและสถานทีส่าธารณะ
ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งบ้าน สถานที่สาธารณะ สถานที่
ราชการ รวมถึงสถานที่ท่องเท่ียว ส�าหรับจังหวัด
น่านเอง ได้ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ขับเคลือ่น
ให้เป็น 1 ในจงัหวดัต้นแบบ เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัทกุคน 

ตวัอย่างทีช่มุชนบ้านน�า้ล้อมเป็น 1 ใน 31 ชมุชน 
ของเทศบาลเมืองน่าน ได้สร้างและปรับปรุง 
ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผูส้งูอายุ และคนพกิาร ต่อไปจะมี
ในวดัภมูนิทร์ วดัสวนตาล ในอนาคตจะมแีผนสร้างที่

ผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมเป็น 
32% ของประชากรในพื้นที่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
อาศัยอยู่เพียงล�าพัง แต่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือ 
ต่อการด�าเนินชีวิต เมื่อได้เห็นศักยภาพของคน 
ในท้องถิน่ แต่ยงัขาดทีป่รึกษา และช่างชุมชนทีม่ี
ความรู้ด้าน Universal จงึริเร่ิมด�าเนนิการพฒันา
ให้ จ.น่าน เป็นต้นแบบเมอืงทีเ่ป็นมิตรของภาค
เหนือ โดยความร่วมมือของศูนย์ UDC  จาก 
สถาบันการศกึษา 5 แห่ง คือ มหาวทิยาลยัแม่โจ้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย
นเรศวร   มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยั 
พะเยา โดยร่วมกบัโรงพยาบาลน่าน  เทศบาลเมอืงน่าน  
ชมรมผูส้งูอาย ุ ภาคเอกชน มกีระบวนการรับฟัง

อยู่อาศยัแบบหมนุเวยีนส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
ยากไร้ด้วย  เพราะมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่คนเดียว
จ�านวนมากขึน้ ทัง้นี ้ได้มกีารปรับสภาพบ้านไปแล้ว 
กว่า 785 หลัง อีกส่วนหนึ่งได้สนับสนุนให้มูลนิธิ 
อารยสถาปัตย์เพือ่คนทัง้มวล ไปสนบัสนนุสร้างทตู 
อารยสถาปัตย์ ซ่ึงมจี�านวนมากถึง 300 คนแล้ว ประกอบ 
ด้วย กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ จะเป็นตัวแทน 
ในการให้ข้อมูลและร่วมขับเคลื่อนประเด็นการ 
ปรับสภาพสิง่แวดล้อมและจดัสิง่อ�านวยความสะดวก

ตามแนวคิด UD ในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยมกีาร
ตัง้เป้าหมายของการขบัเคลือ่นอารยสถาปัตย์ รองรบั
ผูส้งูวัย ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล ระยะ  
3 ปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2567-2569 ส�าหรบัจงัหวดัน่าน 
เป็นจงัหวดัแรกภายใต้นโยบายเมอืงสุขภาพดี หรือ 
blue zone ของกระทรวงสาธารณสขุด้วย

 Kick off วดัภมิูนทร์จติกรกรรม
 ปูม่่าน-ย่าม่านบนัลือโลก

นายกฤษณะ ละไล ประธานมลูนธิิอารยสถาปัตย์ 
เพื่อคนท้ังมวล กล่าวว่า ปี 2566 จ.น่าน มี 
นักท่องเท่ียว 1,570,213 คน แบ่งเป็น คนไทย 
1,554,216  คน ชาวต่างชาต ิ 15,997 คน  สร้าง
รายได้ 4,415 ล้านบาท โดยเร่ิม Kick off  ท่ี 
วดัภูมนิทร์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชิงสขุภาพเพือ่คน 
ทัง้มวล เพราะเป็นสถานทีส่�าคญัทีอ่ยูคู่เ่มอืงมามากกว่า  
400 ปี น�าแนวคดิอารยสถาปัตย์ ปรับบริเวณจดุทางลาด 
ให้ถูกต้อง หรือแพลตฟอร์มลิฟต์ส�าหรับข้ึนวิหาร 
ชมจติรกรรมปู่ม่านย่าม่าน ปรับปรุงทางลาดบริเวณ
ฟตุบาทรอบวัดและท�าทางลาดจดุเชือ่มต่อต่างๆ ให้
ผูท้ีใ่ช้วลีแชร์เข้าถงึได้ สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
ตามหลักอารยสถาปัตย์ 7 ประการ คือ 

1. ความเสมอภาค ทกุคนใช้งานได้ ไม่เลือกปฏบิตั ิ 
2. ความยดืหยุน่ ใช้งานได้กับผู้ท่ีถนัดซ้ายและขวา 
หรือปรับสูงต�า่ได้ตามความสูงของผู้ใช้ 3. เรียบง่าย
และเข้าใจได้ดี เช่น มีภาพ ค�าอธิบาย สัญลักษณ์
สากล ส�าหรับทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหน  
อ่านหนังสือออกหรือไม่ 4. เข้าใจง่าย มีข้อมูล 
ค�าอธิบายหรือรูปภาพประกอบการใช้ 5. ปลอดภัยขณะ 
ใช้งานทนทาน 6. ทุ่นแรง สะดวก 7. มขีนาด-สถานที่
ทีเ่หมาะสม ออกแบบคดิเผือ่ส�าหรับคนร่างกายใหญ่
โต คนทีเ่คลือ่นไหวร่างกายยาก ในอนาคตจะปรบั 
สถานทีส่�าคญัต่างๆ ใน จ.น่าน พร้อมเตรยีมขยายผล 
ไปยงั จ.อดุรธาน ี จ.ระยอง จ.พษิณโุลก จ.ราชบรุี 
จ.กาญจนบุรี และ จ.สงขลา ต่อไป

 ศนูย์UDC รวมพลนักออกแบบอารยสถาปัตย์
 เพือ่คนท้ังมวล

ผศ.ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม  หัวหน้า
ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (UDC) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า จ.น่าน เข้าสู่สังคม 

ความเหน็จากคนในพืน้ที ่รวบรวมความเหน็ส่งต่อ 
ให้กองช่างไปด�าเนินงานตลอดการท�างาน 2 ป ี
จนเห็นผลลพัธ์เป็นรูปธรรม

ปัจจุบัน จ.น่าน มีการปรับภูมิทัศน์ ได้แก่ 
1. ทีช่มุชนบ้านน�า้ล้อม ต.ในเวยีง อ.เมอืง มกีาร
จัดสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มยากไร้และ 
อยูเ่พยีงล�าพงั โดยปรบัปรงุห้องน�า้ บันได พ้ืนบ้าน  
จดัระเบยีบของใช้ และเพ่ิมสิง่อ�านวยความสะดวก 
2. ศาสนสถาน มกีารปรับปรุงพืน้ที ่ และอาคาร
สาธารณะ เช่น แก้ไขพื้นผิวทาง เพ่ิมราวจับ  
3. ตลาดชมุชนบ้านพระเนตร มกีารปรบัห้องน�า้
สาธารณะ เพิม่ราวจบั 4. เตรยีมสร้างศูนย์ดแูล
ผู้สูงวัย แบบไปเช้า-เย็นกลับ (DAYCARE) ที ่
โรงพยาบาลน่าน มเีนือ้ทีใ่ช้สอย 700 ตารางเมตร  
เพือ่ลดความแออดัในในโรงพยาบาล โดยออกแบบ 
ให้เป็นสถานบริบาลให้ผู้สูงอายมุาตรวจเช็กร่างกาย  
ท�ากายภาพบ�าบัด รับยา และจัดร่วมกิจกรรม 
ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย เพือ่ให้ผูส้งูอายุมีกิจกรรม 
ท�านอกบ้าน ไม่ต้องอยูบ้่านเพยีงล�าพัง ช่วยลดความ 
กงัวลของบุตรหลาน

ที่ส�าคัญทางเทศบาลเมืองน่านได้ให้ความ
ส�าคัญในการบริการอ�านวยความสะดวกของ
ประชาชนกลุ่มคนสูงอายุและคนพิการพร้อม
ทั้งผู้ติดตาม ล่าสุดมีโครงการ ปรับปรุงสถานที ่
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้สูงอายุและ 
ผูพ้กิาร ได้แก่ อาคารจามจุรี อาคารพญานาคของ
ศูนย์ท่องเที่ยวเมืองน่าน และอาคารส�านักงาน
เทศบาลเมืองน่าน และยังบูรณาการท�างานกับ
หลายฝ่ายในการส�ารวจชมุชนเพือ่ปรบัปรุงสภาพ
แวดล้อมตามความต้องการของประชาชน โดย 
เทศบาลเมืองน่านได้ส่งทีมประเมินบ้านของ 
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร เป็นประจ�า และมทีีมอนกุรรมการ 
ลงพืน้ทีส่�ารวจเยีย่มบ้านทกุวนัพธุ เพือ่น�าข้อเสนอ
ต่างๆ ของประชาชนน�าไปวางแผนการพัฒนา
ให้เหมาะสม นอกจากนีย้งัได้ท�าบนัทกึข้อตกลง  
(MOU) ร่วมกบั 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลน่าน  
จฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั สมาคมสถาปัตย์ภาคเหนือ 
และวทิยาลัยชมุชนในการดแูลผูสู้งอายุ เพ่ือพัฒนา 
แนวทางการท�างาน UD ในจังหวัดน ่าน  
ให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง
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“พพิฒัน์” มอบนโยบายบอร์ด สปส.
ป๊ัมรายได้กองทุนฯ ปีละ 12,0000 ล้าน

คณะกรรมการของส�านักงานประกันสังคม 
จัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ขบัเคลือ่นนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับส�านักงานประกันสังคม ภายใต้
นโยบาย “ทกัษะด ี มีงานท�า หลกัประกนัสงัคม
เด่น เน้นการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ” โดยส�านกังาน
ประกันสังคมพร้อมยกระดับกองทุน และพร้อม 
ขบัเคลือ่นตามนโยบายฯ ร่วมสร้างคณุภาพชวีติทีด่ ี
ให้กบัผูใ้ช้แรงงานทกุคน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการของส�านักงานประกันสังคม เพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงแรงงาน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ส�านักงานประกันสังคม ภายใต้นโยบาย “ทักษะ 
ดี มีงานท�า หลักประกันสังคมเด่น เน้นการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยมี นายไพโรจน์  
โชตกิเสถยีร ปลดักระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ 
ทพัชัยยทุธ์ เลขาธิการส�านกังานประกนัสงัคม คณะ
กรรมการประกนัสงัคม คณะกรรมการการแพทย์ 

คณะกรรมการอทุธรณ์ กองทนุประกันสงัคม คณะ 
กรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการ 
ตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน และผูบ้รหิารระดบัสงู 
กระทรวงแรงงาน ร่วมประชมุฯ 

นายพพิฒัน์ รชักจิประการ รมว.แรงงาน กล่าว
ว่า กระทรวงแรงงานได้ก�าหนดทิศทางเป้าหมาย 
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส�าคัญ
ของรฐับาล มอบแนวทางแด่ส�านักงานประกนัสงัคม 
ในการขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องเร่งรัดให้เกิดผล
เป็นรปูธรรมโดยเรว็ ภายใต้นโยบาย “มุง่เน้นการ
บรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน วนิจิฉยัโรคทีแ่ม่นย�ารวดเรว็ 
สะดวกสบาย และมกีารตดิตามผล พร้อมคุม้ครอง 

ดแูลและสร้างสวสัดกิารทีด่ ี เพ่ือยกระดบัคณุภาพ
ชวีติของผูป้ระกนัตน”  พร้อมเตรยีมเดนิสายพบ
สหภาพแรงงาน หรือ ออกหนังสือหารือ ในการ
สร้างสวัสดิการที่ดี เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตน  
โดยก�าหนดมีรายละเอียดแนวทาง 4 ข้อหลักๆ ดังนี้

 1. นโยบายด้านการเสรมิสร้างคณุภาพชวีติทีดี่
ส�าหรับผูป้ระกันตน  ปรบัปรุงและพฒันากฎหมาย
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ มมีาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาและ 
ยกระดับสิทธิการรักษา รวมถึง สวัสดิการ 
ของงานด้านประกนัสงัคม ทีม่คีวามทนัสมยั และ 
ตอบสนองความต้องการของผูป้ระกนัตน ผ่านโครงการ  
MICRO FINANCE : ลดหนี ้เตมิทนุ สร้างสขุแรงงาน

2. นโยบายเชิงรุกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ส�าหรับผู้ประกันตน โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก  
ณ สถานประกอบการ ทีมุ่ง่เน้นการตรวจคดักรองโรค 
ท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับ 
ในระดบันานาชาต ิมาใช้เพือ่การคดักรองโรคอันตราย  
ณ สถานประกอบการ

3. นโยบายด้านการยกระดับงานด้านการ
บรกิาร “รวดเรว็ สะดวกสบาย และ มกีารติดตาม
ผล” สูก่ารพฒันา BEST E-SERIVCE ประกันสงัคม
ยคุใหม่ สร้างความมัน่คง เพ่ิมความมัน่ใจ ยกระดบั
การให้บรกิารผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 
ในการรับบริการ มีการพัฒนาระบบ TELE – 
MEDICINE เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการ
ได้รบัการบรกิารด้านการรกัษาพยาบาล และช่วย
ลดความแออดั ณ สถานพยาบาล และการพัฒนา
ระบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าบริการ 
ของผู้ประกันตน ณ ส�านกังานประกันสังคม และ 
โรงพยาบาลประกันสังคม เพือ่การน�าข้อมลูมาใช้เพือ่ 
การพัฒนาและระดับงานด้านการบริการและรักษา
พยาบาล

4. นโยบาย “กองทุนม่ันคง แรงงานมั่งคั่ง 
ประกนัสงัคมยัง่ยนื” เพือ่การบรหิารจดัการกองทนุ
อย่างมปีระสิทธภิาพ โปร่งใส และยัง่ยนื โดยส่วนแรก  
คือ การเพิ่มจ�านวนผู้ประกันตน พร้อมเร่งศึกษา
พฒันา PACKAGE ด้านประกนัสขุภาพทีต่อบสนอง
ความต้องการของผู้ประกันตนยุคใหม่ เพิ่มกลุ่ม 
เป้าหมายของผูป้ระกนัตนให้เข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม 
ที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานอิสระ หรือ
มาตรา 40 ส่วนทีส่อง คอื พัฒนาด้านการลงทนุ 
ทีมี่ประสิทธภิาพให้ได้ผลตอบแทนการลงทนุท่ีมากกว่า 
ปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุน 

จาก 2.4% เป็น 5%  หรือ จาก ปีละ 6 หมืน่ล้าน
เป็น 120,000 ล้าน ไต่ระดบัขึน้ไปตัง้แต่ปี 67-70  
น�าไปเพิม่สทิธปิระโยชน์ให้กนัผูป้ระกนัตน 

ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการฯ 
ด�าเนินการพจิารณา ดงัน้ี

1. คณะกรรมการประกันสังคม พิจารณา
แนวทางให้นายจ้างสร้างหลักประกันสังคมให้กับ 
ลูกจ ้าง โดยขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ 
เข้ากองทนุประกันสังคมอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ลูกจ้าง 
ได้รบัสทิธปิระโยชน์และการคุม้ครองตามกฎหมาย
ครบถ้วน

2. คณะกรรมการการแพทย์ พจิารณาการเข้าถงึ 
บรกิารทางการแพทย์ของลูกจ้างหรอืผู้ประกันตน  
ให้ได้รับสิทธิไม่ด้อยกว่าหรือดีกว่ากองทุนอื่น  
รวมถึงศึกษานวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม ่
ทีไ่ด้รบัการรับรองจากนานาชาติ

3. คณะกรรมการอทุธรณ์ พจิารณาค�าอทุธรณ์
ของลกูจ้าง นายจ้าง หรอืผู้มส่ีวนได้เสยี ด้วยความ
รวดเร็ว แต่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย 
และการวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ต้องเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 

4. คณะกรรมการกองทนุเงนิทดแทน พจิารณา
เรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน 
พัฒนามาตรการหรือสร้างแรงจูงใจในการลด
อบุตัเิหตจุากการท�างาน

ข่าวดผีูป้ระกนัตน เริม่ 1 เม.ย. 67
สปส.เพิม่สทิธิรกัษาพยาบาลเพยีบ
นายบญุสงค์ ทพัชยัยทุธ์ ส�านกังานประกนั

สังคม (สปส.) เปิดเผยว่า เพื่อพัฒนาสิทธิการ
รักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลมุทกุกลุม่โรค ทกุความเสีย่ง ทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นกับผู้ประกันตน และทุกสิทธิการรักษา 
จะไม่ด้อยกว่าสทิธกิารรกัษาโรคในระบบการประกัน 
สขุภาพอืน่ของไทย ตัง้แต่ 1 เมษายน 2567 สปส.
ได้ปรบัเพ่ิมสทิธ ิรายการตรวจสขุภาพให้มคีวามถี่
เพิม่มากขึน้ เช่น ให้ผูป้ระกนัตนทีอ่ายตุัง้แต่ 35 ปี
ขึน้ไป จะได้รบัการตรวจน�า้ตาล, ไขมนัในเลือด, 
ตรวจการท�างานของไต, ตรวจปัสสาวะ รวมถงึ
การตรวจ X-ray ตามหลกัเกณฑ์อตัราทีก่�าหนด 
“ทุกปี” ซึง่จะให้สทิธเิฉพาะผู้ประกนัตนในระบบ
ประกนัสงัคมเท่านัน้ 

ส่วนด้านทนัตกรรม สามารถเข้าถงึการรกัษา
ดูแลสุขภาพฟัน ในสถานพยาบาล หรือคลินิก 
ทัง้รัฐและเอกชนได้อย่างสะดวก ทัง้ใน-นอกเวลา
ราชการ โดยไม่ต้องนดัหมายล่วงหน้า และในปี  
2667 นี้ สปส.ยังเพ่ิมโครงการรถทันตกรรม
เคล่ือนที่ อ�านวยความสะดวกในการรับบริการ
รักษาดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
ของผูป้ระกนัตน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู ้ประกันตน
สามารถเข้ารบัการรกัษาฟร ีทัง้ในสถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชน โดยผู้ประกันตนเข้ารับการ 
รักษาในสถานพยาบาลของรัฐ รักษาฟรี  
72 ช่ัวโมง กรณีสถานพยาบาลเอกชน เบิกได้
ตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด และให้สถานพยาบาล 
ทีรั่กษา แจ้งสถานพยาบาลตามสทิธขิองผูป้ระกนัตน 
ให้รับผิดชอบดูแลรักษา ตั้งแต่รับแจ้งจนสิ้นสุด

การรักษา โดยผูป้ระกนัตนไม่ต้องส�ารองจ่าย
นอกจากนี้ สปส. ยังได้มอบสิทธิประโยชน์

ด้านการรกัษาพยาบาลอืน่ๆ เช่น
1. การปลกูถ่ายไขกระดกู (การปลกูถ่ายเซลล์

ต้นก�าเนดิเม็ดโลหติ) ส�าหรบัการรักษามะเร็งโรค
เลอืด 8 ชนดิ สทิธปิระกันสงัคมสามารถท�าการ
ปลูกถ่ายเซลล์ฯ ครอบคลุมทัง้วธิกีารปลกูถ่าย โดย
ใช้เนือ้เยือ่ตนเอง เนือ้เยือ่พีน้่องร่วมบดิา-มารดา 
และเน้ือเยือ่ของผูบ้รจิาคผ่านสภากาชาดไทย ซึง่
มค่ีาใช้จ่ายสงูถงึรายละ 1,300,000 บาท “ฟรี”

2. สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด  
หรอืหตัถการในกลุ่มโรคทีเ่ป็นปัญหาของผูป้ระกนัตน  
จ�านวน 5 โรค ประกอบด้วย โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคนิว่ในไต
หรือถุงน�้าดี, โรคมะเร็งเต้านม และก้อนเน้ือที่
มดลกู ไปรับการผ่าตดัหรอืท�าหตัถการทีไ่หนก็ได้ 
ในโรงพยาบาลที่ท�าความตกลงกับส�านักงานฯ 
ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับการ 
วินิจฉัยหรือแพทย์ลงความเห็นว่าจ�าเป็นต้อง 
ได้รบัการผ่าตัด ซ่ึงจะช่วยลดการรอคอยการผ่าตดั 
หรอืท�าหตัถการ ลดความเส่ียง รวมถงึลดความ
รนุแรงของโรค

3. เพ่ิมการเข้าถึงการรักษาโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับ ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP โดย
จ่ายค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า 
(CPAP) และค่าตรวจการนอนหลับ (Sleep test) 
ส�าหรบัผูป่้วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องเข้ารบัการรกัษา
ด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งถือเป็นโรคที ่
ไม่ควรนิง่นอนใจ เพราะน�ามาซึง่ความอนัตราย
แก่ชวีติอกีด้วย

7. เรียกร ้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือ 
ผูรั้บบรกิารในงานตามหรือทีท่ีต้่องให้บรกิาร เช่น 
กรณีการเรียกรับเงนิ หรือสิง่ตอบแทนอ่ืนจากศิษย์
เพือ่แลกเกรด เป็นต้น

คุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครู 
นกัศกึษาวชิาชพีครแูละอาจารย์ในสถาบนัผลติครู 
ทกุคนได้ให้ความส�าคัญ และเคร่งครดักับการปฏบัิติ
ตนต่อลูกศิษย์ และฝากให้ทุกคนได้ปฏิบัติงาน 
อย่างมีสติ ทบทวนและตรวจสอบตนเองว่า 
เคยมีพฤตกิรรมท่ีไม่พึงประสงค์ต่อผู้รบับรกิารหรอื
ไม่ หากเคยกจ็ะต้องปรบัปรงุวิธกีารและแนวปฏิบตัิ
ของตนเองให้เป็นไปตามแบบแผนพฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงค์ และไม่ปฏบิตัพิฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์
อกีต่อไป 

ส่วนกรณีการลงโทษนกัเรียนไม่เหมาะสม ขดั
ต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร และเป็นปฏปัิกษ์
ต่อความเจรญิทางกาย สตปัิญญา จติใจ อารมณ์ 
และสงัคมของศษิย์นัน้ เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน และ
ส่งผลกระทบโดยตรงกบัผูเ้รยีน ขอให้ผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาทุกคนได้ตระหนักและให้
ความส�าคัญในเร่ืองดงักล่าวด้วย 

“อย่างไรกต็าม ครุสุภาได้ต้ังวอร์รมู เพือ่ตดิตาม 
ข่าวของครแูละบุคลากรทางการศึกษาทกุวนั โดย
จัดท�าเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งทั้ง
ข่าวด ี และข่าวไม่ด ี ถ้าพบครดู ี บคุลากรทางการ
ศึกษาดี โดดเด่น ก็จะด�าเนินการยกย่องเชิดชู
เกยีรต ิเพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่ผูร่้วมประกอบ
วิชาชีพ หากพบผู้ใดกระท�าผิดจรรยาบรรณของ 
วชิาชพี กจ็ะด�าเนนิการพจิารณาโทษทางจรรยาบรรณ 
อย่างเร่งด่วน เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน รวมถึงพิทักษ์เกียรต ิ
ศักดิ์ศรีของวิชาชีพให้สมกับความเป็นวิชาชีพ 
ชัน้สงูด้วย” ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว

คุรสุภาแนะสตูรครตูวัจรงิ 6 ท�า 7 ไม่
อัปเดตพฤตกิรรมครวัูนต่อวัน

คุรุสภา เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพครู 
นกัศกึษาวิชาชพีคร ูและอาจารย์ในสถาบนัผลติ 
ครูทุกคน ให้ความส�าคัญและเคร่งครัดกับการ 
ปฏิบติัตนต่อลกูศษิย์ และฝากให้ทกุคนได้ปฏิบัตงิาน 
อย่างมีสติ ทบทวนและตรวจสอบตนเองว่า  
เคยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้รับบริการ
หรอืไม่

ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม เลขาธกิาร
ครุสุภา กล่าวว่า วชิาชีพคร ู เป็นวชิาชพีท่ีมคีวาม
ใกล้ชิด ละเอียดอ่อนและมอีทิธพิลต่อคุณภาพการ
ศกึษาทีส่่งต่อถงึคณุภาพของผูเ้รยีน โดยผูป้ระกอบ
วชิาชพีครู เป็นบุคคลท่ีสถานศกึษา ผูป้กครอง และ
สงัคม ล้วนแต่คาดหวงัว่าจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู้  
ความสามารถ มคีณุธรรมจรยิธรรม และมีจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพครู จึงให้ความไว้วางใจที่จะฝากบุตร
หลานของตนเองให้อยู่ในความดูแลของครู และ
ให้สทิธคิรใูนการอบรมสัง่สอน ให้ความรู้และเสรมิ
สร้างทักษะความสามารถของผูเ้รียนในแต่ละระดบั
และตามแต่ละช่วงวยั 

รวมถึงการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็น 
คนดี สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นได้อย่าง 
ปกตสุิข และสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ  ให้แก่สังคมต่อไป หาก 
ผู ้ประกอบวิชาชีพครูไม่เข้าใจหรือไม่ตระหนักรู ้ 
ในบทบาทหน้าทีด่งักล่าว อาจใช้วธิกีารจัดการเรียน
รูห้รือปรบัพฤตกิรรมของผู้เรียนในทางทีไ่ม่เหมาะสม
และเกดิผลร้ายต่อผูเ้รยีน ซึง่ขดัต่อจรรยาบรรณของ
วชิาชพีคร ู อนัจะน�าไปสูก่ารถกูด�าเนนิการพจิารณา
การประพฤตผิดิจรรยาบรรณของวชิาชพีครูได้

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อไปว่า คุรุสภา 
ในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ก�าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ 
ของวชิาชพีครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของวิชาชพี พ.ศ. 2556 และข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วย
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
พ.ศ. 2550 ซึ่งเก่ียวข้องกับแบบแผนพฤติกรรม 
ทีผู้่ประกอบวชิาชพีครูทีค่วรปฏบิตัแิละไม่ควรปฏบิตัิ
ต่อศษิย์หรอืผูรั้บบรกิาร 

โดยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อผู้รับบริการ มีดังนี้ คร ู
ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก�าลังใจ 
แก ่ ศิษย ์ และผู ้รับบริการตามบทบาทหน้าที ่
โดยเสมอภาค, ครตู้องส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรู ้ทกัษะ 
และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ 
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถด้วยความ
บรสิทุธิใ์จ, ครตู้องประพฤตปิฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ีทัง้ทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระท�าตน
เป็นปฏปัิกษ์ต่อความเจริญทางกาย สตปัิญญา จิตใจ 
อารมณ์และสงัคมของศษิย์และผูร้บับรกิาร และครู
ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดย 
ไม่เรยีกรบัหรอืยอมรบัผลประโยชน์จากการใช้ต�าแหน่ง 
หน้าท่ีโดยมชิอบ                 

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า ส่วนแบบแผน
พฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์ ได้แก่ 

1. ให ้ค�าปรึกษาหรือช ่วยเหลือศิษย ์และ 
ผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถและเสมอภาค 

2. สนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธเิดก็ 
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส  

3. ตัง้ใจ เสยีสละ และอทุศิตนในการปฏบัิตหิน้าที่ 
เพือ่ให้ศษิย์และผูร้บับรกิารได้รบัการพฒันาตามความ
สามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบคุคล 

4. ส่งเสริมให้ศิษย์และผู ้รับบริการสามารถ
แสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเองจากสือ่ อปุกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

5. ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผน
การเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และ 

6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ 
ผูรั้บบรกิารด้วยการรบัฟังความคดิเหน็ ยกย่อง ชมเชย 
และให้ก�าลังใจอย่างกัลยาณมิตร

ส่วนแบบแผนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ 
งดเว้นปฏิบัตเิดด็ขาดได้แก่ 

1. ลงโทษอย่างไม่เหมาะสมด้วยการใช้ความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ อาทิ การท�าร้ายร่างกาย  
การใช้ค�าพูดท่ีรุนแรงหรือไม่สุภาพ เป็นต้น  

2. ไม่ใส่ใจ หรือไม่รับรู ้ปัญหาของศิษย์หรือ 
ผู้รบับรกิาร จนเกิดผลเสียหายต่อศษิย์หรือผู้รบับรกิาร 

3. ดหูม่ิน เหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบรกิาร เช่น 
การท�าให้ศษิย์อบัอาย หรือเกิดปมด้อย 

4. เปิดเผยความลับของศษิย์หรอืผู้รบับรกิาร เป็น
ผลให้ได้รับความอบัอาย หรือเส่ือมเสียชือ่เสยีง 

5. จูงใจโน้มน้าว ยุโยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ 
ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ  
เช่น กรณเีก่ียวข้องกับการค้าประเวณเีดก็ เป็นต้น 

6. ชักชวน ใช้ จ้างวาน ศิษย์หรือผู้รับบริการ 
ให้จัดซือ้ จัดหาสิง่เสพตดิ หรอืเข้าไปเกีย่วข้องกบัอบายมขุ

ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม

5. คณะกรรมการตรวจสอบกองทนุเงนิทดแทน 
พจิารณาแนะน�าแนวทางการก�ากบั ตรวจสอบ และ
วางระบบการบริหารกองทุน ให้มีความโปร่งใส
และมปีระสทิธภิาพเพือ่สร้างเช่ือมัน่ให้แก่นายจ้าง 
ลกูจ้าง และผูป้ระกนัตน

  นายบญุสงค์ ทพัชยัยทุธ์ เลขาธกิารส�านักงาน
ประกันสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ
กองทนุเงนิทดแทน กรรมการและเลขานกุาร คณะ
กรรมการประกนัสงัคมและคณะกรรมการอทุธรณ์ 
กล่าวว่า วตัถุประสงค์ของการประชมุเพือ่ให้คณะ
กรรมการฯ ได้ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และ
ร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงาน
ประกนัสงัคม เป็นทีย่อมรบั เชือ่มัน่ และได้รบัความ
ไว้วางใจ ในการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ด�ารงชีวิตแก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยคณะ 
กรรมการของส�านักงานประกันสังคม มีทั้งสิ้น  
7 คณะ ซึง่มาร่วมประชุม จ�านวน 5 คณะ โดยอกี  
2 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบกองทนุประกนั
สังคม และ คณะกรรมการการแพทย์กองทนุเงิน
ทดแทน อยูร่ะหว่างการสรรหาเนือ่งจากหมดวาระ  

เลขาธิการส�านักงานประกันสังคม กล่าวใน
ตอนท้ายว่า ส�านกังานประกันสังคมพร้อมยกระดบั
กองทนุ และพร้อมขบัเคลือ่นตามนโยบายฯ ร่วม
สร้างคณุภาพชีวิตทีด่ใีห้กบัผูใ้ช้แรงงานทกุคน เพือ่
วางรากฐานความมัน่คงทางสงัคมต่อไป

สกช.ห่วงเดก็-เยาวชนตดิบุหรีไ่ฟฟ้า
ระดมสมองก่อนเข้าสูเ่วทีสมัชชาฯ เม.ย.น้ี

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สกช.) จดัประชมุคณะกรรมการพฒันานโยบาย
สาธารณะประเดน็การควบคมุบหุรีไ่ฟฟ้า ครัง้ที่ 
2/2567 เพือ่พิจารณาข้อเสนอเชงินโยบาย และ 
หามาตรการที่เหมาะสมปกป้องเด็ก-เยาวชน 
จากบหุรีไ่ฟฟ้า ท่ีจะน�าเสนอในเวทสีมชัชาสุขภาพ 
เฉพาะประเด็น ท่ีจะจัดขึน้ในเดอืนเมษายน 2567

ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย เป็นประธาน 
ในท่ีประชมุประชมุคณะกรรมการพฒันานโยบาย
สาธารณะประเด็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ครั้งที่ 
2/2567 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็น 
“การปกป้องเดก็และเยาวชนจากบหุรีไ่ฟฟ้า” ซึง่

เตรยีมเข้าสูก่ระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ในช่วง
เดอืน ม.ีค. 2567 ก่อนทีน่�าไปสูก่ารแสวงหาฉนัทมติ 
ร่วมกันบนเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  
ทีจ่ะจดัขึน้ในช่วงเดอืน เม.ย. 2567 เพือ่เสนอต่อ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ (คสช.) และคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ให้เกิดการน�าไปปฏิบัติที่เป็น 
รปูธรรมต่อไป

ส�าหรับสาระส�าคัญของข้อเสนอเชิงนโยบาย
นี ้ จะมุง่เน้นการปกป้องคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
จากภยนัตรายและการเสพติดของบหุร่ีไฟฟ้า ภายใต้ 
มาตรการทีส่�าคัญ อาท ิ

1. บูรณาการการเรียนการสอนรู้เท่าทัน 
พิษภัยและการตลาดของบุหร่ีไฟฟ้าในหน่วยงาน 

ด้านการศกึษาทกุระดบั สร้างค่านยิมคนรุน่ใหม่ไม่เอา 
บหุรีไ่ฟฟ้า 

2. เผยแพร่ข้อมูลภยันตรายผ่านส่ือทุกแขนง 
และร่วมกนัเฝ้าระวงัการตลาดบหุรีไ่ฟฟ้า 

3. เฝ้าระวังไม่ให้มีเน้ือหาที่เกี่ยวกับการใช ้
บหุรีไ่ฟฟ้าผ่านสือ่ทกุประเภท 

4. ให้หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ปราบปราม
บหุรีไ่ฟฟ้าอย่างจรงิจงั ทัง้การขายตามสถานทีต่ัง้
และทีจ่�าหน่ายในระบบออนไลน์ 

5. เสนอให้รฐับาลคงไว้ซึง่นโยบายห้ามน�าเข้า
บุหรี่ไฟฟ้า และลงนามในพิธีสารว่าด้วยการขจัด
การค้าผลติภณัฑ์ยาสบูผดิกฎหมาย เพือ่ยกระดบั
ความพร้อมในการควบคมุ 

6. รฐัสภาและรฐับาลควรป้องกนัการแทรกแซง
นโยบายของบรษิทับหุรีแ่ละผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง 

7. ควบคุม ปราบปราม ด�าเนินการทาง
กฎหมายต่อร้านค้าบหุรีไ่ฟฟ้า รวมทัง้จดัท�าแนวทาง
ปฏบัิตใิห้กบัผูใ้ห้บรกิารธรุกจิแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ธรุกิจขนส่ง 

8. เสนอให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น สื่อสารให้เกิดความตระหนักถึง
ความส�าคญั และร่วมกนัเฝ้าระวังเดก็และเยาวชน
ในระดบัพืน้ที่

ดร.วศนิ พพิฒันฉตัร กรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการพฒันานโยบายฯ กล่าวว่า สาระ
ส�าคญัของข้อเสนอเชงินโยบายเหล่านี ้เป็นประเดน็
ที่ถูกรวบรวมมาจากการแลกเปลี่ยนความเห็น 
ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่
ทางคณะกรรมการพฒันานโยบายฯ ได้จดัให้มกีาร
แลกเปลีย่นไปแล้วหลายเวทีในช่วงเดอืน ก.พ. ท่ี

 ดร.วศนิ พิพัฒนฉัตร

ศ.เกียรตคิณุ 

นพ.ประกติ วาทีสาธกกจิ

ผศ.ดร.ลกัขณา เตมิศริกุิลชยั

สมเกียรต ิพิทักษ์กมลพร   

ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตวัแทนจากธุรกจิ
แพลตฟอร์มออนไลน์และการขนส่งสินค้า หรือ
หน่วยงานที่มีบทบาทในด้านการสื่อสารและการ
บงัคับใช้กฎหมาย 

“จากการแลกเปลี่ยนในแต่ละเวที ได้ท�าให้
พบเห็นถึงมุมมองและประเด็นปัญหาต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกบัการควบคุมบหุรีไ่ฟฟ้า อาทิ วธิจีดัการ
กับพัสดุผิดกฎหมายของบริษัทขนส่งที่มีความ 
แตกต่างกัน การสัง่ปิดเวบ็ไซต์ขายบหุรีไ่ฟฟ้าทีต้่องมี 
กระบวนการทางศาล ประเด็นการตีความถึง 
ความร้ายแรงของบหุรีไ่ฟฟ้าทีจ่ะน�าไปสูก่ารจดัการอย่าง 
เหมาะสม หรือแนวปฏิบัติที่ยังไม่มีความชัดเจน 
ในการจดัการกบับุหรีไ่ฟฟ้าทีย่ดึมาได้จากเดก็นกัเรียน 
และเยาวชน เป็นต้น” 

ขณะท่ี นายสมเกียรติ  พิ ทักษ ์กมลพร  
ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาและขบัเคลือ่นนโยบาย
สาธารณะระดับชาติ สช. กล่าวว่า จากการ
หารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ หลายองค์กรได้มา
ร่วมสะท้อนถึงมุมมองของแต่ละหน่วยงาน เช่น 
กระทรวงพาณิชย์ มีกฎหมายแต่ไม่มีอ�านาจจับ, 
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) จะเน้นไปทีค่ดร้ีายแรง ซึง่ทีผ่่านมายงัไม่เคย
มกีารท�าในเคสบหุรีไ่ฟฟ้า 

“ประเดน็ปัญหาและข้อเสนอทีภ่าคเีครอืข่าย 
และหน่วยงานต่างๆ ให้ความเห็นมานั้น ทาง
คณะกรรมการพัฒนานโยบายฯ จะน�าไปเป็น 
ส่วนประกอบในการร่างเนือ้หาข้อเสนอเชงินโยบาย 
ทีจ่ะมกีารน�าไปจดัเวทรัีบฟังความคดิเหน็ ก่อนน�า 
เข้าสู่การพิจารณาให้ฉันทมติผ่านกระบวนการ 

“สมัชชาสขุภาพเฉพาะประเดน็” ซึง่จะได้ออกมา 
เป็นมติที่เข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดย  
คสช. และจะน�าไปเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อ 
รบัทราบเป็นนโยบายท่ีจะไปมผีลผกูพนักบัหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป” 

ด้าน ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ประกติ วาทสีาธกกิจ  
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพฒันานโยบายฯ กล่าวว่า  
เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการเผยแพร่งานวิจัยของ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่ได้ทบทวนงานวิจยักว่า 107 ชิน้ 
ถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งพบว่า
บุหรีไ่ฟฟ้ามีความอนัตรายไม่น้อยไปกว่าบหุร่ีมวน 
ขณะเดียวกันในแคนาดาพบว่า จ�านวนผูท้ีเ่สพตดิ 
บุหรีไ่ฟฟ้า จ�านวนมากถึง 40% เป็นนกัสูบหน้าใหม่ 
ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ามีความร้ายแรงกว่าบุหรี่มวน  
ดงัท่ีเราได้เหน็การระบาดในกลุม่เด็กและเยาวชน
มากมาย

“หลายหน ่วยงานอาจมองข ้ามป ัญหา 
บุหรีไ่ฟฟ้า เพราะมองว่ายังมีงานอืน่ทีเ่ร่งด่วนกว่า  
และไม่รูว่้าต้องจดัการถงึเม่ือไรปัญหาจึงจะจบ แต่ 
บทเรยีนจากประเทศอืน่ท่ีมกีารจัดการกบับหุร่ีไฟฟ้า  
ซึง่หากสามารถท�างานได้อย่างเกาะติดต่อเนือ่ง มี
การวางระบบควบคมุการเฝ้าระวังและปราบปราม
ได้ด ีหลงัจากนัน้การท�างานกจ็ะเบาลง เพราะการ 
ฝ่าฝืนกฎหมายจะน้อยลงเมื่อเขารู ้ว ่าภาครัฐ 
เอาจริง ฉะนั้นส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู ่กับผู ้บริหาร 
ระดบันโยบายท่ีจะต้องมีความเอาจริงเอาจงัด้วย”  
ศ.นพ.ประกติ ระบุ
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กยศ.น�ำร่องให้เงินกู้ยืมหลักสูตรอำชีพ
สถำบันศึกษำ-ทนัตกรรม รวม 74 แห่ง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู ้จัดการ
กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ได้เปิดเผยว่า 
ขณะนี ้ กองทนุฯ ได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบั
การให้กูย้มืเงนิในลกัษณะที ่5 ลกัษณะอืน่ตาม
ความจ�าเป็นและเหมาะสม เพือ่เป็นการขยาย
โอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา 
ทีห่ลากหลาย ตามพระราชบญัญตักิองทนุเงนิ 
ให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2566  
กองทนุฯ จงึได้ท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
การด�าเนนิโครงการน�าร่องการให้เงนิกูยื้มเพือ่การ 
ศกึษา ในหลกัสตูรอาชพีหรอืเพือ่ยกระดบัทกัษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) 

กับสถาบันทันตกรรม และโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ รวม 74 แห่ง ซึง่จะเป็นการสร้างบคุลากร
ที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างเหมาะสม 

โดยจะเริ่มจากหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก 
หลกัสตูรผูด้แูลผูส้งูอาย ุ หลกัสตูรพนกังานให้การ
ดแูล หลกัสูตรประกาศนียบัตรผูช่้วยทนัตแพทย์ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ขัน้สงู โดยจะมีระยะเวลาการด�าเนินการโครงการ 
น�าร่อง 2 ปี  (ปีการศกึษา 2566-2567) ให้เงนิกูย้มื 
เป็นค่าเล่าเรียนไม่เกิน 50,000 บาท/หลักสูตร/ 
คน/ครัง้ ก�าหนดอตัราดอกเบีย้ 1% ต่อปี และให้
ระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกนิ 2 ปี

ส�าหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 5 ก�าหนดให้มีอายุ 
18-60 ปีบริบูรณ์ ศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
ตามประกาศที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก�าหนด 
ต้องท�าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้ว 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู ้ช่วยทันตแพทย ์
ขัน้สงู (หลกัสตูร 2 ปี) เพือ่ผลติผูช่้วยทันตแพทย์
ให้มีความรู้ในทักษะขั้นสูง ซ่ึงสามารถบริหาร
จัดการงานด้านทันตกรรมในการช่วยงาน
ทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะสาขา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีจ�านวนเพียงพอ
และสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน 
โดยทาง กยศ. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงมีโครงการน�าร่องในการ
ให้กูย้มืในหลกัสตูรข้างต้น เพือ่ยกระดบัทกัษะ 
สมรรถนะและการเรียนรู้ (Reskill/Upskill)  
ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ข้าศกึษา เพือ่ให้มทีนุทรัพย์ 
ในการเรยีนหลกัสตูรข้างต้น และสามารถเป็น
ผูช่้วยทนัตแพทย์ทีมี่ทกัษะสงูและมโีอกาสเข้าสู่ 
ต�าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสขุในหน่วยงาน 
ภาครัฐ สร้างอาชีพที่มั่นคง เป็นประโยชน์
ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ท้ังน้ีผู ้ท่ี
สนใจเข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรผูช่้วย
ทนัตแพทย์ สถาบนัทนัตกรรม กรมการแพทย์ 
สามารถตดิตามประกาศและดรูายละเอยีดเพิม่
เตมิได้ที ่www.dentistry.go.th”

ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อน
การย่ืนขอกูยื้ม และต้องไม่กูยื้มซ�า้ซ้อนกบัลกัษณะ
อืน่ๆ ณ ปีการศกึษานัน้ๆ ทัง้นี ้โครงการดงักล่าว
คาดว่าจะช่วยเสรมิสร้างขดีความสามารถ พฒันา
องค์ความรูแ้ละทกัษะให้กบัประชาชนผูท้ีต้่องการ
พัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ สามารถประกอบ
อาชีพมงีานท�าและสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป 
ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามประกาศและรายละเอยีด
เงือ่นไขเพิม่เตมิได้ท่ี www.studentloan.or.th 

 “โครงการน�าร่องการให้เงินกู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับ
ทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู ้ (Reskill/
Upskill) ส�าหรบันกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีม่คีวาม
ประสงค์จะศกึษาหลกัสตูรผูช่้วยทนัตแพทย์ระดับ
ประกาศนยีบตัรวชิาชีพขัน้สงู เพือ่น�าไปสูโ่อกาส
ในการมีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงเพ่ือเป็นการสร้าง
บคุลากรท่ีมคุีณภาพเข้าสูต่ลาดแรงงานได้ตรงตาม
ความต้องการ” 

นางสาวสุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อ�านวยการ
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวว่า 
“สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้เปิด

วว. MOU ราชภัฎอุดรฯ ส่งเสริมวิจัย-นวัตกรรม
สร้างหลักสูตรเฉพาะทางเพื่ออีสานตอนบน

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (อว.) ชู “วิจัย-นวัตกรรมดี  
ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” สนบัสนนุ ส่งเสรมิ 
และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ ยกระดบัคณุภาพ
ชวีติชุมชนและสังคมสูค่วามย่ังยนื ลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ ่ง
เน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติ การท่องเที่ยว สินค้า 
ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัด 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ร่วมพฒันา
หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non degree 
เฉพาะทาง

ดร.ชตุมิา เอีย่มโชตชิวลิต ผูว่้าการ สถาบนัวจิยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
(วว.) กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (อว.) ผศ.ดร.คณศิรา ธญัสนุทรสกลุ  
อธิการบด ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี ลงนาม
ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนา 
เชงิพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบนและจงัหวดั 
อดุรธาน ีมุง่เสรมิสร้างความร่วมมอือย่างบรูณาการ 
ของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งภาครัฐ/เอกชน  
ตามยทุธศาสตร์ชาต ินโยบายรฐับาลและนโยบาย  
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวง อว. 

“วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความ
ต้องการ” สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและ
สังคมสู่ความยั่งยืน มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ 
การท่องเทีย่ว สนิค้าท่องเท่ียวของจังหวดัอดุรธานี 
และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non 
degree เฉพาะทาง เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการ
พัฒนาก�าลังคนของจังหวัดและอุตสาหกรรมใน 
พืน้ท่ี รวมทัง้จดัท�าแผนพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่ว 
เพื่อรองรับงานพืชสวนโลกในปี 2569 โดยมี 
ระยะเวลาความร่วมมอื 3 ปี 

โอกาสเดียวกันน้ี วว. และ มรภ.อุดรธานี  
ร่วมจดัฝึกอบรมระยะสัน้ “โครงการ Quick win:  
Up-Skill Re-Skill พัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูง
ของ อว.” ภมิูภาค จ�านวน 6 หลกัสตูร เพือ่รองรบั
อตุสาหกรรมและธุรกจิในพืน้ที ่ซึง่เป็นการต่อยอด
ด�าเนินโครงการฯ จากกรุงเทพมหานคร ผลการ
ด�าเนินงานท้ังสองแห่งมีผู้ประกอบการ บุคลากร
ภาครฐั/เอกชนเข้าร่วมอบรมกว่า 1,100 คน โดย
ได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรผูท้รงคณุวฒุขิอง วว. ร่วม
บรรยายและแลกเปลีย่นประสบการณ์กว่า 20 ปี 

ทัง้นี ้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รบัใบประกาศนยีบตัร
จากกระทรวง อว. ด้วยทัง้นีห้ลกัสูตรฝึกอบรม ณ 
มรภ.อดุรธาน ีผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ 
ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ด้านระบบ
มาตรฐานการบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 ระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วและบรกิารให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ท่องเที่ยวไทย การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ที่ได ้
มาตรฐาน รวมถึงน�าความรู้ด้านมาตรฐานสากล 
ไปพฒันาระบบบรกิารจดัการผลติภณัฑ์และบรกิาร
ตามมาตรฐานสากลต่อไป

ดร.ชตุมิา เอีย่มโชตชิวลิต ผูว่้าการ วว. กล่าว
ถึงบทบาทขององค์กรภายใต้ความร่วมมือกับ 
มรภ.อดุรธานี ว่า วว. จะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วย
ขยายฐานการให้บรกิารลกูค้าด้าน วทน. ในพืน้ท่ี
อตุสาหกรรม ร่วมสร้างความตระหนกัและการให้
ความส�าคญักบังานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และ
อตุสาหกรรมในส่วนภมูภิาคเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัจะ
ช่วยก�าหนดนโยบาย ทิศทาง ราคาและกลุม่ลกูค้า
บริการอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ 
น�าไปสู่การพัฒนาแผนและระบบการให้บริการ 
ด้าน วทน. ของประเทศ ซึง่ มรภ.อดุรธาน ีในฐานะ 
เจ้าบ้านน้ันจะช่วยขยายฐานลกูค้าและเพิม่ศกัยภาพ 
เป็นจุดเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ด้าน วทน. ใน
พืน้ที ่ เพือ่ให้ มรภ. เป็นหน่วยงานให้บรกิารพืน้ที่
แบบครบวงจร ซ่ึงจะท�าให้เกิดความเชือ่ม่ัน ด้าน
คณุภาพ ประสทิธิภาพ และความปลอดภัย ให้แก่
ผู้บริโภคหรือผู้ขอรับบริการในพื้นที่ อันจะส่งผล
ต่อการเติบโตในภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรม 
SMEs และภาคครัวเรือน ช่วยส่งเสริมสนับสนุน 

การพฒันาใหกัับพืน้ทีไ่ด้ครบทกุมติ ิเพือ่ให้เกดิความ 
มัน่คงยัง่ยนืในระยะยาว

“…ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมปีระชากรสงูสดุ
ของประเทศ มีโครงสร้างของประชากรที่มีความ
หลากหลาย มคีวามแตกต่างกนัระหว่างรายได้สงู  
อีกทั้ง มีทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ป่าไม้ พืน้ทีเ่กษตร จ�านวนมาก รวมท้ังมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
เอกลักษณ์และโดดเด่น ซึง่จะสร้างความได้เปรียบ
ได้อย่างมาก ในการน�า วทน. ไปใช้ประโยชน์ร่วม
ด้วย ทัง้เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ 
ตอบโจทย์ให้กบัพืน้ที ่ผูป้ระกอบการ หรอืหน่วยงาน 
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์ของ วว. ในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ ชมุชน SMEs และภาคอตุสาหกรรม ผ่านระบบ
นิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
อย่างยัง่ยนื ทัง้นีพ้นัธมิตรเป็นข้อต่อส�าคญัในการ

ท�างานเชงิพืน้ทีโ่ดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีง
เหนอื…” ผูว่้าการ วว. กล่าวสรุป

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวว่า มรภ.
อุดรธานี มุ ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย 
ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้าง
พลงัปัญญาของแผ่นดนิ ฟ้ืนฟพูลงัการเรียนรู้ เชิดชู
ภมูปัิญญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์ ศลิปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มส่ีวนร่วมในการจดัการ การบ�ารุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยนื ภายใต้ความร่วมมอื 
กบั วว. นัน้ จะน�าความรูไ้ปยกระดับและเสรมิสร้าง 
พัฒนาทักษะของบุคลากรในระดับสากลต่อไป 
รวมทัง้น�าไปตอบโจทย์การลงทนุของภาคการผลติ
อุตสาหกรรม และต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่อื่นๆ  
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบนต่อไป

ประธานกลุ่มอุตฯ สมุนไพรคนใหม่
ผลักดนัอาหารสมุนไพรสู่ Soft Power

นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมสมุนไพรคนใหม่ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงนโยบาย 
ผลกัดนัสมนุไพรเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ไทย ว่า ภายหลงั 
เข้ารบัต�าแหน่งมนีโยบายทีต้่องการให้สมนุไพรไทย 
เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีมาตรฐานใหม่ที่ทั่วโลก
ยอมรับ เพิ่มรายได้การส่งออกของไทย โดย
ต้องการให้ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์
แห่งชาต ิสาขาอาหาร พจิารณาสมนุไพรไทย เป็น
วาระหลกัในการสนบัสนนุเช่นเดยีวกบักลุม่อาหาร 
เพราะสมุนไพรไทยหลายชนิดเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการประกอบการอาหาร และปัจจบุนักระจาย
อยู่ทั่วโลก เพียงแต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
จรงิจัง ท�าให้มลูค่าส่งออกไม่มาก เพราะบางส่วน 
รวมในกลุ ่มอาหาร ขณะที่กลุ ่มสมุนไพรตรง 
ยังขาดเรือ่งมาตรฐานทีทั่ว่โลกยอมรบั จงึกระทบต่อ 
การส่งออก 

อย่างไรกด็ ี ภายในเดอืนมนีาคมนีจ้ะเร่งหารอื
กบั นายเกรยีงไกร เธยีรนกุลุ ประธาน ส.อ.ท. 
เสนอแนวทางทั้งหมด เพื่อให้ประธาน ส.อ.ท. 
น�าเสนอรฐับาลและคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 
แห่งชาติต่อไป โดยปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรม 
สมนุไพร มสีมาชิกกว่า 70 ราย เป็นผูเ้ล่นส�าคญั 
ในตลาดสมนุไพร แต่มผีูผ้ลติทัว่ประเทศกว่า 1,000 ราย  
กระจายในสมาคมและกลุม่ต่างๆ ซึง่กลุม่สมนุไพร
หารือร่วมกนัตลอด 

ทัง้น้ี เช่ือว่าหากเดนิหน้าผลกัดนัสมนุไพรไทย 
เป็นซอฟต์พาวเวอร์ จะสร้างโอกาสให้กบัทกุภาคส่วน 

ในอุตสาหกรรมสมุนไพร อาทิ เกษตรกรผู้ปลูก
ทีจ่ะมรีายได้เพิม่มากขึน้และยัง่ยืนขึน้ เศรษฐกจิ
ฐานรากเข้มแข็ง เป็นก�าลังส�าคัญขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย โดยสมุนไพรไทยมีศักยภาพสูง 
ในตลาดโลก เพราะมคีวามหลากหลายของสายพนัธุ์  
และภมิูปัญญาท้องถิน่ทีเ่ข้มแขง็ 

จากข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ัวโลก 
ปัจจบุนัมมีลูค่า 60,165.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั หรอื 
2.1 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ปี 2573 ทะลุ 
2.7 ล้านล้านบาท ตลาดหลกัอยูใ่นภมูภิาคเอเชีย
ถงึ 57.6% อเมรกิา 22.1% ยโุรป 22.1% ยโุรป 
18% ตะวนัออกกลาง 1.5% ออสเตรเลยี 0.9% 
ขณะทีไ่ทยส่งออกพชืสมนุไพร ปี 2566 ประมาณ 
488,970 ล้านบาท เป็นผูน้�าการส่งออกสมนุไพร
อันดับ 1 ของอาเซียน แต่ในตลาดโลกยังไม่ติด  
1 ใน 10 เนือ่งจากยงัมข้ีอจ�ากดัด้านมาตรฐานการ
ผลติ จ�าเป็นต้องให้หน่วยงานเข้าแก้ปัญหา และ
สนบัสนนุโดยด่วน

นายสิทธิชัย กล่าวอีกว่า จากศักยภาพของ
ไทยมีโอกาสที่สามารถท�าได้ แต่ต้องได้ความ
ช่วยเหลอืจากภาครฐั ประกอบด้วย การผลกัดนั
เป็นวาระหลักของซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร, 
ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยพาผู้ประกอบการ
ร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่ม 
โอกาสทางการตลาด การส่งออกไปทัว่โลก, ขอให้ 
ภาครัฐช่วยเหลือด้านแหล่งทุน เพราะปัจจุบัน
มาตรฐานระดบัโลกต่างๆ จะพจิารณาจากขนาด
โรงงาน เครือ่งจกัร ซึง่มปีระมาณ 30 โรงงานทีไ่ด้

มาตรฐานโลกจากมลูค่าโรงงานหลายสบิล้านบาท
ไม่รวมท่ีดนิ และอยากให้ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) อ�านวยความสะดวกในการข้ึน
ทะเบียน เพ่ือการขายในประเทศและส่งออก เพือ่
อ�านวยความสะดวกผูป้ระกอบการและลดต้นทนุ
ประกอบการ

อย่างไรกต็าม กลุม่อตุสาหกรรมสมนุไพรยังมี
ก�าหนดกลยุทธ์ในการยกระดับสมุนไพรไทยผ่าน 
Economy Sharing ด้วยการร่วมมือระหว่าง
รฐั-เอกชน มุง่เน้นการใช้ทรพัยากรร่วมกนัพฒันา 
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค ่าสูง เช ่น การสนับสนุน 
ผูป้ระกอบการรายเล็กเข้าถงึการวจิยัร่วมกบัสถาบนั 
การศกึษา และสร้างพนัธมติรเพือ่รวมกลุม่เข้าถึง 
โรงงานการผลิตขนาดใหญ่ได้มาตรฐานสากล 
เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกสมุนไพรไทยยังม ี
ข้อจ�ากดัจากบางประเทศทีไ่ม่สามารถส่งออกไปได้ 

ภาครฐัและเอกชนไทยจงึร่วมมือตัง้ศนูย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
หรือ ทีเซลส์ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์สัตว์
ทดลองแห่งชาติ เพื่อพัฒนายาแผนปัจจุบันและ
ยาสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการผลิต 
ในโรงงานทีไ่ด้มาตรฐานด้วยการใช้ทรพัยากรร่วมกนั 
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

นายเมธา สิมะวรา อดีตประธานกลุ ่ม
อุตสาหกรรมสมุนไพร กล่าวว่า ต้องการให้นาย
สทิธชัิย สานต่อภารกจิและต่อยอดแผนปฏิบตักิาร
ด้านสมุนไพรแห่งชาต ิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2566–2567  
ที่วางเป ้าประเทศไทยเป ็นผู ้น�าในภูมิภาค 
ด้านผลติภัณฑ์สมนุไพรเพือ่สขุภาพท่ีได้มาตรฐาน และ 
มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์
สมุนไพร เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ต่อยอดด้วย
นวตักรรมให้เป็นทีย่อมรบัระดับสากล 6 ด้าน ได้แก่  

1. การส่งเสรมิสมนุไพรผ่านอาหารไทย จาก 
ครัวไทยสู ่ครัวโลก  2. การพัฒนาศักยภาพ 
การแข่งขนัของเอสเอม็อด้ีวยงานวจัิยและนวตักรรม 
3. เน้นตลาดในประเทศและซแีอลเอม็ว ี 4. ยก
ระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยี 5. ส่งเสริมให้ 
ส่วนภมูภิาคใช้สมนุไพรเป็นกลไกการพฒันา 6. ส่งเสรมิ 
อตุสาหกรรมสารสกดั เพิม่มลูค่าและความสามารถ
ในการแข่งขัน เน้นผลักดันให้เห็นผลอย่างเป็น 
รปูธรรมมากยิง่ขึน้

สทิธชิยั แดงประเสรฐิ

“นพ.เพยีรศกัดิ”์ รพ.สรรพสทิธปิระสงค์
ได้รบัเลอืกเป็น แพทย์ชนบทดเีด่น ปี 2565

เมือ่เรว็ๆ นี ้ศ. นพ.อภชิาต ิอศัวมงคลกลุ  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว “ประกาศผล 
พร้อมมอบรางวัลแพทย์ดีเด ่นในชนบท  
ประจ�าปี 2565” พร้อม ผศ. นพ.สมุทร  
จงวศิาล ประธานคณะกรรมการคดัเลอืกแพทย์
ดเีด่นในชนบท และ นพ.เพยีรศกัดิ ์ แซ่หว่อง  
แพทย์ดเีด่นในชนบท ประจ�าปี 2565 ร่วมด้วย  
ณ ห้องประชมุจฬุาภรณ์ ชัน้ 2 ตกึสยามนิทร์ 
รพ.ศริิราช

โดย ศ. นพ.อภชิาต ิอศัวมงคลกลุ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
ประกาศผลให้ นพ.เพยีรศกัดิ ์แซ่หว่อง นายแพทย์ 
ช�านาญการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นผู ้ได้รับรางวัล 
แพทย ์ดี เด ่นในชนบท ประจ�าป ี  2565  
พร้อมกล่าวประกาศเกียรติคุณ นพ.เพียรศักดิ์  
ว่า “ท่านเป็นแพทย์ทีมี่ความรูค้วามสามารถ ไม่ว่า 
จะเป็นด้านการครองตน การครองคน และ
การครองงาน ยดึถอืการปฏบิตังิานบนปณธิาน
ที่จะใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จากผลงานของแพทย์ท่านนี้ที่ประจักษ์
สูส่าธารณชน เป็นเครือ่งพสิจูน์ว่าท่านเป็นผูใ้ช้
ศาสตร์ทางการแพทย์และศิลปะในเสียงเพลง 
เพื่อการต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง 
จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่
ในหน่วยบริการสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังคง 
ใส ่ ใจประชาชนทุกหมู ่ เหล ่า ทุกสถานะ  
ทกุเชือ้ชาต ิ อย่างเท่าเทียมกนัตลอดมา ดงันัน้  
คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ม.มหดิล จงึม ี
มตใิห้ นพ.เพยีรศกัด์ิ แซ่หว่อง เป็นผูร้บัรางวลั
แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจ�าปี 2565 เพือ่เป็น
เกียรติประวัติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์
ท่านอ่ืนสบืไป”

 รางวัลแพทย์ดเีด่นในชนบท ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 
2 516  เพือ่เชดิชเูกยีรตแิพทย์ผูอ้ทุศิตนปฏบิตัิ
ห น้าทีใ่นชนบท และมส่ีวนส�าคญัในการพฒันา 
บ ริการทางการแพทย์ และงานส่งเสริม 
สขุภาพในพืน้ทีใ่ห้เจรญิก้าวหน้า เป็นแบบอย่างทีดี่ 

แก่เพือ่นร่วมวชิาชพีและนกัศกึษาแพทย์ โดยเฉพาะ 
บัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท 
ใ ห้มีทัศนคติที่ดี และมองเห็นคุณค่าของการ 
ท�าประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท 
รางวัลนีจ้ดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี 

โดยท่ีแพทย์ผู้รบัรางวลัจะได้รบัเกยีรตใิห้แสดง
ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและ
อนสุรณ์แด่ ศ.เกยีรตคิณุ นพ.อดุม โปษะกฤษณะ 
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ม.มหิดล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ท่านเป็น “ครูแพทย์” ที่ส�าคัญของ
ศริริาช ทีม่คีวามรูอ้ย่างกว้างขวางลกึซึง้ในวทิยาการ
หลายสาขา เป็นผู้ทีเ่อาใจใส่ ดแูล สนับสนนุและ 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบท 
อย่างดีตลอดมา แม้ว่าท่านจะครบเกษยีณอายรุาชการ 
แล้ว ท่านยงัไปเยีย่มเยยีน เป็นก�าลงัใจ และเป็น 
ทีป่รกึษาแก่แพทย์ทีท่�างานในชนบท โดยเฉพาะการ 
ถ่ายทอดความรูท้กัษะในการท�าผ่าตัดต่างๆ ต่อมา
เป็นเวลาหลายปี นามของท่านจึงสมควรปรากฏ
เพือ่เป็นตวัอย่างอนัดแีก่บุคคลรุน่หลงัสบืไป โดย 
บรรดาศษิย์และญาตมิติรของท่านอาจารย์ได้ร่วมกนั 
บริจาคเงินจ�านวนหน่ึงก่อตั้ง “ทุนศาสตราจารย์ 
นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ” ใช้ดอกผลด�าเนนิงาน 
เกีย่วกบั “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ” และเป็น
รางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในชนบท

ผศ. นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะ
กรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท กล่าวว่า 
คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติหลาย
ประการ ประกอบด้วย การให้บรกิารทางการแพทย์
และสาธารณสขุ การบรหิาร มนษุยสมัพนัธ์ ความ
เสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้น�าที่ดี 
และมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม รวมทัง้ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน
ทางการแพทย์ในชนบทตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และไม่จ�ากดัว่าจะต้องเป็นศษิย์เก่าแพทย์ศริริาช

 ส�าหรับปี 2565 ได้มีการเสนอชื่อแพทย์
ที่ปฏิบัติงานในชนบท ให้คณะกรรมการฯ 
พจิารณาจ�านวน 11 คน จากนัน้จงึเดนิทางไป
เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน โดยมีการสัมภาษณ์
แพทย์ ผูร่้วมงาน และผู้มารบับรกิาร ตลอดจน
เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการ
พิจารณาขั้นสุดท้าย เพื่อคัดเลือกแพทย์ที่มี
ความเหมาะสมที่สุด นอกจากน้ี ยังน�าผลงาน
แพทย์ทีเ่คยตรวจเยีย่มและสมัภาษณ์เมือ่ปีก่อน
มาพจิารณา  

 “เป็นทีน่่ายนิดทีีป่ระเทศไทยมแีพทย์ทีมุ่่งมัน่ 
ท�างานเพื่อมอบประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
ทีอ่าศัยอยูใ่นชนบท อีกทัง้ ยงัมผีลงานประจกัษ์ 
เ ป ็ นที่ ย อมรั บจ ากประชาชน ในระดั บ 
ท้องถิน่ จนถงึระดบัชาต ิภายใต้ทรพัยากรทีม่อียู่ 
อย่างจ�ากัด ในที่สุดคณะกรรมการฯ สามารถ 
คดัเลือกแพทย์ดเีด่นในชนบท ประจ�าปี 2565 ที่
มคีณุสมบตัติามเกณฑ์ อกีทัง้ ยงัเป็นผูอ้ทิุศตน
ปฏิบัติราชการในจังหวัดห่างไกล รวมทั้งปรับ
แนวทางการดูแลผูป่้วยในความเช่ียวชาญอย่าง
ครอบคลุมถึงครอบครัวและชุมชนอย่างเป็น
รปูธรรม นบัเป็นการประยกุต์ใช้ความรู ้ ความ
ช�านาญ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการและ
ทรพัยากรสขุภาพ เพือ่ประโยชน์ของผูป่้วยและ
ครอบครวัอย่างสดุความสามารถ มคีวามมุ่งม่ัน
ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่บคุลากรและประชาชน
ในท้องถิ่นและพื้นท่ีใกล้เคียงอย่างยั่งยืน เป็น
แบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของการ
ท�างานอย่างมีความสุขในทุกระดับการบริการ
สาธารณสขุ” ผศ. นพ.สมทุร กล่าว

 ส�าหรับรางวัลแพทย ์ดี เด ่นในชนบท 
ประกอบด้วย โล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  
จ�านวน 200,000 บาท บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 
จ� า กัด (มหาชน) จ� านวน 50,000 บาท 
และบริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จ�ากัด 
จ�านวน 20,000 บาท
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 สโมสรต�ารวจ ฉบับนี้ แม้อุณหภูมิ
ความร้อนแรงในกรมต�ารวจจางลงไปบ้าง แต่ยัง 
ไม่จางหาย ภายหลงั “พทิกัษ์1” พล.ต.อ.ต่อศกัด์ิ 
สขุวมิล แม่ทัพสีกากี ต้องออกตัวอย่างแรง ค�าราม
ห้ามทัพศกึระหว่าง “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ 
หกัพาล รอง ผบ.ตร. กับมอืปราบทุจรติ “บิก๊เต่า” 
พล.ต.ต.จรญูเกยีรต ิ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กบั 
คดีเว็บพนันออนไลน์ “วินนี่” ขืนปล่อยให้โต้กัน
ไปมา สาวไส้-จวกลบั-สบัเละ ท้ายสดุองค์กรผูท้�า
หน้าทีพ่ทิกัษ์สนัติราษฏร์ จะเละเป็นโจ๊ก รบีสัง่ทกุคน 
กลบัหลงัหนั ยดือก ท�าหน้าทีผ่ดงุคณุธรรมให้กบั 
ผูค้นในสงัคม  ผนืแผ่นดนิไทย มาเฟียต่างชาติ 
จะมามอีทิธพิลไม่ได้ “พทิกัษ์1” พล.ต.อ.ต่อศกัด์ิ  
เสียงแข็งกร้าว ส่ังให้ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม  
ผบก.จว.ภเูกต็ กวาดล้างมาเฟียต่างชาต ิ ภายหลงั
มีชาวสวิตเซอร์แลนด์ท�าร้ายคุณหมอ ขณะน่ังชม
จนัทร์ทีบ่นัไดรมิหาดในภเูก็ต แถมยงัโดนเมยีข่มขู่
ซ�า้อกี งานนี ้พล.ต.ท.สรุพงษ์ ถนอมจติร ผบช.ภ.8  
ออกโรงส่งเรื่องให้ ตม.พิจารณาถอนวีซ่าขับ 
ออกนอกประเทศทนั ฐานทีล่ะเมดิกฎหมายไทย   
ยานรกทะลกัเข้าไทย พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธ์ุเพช็ร์ 
รองผบ.ตร. น�าทีม พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศร ี 
ผูช่้วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.จิรสนัต์ แก้วแสงเอก ผบช.ภ.1  
พล.ต.ต.ธรรมนญู เชาวะวนชิย์ ผบก.ภ.จว.สระบรุ ี
พ.ต.อ.ไกรสร ศรีอ�าพร ผกก.สส.ภ.จว.สระบุร ี 
สกัดยาเสพติด ท่ีล�าเลียงจากภาคเหนือมาพัก 
ในพืน้ทีภ่าคกลาง เตรยีมส่งให้พ่อค้าขายต่อ คราวน้ี 
ยดึรถบรรทกุ พร้อมยาบ้า 10 ล้าน เมด็มลูค่า 300 ล้าน  
ไว้ได้  จราจรไหวพริบ พ.ต.อ.ณัทศิต  
สณัห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ธราธปิ ดิษฐ์ศริ ิ
รอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.ปฏภิาน ยืนทนต์ สว.งานตรวจ
พสิจูน์ผูข้บัขี ่ขณะต้ังด่านตรวจเมา พบหนุม่มพิีรธุ 
เรียกขอค้นรถแต่พยายามว่ิงหนี ค้นในรถเก๋งเจอ
ยาบ้าล้านเมด็  ร่วมมอื พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ 
หลกับุญ เลขาธกิาร ป.ป.ส. ขอบคณุพลเมืองด ีแจ้ง
เบาะแสผูค้้ายาในพืน้ที ่ตามจบั-ยึดทรพัย์ 4.8 ล้าน  

 งานประชมุสรปุผลงานประจ�าปี ของกอง
บงัคบัการสบืสวนสอบสวนต�ารวจนครบาล “ผูก้าร
จ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. 
น�าวลีที่ถ่ายทอดจากบรมครูนักสืบ “บิ๊กปั ๊ด” 
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีต ผบ.ตร. มา
เตือนสติ เตือนใจทีมนักสืบมือพระกาฬนครบาล  
“รางวัลของนักสืบ…ไม่ใช่เรื่องของช้ันยศหรือ 

สิ่งมีค่า แต่เป็นเร่ืองความส�าเร็จในการท�าคดีและ
คืนความชอบธรรมให้กับผู ้เสียหาย”   
ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ “ผูก้ารจ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช  
ธรรมสธีุร์ น�าทมีนกัสบืมือพระกาฬ ตามแกะรอย
นกัข่มขนืต่อเนือ่ง บกุจูโ่จมลอ็กตวั “เต้ยบางโพ” 
คาลิฟต์ ส่งเข้าซังเต พบประวัติแสบเลือกเหย่ือ
หญงิสาวทีอ่ยูใ่นชดุนกัเรียน ไปข่มขนืกระท�าช�าเรา 
ก่อคดซี�า้ซากมาหลายพืน้ที ่เป็นภัยต่อสงัคม เร่งรดั
จบักมุคนร้าย ตามนโยบาย “บ๊ิกต่อ” “บิก๊ราญ” 

“บ๊ิกจ้าว” ช้ีเป็นภัยอันตรายต่อสงัคม โดยเฉพาะ
เด็กผู ้หญิง  งัดไม้แข็ง “ผู้ช่วยราญ”  
พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผู ้ช่วย ผบ.ตร. สั่ง 
ทุกพ้ืนท่ีปราบปรามเด็ดขาดกับเด็กแว้น รถซิ่ง  
ป่วนเมอืง ส่งผลกระทบ สร้างความเดอืดร้อน ชสูกดัเข้ม  
3 ทาง สายออกทริปยกล้อต้องระวัง พร้อมงัด  
4 มาตรการเชิงรุก ก�าราบ เตือนรับโทษหนัก  
ทั้งจ�าคุก เปรียบเทียบปรับ และริบรถ   
ท�ารัฐเสียหาย พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ 

พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สุขวิมล พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมาพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

 

ฉบบัน้ี เปิดตัว “บิก๊เจ๊ียบ”
พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบญัชา

ผูบ้ญัชาการต�ารวจสบืสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
หรอื ต�ารวจ สอท. หรอืท่ีรูจ้กั 

“ต�ารวจไซเบอร์” 
นายต�ารวจผูเ้จรจาขอเข้าตรวจค้น

บ้านพัก “บิก๊โจ๊ก” 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รองผบ.ตร. 
หลงัสโมสรต�ารวจ จากปมลกูน้อง

เอีย่วเวบ็พนันออนไลน์

พล.ต.ท.วรวฒัน์ วัฒน์นครบัญชำ 
สมชาย จรรยา...รายงาน

 พื้นเพเดิม เป็นชาวสระบุรี ได้รับฉายา 
“เพชฌฆาต โจรไซเบอร์” จากสมาคมผูส้ือ่ข่าว 
และช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 

 ประวัตกิารศกึษา
- จบมธัยมโรงเรียนอ�านวยศิลป์ 
- จบนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุน่ 40 (นรต. 

40) รุน่เดยีวกบั พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง 
ผบ.ตร. ว่าที่ เลขาฯ สมช.คนใหม่, พล.ต.ท. 
สมพงษ์ ชงิดวง ผูช่้วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สรุพงษ์ 

50 คนขึ้นไป, คดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีทั้งมูลค่า
ความเสยีหาย 10 ล้านบาทขึน้ไปและมีจ�านวน
ผูเ้สยีหายตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป, คดทีีมี่การกระท�า 
ความผิดเป ็นขบวนการ หรือกลุ ่มบุคคล 
ซ่ึงต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษในการสบืสวนสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐาน, คดีที่มีลักษณะ 
เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, คดีที่ส่งผล 
เสยีหายร้ายแรงต่อระบบคอมพวิเตอร์หรอืข้อมลู 
คอมพิวเตอร์ท่ีมไีว้เพือ่ประโยชน์สาธารณะ, คดี
ทีส่�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ มนีโยบายป้องกนั
และปราบปรามเป็นพเิศษ

ชยัจนัทร์ รองจเรต�ารวจแห่งชาต ิและ พล.ต.ท.ฐิติ 
แสงสว่าง ผบช.น.

- จบปริญญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยั
สโุขทัยธรรมาธริาช 

- จบปริญญา โท  จ ากสถาบั นบัณฑิ ต
พฒันบริหารศาสตร์ (นด้ิา) เนตบิณัฑติ ปี 2550 จาก
ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบัิณฑติยสภา

 ประวัตกิารรบัราชการ
มีความเจริญเติบโตตามล�าดับ ในหน่วย

อาชญากรรมพเิศษ ผบก.ปราบปรามการกระท�า 
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี,  
แล้วโยกไปเป็น ผบก.ปราบปรามการค้ามนุษย์  
แล้วเลือ่นขึน้เป็น รอง ผบช.ก. กระทัง่เดอืนตลุาคม 
2565 นัง่เก้าอี ้ผูบ้ญัชาการต�ารวจสบืสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) หรือ 
ต�ารวจไซเบอร์ เป็นหน่วยงานหลักในการรับมือ
โจรโซเชยีล ภยัออนไลน์ เว็บพนนัออนไลน์ต่างๆ 

“ต�ารวจไซเบอร์” เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในคด ี
ที่มีความซับซ้อน หรือเป็นอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีที่ส�าคัญ อาทิ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งมี
มลูค่าความเสยีหายตัง้แต่ 30 ล้านบาทขึน้ไป, คดี
เกี่ยวกับทรัพย์ที่มีจ�านวนผู้เสียหายรวมกันตั้งแต่ 

 

สองมมุมองเรือ่งจีน-ไทย

นงานเปิดตัว “สมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน” 
เมือ่วันที ่5 มนีาคม 2567 ท่ีผ่านมา นายพชัิย 

นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้กล่าว 
ปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น ปัญหาของโลก 
ในอนาคต 10 เรือ่ง ทีค่วรต้องตดิตามได้แก่

1. เรือ่งเอไอหรอืปัญญาประดษิฐ์ (Artificial  
intelligence : AI) จะเข้ามามส่ีวนในชวิีตผู้คนมาก
ขึน้ จะมปัีญหาการใช้เอไอหลอกคน ซ่ึงจะสร้าง
ปัญหาค่อนข้างรนุแรงทีต้่องหาทางป้องกนัให้มาก 
2. ปัญหาสภาพอากาศท่ีรุนแรง ประเทศไทย
เมื่อก่อนอากาศร้อน 39-40 องศา ปีนี้อาจจะ
ถงึ 45 องศา 3. การแบ่งข้ัวแบ่งฝ่ายทางสงัคม 
เป็นปัญหาท้ังโลก ประเทศไทยเราก็มีปัญหามา
นานหลายปี 4. ความปลอดภัยเรื่องไซเบอร ์
ท่ีจะรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ 5. ความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศที่มีการใช้ก�าลังทหาร สงครามรัสเซีย-
ยเูครน สงครามอสิราเอล-ฮามาส หรอืความกงัวล
เร่ืองจนีกบัไต้หวัน จีนกบัทะเลจีนใต้

6. สถานะทีไ่ม่มโีอกาสทางเศรษฐกจิ เรือ่งนี ้
เป็นเร่ืองใหญ่มาก สมัยก่อนเสื่อผืนหมอนใบ 
ก็ร�่ารวยได้ แต่สมัยนี้ยังมีคนจ�านวนมากในโลก 
ทีย่งัเข้าไม่ถงึอนิเทอร์เนต็ โอกาสก้าวหน้าทางสงัคม 
และโอกาสสร้างรายได้เพิม่กม็น้ีอย 7. เงินเฟ้อ  
ยงัเป็นปัญหาหลกั สงครามใหญ่ในโลกหากขยายวง 
อาจจะส่งผลต่อราคาน�้ามันสูงขึ้น ซ่ึงจะน�าไปสู่
เงนิเฟ้อเพิม่ขึน้อกี 8. การถกูบงัคบัให้โยกย้าย
ถิ่นฐาน ตอนนี้เกิดสูงในพื้นท่ีตะวันออกกลาง  
ในยูเครน ในเมียนมา หากไม่สามารถยุติก็จะ
เป็นปัญหาของโลกต่อไป 9. ความตกต�่าทาง 
เศรษฐกจิ เศรษฐกจิโลกปีนีไ้ม่ดแีน่นอน คาดว่าจะโต 
แค่ 2%กว่า ไทยเราเองก็น่าห่วง ตลอด5ปีท่ีผ่านมา 
โตต�า่กว่าเศรษฐกิจโลก ดงัน้ันหากเศรษฐกิจโลก 
โต 2.4% ไทยจะเหลือเท่าไร นี่คือเรื่องน่า 
กงัวล 10. ปัญหามลภาวะ ตอนนีป้ระเทศไทย 
มีปัญหา PM2.5 ไอกันมาก แต่ต่อไปอาจจะมี
ปัญหามะเร็งปอดกไ็ด้

ประเทศไทยเราคาดหวงัว่าจะเป็น China + 1  
การเลอืกตัง้ประธานาธบิดทีีส่หรฐัอเมรกิาดเูหมอืน 
โดนัลด์ ทรัมป์ จะมีโอกาสเหนือโจ ไบเดน  
หากทรัมป์กลับมาก็อาจจะกีดกันการค้าจีน 
อกีหรือเปล่า เราหวังว่าจนีจะยงัมองไทยเป็นเพือ่น 
แล้วเข ้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกเยอะๆ 
เพือ่แก้ไขปัญหาการแทรกแซงทางการค้า

ในโอกาสเดยีวกนันี ้นายอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ 
อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาหวัข้อ “ระเบยีบโลก
ใหม่และภูมิรัฐศาสตร์ : ผลต่อเศรษฐกิจและ
การเมอืงไทย-จนี” โดยกล่าวว่า ความสมัพนัธ์
ไทย-จีนโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจน้ันเกินเลย
ไปกว่าทีจ่ะพดูว่าเป็นความสมัพนัธ์ เพราะจีนคอื
คูค้่าอนัดบั 1 ของไทย ไทยคอืคูค้่าอนัดบั 3 ใน
อาเซียนของจนี การลงทุนของจนีในไทยเติบโตขึน้
โดยล�าดบั ในปี 2566 ท่ีผ่านมา จนีเป็นนกัลงทุน
ต่างชาติอันดับต้นๆ เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา 
ญีปุ่่น สงิคโปร์

เมือ่เราก�าลงัเข้าสูปี่ท่ี 50 ของความสมัพนัธ์
ทางการทตูไทย-จนี เราได้เหน็มาตลอดว่า การ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีการเปิดกว้าง
และมีหลายมิติมากข้ึน ก่อนโควิดจะมาเราพบ
ว่า 1 ใน 3 ของนกัท่องเท่ียวคอืนกัท่องเทีย่วจีน 
และเราก็หวังว่าเมื่อโควิดยุติลงเราจะมีโอกาส 
ได้ต้อนรับนกัท่องเทีย่วจีนเหมอืนเดมิ 

ปีที่แล้วตัวเลขอาจจะต�่ากว่าที่หวังไว้แต่  
2 เดอืนแรกของปี 2567 ได้เหน็นกัท่องเทีย่วจีน 
กลับเข้ามาจ�านวนมาก ประกอบกับรัฐบาล 
มนีโยบายชดัเจนเรือ่ง “วซ่ีาฟร”ียกเว้นการตรวจ 
ลงตรา ซึ่งได้ทดลองและมาด�าเนินการถาวร 
ในปัจจบัุน

ช่วงทีเ่กดิโควดิ โลกเกดิความตงึเครยีดจาก
สงครามทางการค้าย่อยๆ ระหว่างสหรัฐอเมริกา
กบัจนี ซ่ึงแม้ไทยหรือประเทศในอาเซียนไม่ได้ไป
เกี่ยวข้องโดยตรง หรืออาจจะได้ประโยชน์บ้าง
จากการย้ายฐานการผลติ แต่โดยรวมแล้วความ

ขดัแย้งแบบนีไ้ด้ลดมลูค่าการค้าระหว่างประเทศ 
ลดการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิโลก และทีส่ดุคอื
การกระทบการพฒันาเศรษฐกจิของทกุประเทศ

จากสงครามการค้ามาเป็นสงครามจริง 
ยูเครน-รัสเซีย อิสราเอล-ฮามาส เราหวังว่า 
จะไม่มมีากไปกว่าน้ีแต่ไม่มใีครประมาทได้เลย เวลา 
เกิดสงครามข้ึนจริง ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะห่วงโซ่อปุทานเป็นรูปธรรมมาก

แต่ปัญหาไม่ได้หยดุแค่เพียงด้านกายภาพ ถ้า 
ความขัดแย้งเป็นสงครามตัวแทน เป็นความ 
ขัดแย้งทางภมิูรฐัศาสตร์ เร่ืองนีใ้หญ่มาก เพราะ
ความส�าเร็จของจีนในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา 
ความส�าเร็จของไทยตัง้แต่มแีผนพฒันาเศรษฐกจิ 
เกิดขึน้ได้เพราะปรากฏการณ์ “โลกาภิวัตน์” ที่
สร้างโอกาสในการเพ่ิมพนูการค้าการลงทนุ การ
แลกเปลีย่นระหว่างประเทศ และเป็นปัจจยัส�าคญั 
ที่สุดที่ท�าให้คนในโลกพ้นจากความยากจน 
มากเป็นประวัติการณ์

แต่ถ้าแนวโน้มทางภูมรัิฐศาสตร์ยงัเป็นอย่าง
ที่เป็นอยู่ สามารถยืนยันได้ว่าท่าทีของสหรัฐฯ
และจนีทีม่ต่ีอกนัได้เปลีย่นแปลงไปมาก ถ้อยค�า 
ภาษา แถลงการณ์ การสมัภาษณ์ท่ีมกีารพาดพงิ
ถึงกัน อยู่ในระดับท่ีน่าเป็นห่วง ซึ่งหวังว่าจะมี
ความพยายามหยดุยัง้ ยตุ ิไม่ให้ลกุลามบานปลาย
ไปมากกว่านี้

เพราะจากความหวาดระแรงและความ
ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้น�าไปสู่มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจการค้า มีการจัด
ประเภทสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกับความม่ันคง ไล่เรียง
ไปถงึห่วงโซ่อปุทานทีห่ากมาจากอกีประเทศหนึง่
กจ็ะมกีารกดีกนั ผลกระทบทีต่ามมาอาจจะมกีาร
ได้ประโยชน์จากการโยกย้ายฐานการผลติ แต่โดย
รวมนัน้ ได้ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานทางเศรษฐกจิโลก 
ขาดประสทิธภิาพ

ค�าถามก็คือนอกเหนือจากการรับมือกับ
สิ่งเหล่านี้และปรับกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศของเรา ซึง่ขณะนีท้ั้งจนีและไทย
ก็ได้มีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใน
ประเทศของตนเองแล้ว ท้ังไทยและจีนควรจะ
ช่วยกนัหาทางไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งทาง
ภมูริฐัศาสตร์มาเป็นอปุสรรคในการพัฒนาส�าหรบั
มนษุยชาติ

เชือ่ว่าท้ังไทยและจนีไม่มคีวามประสงค์จะอยู่
ในความขดัแย้ง เพยีงแต่ทีผ่่านมาความแตกต่าง
ด้านวฒันธรรม ความแตกต่างทางประวตัศิาสตร์
เร่ืองการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเมือง ซ่ึงน�า
ไปสู่ความแตกต่างทางความคิด ในเชิงค่านิยม  
ได้สร้างความหวาดระแวงขึ้นจนกลายเป็นความ 
ไม่ไว้วางใจซึง่กนัและกัน น�าไปสูค่วามวติกกงัวลว่า
จะมกีารครอบง�า หรือเขยีนกตกิาให้กบัโลก

สหรัฐฯ ทีเ่คยเป็นมหาอ�านาจเดีย่วเร่ิมกงัวล
กับความสูญเสีย ฝ่ายจีนได้กล่าวหลายครั้งว่า
เหตใุดโลกตะวนัตกต้องใช้ค่านยิมตะวนัตกเข้ามา
ก�าหนด ขดีเส้น ให้กบัประเทศอืน่ๆ ซึง่อาจจะเลอืก 
เส้นทางการพฒันาทีแ่ตกต่างกนั

นีค่อืปัญหาซึง่มใิช่เรือ่งทีย่ากเกนิไปท่ีจะแก้ไข 
แต่ต้องมเีวทใีนการพดูคยุหารือ ต้องสร้างค่านยิม
ในโลกทีเ่ราบอกว่าเป็นโลกาภวัิตน์ เราจ�าเป็นต้อง
มกีตกิาพหภุาคทีีท่ัว่โลกเคารพ ไม่ว่าคณุจะเป็น
ประเทศเลก็หรือมหาอ�านาจ

ประเทศไทยจะมบีทบาทส�าคญัได้ในการเป็น
สะพาน เป็นตัวเชื่อม เป็นผู้เลน่ทีท่�างานเชิงรุก 
เชิงสร้างสรรค์ในการลดความตึงเครียดระหว่าง
ประเทศ คลีค่ลายความขัดแย้ง ซึง่ไทยไม่จ�าเป็น
ต้องท�าโดยล�าพัง แต่อาศัยเพื่อนในอาเซียนอีก 
9 ประเทศ

ใ

ผบก.ปอศ. ส่ังการให้ พ.ต.อ.ชชัวาล ชชูยัเจรญิ 
ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.หญิง วณิชยา ไชยปรงุ 
สว.กก.ฯ รวบสาวรบัจ้างเปิดบรษิทั-บัญชธีนาคาร 
ให้ขบวนการขายใบก�ากับภาษีปลอม สร้างความ
เสียหายแก่รัฐกว่า 130 ล้าน  พล.ต.ท. 
อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. น�าข้าราชการ
ต�ารวจสันติบาล สร้างพระประจ�าหน่วย หลวงพ่อ
ส�าเร็จศกัดิส์ทิธิ ์“รุน่สมปรารถนา” เปิดให้ผูส้นใจ
สัง่จองได้ทีศู่นย์รบัจอง 53 แห่งท่ัวประเทศ

ในปัจจุบัน โจร ขโมย ผู้ร้ายและมิจฉาชีพ
ไม่ได้ถูกจ�ากัดอยู่ตามแหล่งเสื่อมโทรมหรือพื้นที่    
สาธารณะที่มีความเสี่ยงเท่านั้น (แล้วนะครับ 
คณุนฤมล) แค่เรานัง่สบายๆ ผ่อนคลายอยูท่ีบ้่าน ก็
สามารถเจอกับเหล่า “มจิฉาชพีออนไลน์” ผ่านทาง
โทรศพัท์มอืถือ และคอมพิวเตอร์ได้ เรยีกว่าทกุครัง้
ทีเ่ราเข้าสูโ่ลกอนิเทอร์เนต็ ทกุคนมโีอกาสเจอกลโกง
ทีค่าดไม่ถงึได้ทกุเมือ่

ทุกวันนี้กลโกงจากการซ้ือขายของออนไลน ์
มมีาหลากหลายรปูแบบ มสีารพดัวธิทีีท่�าให้มจิฉาชพี
สามารถหลอกเหยื่อได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ไม่ว่าจะซือ้ของแบบโอนจ่ายเงนิแล้วไม่ได้ของ ซือ้มา 
ได้ของปลอม ซือ้แล้วได้ของแย่ ของพัง ไม่ตรงปก หรือ 
ซื้อแล้วได้ของที่เราไม่ได้สั่ง จากข่าวสารพัดข่าว 
ทีเ่กีย่วกบักลโกงจากการซ้ือของออนไลน์ นบัว่ามเีตอืน 
ประชาชนไม่เว้นแต่ละวนัเลยครับในช่องทางสือ่ต่างๆ

ล่าสดุกลโกลออนไลน์สดๆ ร้อนๆช่วงวาเลนไทน์
ทีผ่่านมาครบั อ้างองิจากส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
“เตอืนภยัมจิฉาชพี หลอกให้รกัแล้วโอนเงนิ” เช่น

1. “หลอกให้รกั หวงัเอาเงนิ” คอื กลุม่มจิฉาชพี
ที่สร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมที่ใช้ภาพของ
บคุคลอืน่ หรอืภาพทีส่ร้างขึน้จาก AI โดยมักจะเป็น
ภาพของหนุม่หล่อ สาวสวย หรอืคนทีม่ฐีานะทางการ
เงิน เข้ามาขอเป็นเพื่อน หรือทักมาในสื่อสังคม

ออนไลน์ เพ่ือสานสมัพนัธ์ จากนัน้จะหลอกลวงเอา
ทรัพย์สินจากผู้เสียหาย

2. “หลอกให้รัก ชวนลงทุน (ปลอม)” คอื กลุม่ 
มจิฉาชพีทีส่ร้างบญัชีช่ือสือ่สงัคมออนไลน์ปลอม เข้ามา 
สานสัมพันธ์ จากนั้นจะอ้างว่าสามารถน�าเงิน 
ไปลงทนุได้ผลตอบแทนสงู และชวนให้ผู้เสยีหายลงทนุ 
ด้วย ซึง่การลงทนุดงักล่าวไม่เป็นความจรงิ เป็นเพียง
กลลวงของมจิฉาชพีเท่าน้ัน

3. “หลอกให้รัก ชวนถ่ายคลิป” คือ กลุ่ม 
มจิฉาชพีทีส่ร้างบญัชีช่ือสือ่สงัคมออนไลน์ปลอม เข้ามา 
สานสัมพันธ์ จากนัน้จะชวนให้เหยือ่วิดโีอคอล หรอื
ถ่ายคลิปลามก ส่งให้กบัคนร้าย เมือ่คนร้ายบนัทกึภาพ
หน้าจอหรือได้รับคลิปวิดีโอจากเหยื่อ ก็จะน�าคลิป 
ดงักล่าวมาเรียกเงนิจากผูเ้สยีหายแลกกบัการไม่น�าไป
เผยแพร่ หรือส่งให้กบัภรรยา (ตัวจรงิ)

และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ขอให้พี่น้อง
ประชาชนอย่าหลงเชือ่ในสิง่ทีร่าคาถกู หรอืดดูเีกนิจรงิ  
และระมัดระวัง ส่วนเรื่องการเตือนภัยโจรจากการ

ซ้ือขายของออนไลน์นั้น “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
ประเทศไทย” เตอืนภยัรูปแบบใหม่กลโกงจากการ
ซือ้ขายออนไลน์ให้ “ระวงัมจิฉาชพีปลอมเป็นพ่อค้า
แม่ค้าออนไลน์”

อีกทั้ง กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กอง
บญัชาการต�ารวจนครบาล หรอืสบืนครบาล เตอืนภยั 
การฉ้อโกงออนไลน์ทีเ่รยีกว่า ‘กลโกง แบบ ABC’  
ทีผู่ข้ายของออนไลน์อาจตกเป็นผูต้้องหาโดยไม่รูต้วั  ต้อง 
ระวงัเป็นอย่างย่ิงในวนันี ้เดีย่วนี ้ตอนนี ้ท่ีประชาชน
ต้องเรียนรู้และระมดัระวัง ผมขออนญุาตอ้างองิข้อมูล
จากต�ารวจไซเบอร์ถึงรปูแบบกลโกงแบบ ABC กลลวง 
ในการ ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์จะมีตัวละคร ดังนี้  
1. A ผูข้ายตวัจรงิ  2. B ผูซ้ื้อ 3. C มจิฉาชพี แล้วเรือ่ง
ราวเป็นอย่างไร ทกุท่านลองมาฟังรปูแบบการหลอก
ลวงกลโกงแบบ ABC กนัตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ผูข้ายตวัจริง โพสต์ขายสินค้าตามช่องทางการ
ขายตามปกต ิ2. มจิฉาชีพ น�ารูปภาพและรายละเอยีด
สนิค้าของ ผูข้ายตวัจริง ไปแอบอ้างเสนอขายให้กบั 

ผูซ้ือ้ ทีต้่องการสนิค้าประเภทนัน้อยู่ 3. เม่ือ ผูซ้ือ้ 
หลงเชื่อท�าการซื้อ-ขายสินค้ากับ มิจฉาชีพ จึงขอ
รายละเอยีดบญัชีรบัเงนิในการซือ้-ขาย 4. มจิฉาชพี 
จงึท�าการส่งบญัชีรับเงินของผูข้ายตวัจรงิ ให้กับผูซ้ือ้ 
5. ผู้ซื้อ โอนเงินเข้าบัญชีของ ผู้ขายตัวจริง ตามที่
มจิฉาชีพได้ส่งให้ 6. ผูซ้ือ้ จงึส่งสลปิการโอน ให้กบั 
มิจฉาชพีทีแ่อบอ้างเป็นผูข้าย 7. มิจฉาชพี จะน�าสลปิ
ของผูซ้ือ้ ส่งให้กบั ผูข้ายตวัจรงิ และขอรบัสนิค้า โดย
แจ้งทีอ่ยูใ่นการรบัสนิค้า เป็นทีอ่ยูข่องมจิฯ ไปแทน 
8. เม่ือ ผูข้ายตวัจรงิ ตรวจสอบว่าไดั้รบัเงินโอนเข้า
บญัชเีรยีบร้อยตามปกต ิผูข้ายตวัจรงิ จงึท�าการจดัส่ง
สนิค้าไปตามทีอ่ยู่ของ “มจิฉาชีพ” 9. สดุท้าย มจิฯ ก็
จะชิง่หนไีป และผูซ้ือ้ ทีโ่อนเงนิไปก็จะไม่ได้รบัสนิค้า

สรปุได้ว่าเรือ่งราวนี ้ผูข้ายตวัจรงิ : ต้องเสยีของให้
มจิฉาชีพ และอาจถูกลกูค้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกง 
ผูซ้ือ้ : โอนเงนิจรงิ เสยีทัง้เวลาและเงนิ แต่กลับไม่ได้
สนิค้า มจิฉาชพี : ได้สนิค้าไปฟรีๆ  โดยไม่เสยีเงนิเลย
ซกับาท วธิกีารสงัเกต และป้องกนัตนเองไม่ตกเป็น
เหยือ่  1. หลกีเลีย่งการซือ้ขายสนิค้ากบัผูท้ีไ่ม่สามารถ
ยืนยันตัวตนได้ 2. ในการซ้ือ-ขาย สินค้าออนไลน์  
ต้องพยายามตรวจสอบให้แน่ชดัว่าผูข้ายนัน้มีสนิค้า
นัน้จริงๆ ไม่ใช่การน�ารูปสนิค้าของคนอืน่มาแอบอ้าง  
3. ในการท�าธุรกรรม ซื้อ-ขาย ควรเก็บหลักฐาน 
ในการซือ้ขายไว้ทัง้ฝ่ังผูซ้ื้อและฝ่ังผูข้ายเอง ป้องกนัการ 
แฝงตวัของมจิฉาชพี “ไม่เชือ่ ไม่รบี ไม่โอน” 

ถ้าประสบปัญหา โทรปรกึษาสอบถาม 1441 
หรือ 08 1866 3000 แจ้งความออนไลน์ ได้ที่ 
https://www.thaipoliceonline.com/ หรือ 
แอดไลน์ @police1441 แชทบอทกับหมวด 
ได้เลยครบั

เตอืนภัย ซือ้ของออนไลน์ให้ไม่ตกเป็นเหย่ือ

ททท.เตรยีมจดังาน TTM+ 2024 
ท่ี จ.พงังา ระหว่าง 5-7 มิถนุายน 67 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและหน่วยงาน
ธุรกิจท่องเท่ียวภาคเอกชน เตรียมจัดงาน 
Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2024 
ในวนัท่ี 5-7 มถินุายน 2567 ณ โรงแรม JW 

พิเศษกว่าทุกปี โดยจะให้ความส�าคัญกับเรื่อง 
Sustainability มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวไทย (Seller) ที่ด�าเนินธุรกิจ
แบบเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมเข้าร่วมงานฯ โดย
มส่ีวนลดพเิศษค่าสมคัร 50% ให้กบัผูป้ระกอบ
การท่ีได้รับรางวลั Thailand Tourism Award  
2023  และส่วนลด 10% ให้กบัผูป้ระกอบการ 
ทีไ่ด้มาตรฐาน TAT STAR ของ ททท. ภายใต้ 
เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STGs)  
และผูท่ี้เข้าร่วมโครงการ CF Hotels (Carbon 
Footprint Hotels) ของ ททท. รวมถึงรูปแบบ
การจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาอ�านวยความสะดวกแก่
ผูเ้ข้าร่วมงานให้ได้มากทีส่ดุ

Marriott Khao Lak Resort & Spa จังหวดั
พังงา 

นางสาวฐาปนย์ี  เกยีรตไิพบลูย์ ผู้ว่าการ ททท. 
กล่าวว่า ในปี 2567 ททท.มุง่ยกระดับอตุสาหกรรม 
ท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของ Demand Side และ  
Supply Side บนพ้ืนฐานของคณุภาพและความยัง่ยนื  
จงึก�าหนดจดังาน Thailand Travel Mart Plus 
(TTM+) 2024 ระหว่างวนัที ่5-7 มถินุายน 2567 
ณ โรงแรม JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 
เขาหลกั จงัหวัดพังงา โดยมุง่หวงัให้ TTM+ 2024 
เป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทยกับบริษัทน�าเที่ยวจากต่างประเทศ

ทั่วโลก อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพ
ทางธุรกจิให้แก่ผูป้ระกอบการไทยในระดบัสากล 

“โดยจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกจิ
ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย ให้แขง็แกร่งขึน้ พร้อมน�า
เสนอสินค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่วของไทย
ทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง แก่ผู้ประกอบการ 
ในการเลอืกออกแบบเส้นทางและกจิกรรม ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การ
เสนอขายในตลาดต่างประเทศต่อไป การจัดงาน 
ในครัง้นีค้าดว่า จะก่อให้เกดิการเจรจาธรุกจิไม่ต�า่กว่า  
15,000 นัดหมาย และจะสามารถสร้างรายได ้
เข้าประเทศไทยประมาณ 2,000 ล้านบาท”

นายศริิปกรณ์  เชีย่วสมทุร  รองผู้ว่าการด้าน
ตลาดยุโรป อเมริกา แอฟรกิา และตะวันออกกลาง 
กล่าวว่า TTM+ 2024 ปีนี้ กลับมาพร้อมความ

พชิยั นรพิทะพนัธ์ุ อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ



ปีที่ 18 ฉบับที่ 424 วันที่ 16-31 มีนาคม 256710 เศรษฐกจิทัว่ไทย

ภาครฐัและภาคเอกชน ไทย-เวียดนาม 
หารอืการค้า การท่องเท่ียว ท่ี จ.สกลนคร

“องคมนตร”ี ตรวจเย่ียมผลการด�าเนินงาน
ยุทธศาสตร์พฒันาท้องถิน่ ม.ราชภฏักาญจนบุรี 

จ.เลย เปิดเทศกาล กนิปลาลุ่มน�า้โขง 
กระตุน้ท่องเทีย่ว/เศรษฐกจิ อ.ปากชม 

เลย : ลานพญาอนนัตรนาคาธบิด ี อ.ปากชม จ.เลย นายชยัพจน์ 
จรญูพงศ์ ผูว่้าราชการจงัหวดัเลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาล กนิปลา 
ลุม่น�า้โขง สายน�า้..สายลม เมอืงปากชม มหัศจรรย์แห่งชีวติ ม ีนายยศวัฒน์  
พชัระศกัดิส์กลุ นายอ�าเภอปากชม พร้อม ททท.เลย วฒันธรรม จ.เลย 
หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจ�านวนมาก  
งานจดัขึน้ระหว่างวนัที ่22-25 กมุภาพนัธ์ 67 

นายยศวฒัน์ พัชระศกัดิส์กลุ นายอ�าเภอปากชม กล่าวว่า อ�าเภอ
ปากชม จ.เลย มีอาณาเขตติดกับ สปป.ลาว มีแม่น�้าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดนระยะทางประมาณ 52 กโิลเมตร มถีนนสายส�าคญัท่ีสร้างข้ึน
เลาะเลยีบตลอดแนวฝ่ังแม่น�า้โขง จากอ�าเภอเชยีงคาน อ�าเภอปากชม 
จ.เลย ไปยงัอ�าเภอสงัคม จ.หนองคาย หรอืทีเ่รยีกว่าถนนสายโรแมนตกิรทู  
เนือ่งจากมีทศันียภาพทีส่วยงาม แหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญัของอ�าเภอปากชม  
ประกอบด้วย แหล่งท่องเทีย่วเชงิธรรมชาต ิได้แก่ ภลู�าดวน ภฆู้อง แก่งฟ้า  
แก่งจันทร์ แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ได้แก่ พญาอนนัตรนาคาธบิดี  

ซึง่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูเ่มอืงปากชม อกีทัง้ยงัมปีระเพณกีนิปลาลุม่น�า้โขง  
และประเพณลีอยกระทงสองฝ่ังโขง ซึง่จดัขึน้เป็นประจ�าทุกปี เพือ่พฒันา 
การท่องเทีย่วสูค่วามยัง่ยืน

การจัดงานกนิปลาฯ ครัง้นี ้เป็นการขบัเคลือ่นการพัฒนาอ�าเภอ ใน
มติด้ิานเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว การค้า และการลงทนุ มีการบรูณาการ
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดบัจงัหวดั อ�าเภอ ท้องที ่ ท้องถิน่ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรม

สกลนคร : ภาคธรุกจิเอกชน ไทย-เวยีดนาม หารอืด้านการค้า การ
ท่องเทีย่ว ร่วมกนั ณ จงัหวัดสกลนคร ผลกัดนัเพิม่สายการบิน พฒันา
เส้นทางการท่องเทีย่ว

ทีห้่องประชมุเปรมปรดีา โรงแรม เดอะ มาเจสติค สกลนคร สถาน
กงสุลใหญ่สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ณ จงัหวัดขอนแก่น ได้จดั
ให้มีการหารือระหว่างผู้บริหารจังหวัด และนักธุรกิจภาคเอกชนไทย 
และเวยีดนาม โดยม ีนายจ ูดึก๊ หยุง๋ กงสลุใหญ่สาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  
รองประธานคณะกรรมการประชาชนจงัหวดัห่าติญ๋ และ นายณฐัวสัส์  
วริยิานภาภรณ์ ผูว่้าราชการจังหวัดสกลนคร น�าหวัหน้าส่วนราชการ 
ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ภาคเอกชน นกัธุรกจิ จากจงัหวดั
นครราชสมีา บงึกาฬ หนองคาย อุดรธานี ชัยภมิู นครพนม และกรงุเทพฯ 
ส่วนทางเวยีดนาม เป็นผูบ้รหิาร ผูแ้ทน จากจงัหวดั ห่าติญ๋ กว๋างบ่ิญ 
และเหงะอาน

ในท่ีประชมุได้มกีารน�าเสนอศกัยภาพด้านการท่องเทีย่ว การค้า การ
ลงทนุของเวยีดนาม พร้อมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนของไทย ท่ีให้ม ี
การผลกัดนัเส้นทางการท่องเทีย่วให้เกดิศกัยภาพ ขยายระบบโลจิสติกส์  
จากไทยไปเวียดนามโดยตรง ผลักดันให้เกิดเส้นทางการบินโดยตรง
ระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปยังเวียดนาม ขณะที ่

ภาคเอกชนของจงัหวดัสกลนครเสนอให้เพิม่สายการบนิ ท่ีสนามบนิสกลนคร  
และอดุรธาน ี เพือ่เป็นทางเลอืกในการคมนาคมให้มากขึน้ ด้วยเชือ่ว่า 
การเดินทางไปมาหาสู่ของนกัธรุกิจจะมากขึน้ เป็นผลดีต่อการสร้างรายได้ 
ของทัง้ 2 ประเทศ 

ขณะที ่นายจ ูดึก๊ หยุง๋ กงสลุใหญ่สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 
ณ จังหวดัขอนแก่น กล่าวว่า ไทยและเวยีดนามได้พฒันาและยกระดบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 พร้อมสถาปนาการเป็น
เมืองพีเ่มืองน้อง แล้วถงึ 20 คู่จังหวดั การประชมุหารือและข้อเสนอแนะ 
ที่ได้จากภาคเอกชนของไทยในคร้ังนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกัน  
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของทัง้สองประเทศ ให้เกิดความมัน่คงมัง่คัง่ 
และยัง่ยนืต่อไป

นายสกุล ด�ารงเกยีรติกลุ รองผูว่้าราชการจังหวัดตรัง เปิดงานเทศกาลลกูลม ชม
ถ�า้เขาช้างหาย เรยีนรูวั้ฒนธรรมนาหมืน่ศร ีครัง้ท่ี 26 ประจ�าปี 2567 โดยม ีนางสาว
จริาวด ี อ่อนวงศ์ ท่องเทีย่วและกฬีาจังหวัดตรงั ผูน้�าท้องท่ี ท้องถิน่ และประชาชน 
เข้าร่วมงาน ณ ลานหน้าถ�า้เขาช้างหาย ต.นาหมืน่ศรี อ.นาโยง จ.ตรงั

กจิกรรมดงักล่าวจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 1-5 มนีาคม 2567 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่  

เทศกาลลกูลม ชมถ�า้เขาช้างหาย จ.ตรงั
สมัผสัวัฒนธรรม ภูมปัิญญา วิถชุีมชน

พลเอก ดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ องคมนตร ีลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
และตดิตามผลการด�าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏกาญจนบรุ ีพร้อมด้วย พลเอก ไพบูลย์ คุม้ฉายา องคมนตรี 
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พจนีย์ สขุชาวนา อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี 
พร้อมคณะผูบ้รหิารมหาวิทยาลยักลุม่ภาคตะวนัตก และองค์การ
บรหิารกจิกรรมนกัศกึษา ให้การต้อนรบัฯ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นวันที่ 2 ของการตรวจเยี่ยมและ
ติดตามผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภฏักาญจนบุร ีโดย พลเอก ดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ องคมนตรี 
และ พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา องคมนตร ี ในฐานะนายกสภา
มหาวิทยาลยั ร่วมรบัฟังการบรรยายสรปุ “การขับเคลือ่นกิจการ
นักศึกษา” น�าเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช  
รตันานนท์เสถยีร รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบรุ ีทีไ่ด้ 

ศรสีะเกษ : ผูว่้าฯ ศรสีะเกษ เปิดงานประเพณบีญุข้าวจ่ี มหศัจรรย์
ของดโีพธ์ิศรสุีวรรณ ประจ�าปี 2567 ณ สนามหน้าทีว่่าการอ�าเภอ 
โพธิศ์รสีวุรรณ จังหวดัศรสีะเกษ 

นายอนพุงศ์ สขุสมนติย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นประธาน
เปิดงานประเพณบุีญข้าวจีม่หศัจรรย์ของดโีพธิศ์รสีวุรรณ ประจ�าปี 2567 
โดยม ีนายสวุรรณ เนตรเนตกิลุ นายอ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ นายวชิยั  
ศรโีพธิง์าม เกษตรจงัหวดัศรสีะเกษ นายนคร บตุรดวีงศ์ พาณชิย์จงัหวัด
ศรีสะเกษ ดร.วภิา คงเพชร พมจ.ศรสีะเกษ น�าหวัหน้าส่วนราชการ
จงัหวดัศรสีะเกษ/อ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ ผูบ้รหิารท้องถิน่ ข้าราชการ และ
ประชาชนชาวอ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ ร่วมเปิดงาน 

ภายในงานมกีจิกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขนัและการเลอืก
ซ้ือสนิค้าราคาถกูต่างๆ มากมาย อาทกิารประกวดธดิาข้าวจี ่การประกวด
ขบวนแห่ข้าวจี ่การประกวดท�าข้าวจี ่การแข่งขนัส้มต�าลลีา การแข่งขนั
สาวไหม การประกวดร้องเพลงลกูทุ่งเยาวชน/ลกูทุง่ประกอบหางเครือ่ง 
การประกวดสนิค้าเกษตร การประกวดไก่สวยงามไก่พ่อพนัธ์พืน้เมอืง 
การจ�าหน่ายสนิค้าโอทอป การแข่งขนัวิง่มนิมิาราธอน 2024 แล่นเอาบญุ  
ปี 3 การจ�าหน่ายสนิค้าราคาถกูจากโรงงาน เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการ 
สร้างชอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของอ�าเภอโพธ์ิศรสีวุรรณ ให้เป็น 
รปูธรรมและเกดิคณุค่าอย่างย่ังยืน เพือ่ส่งเสรมิอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณ ี

อนัดงีามของชมุชนให้คงอยู่สบืไป เพือ่ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผลติภณัฑ์
ชมุชนสนิค้า OTOP สนิค้าด้านการเกษตรและแหล่งท่องเทีย่วของอ�าเภอ
ให้เป็นทีรู่จ้กัของประชาชนทัว่ไป เพือ่สร้างโอกาส สร้างอาชพี สร้างรายได้  
ให้กับชมุชนให้คณุภาพชีวติของประชาชนดข้ึีน

นายสุวรรณ เนตรเนตกิลุ นายอ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ กล่าวว่า อ�าเภอ
โพธิศ์รสีวุรรณ ประกอบด้วย 5 ต�าบล 80 หมูบ้่าน ประชากร 23,536 คน  
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนับถือศาสนาพุทธ  
มปีระเพณทีีไ่ด้ถอืปฏบิติัสบืทอดกันมาจนถงึปัจจบุนั คอื “ประเพณีบุญ
ข้าวจ่ี” ซ่ึงชาวอ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณได้ปฏบิติัสบืทอดกนัมาในเดอืนสาม
ของทกุปี ในปี พ.ศ. 2567 อ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณร่วมกบัสภาวฒันธรรม
อ�าเภอ ส่วนราชการทกุภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศกึษา  
และชมรมก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ฯลฯ อ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ ได้ก�าหนดจดังาน  
“ประเพณบีญุข้าวจี ่มหศัจรรย์ของดโีพธ์ิศรสีวุรรณประจ�าปี 2567 ขึน้ 
ในระหว่างวนัที ่29 กมุภาพนัธ์-6 มนีาคม 2567 ณ สนามหน้าทีว่่าการ
อ�าเภอโพธิศ์รีสวุรรณ 

เพือ่สร้างซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ของอ�าเภอโพธิศ์รสีวุรรณ 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย 1 อ�าเภอ 1 เทศกาลสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดบั
เมืองท่องเท่ียวรอง เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของจังหวัดศรีสะเกษ ใน
พื้นที่อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีวัดไตรสามัคคี เกาะนาคเมืองบาดาล ที ่
ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่�าคญัเป็นทีรู่จั้กระดบัประเทศ มี
ประชาชนจากทัว่ประเทศ มาสกัการะกราบไหว้บชูาจ�านวนมากในแต่ละ
วนั สามารถกระตุน้เศรษฐกจิในพืน้ทีไ่ด้เป็นอย่างด ีและเพือ่เปิดโอกาสให้
ประชาชนชาวอ�าเภอโพธิศ์รีสวุรรณ และอ�าเภอใกล้เคียง ได้มาท่องเทีย่ว
พกัผ่อนหย่อนใจและร่วมกจิกรรมต่อไป

ประเพณบีญุข้าวจี ่อ.โพธ์ิศรสีวุรรณ จ.ศรสีะเกษ 
หนุน Soft Power วัฒนธรรมและสนิค้าพืน้ถิน่ 

เสนอแผนกจิกรรมนกัศกึษา พ.ศ. 2565-2569 ในด้านนโยบาย 
ด้านวชิาการและวชิาชพี ด้านคุณลกัษณะและอตัลกัษณ์บัณฑติ  
มเีป้าหมายเพือ่ให้นกัศึกษาเป็นผู้มคีณุธรรม จริยธรรม มจีติอาสา  
รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย รู้บทบาทหน้าที่ของ 
ตนเองและสามารถอยูร่่วมกนักบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ และเพือ่
เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ของ
คณะกรรมการบริหารกิจการนกัศึกษา องค์การบริหารกิจกรรม
นกัศกึษา และสโมสรนกัศกึษาทัง้ 5 คณะ โดยการเปิดช่องทางการ
สือ่สาร ให้มกีารปรกึษาหารอืกันระหว่างผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั กับ
ตวัแทนนกัศกึษา เพือ่ชีแ้จงปัญหาทีพ่บเจอภายในรัว้มหาวทิยาลยั
อกีด้วย 

จากนัน้ พลเอก ดาว์พงษ์ รตันสวุรรณ องคมนตร ีได้บรรยาย
พิเศษให้กับผู ้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบรุ ีและคณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลัยราชภฏั กลุม่ภาค
ตะวนัตก ณ ห้องประชมุอรพมิ อาคารบรกิารวิชาการและบณัฑติ
ศกึษา มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบรุ ี เป็นกจิกรรมสดุท้ายของ
การตรวจเยีย่มในครัง้นี้

อ�าเภอภูหลวงร่วมกับทุกภาคส่วน
จัดงานประเพณี พญาช้าง-นางผมหอม

สนามหน้าทีว่่าการอ�าเภอภหูลวง จ.เลย นายอนพุงศ์ ค�าภแูก้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณ ี
พญาช้าง-นางผมหอม ประจ�าปี 2567 มหีวัหน้าส่วนราชการ ผูน้�าชุมชน 
ประชาชน ร่วมงานจ�านวนมาก 

นางสาวพรทพิย์ คล้ายชม นายอ�าเภอภหูลวง กล่าวว่า ต�านาน
พญาช้าง-นางผมหอม เป็นความศรทัธาและความเชือ่ ของพีน้่องประชาชนชาวอ�าเภอภหูลวง 
และอ�าเภอใกล้เคยีง ทีเ่ล่าขานและสบืทอดกนัมากนัมาตัง้แต่บรรพบรุษุจนกระทัง่ปัจจบุนั 
เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท่ี์ทุกคนต่างให้ความเคารพสกัการะ โดยในแต่ละปีอ�าเภอภหูลวงร่วมกบั 

ทุกภาคส่วน จดังานประเพณีข้ึนเป็นประจ�าทุกปี เพือ่สบืสานประเพณวัีฒนธรรมภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ และเสรมิสร้างเอกลกัษณ์ของอ�าเภอภูหลวง ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว นับเป็นงานประเพณ ี
ท่ีดงีาม และด�ารงรกัษาไว้ซึง่ความเป็นวัฒนธรรม ประเพณอัีนดงีามของท้องถิน่

1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
2. ประชาสมัพันธ์ผลติภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดั 
ตรงั 3. กระตุ้นเศรษฐกจิภาคการท่องเท่ียวและบริการ
ของจังหวัดตรัง 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการ 
ท่องเทีย่วให้ตรงั เป็นเมอืงแห่งคณุภาพชวีติทีด่แีละยัง่ยนื

งานเทศกาลลกูลม ชมถ�า้เขาช้างหาย ประกอบด้วย 
1. การแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ร�าวงเวียนครก ชุดการแสดงมโนราห์ ลิเกป่า, 

หนงักลางแปลงและการแสดงศลิปวฒันธรรมของน้องๆ เยาวชนในท้องถิน่ 2. การออกร้านค้า 
จ�าหน่ายสนิค้า ผลติภณัฑ์ชุมชน “อิม่อร่อย เมนูเดด็ๆ” อาหารพืน้บ้านต�าหรบันาหมืน่ศรี  
สินค้าชุมชน 3. สัมผัสวิถีชีวิตภูมิปัญญาดั้งเดิม อาทิ การสาธิตการท�าลูกลม,  
การทอผ้านาหมืน่ศร,ี การร่อนข้าว และการต�าข้าว 

รองผูว่้าราชการจงัหวัดตรัง กล่าวว่า การจดักจิกรรมครัง้นี ้ เพ่ือยกระดบัคณุภาพ
แหล่งท่องเทีย่วให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล โดยเน้นความยัง่ยนืของแหล่งท่องเทีย่ว 
สิง่แวดล้อมและอัตลักษณ์วิถีชาวนาไทย “ลกูลม” เป็นการละเล่นช่ือดงัของชาวปักษ์ใต้ 
จนกลายเป็นแหล่งเรยีนรู ้ ก่อนพัฒนาไปเป็นแหล่งผลติและจ�าหน่ายลูกลม สร้างรายได้ 
สูชุ่มชนอย่างงดงาม ประกอบกบัต�าบลนาหมืน่ศรเีป็นพืน้ท่ีท�านาท่ีใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของ 
จงัหวดัตรงั การพัฒนาและบริหารจดัการแหล่งท่องเทีย่วตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึ 
พฒันากลไกการบรูณาการความร่วมมอืกับภาคเีครอืข่ายในการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
อย่างยัง่ยนื ซ่ึงสอดรับกบัทิศทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวัดตรงั และเป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวของประเทศ

ปศุสตัว์จนัทบุร ีร่วมด่านตรวจประมง 
เดนิหน้าป้องปรามการน�าเข้าเน้ือสัตว์
จนัทบรีุ : น.สพ.ชาตชิาย ยิม้เครือ ปศสุตัว์จงัหวดัจนัทบรุ ีร่วมกบั 

นางสาวนติยา เกด็แก้ว หวัหน้าด่านตรวจประมงจนัทบุร ีน.สพ.ชณทั 
เพียรวิจารณ์พงศ์ นายสตัวแพทย์ช�านาญการ และเจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์
อ�าเภอท่าใหม่ ลงพ้ืนทีต่รวจสอบห้องเยน็ท่าจุ๊ย หรือห้างหุน้ส่วนจ�ากดั 
ส.สุชรีา ตัง้อยูเ่ลขท่ี 46 ม.2 ต.เขาบายศร ีอ.ท่าใหม่ พบเกบ็สนิค้าประมง
จากภายในประเทศและต่างประเทศ ประมาณ 15 ตนั มลูค่าประมาณ 
12 ล้านบาท ไม่พบการเก็บสินค้าปศสัุตว์ เป็นลักษณะห้องเย็นทีป่ระกอบ
ธรุกิจรบัฝากสินค้าการเกษตร

ได้ตรวจสอบเอกสารย้อนหลังที่เคยเก็บสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่  
ใบอนญุาตเคลือ่นย้ายซากสัตว์ และใบรับรองให้จ�าหน่ายเน้ือสตัว์ของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน  
ปราบปรามการลกัลอบน�าเข้าเนือ้สตัว์อย่างต่อเนือ่ง และสร้างความรูค้วาม 
เข้าใจในการปฎบิตัทิีถ่กูต้องแก่ผูป้ระกอบการ เช่น ให้จดัท�าบนัทกึแหล่ง
ท่ีมาของเนือ้สตัว์ บนัทกึการน�าเข้า-น�าออกเนือ้สตัว์ และไม่รับฝากสนิค้า
การเกษตรทีลั่กลอบหรือสงสยัว่าลักลอบน�าเข้าโดยเดด็ขาด 

ปัจจบุนั มห้ีองเยน็ทีข่ึน้ทะเบยีนทัง้สิน้ 33 แห่ง เจ้าหน้าทีป่ศสุตัว์
อ�าเภอได้เข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบห้องเยน็ในพืน้ทีอ่ย่างสม�า่เสมอ 
หากตรวจพบการลักลอบเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์มาเก็บไว้โดยไม่ได้รับ
อนญุาตจะมีความผดิตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 ก�าหนด
โทษจ�าคกุไม่เกนิ 2 ปี ปรบัไม่เกิน 4 หมืน่บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และ
มคีวามผดิตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสตัว์เพือ่การจ�าหน่ายเนือ้สตัว์ พ.ศ.
2559 ก�าหนดโทษจ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัไม่เกนิ 1 แสนบาท หรอืท้ังจ�า
ทัง้ปรบั 
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ไทยต้องพร้อมรบั EUDR ของ EU
ก่อนถกูแบนสนิค้าทีเ่ข้าข่ายท�าลายป่า

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 
เปิดเผยว่า สนค. ได้ตดิตามสถานการณ์การส่งออก 
สินค้าเกษตรไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้า 
ทีป่ลอดจากการตดัไม้ท�าลายป่า หรอื EUDR (EU 
Deforestation Regulation) ของสหภาพยโุรป (อยี)ู  
ซ่ึงได้มีผลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่29 มถินุายน 2566 และ
จะมผีลในทางปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคม 2567 

มาตรการ EUDR ครอบคลมุ 7 กลุม่สนิค้า คอื 
โกโก้ กาแฟ ถัว่เหลอืง ยางพารา ปาล์มน�า้มนั โค 
และไม้ รวมถงึผลติภัณฑ์แปรรูปของสนิค้าเหล่านี้ 
โดยในปี 2565 ไทยมกีารส่งออกสนิค้าทีอ่ยูภ่ายใต้
มาตรการ EUDR ไปอยี ู รวมมลูค่า 724.73 ล้าน
เหรียญสหรฐั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 8.34 จากปีก่อนหน้า 
เรยีงตามมลูค่าการส่งออกสงูสดุ ดังนี้

(1) ยางพารา 657.02 ล้านเหรยีญสหรัฐ (2) ไม้ 
43.11 ล้านเหรยีญสหรฐั (3) ปาล์มน�า้มนั 21.39 
ล้านเหรยีญสหรฐั (4) โกโก้ 2.89 ล้านเหรยีญสหรฐั 
(5) กาแฟ 0.32 ล้านเหรยีญสหรฐั และ (6) ถัว่
เหลอืง 0.002 ล้านเหรยีญสหรฐั ส่วนโคเป็นสนิค้า
ท่ีไทยไม่มกีารส่งออกไปอีย ู(จัดกลุม่สนิค้าตามพกิดั
ศลุกากรทีร่ะบใุน Regulation (EU) 2023/1115) 

ส�าหรับปี 2566 การส่งออกสินค้าภายใต้
มาตรการ EUDR จากไทยไป EU มมูีลค่า 455.58 
ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัวร้อยละ 37.14 จาก 
ปีก่อนหน้า โดยเรยีงตามมลูค่าการส่งออกสงูสุด ดงันี้  
(1) ยางพารา 386.55 ล้านเหรยีญสหรฐั (มสีดัส่วน
ร้อยละ 84.85 ของมลูค่าการส่งออกสนิค้าภายใต้ 
มาตรการ EUDR ทั้งหมด) (2) ไม้ 61.53 ล้าน 
เหรยีญสหรฐั (3) ปาล์มน�า้มนั 3.63 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ (4) โกโก้ 3.48 ล้านเหรยีญสหรฐั (5) กาแฟ 
0.36 ล้านเหรยีญสหรฐั และ (6) ถัว่เหลอืง 0.02 
ล้านเหรยีญสหรฐั โดยสนิค้าทีม่มีลูค่าการส่งออก
ไปอยีมูากทีส่ดุในกลุม่ คอื ยางพารา และไม้ ซึง่ในปี 
2566 การส่งออกยางพารา หดตวัร้อยละ 41.17 
สอดคล้องกบัการส่งออกยางพาราจากไทยไปโลก
ทีห่ดตวัเช่นกนั โดยมสีาเหตุส�าคัญมาจากอปุสงค์
โลกชะลอตวั ขณะที ่ การส่งออกไม้จากไทยไปอยีู 
ขยายตวัร้อยละ 42.73 

มาตรการ EUDR ใช้กบัผูป้ระกอบการ (Operators)  
และผู ้ค้า (Traders) ท่ีจะวางจ�าหน่ายสินค้า 
ในตลาดอยี ู โดยสนิค้าต้องผ่านเงือ่นไข 3 ข้อ คือ  
(1) สนิค้าต้องไม่มาจากการบกุรกุพืน้ทีป่่า (2) สนิค้า
ต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ของประเทศผูผ้ลติ และ (3) ต้องมกีารตรวจสอบ
และประเมนิสนิค้า (Due Diligence) 

ในส่วนของการท�า Due Diligence ต้องมกีาร
ด�าเนินการใน 3 ส่วน คอื (1) การรวบรวมข้อมูล
ของสนิค้า (Data Collection) (เช่น รายละเอียด
สนิค้า ประเทศผูผ้ลติ พกิดัภูมศิาสตร์ของทีดิ่นทีใ่ช้
เพาะปลูก ข้อมลูทีย่นืยนัว่าสนิค้าไม่ได้มาจากการ
บุกรุกพ้ืนที่ป่า และข้อมูลท่ียืนยันว่าสินค้าผลิต
ถกูต้องตามกฎหมายของประเทศผูผ้ลติ) (2) การ 
ประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) บนพืน้ฐาน 
ของข้อมูลที่รวบรวม เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าที่ 
จะวางจ�าหน่ายในตลาดอยีเูป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด รวมทัง้ประเมนิความเสีย่งจากการมสิีนค้า
ทีไ่ม่เป็นไปเง่ือนไขทีอ่าจปะปนมา และ (3) การลด
ความเสีย่ง (Risk Mitigation) โดยหากพบความ
เสี่ยง จะต้องด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงลงมา 
ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ (เช่น หาข้อมลู และส�ารวจ 
ตรวจสอบเพิม่เตมิ และต้องจดัท�าเอกสารเกีย่วกบั
กระบวนการและมาตรการลดความเส่ียง) 

ส�าหรบัการด�าเนนิการของไทยในฐานะประเทศ
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า ต้องจัดเตรียมข้อมูล 
ตามเงือ่นไขของกฎหมาย EUDR ให้พร้อม เนือ่งจาก
ผูป้ระกอบการและผูค้้าอยี ู จะซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติ 
ทีส่ามารถให้ข้อมลูตามทีก่ฎหมายก�าหนด ซึง่ข้อมูล
ส�าคญัท่ีจะต้องเตรยีมให้ม ี คอื ข้อมลูเพือ่ยนืยนัว่า
สนิค้าไม่ได้มาจากการบกุรกุพืน้ทีป่่า โดยในปัจจุบัน 
ประเทศไทยมรีะบบลงทะเบยีนทีส่ามารถน�ามาใช้
เป็นพืน้ฐานรองรบัมาตรการ EUDR ได้แก่ ระบบ
ลงทะเบียนแหล่งปลูกไม้ ผ่านแอปพลิเคชันอี-ทรี 
(e-TREE) ของกรมป่าไม้ และระบบสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตร์ (Rubber Authority of Thailand 
(RAOT) GIS) ของการยางแห่งประเทศไทย 

“มูลค่าการส่งออกสินค้าภายใต้มาตรการ 
EUDR จากไทยไปอยี ูประมาณร้อยละ 85-90 คือ 
ยางพารา รองลงมา คอื ผลิตภณัฑ์ไม้ ส่วนสนิค้าอืน่ 
ยังมีสัดส่วนน้อย ดังนั้น ในระยะแรก ผู้ผลิตและ 
ผูส่้งออกสนิค้ายางพารา และผลติภณัฑ์ไม้ มแีนวโน้ม 
จะได้รับผลกระทบมากกว่า ขณะเดียวกันสินค้า
สองกลุม่นี ้มีความเชือ่มโยงกบัอตุสาหกรรมปลายน�า้ 
จ�านวนมาก ซึ่งอาจสร้างความซับซ้อน และก่อ 
ให้เกิดต้นทุนในการตรวจสอบย้อนกลบัของห่วงโซ่ 
การผลิตสินค้าปลายน�้าตามมา อียูถือเป็นผู้น�า
และเป็นต้นแบบของโลกด้านการปกป้องคุม้ครอง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกกฎหมายของอียู จะเป็น
ตวัอย่างให้หลายๆ ประเทศออกกฎหมายในลกัษณะ
เดยีวกนั ดงันัน้ ผูผ้ลติและผูส่้งออกไทยต้องเตรยีม
พร้อมรับมือกับกฎหมายกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อ
รกัษาตลาดและแสวงหาโอกาสได้ทนัท่วงท”ี นาย
พนูพงษ์ กล่าว

พนูพงษ์ นยันำภำกรณ์

ใช้บตัรสวสัดิกำรฯ ผ่ำนแอปถงุเงนิ
โชว์บตัร ปชช./ใส่รหัส/สแกนใบหน้ำ

ส�าหรบักรณทีีร่หสัคูบ่ตัร (PIN Code) 6 หลกั 
ถกูลอ็ก ให้ด�าเนนิการ ดงันี้

1. หากผู้ใช้สิทธิยังจ�ารหัสเดิมได้ สามารถ
ติดต่อขอปลดล็อกได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่ 
Welfare Call Center 0 2109 2345 หรือ
ตดิต่อเจ้าหน้าที ่ในวนั-เวลาท�าการ ระหว่างเวลา 
08.30-17.30 น.

2. กรณทีีต้่องการเปลีย่น PIN Code 6 หลกั 
สามารถท�าด้วยตนเองผ่านตู ้ATM บมจ.ธนาคาร
กรงุไทย (เคร่ือง ATM สเีทาทีม่ปุ่ีม “ท�ารายการ
ด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชน”)

3. กรณจี�า PIN Code 6 หลกัไม่ได้ ให้ตดิต่อ
ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย เพื่อท�าการยืนยัน
ตวัตนใหม่

น.ส.ทิวาพร ผาสขุ รองอธบิดกีรมบญัชกีลาง 
ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตาม
โครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแห่งรฐั ปี 2565 
โดยผู้ท่ีได้รับสิทธิจะสามารถใช้วงเงินซื้อสินค้า  
300 บาท/คน/เดอืน, วงเงนิส่วนลดค่าซือ้ก๊าซหุงต้ม  
80 บาท/คน/ 3 เดือน และวงเงินค่าเดินทาง 
ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดอืน กับ
ร้านค้าหรอืผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการทีร่บั
ช�าระเงนิผ่านเครือ่ง EDC หรอืแอปพลเิคชนัถงุเงิน

“ปัจจุบัน มีร ้านค้าและผู ้ประกอบการ 
ที่เข้าร่วมโครงการ รับช�าระเงินค่าสินค้า ผ่าน
แอปพลิเคชันถุงเงิน กว่า 1 แสนร้านค้า เพื่อ
ให้การรับช�าระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิ

สวัสดิการแห่งรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
โปร่งใส จึงได้ก�าหนดวิธีการรับช�าระค่าสินค้าและ
บริการ ด้วยวธิกีารสแกนใบหน้าควบคูก่บัการใส่รหสั
คูบ่ตัร (PIN Code) 6 หลกั ตัง้แต่วนัที ่11 มีนาคม 
2567 เป็นต้นไป” 

ทัง้นี ้ผูม้สีทิธสิวสัดิการแห่งรฐั ท่ีไปใช้สทิธท่ีิร้านค้า 
/ผู้ประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน จะต้อง
แสดงบตัรประจ�าตัวประชาชน พร้อมกดรหสัคูบ่ตัร 
PIN 6 หลกั และให้ร้านค้าหรอืผูป้ระกอบการสแกน
ใบหน้าทกุครัง้ ยกเว้นกลุม่ผูม้อบอ�านาจให้ด�าเนนิการ
แทน เช่น ผู้ป่วยตดิเตียง ผู้พกิาร ผูส้งูอายุท่ีเดินทาง
ไปยนืยนัตวัตนเองไม่ได้ เป็นต้น และกลุม่ผูท้ีส่แกน
ใบหน้าไม่ผ่านต้ังแต่ข้ันตอนยนืยนัตัวตน (e-KYC)

มท.สนองแนวพระด�ำร ิ“ผ้ำไทยใส่ให้สนกุ”
ลงพ้ืนทีถ่่ำยทอดควำมรู้ให้คนรุน่ใหม่ จ.ชลบรุี
ปลัดมหาดไทย สนองแนวพระด�าริ “ผ้าไทย

ใส่ให้สนกุ” น�าทมีดไีซเนอร์และผูเ้ชีย่วชาญผ้าไทย 
ลงพื้นที่เมืองชล ถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่
ภาคตะวันออก เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย 
ให้สอดคล้องแฟช่ันสมยัใหม่ สร้างงาน สร้างอาชพี 
สร้างรายได้ เพื่อประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มคีวามสขุอย่างย่ังยนื

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างการรบัรูแ้ละเผยแพร่พระอจัฉรยิภาพทางด้าน
การอนุรักษ์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้า
ของไทยของสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวัิณณวรี  
นารรีตันราชกญัญา ในการสบืสาน รกัษา และต่อยอด  
พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ครัง้ที ่4 พร้อมบรรยายพเิศษ “พระอจัฉรยิภาพด้าน
การอนรัุกษ์และต่อยอดมรดกภมูปัิญญาการทอผ้า” 
โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ ค�าพา รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัชลบรุ ีนายวรงค์ แสงเมอืง รองอธบิดกีรม
การพฒันาชุมชน นางนภิาพร แพภริมย์รตัน์ รอง
ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบรีุ พร้อมคณะ
ท�างานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนกุ หวัหน้าส่วนราชการ 
นายอ�าเภอ นกัเรียน นกัศกึษาจากสถาบันการศกึษา
ต่างๆ ในพืน้ที ่รวมถงึผูป้ระกอบการ OTOP ประเภท
ผ้าและเครือ่งแต่งกาย Young OTOP และผูท้ีส่นใจ
พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทย รวมกว่า 
200 คน ร่วมในงาน

นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้
และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการอนุรักษ์
และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยของ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน 
ราชกญัญา นี ้เป็นโครงการท่ีเปิดพืน้ที ่เปิดเวทใีห้กบัพี่ๆ   

น้องๆ ผู้เป็นอนาคตของชาติ ผู้มีความมุ่งม่ันตั้งใจ 
ในการน้อมน�าแนวพระด�าริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  
ด้วยการสบืสาน รกัษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย  
มาท�าให้เกดิสิง่ทีด่ต่ีอชวีติ และยังเป็นการถวายก�าลังใจ 
แด่พระองค์ท่านผู้ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นแน่วแน่ 
ในการสบืสาน รกัษา และต่อยอดงานหตัถกรรมและ 
ภูมิปัญญาของคนไทย ด้วยทรงเป็นลูกหลานที่ม ี
พระกตเวทิตาคุณ โดยทรงแบ่งเบาพระราชภาระ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสนอง 
พระราชปณธิาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” สมเดจ็ 
พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ช่วยเหลอืพสกนิกรชาวไทย ทรงรือ้ฟ้ืนคนืชวีติผ้าไทย
ให้มีลมหายใจเม่ือ 50 ปีก่อน และพระราชกรณยีกิจ 
นานัปการ ด ้วยการน�าเอาความรู ้ภูมิป ัญญา 
ของบรรพบุ รุษ ไทย และเค ร่ืองแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มาต่อยอดให้มี 
ความทนัสมยั 

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสิรวิณัณวร ีนารีรัตน
ราชกัญญา ทรงเปรยีบเสมือนเป็นขุนพล “ทหารเอก
ของชาต”ิ ในการช่วยท�าให้สิง่ดีๆ  อนัเป็นอตัลกัษณ์
และภมิูปัญญาไทย ทีจ่ะส่งเสริมความม่ันคงของชาติ 
ให้คงอยู่ ด้วยพระอัจฉริยภาพ อันสอดคล้องกับ 
พระราชปณธิานทีมุ่ง่มัน่ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึง่การทีป่ระเทศชาตจิะมคีวาม
ม่ันคง ประชาชนจะมคีวามสขุ เราจะต้องช่วยกนัแก้ไข
ในสิ่งที่ผิด ดังที่พระองค์ได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่
ต่างๆ เพือ่ช่วยผ่าทางตันผ้าไทย ในด้านการออกแบบ
ลวดลาย รปูลกัษณ์ บรรจุภัณฑ์ และพระราชทาน
พระด�ารสัมากมายเกีย่วกบัการพฒันาผ้าไทย จากที่
เมือ่ก่อนนัน้ผ้าไทยไม่ค่อยมคีวามหลากหลาย มแีต่

ลวดลายแบบเดมิ สเีข้มๆ ยิง่เมือ่ดรูปูแบบของการ 
ตดัเย็บก็ย่ิงแล้วใหญ่ เชย ไม่น่าสวมใส่ ไม่ทนัสมยั 

โดยเมือ่พระองค์พระราชทานแนวพระด�าร ิ“ผ้าไทย 
ใส่ให้สนกุ” และพระราชทานลวดลายผ้าแบบต่างๆ 
ท�าให้เกิดความตื่นตัว เกิดกระแสการอยากสวมใส่ 
ผ้าไทยที่เพ่ิมพูนข้ึน และด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ทรง 
ให้ความส�าคญักับการพฒันาคน จงึได้พระราชทาน 
“คณะท�างานผ้าไทยใส่ให้สนุก” เป็นคณะที่เปรียบ
เสมือนวชิชาลัยผ้าเคล่ือนท่ี คล้ายๆ กับหน่วยแพทย์
เคลือ่นที ่ ลงไป coaching ลงไปใช้ชวีติคลุกคลอียู่
กบัช่างทอผ้าทัว่ประเทศ เพือ่หนนุเสรมิองค์ความรู้
และทักษะการผลติผ้าทีจ่ะท�าให้เกิดการสร้างรายได้ 
ทีเ่พ่ิมพูน และมีคณุภาพงานทีไ่ด้มาตรฐานขึน้ 

“ทั้งน้ี ด้วยพระอัจฉริยภาพ จึงได้ทรงเป็น
บรรณาธกิารหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK 
ทีเ่ป็นคูมื่อถ่ายทอดรปูแบบแนวทางให้กับประชาชน 
ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้า และเยาวชน ได้ยกระดบังาน 
ผลติภณัฑ์จากการท�างานหตัถศลิป์หตัถกรรม ท�าให้
ผลติภัณฑ์ผ้าไทยมคีวามหลากหลาย สามารถสวมใส่ได้ 
ในทกุวนัและทกุโอกาส ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้าอกีด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวม
จัดท�าเป็นหนังสือเฉลิมพระเกยีรตใินรปูแบบ E-Book 
ทาง https://www.thailandotop.org/rachanaree 
-flipbook และย่ิงกว่าน้ัน พระองค์ทรงค�านึงถึง 
สิง่แวดล้อมของวงจรผ้าไทย จงึพระราชทานพระด�าริ 
Sustainable Fashion “แฟช่ันแห่งความยั่งยืน” 
เพือ่ให้พวกเราตระหนักและค�านึงถงึส่ิงแวดล้อม ทัง้
การผลิตผ้าโดยใช้สีธรรมชาต ิ การพ่ึงพาตนเอง ด้วย
การปลกูไม้ให้สธีรรมชาต ิ จนกระทัง่สหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย ได้ยกย่องพระองค์เป็นเจ้าหญงิ
ผูท้รงค�านงึถงึแนวทางแห่งความยัง่ยนืด้านผ้าให้กบั
ประชาชนคนไทยและโลกใบเดยีวน้ี” 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า ด้วยส�านึกใน 
พระกรณุาคุณของสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิณัณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา จึงเป็นท่ีมาของการเชิญคณะ 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านผ้าไทย นัน่คือ คณะท�างานโครงการ 
ผ้าไทยใส่ให้สนกุ ในพระด�ารฯิ ผูท้ีท่�าให้ทัว่โลกได้ยลโฉม 
ผ้าไทยรูปแบบต่างๆ ผ่านการน�าเสนอขึ้นเวที  
“Cat walk” ระดบัโลก เพือ่มุง่ขยายฐานลกูค้าผ้าไทย 
ให้กว้างไกล ก่อให้เกดิความยัง่ยนืในข้ันต้น มาก่อให้เกดิ  
“ความยัง่ยนืในขัน้สดุท้าย” คอื การถ่ายทอดให้กบั 
เยาวชนคนรุน่ใหม่ เฉกเช่นโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ  
ในวันนี้ ซ่ึงประกอบด้วยเด็กนักเรียน นักศึกษา  
กลุม่ผูป้ระกอบการผ้าไทยทีจ่ะได้มาพบกบัวทิยากร
คณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผู้ที่จะมา
ถ่ายทอดความรู ้ทีส่ามารถจะน�าไปพฒันาทักษะและ 
การประกอบอาชพี มาช่วยพฒันาองค์ความรู ้มากระตุน้ 
ความคิด มาแนะน�าแนวทางการพัฒนาลวดลายผ้าไทย 
ประเภทต่างๆ อันเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการสร้าง
วงจรผ้าไทยให้ดยีิง่ขึน้ไป คือก่อให้เกดิ “Demand 
Side” ความต้องการซือ้ ทีจ่ะเตะตาต้องใจกบัผูค้น
ให้มาสวมใส่ผ้าไทย 

ซ่ึงนบัเนือ่งตัง้แต่การเสด็จไปทรงงาน พระองค์ 
ได้พระราชทานลายผ้า พระราชทานโครงการผ้าไทย 
ใส่ให้สนกุ พร้อมคณะทีป่รกึษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนกุ  
ท�าให้สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ได้เพ่ิมข้ึนปีละกว่า 19,901.56 ล้านบาท กลุ่มชาวบ้าน 
ได้รับประโยชน์มากกว่า 20,000 กลุ่ม ประชาชน 
ในถิน่ท่ีต่างๆ มงีาน มอีาชพี มรีายได้ มีคณุภาพชวีติทีด่ ี
เพิม่ขึน้มากกว่า 286,000 ครอบครวั อนัเป็นการสร้าง
แรงจงูใจให้คนสนใจเข้ามาสบืสาน รกัษา และต่อยอด 
งานผ้าไทยและหัตถกรรมไทยที่ดีที่สุด ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง 
ชาวไทยในทกุจังหวดั ดงัน้ัน ทกุท่านท่ีนัง่อยู ่ณ ทีน่ี้  
จะได้ร่วมกนัท�าให้ชวีติของผ้าไทยยนืยาว เพราะทกุคน 
คืออนาคตและทกุคนคือผูท่ี้จะก่อให้เกดิความยัง่ยนื

“เราจึงต้องถ่ายทอดส่ิงที่เป็นภูมิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย อย่างต่อเนื่อง ดังที ่
กระทรวงมหาดไทยได้ร ่วมกับสมาคมแม่บ้าน

มหาดไทยน�าโดย ดร.วนัด ีกญุชรยาคง จลุเจรญิ นายก 
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการสนองแนวพระด�าริ 
โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ด้วยการจัดแสดงแบบ
ผ้าไทย ด้วยแนวคิด “ผู้น�าต้องท�าก่อน” และท่าน 
ผูว่้าราชการจังหวดั ท่านประธานแม่บ้านมหาดไทย
จงัหวดัทกุจงัหวดั ได้เป็นผูน้�าการแสดงแบบผ้าไทย
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ท�าให้เกิดเม็ดเงินที่ได้จาก 
ผ้าไทยหมนุเวยีนกลบัไปสูค่นในชมุชน” 

นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านผ้าไทย กล่าวว่า การจัดกจิกรรมอบรมในคร้ังนี้ 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและงานหัตถกรรม มา
ถ่ายทอดองค์ความรูห้ลากหลายสาขาวชิาทีเ่ป็นการ
อนรุกัษ์และต่อยอดมรดกภมูปัิญญาผ้าไทยและงาน
หตัถกรรม ได้แก่ 1. การสร้างแบรนด์ให้กบัผลติภณัฑ์
ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล 2. การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนด์แฟชั่น 
ทีร่่วมสมยั 3. การพฒันาบรรจภัุณฑ์ให้ตรงกบัความ 
ต้องการของตลาด 4. การผลิตเส้นใยและการ 
ย้อมสธีรรมชาตทิีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (BCG) และ 
5. กลยทุธ์ทางการตลาดและการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์
สนิค้า ซ่ึงสามารถน�าไปพฒันาและเพิม่พนูองค์ความรู้ 
ทักษะการทอผ้าของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมกัน
สืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาด้านผ้าไทย 
สูช่มุชน และยกระดบัคณุภาพชวีติประชาชนและความ 
เป็นอยูท่ีด่ขีึน้อย่างยัง่ยนื

ด้าน นางสาวฐติลัิกษณ์ ค�าพา รองผูว่้าราชการ
จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี มีนโยบาย 
ส่งเสรมิการน�าลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบ
ให้ข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้น�ากลุ่มองค์กรและ 
ประชาชนสวมใส่ในทกุโอกาสภายใต้โครงการ “ผ้าไทย 
ใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวิณัณวร ี นารรัีตนราชกัญญา เพือ่
สร้างงาน สร้างอาชพี และสร้างรายได้แก่ช่างทอผ้า
และผูผ้ลติผ้าของจังหวัดชลบรุ ีและได้จัดท�ามาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของ
จงัหวดัชลบรีุ เพือ่รณรงค์ส่งเสรมิและให้ข้าราชการ
ภาคเอกชน ผู้น�ากลุ่มองค์กรและประชาชนสวมใส่ 
ผ้าไทยอย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์  
วนัพฤหัสบด ีวันศุกร์ และในโอกาสทีเ่หมาะสม 

ซึ่งในปี 2566 จังหวัดชลบุรีมีรายได้จากการ
จ�าหน่ายผ้าไทย จ�านวน 11,886,150 บาท นอกจากนี้  
ได้สนับสนนุให้ผูป้ระกอบการผ้า ร่วมส่งผ้าประกวด
ในการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรัก
ราชกญัญา และงานหตัถกรรม ประจ�าปี 2566 ซึง่
จงัหวดัชลบุรีสามารถคว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2  
เหรยีญนาก ประเภทผ้าบาตกิ มัดย้อม เขยีนเทยีน 
ผลงานของนางจันทวรรณ ฉัตรวัชกุล กลุ่มบาติก
เพ้นท์อ�าเภอศรรีาชา และสนบัสนนุให้ผู้ผลิตผ้าใช้สี
ธรรมชาตจิากพืชทีม่อียูใ่นท้องถิน่ในการย้อมผ้า เช่น 
การย้อมสจีากเปลอืกประดูต้่นไม้ประจ�าจงัหวดัชลบรุี 
เปลอืกกระโดน เพกา สะเดา เป็นต้น

รฐัต้องเร่งส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ประชำชนรู้จกั “วำงแผนกำรออม”

โลกเราก�าลังเผชญิกบัวิกฤตการณ์อนัส่งผล 
กระทบต่อระบบนิเวศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมอืงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ อาจพดูได้ว่าโลก
ก�าลังเข้าสู่ภาวะโกลาหลมากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้
เศรษฐกิจเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน 
ทางประชาชนเองจึงจ�าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการด้านทรัพย์ของตนเองให้ดีและสอดรับ
กบัสถานการณ์เศรษฐกจิปัจจบัุนให้มากขึน้ นัน้
จึงท�าให้แนวคิดเรือ่ง “วางแผนการออม” เป็น
ท่ีก�าลังเป็นทีพ่ดูถงึมากในช่วงนี ้

การวางแผนการออมคงจะมองข้ามวินัย 
ในการออมไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเริ่มจากการ
ปลกูฝังนสิยัการออมและการใช้เงนิอย่างสมเหตุ
สมผลตัง้แต่วยัเด็กเพือ่บ่มเพาะวนิยัทางการเงนิ
ไว้ก่อน เมือ่เข้าสูว่ยัท�างานกจ็�าเป็นต้องรูว้ธิกีาร
วางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการ
ออมเงนิตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆ อย่าง
เหมาะสม

ท�าได้ส�าเรจ็ตามแผนทีว่างไว้ ขณะทีร้่อยละ 34.3 
มีการออมเพื่อใช้ในยามเกษียณแต่ไม่สามารถ
ท�าได้ตามแผนท่ีวางไว้ ร้อยละ 21 ได้แต่คดิ แต่
ยงัไม่ได้เริม่ลงมอืท�า และร้อยละ 19.7 ยงัไม่ได้
เตรียมการเพื่อเกษียณอายุเลย แปลว่าในคน 
100 คนจะมเีพยีงแค่ 25 คนท่ีจะเกษยีณอายุได้
ตามแผน ในขณะทีอ่กี 75 คนจะเกษยีณอายไุม่ได้ 

สะท้อนให้เหน็ว่าวนิยัการเงินของคนไทย
ถอืว่ายังน่าเป็นห่วง !

ขณะท่ีเศรษฐกจิปัจจุบนัก�าลังอยูใ่นช่วงคาบลกู 
คาบดอก ซึ่งหากไม่มีการวางแผนการเงินดีๆ  
อาจจะท�าให้สภาพการเงินของคนไทยอาจมี
ปัญหาได้ในระยะยาว และอาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิในประเทศในท่ีสดุ ดงันัน้ทางรฐับาล
จึงต้องหามาตรการในการสร้างวินัยการออม
หรือ ความฉลาดทางการเงิน ให้กับประชาชน 
เพื่อสร ้างหลักประกันในอนาคตให้กับคน 
ในชาติ

โดยเฉพาะเม่ือมีครอบครัวก็จ�าเป็นต้องดูแล 
ท้ังตนเองและคนในครอบครวั ท�าให้ความรบัผิดชอบ 
และภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซ่ึงส่งผลให ้
การวางแผนทางการเงินมีความส�าคัญมากขึ้น  
แม้กระทัง่เมือ่เกษยีณอาย ุกย็งัต้องวางแผนการเงนิ  
เพราะเป็นวัยท่ีมีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 
ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การ
รักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจ
เกดิปัญหาได้

จากผลส�ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย พบ
ว่า คนไทยในปัจจบุนัท่ีมเีงนิออม คดิเป็นสดัส่วน 
สงูถงึร้อยละ 77.4 ของประชากรทัง้หมด โดยร้อยละ  
47.4 เป็นการออมระยะสั้น ส่วนร้อยละ 52.6 
เป็นการออมระยะยาว ซ่ึงมท้ัีงการออมเพือ่ใช้จ่าย 
ในช่วงหลังการเกษียณ การออมเพื่อการซื้อบ้าน  
และการออมเพื่อการศึกษาบุตร แปลว่าเอาเข้า
จรงิคนทีค่ดิออมเงนิเพือ่เกษยีณอายกุย็งัมีจ�านวน
ท่ีน้อยอยู่

ซ่ึงปัญหาของคนไทย มเีพยีงร้อยละ 25 เท่านัน้ 
ท่ีสามารถวางแผนการออมเพื่อการเกษียณและ

แบตเตอร่ีลเิทยีม คอื กลุม่พลงังานขนาด
เล็ก ที่ช่วยเช่ือมต่อโลกของเราเข้าด้วยกัน 
แบตเตอรีล่เิทียมไอออนชนิดชาร์จไฟได้ ช่วยให้
แลป็ท็อปและโทรศพัท์มอืถือของเราท�างานได้ 
แบตเตอรีเ่มทลัลเิทยีมชนดิชาร์จไฟไม่ได้ จะเป็น
แหล่งพลงังานของนาฬิกาข้อมอืและกญุแจรโีมท
รถยนต์ของเรา แบตเตอรีล่เิทยีม ซึง่ในปัจจบัุน 
มกีารพฒันาน�ามาใช้กบัรถยนต์ไฟฟ้า EV เป็นหลกั  
ซึง่เราจะมาศกึษาตัง้แต่อดตี จนถึงข้อดเีมือ่ถกู
น�ามาใช้เป็นแบตรถไฟฟ้ากัน

โดยแบตเตอรี่ลิเทียมในรถ EV จะแยก
ออกได้ทั้งหมด 4 ข้อด้วยกัน คือ แบตเตอร่ี 
ลเิทยีมไอออนมนี�า้หนกัเบา เหมาะกบัการใช้ใน 
รถยนต์ไฟฟ้า, มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน, มี
ประสทิธภิาพการใช้งานสงู และเป็นเซลล์แห้ง 
ปลอดภยัต่อการใช้งาน ซึง่ปัจจบุนั ท�าให้เราได้
เหน็สเปกรถยนต์ไฟฟ้า EV ท่ีสามารถใช้งานกนั
ได้อย่างอดึถกึทนจ�านวนมาก การชาร์จ 1 ครัง้
ท�าให้สามารถวิง่ด้วยระยะทางทีม่ากกว่า 300 
หรอื 400 กโิลเมตร ด้วยเหตนุีท้าง ออีซี ี รบั

2 บริษัทช้ันน�ำธุรกจิพลงังำนสะอำดจำกจีน
สนใจลงทนุระบบกกัเก็บพลงังำน ใน EEC

Technology Co., Ltd. ที่ประกอบธุรกิจ 
ในอตุสาหกรรมด้านแบตเตอรีล่เิทยีม และระบบ
กกัเกบ็พลงังานชัน้น�าของจนีร่วมคณะฯ ด้วย 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท Youngy Investment 
Holding Group จากประเทศจนี ถอืได้ว่าเป็น 
ผูป้ระกอบการด้านพลงังานสะอาดขนาดใหญ่จาก 
จนี และมบีรษัิท BYD ผูผ้ลติยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
เป็นหนึง่ในบรษัิทลกู โดยออีซี ี ได้ร่วมประชมุ
หารอืกับนายหลู ่ เซยีงหยาง และคณะฯ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย
การส่งเสรมิการลงทนุในธรุกจิพลงังานสะอาด 
รวมถึงแนวโน้มและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในภาคพลังงานสะอาดของไทย เพื่อสร้าง
โอกาสการพิจารณาลงทุนในพื้นท่ีอีอีซี และ
ประเทศไทย จากบรษิทั Youngy Investment 
Holding Group ต่อไป 

พร้อมกันนี้ อีอีซี ยังได้น�าเสนอข้อมูล
แนวทางการส่งเสรมิการลงทนุ และกรอบสทิธิ
ประโยชน์ส�าคัญๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน
ด้านพลังงานสะอาด ซ่ึงทั้งสองฝ่ายได้มีการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในด้านการลงทนุ โดย
เฉพาะโครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรบัการใช้พลงังาน 
สเีขยีว อาท ิการท�าโซลาร์ฟาร์ม และระบบกกัเกบ็ 
พลังงาน เป็นต้น ซึ่งพื้นที่อีอีซีมีความพร้อม 
ในการรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อเร่ง
สร้างระบบนเิวศการลงทนุด้านเศรษฐกจิสเีขยีว 
สอดรบักบันโยบายหลกัของรฐับาล ทีใ่ห้ความ
ส�าคญัด้านการผลกัดนัให้เกิดการลงทนุพลงังาน
สะอาดเพือ่สร้างการพฒันาทีย่ัง่ยนื

นโยบายรฐับาลเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืน จงึได้ผลกัดนั 
การลงทนุด้านพลงังานสะอาด

โดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(สกพอ.) หรือ ออีซีี ได้ให้การต้อนรับ และร่วมหารือ
กบั นายหลู ่ เซยีงหยาง (Mr. Lu Xiangyang)  
ประธานกลุ ่มบริษัท Youngy Investment  
Holding Group ซึง่เป็นกลุม่บรษิทัช้ันน�าด้านพลงังาน 
สะอาดของจีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
แบตเตอรี่ลิเทียม ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และ
ระบบกกัเกบ็พลงังาน และ นายฉาน ฮยุ (Shan 
Hui) ประธาน บริษทั Dongying Cospowers 
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รมว.พิมพ์ภัทรา ชู ‘ดีพร้อม’ และ SME D Bank 
หนุนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ “อาเซียน ฮาลาล ฮับ”

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เชิญร่วมสัมมนา
“ฟรีวีซ่าไทย-จีน สายสัมพันธ์ยั่งยืนเศรษฐกิจมั่งคั่ง”

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม เดนิหน้า
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก เร่ง
เครือ่ง “อาเซยีน ฮาลาล ฮบั” (ASEAN Halal Hub) 
ชกูลไกบูรณาการใช้ศกัยภาพหน่วยงานภายใต้สงักัด 
เชื่อมต่อจุดเด่นวัตถุดิบและการผลิตในพ้ืนที่ ปลื้ม
โมเดลความส�าเร็จ ดีพร้อม จับมือ SME D Bank 
ผ่านการขยายเครือข่ายความร่วมมือ (DIPROM 
Connection) พร้อมช ู“รือ้ ลด ปลด สร้าง” หนนุ
โรงแปรรปูเนือ้โคมาตรฐานฮาลาล  จ.ชมุพร เข้าถงึ
แหล่งเงินทุน พร้อมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจฮาลาล
และเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคในพืน้ทีภ่าคใต้และท่ัวประเทศ 
โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้กว่า 10,000 
ล้านบาท และกระตุน้มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 
24,000 ล้านบาท

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม กล่าวภายหลงัเป็นประธานพิธี
มอบสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D 
Bank ให้แก่ บรษิทั ด ีแอนด์ แซด คอนซลัแทนท์ จ�ากดั 

ดร.ก�าพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าว
ไทย-จีน เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน 
ได้บรรลขุ้อตกลงทีจ่ะกระชบัความสมัพนัธ์ กระตุน้
การท่องเทีย่วเเละเศรษฐกจิ โดยยกเว้นการตรวจ 
ลงตราระหว่างกนั หรอื “วซ่ีาฟร ีไทย–จนี” ตัง้แต่
วันท่ี 1 มีนาคม 2567 ซึ่งการยกเว้นการตรวจ 
ลงตราส�าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดาของไทย 
หนังสือเดินทางกึ่งราชการ และหนังสือเดินทาง
ธรรมดาของจนี จะยกเว้นให้ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าไปพ�านกั
ในแต่ละประเทศ คร้ังละไม่เกนิ 30 วนั หรอืในห้วง
เวลา 180 วนั ระยะเวลาในการพ�านกัรวมกนัต้อง 
ไม่เกนิ 90 วนั (กรณเีดนิทางหลายครัง้) ยกเว้น การ
พ�านกัถาวร การท�างาน การศกึษา กจิกรรมด้านสือ่ 
หรอืกิจกรรมอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นต้องได้รับการอนญุาต
ล่วงหน้าจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบของอีกฝ่ายหนึง่

สมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-จนี จดัต้ังขึน้เมือ่ปี พ.ศ.
2556 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์
ระหว่างนักข่าวไทยและนกัข่าวจีน บนเส้นทางการ

ต่างๆ ผ่านกลไกการขยายเครือข่ายความร่วมมือ 
(DIPROM Connection) 

เพ่ือให้ผูป้ระกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ 
(Financial Inclusion) ภายใต้นโยบาย RESHAPE 
THE FUTURE : โลกเปลีย่นอตุสาหกรรมปรบั พร้อม
รบัอนาคต ด้วยการเร่งพฒันากลไกการให้สนิเชือ่และ
การค�้าประกันสินเชื่อกลุ่มเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในวงเงิน 10 ล้านบาท 
และช่วยสนบัสนนุเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคในพืน้ทีภ่าคใต้
และทัว่ประเทศให้สามารถสร้างยอดขายและกระตุน้
เศรษฐกิจในพืน้ที ่ พร้อมทัง้ต่อยอดและพฒันาธรุกจิ
โคแปรรปูฮาลาลให้มีศักยภาพมากยิง่ขึน้ด้วยการส่ง
เสริมและผลักดันศักยภาพกระบวนการผลิต การ
พฒันาผลติภณัฑ์แปรรปูอืน่ๆ ทีไ่ด้มาตรฐานฮาลาล 
รวมถงึสร้างความน่าเช่ือถือในมาตรฐานฮาลาลและ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผ่านการเชื่อมโยง
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพของผู้ประกอบการโค 
ในพ้ืนที่และการสร้างแบรนด์ เนื้อโคคุณภาพของ 
ภาคใต้ให้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้

นายประสชิฌ์ วรีะศลิป์ รกัษาการแทนกรรมการ
ผูจ้ดัการ  SME D Bank  กล่าวเพิม่เติมว่า  SME 
D Bank พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาล สนับสนุน 
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเตบิโตยัง่ยืนด้วยกระบวนการ  
“เตมิทนุคู่พฒันา” โดยด้าน “การเงนิ” จดัเตรยีม
ผลิตภัณฑ์สินเชือ่ครอบคลุมทกุกลุ่มเอสเอ็มอี วงเงนิกู้
สงูสดุ 50 ล้านบาท ควบคูด้่าน “การพฒันา” ยกระดบั
ศักยภาพเอสเอ็มอี ผ่านโครงการ SME D Coach 
เชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนไว้ในจุดเดียว รวมถึงน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาให้บรกิารเอสเอ็มอีได้ครอบคลมุและกว้างขวางยิง่ขึน้  
ผ่านแพลตฟอร์ม DX (Development Excellent) 
ระบบพฒันาผูป้ระกอบการอัจฉรยิะ สร้างสงัคมของ
การเรยีนรู ้e-Learning ศึกษาได้ด้วยตวัเอง 24 ชม. 
ช่วยเติมศกัยภาพให้เอสเอม็อสีูค่วามส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื

ผูผ้ลติและแปรรูปเน้ือโค มาตรฐานฮาลาล จ.ชุมพร 
และผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีนพืน้ทีภ่าคใต้ ว่า จาก 
นโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม ภายใต้การผลกัดัน 
ของ นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตร ีทีม่เีป้าหมาย
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมฮาลาลไทยสู ่“อาเซยีน ฮาลาล  
ฮับ” (ASEAN Halal Hub) น�าไปสู่การยกระดับ
เศรษฐกจิท้องถ่ินให้เข้มแข็ง 

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงเดินหน้า
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยใช้กลไกในการน�า
ศักยภาพของหน่วยงานภายใต้สังกัดมาบูรณาการ
การท�างานควบคูก่บัใชจ้ดุเดน่ในภูมภิาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยมาต่อยอด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ 
จังหวัดชุมพร ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่มีความ
พร้อมทั้งด้านวัตถุดิบและศักยภาพการผลิตอาหาร 
จงึเหมาะแก่การผลกัดนัเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรม
อาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก สามารถตอบโจทย์
ความต้องการตลาดผูบ้รโิภคอาหารฮาลาลทัว่โลกทีม่ี
มลูค่ากว่า  2 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และมีแนวโน้ม
เตบิโตเฉลีย่ 13.5% ตามสัดส่วนประชากรมุสลิมโลก
ทีข่ยายตวัต่อเนือ่ง และนบัเป็นจดุเริม่ต้นในการเร่ง 
ผลกัดนันโยบายการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมฮาลาลไทย 
สูอ่าเซยีนฮาลาลฮับของรัฐบาล

ทัง้นี ้ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
หรอื ดพีร้อม และ SME D Bank เร่งบูรณาการความ 
ร่วมมอืในการขับเคล่ือนนโยบายอตุสาหกรรมฮาลาลไทย  
ด้วยการสนบัสนนุบริษทั ดแีอนด์แซด คอนซัลแทนท์  
จ�ากัด และกลุ ่มอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที ่
จงัหวดัชมุพร และใกล้เคยีงให้เข้าถงึแหล่งทนุ เพือ่
น�าไปยกระดบัศกัยภาพและเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ของธรุกจิ โดยได้น�าแนวทาง “รือ้-ลด-ปลด-สร้าง” 
ขจัดขัน้ตอนการท�างานทีเ่ป็นอปุสรรคควบคูก่บัการ

น�าเสนอข่าวท่ีสร้างสรรค์ จึงจัดกิจกรรมเสวนา 
ในหัวข้อ “ฟรีวีซ่าไทย-จีน สายสัมพันธ์ยั่งยืน
เศรษฐกจิม่ังคัง่” ขึน้ในวนัเสาร์ที ่23 มนีาคม 2567 
ณ ห้องบอลรมู 1 ชัน้ 3 โรงแรม ด ิ เอมเมอรลัด์ 
ถนนรชัดาภเิษก กรุงเทพฯ ตัง้แต่เวลา 13.30 น.– 
16.30 น. โดยได้รบัเกยีรตจิาก คณุหาน จือ้เฉยีง 
(Mr.Han Zhiqiang) เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐั
ประชาชนจนี ประจ�าประเทศไทย กล่าวปาฐกถา
พิเศษ ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย-จีน ด้าน
วฒันธรรมและเศรษฐกจิ”

ตามด้วยการเสวนา หวัข้อ “ฟรวีีซ่าไทย-จนี  
สายสัมพันธ ์ยั่ งยืนเศรษฐกิจมั่ ง ค่ัง” โดย  
คณุกติต ิเชาวน์ดี เลขานกุารรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง 
การท่องเทีย่วและกีฬา คณุวชิยั มงคลชยัชวาล 
รองประธานหอการค้าไทย-จนี คณุสรุวชั อัครวรมาศ  
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ผศ.ดร.หลี ่เหรนิเหลยีง รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ คณะพฒันาสงัคมและยทุธศาสตร์การ
บริหาร สถาบนับณัฑติพฒับรหิารศาสตร์ (นด้ิา) 
ด�าเนินการเสวนา โดย คณุชบิ จตินยิม ผูด้�าเนิน
รายการ “จบัจ้องมองจนี” ทางเนช่ันทวีี

“ทางสมาคมผูส้ือ่ข่าวไทย-จนี จงึขอเรยีนเชิญ
ทุกท่าน เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยสามารถ 
ลงทะเบียนก่อนได้ทาง https://forms.gle/ 
SqFpnNVUnYePdW1ZA  และขอเชญิเฉพาะสมาชิก 
สมาคมฯ ร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี สมาคม
ผูส้ือ่ข่าวไทย-จีน เวลา 18.00 น. ณ ห้องเพชรชมพ ู
ชัน้ 3 โรงแรมดเิอมเมอรลัด์ รชัดา กทม. ต่อจาก
การเสวนา” นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวไทย-จนี กล่าว

สร้างบริการใหม่ๆ เพือ่ช่วยให้ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอี 
สามารถเข้าถงึแหล่งทนุพฒันาธรุกจิได้ ไปพร้อม ๆ  กบั 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ 
ให้เตบิโตอย่างย่ังยืน 

“โดยบริษทั ดแีอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จ�ากัด 
ทีติ่ดข้อจ�ากดัในการเข้าถงึแหล่งทนุ แต่ด้วยศักยภาพ
และโอกาสเตบิโตของธรุกจิ กระทรวงอตุสาหกรรม 
จึงให้การสนับสนุนเพ่ือเข้าถึงเงินทุนส�าเร็จผ่าน
โครงการสนิเชือ่แฟคตอริง่ วงเงนิ 10 ล้านบาท ซ่ึงช่วย
ให้ผูป้ระกอบการรายนี ้ มเีงนิไปลงทนุขยายกจิการ 
และหาก บริษทั ดแีอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จ�ากดั 
ผลิตได้เตม็ก�าลงัการผลติแล้ว คาดว่าจะสร้างยอดขาย
ได้กว่า 14,000 ล้านบาทต่อปี และสามารถรับซือ้โค
จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศได้ไม่
ต�า่กว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงจะสามารถกระตุน้
มลูค่าทางเศรษฐกจิโดยรวมเพิม่ขึน้กว่า 24,000 ล้าน
บาท” นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที ่ครม.สญัจร 
จ.ชุมพร และระนอง เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน
มา กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม หรอื ดพีร้อม ได้รบั
มอบหมายให้รับฟังแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พบว่า บริษัท  
ดแีอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จ�ากัด จ.ชมุพร มศีกัยภาพ
ในการด�าเนินธุรกิจและสามารถเป็นต้นแบบของ
อตุสาหกรรมฮาลาลของไทยได้ อย่างไรกต็าม บรษิทัมี
ความต้องการขอรบัการสนบัสนนุเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ 
จากภาครัฐ ดงัน้ัน ดพีร้อม จึงได้น�าเรียน รมว.พมิพ์ภทัรา  
เพื่อทราบถึงความต้องการดังกล่าวของบริษัท  
โดย รมว.อตุสาหกรรม ส่ังการให้ ดีพร้อม บรูณาการ
ความร่วมมือกับ SME D Bank และสถาบนัการเงนิ 

พมิพ์ภัทรำ วชัิยกลุ

ดร.ก�ำพล มหำนุกลู

สสว.เผยดัชนี SMESI ม.ค. ปี 67 
ปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ท่ีระดับ 55.0

สสว.เผยดัชนี SMESI เดือนมกราคม 
2567 ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 55.0 โดย
เฉพาะภาคบรกิาร ในกลุ่มธรุกจิการท่องเทีย่ว
และเกีย่วเนือ่ง ผลจากจ�านวนนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาตทิีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่ช่วงต้นปี เช่นเดยีวกบั
ภาคธรุกจิการเกษตร ทีไ่ด้รบัผลดจีากราคา 
ขายสนิค้าเกษตรกลุม่พชืไร่และพชืสวนปรบัตวั 
ดีขึ้น แต่ SME ยังมีความกังวลต้นทุนจาก
ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิทีป่รบัเพิม่สงูขึน้ต่อเนือ่ง

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) เผยดัชนีความเชื่อมั่น 
ผู้ประกอบการ SME (SMESI) ประจ�าเดือน
มกราคม 2567 เปรยีบเทยีบกบัเดอืนธนัวาคม 
2566 พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ระดบั 55.0 จากระดบั 54.3 เป็นผลมาจาก
จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้า
มาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเนื่องใน
ธรุกจิภาคบริการ ขณะเดียวกนัราคาขายสนิค้า
เกษตรหลายรายการทัง้กลุม่พชืไร่และพชืสวน 
ทีป่รบัเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ธรุกจิการเกษตรขยายตัว 
ได้ดเีช่นกนั อย่างไรก็ตาม ในด้านต้นทนุ โดย
เฉพาะค่าน�า้มนัเช้ือเพลงิทีป่รบัตวัสงูขึน้อกีคร้ัง 
เป็นหนึ่งในความกังวลของผู ้ประกอบการ  
ณ ช่วงเวลานี้ หากพิจารณาแยกตามดัชนี 
องค์ประกอบปัจจบุนั พบว่า องค์ประกอบด้าน
ปรมิาณการผลติ/การค้า/บรกิาร ก�าไร ค�าสัง่ซือ้
โดยรวม ปรบัตัวเพิม่ข้ึนอยูท่ีร่ะดับ 60.2 67.6 
และ 62.4 จาก 57.6 66.0 และ 60.4 ตาม
ล�าดบั ขณะทีด่ชันอีงค์ประกอบด้านต้นทนุรวม 
(ต่อหน่วย) การลงทนุโดยรวม และการจ้างงาน 
กลบัปรบัตวัลดลงอยูท่ีร่ะดับ 37.4 52.3 และ 
50.4 จาก 38.7 52.8 และ 50.5 ตามล�าดบั

ส�าหรบัดชันคีวามเช่ือมัน่ฯ (SMESI) ราย
ภาคธุรกิจ พบว่า ภาคธุรกิจการเกษตร ค่า
ดัชนีขยายตัวเพิ่มข้ึนชัดเจนตามราคาสินค้า 
เกษตร ทัง้พชืไร่และพชืสวนเกือบทัง้หมดปรบัตวั 
ดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณผลผลิตที่ไม่ได้ 
รบัผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนโีญ ขณะที่ 
ธุรกิจภาคบริการขยายตัวได้ดีในหลายสาขา
ธุรกิจ เช่น กลุ่มบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ก่อสร้าง การซ่อมบ�ารงุ การท่องเทีย่วและการ
บรกิารในกลุม่ นวด สปา หรอืบรกิารทางกีฬา 
ในการทางกลบักนัภาพรวมของธรุกิจภาคการค้า 
ทรงตัว แต่กลุ่มการค้าสินค้าอุปโภคบริโภค 
ยังมียอดขายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยว 
รวมถึงการค้าวัสดุก่อสร้างขยายตัวชัดเจน 
ขณะทีภ่าคการผลติทรงตวัจากเดอืนก่อนหน้า 
แต่ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะน�้ามันเชื้อเพลิง 
ทีป่รบัราคาสงูขึน้ยังเป็นปัจจยัหลกัทีก่ระทบต่อ
ต้นทนุของ SME

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นฯ (SMESI) ราย
ภมูภิาค พบว่า ภาคเหนอื ค่าดชันอียูท่ี ่ 57.4 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 
55.5 โดยเฉพาะภาคธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ 
ท่องเทีย่ว ขยายตวัต่อเนือ่งจากจ�านวนนกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีน และ
เกาหลีใต ้ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที ่
เกีย่วเนือ่งกบัวฒันธรรม และวถิชีีวติ เช่น ปางช้าง  
ได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้ชดัเจนจากนกัท่องเทีย่ว
ต่างชาติ ภาคตะวันออก ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 
57.0 ปรบัตวัเพิม่ข้ึนจากเดอืนก่อนหน้าท่ีระดบั 
55.4 เศรษฐกิจในพืน้ทีข่ยายตวัจากเงนิโบนสั 
ทีจ่่ายในช่วงสิน้ปีท่ีผ่านมา ส่งผลดกัีบกลุม่ธรุกจิ
ร้านอาหาร กจิกรรมบรกิาร สปา นวด รวมถึง
บรกิารด้านยิม หรอื ฟิตเนส ขณะทีภ่าคการ
ผลติส่วนใหญ่เผชิญกบัความกงัวลด้านต้นทนุ 

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าดัชนี 
อยู่ที ่ 56.3 ปรับตัวเพิม่ขึน้จากเดือนก่อนหน้า 
ทีร่ะดับ 55.9 เศรษฐกิจขยายตวัเลก็น้อย โดย 
ภาคการค้าได้รบัก�าลงัซือ้เพิม่ขึน้จากนกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาต ิ รวมถงึกลุม่ให้เช่าบรกิารทีพ่กัรายวนั  

เช่น อพาร์ตเมนท์หรือปล่อยเช่าคอนโด  
ก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ภาคธุรกิจ
การเกษตรขยายตวัเพิม่ขึน้จากทัง้ผลดชันขีอง
ราคาสินค้าท่ีสงูขึน้และการจดังานเกษตรแฟร์ 
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีช่่วยกระตุน้
ให้เกดิการซ้ือสนิค้าของผูบ้รโิภค 

ภาคกลาง ค่าดัชนอียูท่ี ่54.3 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 54.0 เศรษฐกิจ 
ภาพรวมค่อนข้างทรงตวัเมือ่เทียบกบัเดอืนก่อน
หน้า ตามความกังวลของต้นทุนราคาสินค้า 
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ โดยเฉพาะน�า้มนัเชือ้เพลงิ ใน
ขณะที่ภาคการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น ท้ังจาก
ลกูค้าในกลุม่ครวัเรอืน รวมถงึกลุม่ธรุกจิท่ีมีการ
ลงทนุขยายหรอืปรับปรงุสถานประกอบการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าดัชนีอยู่ที่
ระดบั 52.7 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้จากเดอืนก่อนหน้า 
ที่ระดับ 52.4 ผลจากต้นทุนราคาที่สูงขึ้น 
ตามการเพิม่ขึน้ของราคาน�า้มนัเช้ือเพลงิส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการหลายรายปรับราคาขายสินค้า
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะภาคการผลติและภาคการค้า  
ซึง่กระทบกบัยอดขายของภาคธุรกจิ อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจภาคการเกษตรยังขยายตัวดี จากราคา
สนิค้าเกษตรปรับตวัเพ่ิมขึน้ 

ภาคใต้ ค่าดชันอียู่ที ่53.1 ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 
จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 52.9 ภาพรวม
เศรษฐกจิใกล้เคียงกบัเดอืนก่อนหน้า เนือ่งจาก
สนิค้ามต้ีนทนุทีส่งูขึน้ตามราคาน�า้มันเชือ้เพลงิ 
อย่างไรก็ตาม ภาคการค้าโดยเฉพาะค้าปลีก
ขยายตวัชดัเจน รวมถงึมีการจ้างลกูจ้างรายวนั 
เพิม่ขึน้ ในขณะทีภ่าคธรุกจิการเกษตรในภาคใต้ 
ยังชะลอตัวต่อเนื่อง แม้ราคาสินค้าเกษตร  
เช่น ปาล์ม และยางพาราจะปรบัตวัดขีึน้ แต่
ผลผลิตบางส่วนเสียหายจากสถานการณ์ 
น�า้ท่วมในช่วงก่อนหน้า และเกบ็เกีย่วผลผลติ
ไม่ได้เนือ่งจากเป็นฤดูกาลยางผลดัใบ

ส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์  
3 เดือนข้างหน้า คาดว่าปรบัตวัเพิม่ขึน้อยูท่ี่ระดบั  
55.3 เนือ่งจากเริม่เข้าสูช่่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มก�าลังซื้อในหลายพื้นท่ี โดย
เฉพาะภาคบรกิาร และการค้าส่ง นอกจากนี ้
ผูป้ระกอบการในภาคการค้า  ภาคการก่อสร้าง
และธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง ยังคาดว่าธรุกจิจะปรบัตวั 
ดีขึ้น ตามค�าสั่ง ซ้ือที่ เติบโตต่อเนื่องจาก 
ปัจจุบนั แต่ผูป้ระกอบการยงัมคีวามกงัวลด้าน
ต้นทนุและก�าลงัซือ้เป็นส�าคญั โดยเฉพาะธรุกจิ
ในภาคการค้าและภาคการผลติ

อย่างไรกต็าม SME ต้องการให้มมีาตรการ
ให้ความช่วยเหลือในการควบคุมราคาสินค้า/
วตัถดุบิ ราคาน�า้มันเชือ้เพลิง เพือ่ช่วยลดภาระ
ด้านต้นทนุ การลดอตัราดอกเบ้ียท่ีจะช่วยให้ 
SME มสีภาพคล่องในการประกอบธุรกจิเพิม่
มากขึน้และผูบ้รโิภคกจ็ะมเีงนิคงเหลอืเพิม่ขึน้
ส�าหรับการใช้จ่าย 

นอกจากนี้ SME ยังคงต้องการให้มีการ
ส่งเสรมิมาตรการกระตุน้การใช้จ่าย มาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น รวมถึงการ 
ส่งเสรมิด้านองค์ความรู้ เช่น ระบบบรหิารจัดการ 
ด้านการเงนิ การขาย การจดัการแรงงาน การ
ส่งเสรมิการจดัจ้างแรงงานทีมี่ทักษะท่ีจะช่วย
เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจและส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขัน รวมถึงการเพ่ิมพื้นที่
แสดงสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้สินค้าเข้าถึง 
ผูบ้รโิภคได้ง่ายขึน้

ทั้งนี้ SME สามารถค้นหาบริการหรือ 
ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐั หน่วยงาน 
เอกชน หรือสถาบันการเงินได้ตามความ
เหมาะสมกบัความต้องการประกอบธรุกจิของ 
ท่านด้วยบรกิาร SME One ได้ที ่https://www. 
smeone.info หรือ facebook.com/ 
SMEONETHAILAND หรอืสอบถามข้อมูลได้ที่
ศนูย์ให้บรกิาร SME ครบวงจร โทร. 1301

“พาณชิย์” ช้ีเป้าส่งออกไก่ไทย 
ตลาดเกาหลใีต้ความต้องการพุง่

เผยไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป ไก่
ปรุงรสพร้อมรับประทาน มีโอกาสส่งออกไป
เกาหลีใต้ได้มากขึ้น หลังทูตพาณิชย์รายงาน 
มีความต้องการเพิม่สงูขึน้ต่อเนือ่ง จากการผลติ
ไม่เพยีงพอและต้องน�าเข้า

นายภมูธิรรม เวชยชัย รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า 
ได้สัง่การให้กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณชิย์ ท�าการตลาดเชงิรกุหาช่องทาง
และสร้างโอกาสทางการค้าให้ผูป้ระกอบการไทย
อย่างต่อเนือ่ง ล่าสุดได้รับรายงานผลการส�ารวจ
ตลาดสินค้าเนือ้ไก่ในเกาหลใีต้ พบว่า มแีนวโน้ม
ขยายตวัต่อเนือ่ง เพราะเป็นหน่ึงในเมนูท่ีผูบ้ริโภค
ชาวเกาหลใีต้นยิม ทัง้ไก่ทอด ไก่ตุน๋โสม และไก่ผดั
ซอส และผูป้ระกอบการทีผ่ลติอาหาร ร้านอาหาร 
และแฟรนไชส์ไก่ต่าง ๆ  เช่น Kyochon BHC และ 
BBQ ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงในการพัฒนาเมนู
ไก่ทอดใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างก้าว
กระโดด แต่ปัจจบุนั ตลาดไก่ในเกาหลใีต้ เริม่

ประสบปัญหาราคาในประเทศสงูขึน้ จากการผลติ
ที่ไม่เพียงพอ แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีจะวางแผนเพิ่ม
ก�าลงัการผลติแล้วกต็าม ท�าให้ยงัคงต้องน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ เพือ่ทดแทนส่วนทีข่าด

ทัง้น้ี เกาหลใีต้ท�าความตกลง FTA จ�านวน 21 
ฉบบั กบั 59 ประเทศ ท�าให้ตลาดเน้ือไก่ถกูจบัจ้อง

ใช้ประกอบอาหารอย่างแพร่หลายอยูแ่ล้ว โดย
เน้นการน�าเข้าชิ้นส่วนไก่ เช่น ปีกไก่ น่องไก่ 
อกไก่ เป็นหลัก อีกทั้งการปรับลดภาษีน�าเข้า
ไก่จากไทยอยูท่ี ่ 5-20% ส่งผลให้ราคาจ�าหน่าย
สินค้าน�าเข้าลดลง รวมถงึการเติบโตของสินค้า
แปรรูปจากไก่ จะเป็นผลดีต่อการขยายตลาด 
ในเกาหลใีนอนาคต เนือ่งจากไก่ไทยคณุภาพทีด่ี  
และการทีเ่กาหลใีต้ออกมาตรการด้านภาษทีีเ่ป็น
ประโยชน์กับไทย และการทีช่าวเกาหลีมแีนวโน้ม 
ที่จะบริโภคไก่ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น จึงมี 
ข้อแนะน�าให้ผู้ประกอบการไทย ควรเร่งผลิตไก่
ให้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในรปูไก่สดแช่เย็นแช่แขง็ 
ไก่แปรรปู ไก่ปรงุรสพร้อมรับประทาน เพือ่ทีจ่ะ
รองรับความต้องการทีเ่พิม่มากข้ึน

จากประเทศต่างๆ ทีห่วงัจะเข้าชงิพืน้ทีใ่นตลาด โดย
ตัง้แต่ ม.ค. 2566 เกาหลใีต้ได้ยกเลกิภาษีน�าเข้าไก่
จากสหรฐัฯ ท้ังหมด และตัง้แต่เดอืน ก.ค. 2567 จะ
ยกเว้นภาษนี�าเข้าไก่จากสหภาพยโุรป ซึง่จะยิง่ท�าให้
มกีารแข่งขนัเพ่ิมข้ึน โดยปัจจุบนั เกาหลใีต้น�าเข้าไก่
จากบราซลิอนัดบัหนึง่ รองลงมา คอื ไทย สหรฐัฯ 
สวเีดน และเดนมาร์ก

นายภูมิธรรม กล่าวว่า แนวโน้มตลาดไก ่
ในเกาหลใีต้ ยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น โดยผูป้ระกอบการ 
ด้านอาหาร มีการพัฒนาเมนูใหม่เพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ือง และยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรบัประทาน (HMR) เช่น ไก่ตุ๋นโสม และชดุ
ท�าอาหารจากไก่ (Meal Kit) เพ่ือความสะดวก
สบาย เช่น ไก่หมักซอสและไก่ทอดพร้อมชสีบอล  
ก๋วยเตี๋ยวสูตรพิเศษ ท�าให้มีความต้องการไก ่
เป็นวัตถดุบิเพ่ิมมากขึน้ตามไปด้วย และด้วยสถานการณ์ 
ทางสงัคม อาท ิจ�านวนครอบครวัเด่ียว ครอบครวั
ทีไ่ม่มบีตุร และประชากรผูส้งูอายไุด้เพิม่ขึน้ ความ
ต้องการชุดอาหารขนาดเลก็และ HMR ก็เพิม่ขึน้
อย่างรวดเรว็เช่นกนั

อย่างไรกต็าม ในการส่งออกไก่ไทยไปเกาหลใีต้ 
พบว่า ปัจจุบันเกาหลีใต้น�าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก ่
จากไทยเป็นอนัดบั 2 รองจากบราซิล และมกีารน�าไป 

ภมูธิรรม เวชยชยั  

วรีะพงศ์  มำลัย
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การดแูลผูป่้วยตดิเตยีงใน กทม. 
ด้วย Care Giver อาสาสมคัรสาธารณสุข

สาธารณสขุเพิม่มากขึน้ทกุปี จากการเพิม่ขึน้ของ
จ�านวนประชากรและนโยบายของ สปสช. ทีข่ยาย
สิทธิบัตรทองให้สามารถเข้ารับบริการที่หน่วย
บริการปฐมภูมิ คือศูนย์บริการสาธารณสุขหรือ
คลนิกิชมุชนอบอุ่นได้ทกุท่ี ในกรงุเทพฯ 

กรณีที่ เป ็นผู ้ป ่วยซึ่งสามารถเดินเหินได้  
ก็จะมารับบริการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสขุ ตามปกต ิส่วนผู้ป่วยตดิเตียง อมัพาต 
อัมพฤกษ์ หรือพิการทางสมองต่างๆ ก็จะมีทีม
พยาบาลเข้าไปดูแล เย่ียมบ้านในชุมชน รวมทั้ง
ประสานกับเครือข่ายที่มีอยู่ คือ เครือข่ายอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสส.) และเครือข่าย Care 
Giver ในชุมชนนั้นๆ เข้าไปช่วยดูแลช่วยเหลือ 
ผูป่้วยถงึบ้าน อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ 

ศูนย์บริการสาธารณะสขุจะเปิดรับสมคัร Care 
Giver  ทีอ่าสาเข้าไปท�าหน้าทีช่่วยเหลอืดแูลผูป่้วย
ติดเตียงในชุมชน โดยจะมีระบบคัดกรองความ
พร้อม ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ก่อนจะเข้าไป
รับการอบรมตามหลกัสตูร 70 ช่ัวโมง เม่ือผ่านการ
อบรมแล้ว กจ็ะได้รับอปุกรณ์เบือ้งต้น เช่น คู่มอืการ
ดแูลโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคทีพ่บเจอบ่อย อปุกรณ์
เครือ่งวดัความดนั อปุกรณ์กายภาพบ�าบดัเบือ้งต้น  
เช่น ลกูบอลทีใ่ห้ผูป่้วยใช้บีบเพือ่บรหิารกล้ามเนือ้มอื  
และอืน่ๆ ไปใช้ในการปฏิบตังิาน

ปัจจุบนั เขตภาษเีจรญิโซนทศิเหนอื มผีูป่้วยตดิเตยีง  
140 ราย ม ีCare Giver ทีผ่่านการอบรม 26 คน  
เฉลีย่แล้ว Care Giver 1 คน จะดแูลผูป่้วย 5 ราย  
โดยมีทีมพยาบาลที่ปรึกษา หาก Care Giver 
ลงพืน้ทีเ่ยีย่มบ้านแล้วมข้ีอสงสยัก็สามารถโทรศพัท์
หรอื LINE มาถามพยาบาลเพือ่ขอค�าแนะน�า และ 
ในกรณีที่อาการค่อนข้างรุนแรง พยาบาลก็จะ
ลงพืน้ท่ีมาดเูองอกีที 

ปัจจุบันผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือที่เรียกว่า ผู้ป่วย 
ตดิบ้านตดิเตยีง มจี�านวนเพ่ิมมากขึน้ ภายใต้
กลไก ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ท่ีได้จัดระบบไว้ กองทนุ Long Term 
Care ซึง่วางแผนดแูลรายบคุคล โดย Care 
Manager ซึ่งส่วนใหญ่คือพยาบาลประจ�า
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 
และม ีCare Giver ซึง่มักจะเป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ได้ลงไป
ดแูลผู้ป่วยถงึบ้านอย่างสม�า่เสมอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานคร 
มีความซับซ้อนมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งในแง ่
ของจ�านวนประชากรที่หนาแน่น จ�านวน
บคุลากรและความครอบคลมุของหน่วยบรกิาร 
ปฐมภมู ิฯลฯ จงึมกีารรับสมัครคนในชมุชน เข้ามา 
ท�าหน้าที ่ Care Giver เพือ่ดแูลผูป่้วยตดิบ้าน
ติดเตียงที่เป็นเพ่ือนบ้านหรือคนในชุมชนด้วย
กนัเอง อย่างเช่น การด�าเนนิงานของศนูย์บรกิาร
สาธารณสขุ 47 คลองขวาง หนึง่ในหน่วยบรกิาร
ปฐมภูมขิองกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดูแลรับผดิชอบ
พืน้ท่ีเขตภาษเีจรญิ โซนทศิเหนอื มปีระชากร 
ในความดแูลกว่า 75,000 คน

นพ.อรรถพล ฉตัรอารียกลุ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์บรกิารสาธารณสขุ 47 คลองขวาง กล่าวว่า  
ประชาชนในพื้นที่มีแนวโน้มเข้ามารับบริการ

“ส�าหรบัผูท้ีส่นใจ สมคัรเป็น Care Giver 
เพราะต้องการจะช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย 
ผู ้ที่เคลื่อนไหวล�าบาก ผู ้ป่วยติดเตียงต่างๆ  
ในชุมชนหรอืเป็นเพือ่นบ้านของตนเอง สามารถ
ติดต่อได้ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขทุกเขต  
ใน กทม.”

นางสุณี บุญเอี่ยม Care Giver ชุมชน
แป๊ะกงร่วมใจ ในพืน้ทีก่ารดแูลของศูนย์บรกิาร
สาธารณสขุ 47 กล่าวว่า ตนท�าหน้าทีน้ี่มากว่า 7 ปี  
นอกจากเป็น Care Giver แล้ว ยงัเป็นอาสา
สมัครสาธารณสุข และกรรมการชุมชนด้วย  
โดยให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพและสาธารณสุข
เบือ้งต้นผ่านไลน์ให้กบัคนในชมุชน

“การทีไ่ด้เข้ามาท�าหน้าที ่Care Giver ดแูล
ผูป่้วย เป็นเพราะตัง้ใจทีจ่ะท�าให้คนไข้และญาติ
มีความสุขในชีวิต เมื่อได้ท�าแล้วรู้สึกปลื้มปิติ
เหมอืนได้ท�าบญุท�ากศุล”

ด้าน นางดวงใจ นิมิตไพทูรย์ หน่ึงใน
ประชาชนที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงและได้รับ
การดูแลจาก Care Giver กล่าวว่า มารดา
ของตนเป็นโรคความดนัโลหติสงู ป่วยตดิเตยีง 

นพ.อรรถพล ฉตัรอารยีกลุ

รกัษามานานหลายปี ช่วงแรกตนท�างานไปด้วย
ดแูลแม่ไปด้วย แต่สดุท้ายก็ต้องลาออกจากงาน 
มาดแูลแม่ทีบ้่านอย่างเดยีว 

“ปัจจุบันมีทีมพยาบาลและ Care Giver 
มาช่วยดูแลแม่ให้ถึงที่บ้าน มาช่วยเจาะเลือด 
วดัความดนั ฯลฯ ท�าให้ตนได้รบัความรูใ้นการ
ดแูลผูป่้วยมากข้ึน และช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการเดนิทางไปทีศ่นูย์บรกิารสาธารณสขุ ได้
อย่างมาก ต้องขอขอบคณุ ทีม่าช่วยดแูลคณุแม่
และให้ค�าแนะน�าดีๆ ตลอดมา”

ทัง้นี ้ส�าหรบัผูป่้วยตดิบ้านตดิเตียงทีย่งัไม่ได้ 
เข้าสูก่ารดแูลด้วยกองทนุ Long Term Care 
ที ่ สปสช. ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได ้ ท่ี 
สายด่วน สปสช. 1330

““ไทยมุง่มัน่จะทาํงานร่วมกบัทัว่โลกเพือ่ก้าวไปสูก่ารบรรลุ  
SDGs ด้วย BCG Model ที่เน ้นการพัฒนาที่ยึดผู ้คน 
เป็นศนูย์กลาง สร้างขดีความสามารถในการปรบัตัวต่อสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยมีเป้ามายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน 
ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธ ิ
เป็นศนูย์ภายในปี ค.ศ. 2065””

นายเถลงิศกัด์ิ เพช็รสวุรรณ 
รองปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม (รอง ปกท.ทส.)

กกพ.เลง็คลอดอตัราค่าไฟฟ้าสเีขยีว
วางมาตรฐานราคาเดยีวกันทัว่ประเทศ

จะต้นปี 2568 ตามก�าหนด SCOD ของโรงไฟฟ้าใหม่ 
ทีจ่ะเข้าระบบ”

ทีผ่่านมา จากทีไ่ด้รบัฟังความคดิเหน็จากบริษทั 
ระดับชั้นน�าของประเทศ ต่างมีความเห็นตรงกัน
ในเรื่องมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวเป็นอย่าง
มาก และส่วนใหญ่รบัได้ กบัอัตราค่าไฟฟ้าสเีขยีว
ที่ก�าหนดไว้ไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ ยังเป็น
เครื่องมือส�าคัญ ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจาก 
ต่างประเทศที่ต้องการพลังงานสะอาด ช่วยเพิ่ม 
ขดีความสามารถการแข่งขนัของประเทศ รับมอืกับ 
มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่น�า 
เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขในการส่งออก
สนิค้า อาทิ มาตรการทางภาษคีาร์บอนข้ามแดน 
(Carbon Border Adjustment Mechanism: 
CBAM) ทีท่างยโุรปน�ามาใช้

นายคมกฤช กล่าวเพิม่เตมิว่า การด�าเนนิงาน
ดังกล่าว ถือเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า ไทยมี
ความพร้อมในการประกาศใช้ ไฟฟ้าสเีขยีว เป็นการ
ทัว่ไปทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ และเป็น
ชาตแิรกในอาเซยีนด้วย แม้ท่ีผ่านมาทางประเทศ
เวียดนามได้มกีารรบัฟังความคดิเห็นโครงการน�าร่อง
ไฟฟ้าสเีขยีวแบบ Direct PPA ไปแล้วกต็าม แต่ยงั
ไม่ได้รบัความเหน็ชอบและยงัไม่มรีายละเอยีดกลไก
การด�าเนนิงานทีช่ดัเจน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ 
พลังงาน (ส�านักงาน กกพ.) ระบไุทยมีความพร้อม 
ในการประกาศใช้ “ไฟฟ้าสเีขยีว” เป็นการทัว่ไป 
ท่ีเป็นมาตรฐานเดยีวกันทัว่ประเทศ และเป็น
ชาตแิรกในอาเซยีน เร่งจดัท�ารบัฟังความคิดเห็น 
จากผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย ก่อนก�าหนดอัตราค่าบรกิาร 
ไฟฟ้าสเีขยีว ในราคาทีเ่หมาะสม เพือ่สร้างความ 
มัน่ใจให้กบัผูป้ระกอบการ และนกัลงทนุจาก
ต่างประเทศให้หันมาลงทนุในไทยเพิม่มากขึน้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน 
หรือ กกพ. ระบุว่า ปัจจุบันส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (ส�านักงาน กกพ.) 
อยู่ระหว่างการจัดท�ารับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะน�ามาก�าหนดอัตรา 
ค่าบริการไฟฟ้าสีเขยีว ในราคาทีเ่หมาะสม เพือ่
สร้างความมั่นใจให้กับผู ้ประกอบการ และ 
นกัลงทุนจากต่างประเทศให้หนัมาลงทนุในไทย
เพิม่มากขึน้

จากผลการศึกษา UGT ได้ก�าหนดอัตรา 
ค่าบรกิารไฟฟ้าไว้ 2 รูปแบบ ให้เหมาะสมกบัความ 
ต้องการของแต่ละธุรกิจ โดยประเภท UGT1 เป็น
โรงไฟฟ้าเดมิไม่เจาะจงทีม่า มสีญัญาบรกิารระยะ
สัน้ คิดค่าไฟฟ้าอยูท่ีอ่ตัราปกตทิัว่ไป เช่น ปัจจบุนั 
เฉลีย่อยูท่ี ่4.18 บาทต่อหน่วย บวกเพิม่ค่าใบรบัรอง 
การผลิตไฟฟ้าสเีขยีว (REC) อกี 6 สตางค์ ทีไ่ด้
จากโรงไฟฟ้าพลังน�า้ 7 โรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมเป็น 4.24 บาท 
ต่อหน่วย ซึง่ค่าไฟฟ้าปกติจะมกีารเปลีย่นแปลง
ตามเชือ้เพลงิฟอสซลิ กลุ่มนีเ้หมาะกบัผูท่ี้ต้องการ
ใช้ไฟฟ้าสเีขียวทีย่งัไม่เข้มข้นมากนกั

ขณะที่ประเภท UGT2 เป็นไฟฟ้าพลังงาน
สะอาด จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เปิดรับ
ซือ้ใหม่ (Fit 2565-2573) จ�านวน 4,800 เมกะวตัต์  
คิดค่าไฟอยู ่ที่ประมาณ 4.50 บาทต่อหน่วย  
ซ่ึงได้รวมค่าใบรับรองการผลติไฟฟ้าสเีขยีว (REC) 
และค่าบริการระบบไฟฟ้าเอาไว้แล้ว เป็นสัญญา
บรกิารระยะยาว 10 ปี ซึง่ไฟฟ้าสเีขียวประเภทน้ี
จะเหมาะกบัผูป้ระกอบการท่ีต้องการไฟฟ้าสเีขยีว
ทีม่มีาตรฐานสงู จากโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาดใหม่
ทีเ่พิม่เข้ามาในระบบไฟฟ้า (additionality) และ
สามารถตดิตาม (track) ใบรบัรองว่ามาจากโรงไฟฟ้า
เดยีวกนัตัง้แต่ต้นทาง

“หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะ
รวบรวมและสรุปรายละเอียดของ UGT1 เสนอ
บอร์ด กกพ. พจิารณาในเรว็ๆ นี ้เพือ่ให้ UGT1 มผีล
น�ามาใช้บงัคบัก่อน ส่วน UGT2 มีความต้องการใช้
ไฟฟ้าสเีขยีวทีแ่ตกต่างกนั จะรวบรวมข้อมูลและน�า
ไปปรับปรงุเพ่ิมเตมิ ก่อนน�าเสนอบอร์ด กกพ.เหน็
ชอบ คาดว่าไฟฟ้าสีเขยีว UGT2 ทีจ่ะได้ใช้จรงิๆ น่า

การด�าเนินงานดังกล่าว ถือเป็นการส่ง
สัญญาณชัดเจนว่า ไทยมีความพร้อมในการ
ประกาศใช้ไฟฟ้าสีเขียว เป็นการทั่วไปท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกันทัว่ประเทศ และเป็นชาติแรก
ในอาเซยีนด้วย แม้ทีผ่่านมาทางประเทศเวียดนาม
ได้มกีารรบัฟังความคิดเหน็โครงการน�าร่องไฟฟ้า 
สเีขยีวแบบ Direct PPA ไปแล้วก็ตาม แต่ยงัไม่ได้ 
รับความเห็นชอบและยังไม่มีรายละเอียดกลไก
การด�าเนินงานทีชั่ดเจน และการทีเ่วยีดนามพ่ึงพา 
ไฟฟ้าจากพลงัน�า้มากเกนิไปกจ็ะท�าให้มีความเสีย่ง 
เกดิไฟฟ้าดบัในช่วงหน้าแล้งด้วย 

ส่วนประเทศมาเลเซยีและอินโดนเีซยี มีการ 
ใช้เชือ้เพลิงจากถ่านหนิเป็นหลัก จะท�าให้มต้ีนทนุสูง 
ในการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่
พลงังานสะอาด ซึง่มาเลเซยี มโีครงการทีค่ล้าย
กบั UGT แต่มปีรมิาณค่อนข้างจ�ากัดและยงัไม่ม ี
โรงไฟฟ้าใหม่ให้บริการ ขณะที่อินโดนีเซียน 
มีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไปบ้างแล้ว แต่จะเป็นลักษณะท�าสัญญาขายให้กบั
ผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายเท่านัน้ เช่นเดียวกบัฟิลิปปินส์
ได้ผลักดนัให้เกดิไฟฟ้าสเีขยีวในบางพ้ืนทีเ่ท่านัน้

ท�าให้ไทยกลายเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคัญ ใน
การดงึดดูนกัลงทนุด้วยพลงังานสะอาด และให้
บริการไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และสามารถยื่นขอใช้
ไฟฟ้าสเีขยีวได้ทัว่ประเทศ ถอืเป็นความได้เปรยีบ
ของประเทศทีส่ามารถตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าสเีขยีวให้กบันกัลงทนุได้

ขณะที่กลุ่มค้าปลีกมีความต้องการใช้ไฟฟ้า 
สีเขียวเช่นกนั โดยห้างสรรพสินค้าต้องการ Green 
Energy ให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และต้องการให้สัญญา
ที ่ Flexible เพือ่ให้บรกิารลกูค้าผูเ้ช่าพืน้ทีด้่วย 
และกลุ่มอตุสาหกรรมต้นน�า้ หรอื supply chain 
ยงัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัมาตรการ  CBAM ทีไ่ม่
แน่นอน และระดับราคาของ UGT2 (ในกรณีที่
อาจจ�าเป็นต้องใช้) ซึง่จะกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขนัของธรุกจิ เป็นต้น

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์ พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค

สทนช.หนุนประปาภูมิภาค สาขาบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ขยายเขตท่อเข้าช่วยพื้นท่ี  
6 ต�าบลทีข่าดแคลนน�า้สะอาดเพ่ืออปุโภคบรโิภค 
มุ่งทุกครัวเรือนไม่ขาดแคลนน�้าสะอาด พร้อม
ร่วมหารือรักษาคุณภาพน�้าประปาให้ได้เกณฑ์
มาตรฐานจนส้ินฤดูแล้ง สอดรบัแผนแม่บทการ
บรหิารจดัการทรัพยากรน�า้ 20 ปี

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการ
ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ เปิดเผยว่า การ
ประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้วางมาตรการ 
การบรหิารจดัการน�า้ประปาพ้ืนทีฝ่ั่งขวาและฝ่ังซ้าย 
ของแม่น�า้บางปะกง ช่วงฤดแูล้ง 2567 โดยทาง 
ฝั่งขวา มีการรับส่งน�้าจากการประปานครหลวง 
4.60 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) รับน�า้ประปา
จาก กปภ. สาขาข้างเคยีง 2.12 ล้าน ลบ.ม. รบัน�า้ดบิ 
จากเอกชน 9 ล้าน ลบ.ม. และรับน�้าประปา 
จากเอกชน 1.25 ล้าน ลบ.ม. รวมปรมิาณน�า้ 16.97 
ล้าน ลบ.ม. และทางฝ่ังซ้าย มีการรับน�า้ประปา 
จากเอกชน 1.17 ล้าน ลบ.ม. สบูน�า้ดิบ ณ จุดสบู
ฝายท่าลาด 29 - 32 ล้าน ลบ.ม. และรบัน�า้ประปา 
จาก    กปภ. สาขาข้างเคยีง 0.61 ล้าน    ลบ.ม. รวมปรมิาณน�า้  

33.78 ล้าน ลบ.ม. โดยมปีรมิาณน�า้รวมทัง้สองฝ่ัง 
ของล�าน�้า 50.75 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับ 
ความต้องการใช้น�้าโดยรวมของจังหวัดประมาณ 
20 ล้าน ลบ.ม. ได้เป็นอย่างดี

“ส�าหรับพ้ืนทีท่ี่ประสบปัญหา ได้แก่ ต.คลองเปรง  
ต.บางเตย ต.บางขวัญ ต.คลองหลวงแพ่ง  

สทนช.เดนิหน้าแผนแม่บทน�า้ฯ 20 ปี
หนนุประปาภูมิภาค/จดัการน�า้สะอาด

ชุมชนมีน�้าสะอาดใช้อย่างเพียงพอ ในราคา 
เป็นธรรม สามารถแก้ไขบรรเทาภยัด้านน�า้ทีช่มุชน
ประสบได้ และในอนาคตจะขยายโครงการฯ ไปใน
พืน้ที ่ต.คลองเตย ต.เกาะไร่ และพืน้ทีอ่ืน่ๆ ต่อไป

ทางส�านกังานทรัพยากรน�า้แห่งชาต ิ(สทนช.) 
ได้แนะแนวทางด�าเนนิการด้านงบประมาณ จดัหา
แหล่งน�า้ต้นทนุในการผลติน�า้ประปาเพือ่สนบัสนนุ
ให้ กปภ. เกดิการขยายตวัในพืน้ทีด่งักล่าว และ
พื้นที่ประสบปัญหาประปาหมู่บ้านอื่นๆ อีกกว่า  
700 แห่งทั่วประเทศ หรือหากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ใดมคีวามประสงค์จะโอนกิจการประปา 
ให้กับ กปภ. สามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน กปภ. 
ในพืน้ทีเ่พือ่รับโอนกจิการได้” นายไพฑรูย์ กล่าว

รองเลขาธกิาร สทนช. เปิดเผยต่อว่า นอกจากนี้  
สทนช. ได้มีการประสาน กปภ.จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงคุณภาพน�้าช่วง 
น�า้ทะเลหนนุ บรเิวณปากแม่น�า้บางปะกง โดยทีผ่่านมา 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ กรมชลประทาน 
กปภ. สามารถควบคมุค่าความเคม็ให้อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานได้ตลอดเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 
2567 จากนัน้ เดอืนมนีาคมถงึเมษายน 2567 จะ
ดึงน�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาผ่านคลองระพีพัฒน์ 
- บงึฝรัง่ - คลองท่าไข่ มายงัจดุสบู กปภ.สาขา
ฉะเชิงเทรา/บางปะกง รวมทั้งสูบรับน�้าดิบจาก
เอกชน มาช่วยสมทบเพือ่รกัษาคณุภาพน�า้ให้กบั 
กปภ. ทัง้สองสาขา ต่อไป

“สทนช.มุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าให้เพียงพอต่อทุกครัวเรือน และ 
ยกระดับการรักษาคุณภาพน�้าที่ประชาชน 
ใช้ดื่มกินไปพร้อมกัน เพ่ือรองรับแผนแม่บท
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 20 ปี ด้านที ่ 1 
ในการจัดหาน�้าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค 
ให้แก่ชมุชน ครบทุกครวัเรอืน ชมุชนเมอืง แหล่ง
ท่องเท่ียวส�าคัญ และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ัง
พัฒนาน�า้ด่ืมให้ได้มาตรฐานในราคาเหมาะสม”  
รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวในตอนท้าย

ต.คลองอดุมชลจร และ ต.เกาะไร่ ตรวจสอบพบว่า 
ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ในการจ่ายน�้า ขาด
เสถียรภาพและสุขอนามัยที่ดี รวมถึงระบบการ
ผลิตไม่สอดรับกับการเติบโตของชุมชน โดยทาง 
กปภ. ได้มกีารวางแผนจดัเตรยีมโครงข่ายวางท่อ
ขยายเขตประปาท่ี ต.คลองเปรง แล้ว ซึง่จะท�าให้ 

เตรียมจดัตัง้ระบบส�ารองน�า้มัน-ก๊าซ
ชเูสถียรภาพราคา แก้ปัญหาหนีก้องทนุ

กระทรวงพลงังาน เร่งศกึษารปูแบบการจดัตัง้ 
ระบบส�ารองน�้ามันและก๊าซให้เหมาะสมกับ
ประเทศ พร้อมเตรียมร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
และรบัฟังความคิดเหน็จากทกุฝ่าย

นายพีระพันธุ ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายก 
รฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงาน เปิดเผย 
หลงัเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการจดัตัง้
ระบบส�ารองน�้ามันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทาง 
ยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน�้ามัน 
เช้ือเพลงิและก๊าซว่า การประชุมคร้ังนี ้ได้พิจารณา
ประเด็นส�าคัญในการวางรูปแบบการส�ารอง
น�า้มนัทางยทุธศาสตร์ (SPR) เพือ่ความมัน่คงทาง
ยุทธศาสตร์ และรักษาเสถียรภาพทางด้านราคา 
มีการหารือร่วมกันในคณะกรรมการเพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ส�ารองน�้ามันและก๊าซ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหา
หนีก้องทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิและทีส่�าคญัจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาการแบกรบัค่าใช้จ่ายด้านราคาพลงังาน
ของประชาชนอกีด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการจัดซื้อจัดหา 
การกลั่น การส่งออก และการใช้น�้ามันและ
ก๊าซ การก�าหนดราคาขายน�้ามันส่งออกและท่ี
จ�าหน่ายภายในประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี เพือ่เปรยีบเทยีบ
กบัประเทศไทยในปัจจบุนั อกีทัง้ ยังมีการศกึษา  
การน�าเข้า–ส่งออก สัดส่วนการใช้และการ 
จัดเก็บส�ารอง รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการ 
การหมนุเวยีน LPG ของญีปุ่น่ในเชิงลกึ ตลอดจนการ 
จัดหาน�้ามันดิบ น�้ามันส�าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ 
และการเกบ็ภาษนี�า้มนัของสงิคโปร์เพือ่เป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจเลือกรูปแบบการส�ารอง
น�้ามันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ 
ผนวกกบัเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางด้านราคาของ 
ประเทศ ซึง่ประชาชนเชือ่มัน่และมัน่ใจได้ว่าการจัดตัง้ 
ระบบการส�ารองน�า้มนัและก๊าซของประเทศไทย
ในครั้งนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน 
โดยจะพิจารณาใช้แนวทางท่ีไม่เป็นภาระในการ
บรหิารจดัการน�า้มนัของภาครฐั รวมทัง้ไม่กระทบ
งบประมาณแผ่นดนิในภาพรวม

 นายพรีะพันธุฯ์ กล่าวว่า ได้สัง่การให้นายณอคณุ  
สิทธิพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
จดัการระบบ และศาสตราจารย์พเิศษ อธกึ อศัวานนัท์  
ประธานคณะอนกุรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย
ภายใต้คณะกรรมการดังกล่าวเร ่งมือจัดท�า 
รูปแบบการจัดตั้งระบบส�ารองน�้ามันและก๊าซ
ให้เหมาะสมกับบ้านเราและครอบคลุมในทุกมิติ
ทางยุทธศาสตร์ให้มากที่สุด พร้อมทั้งเตรียมร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นจาก
ทกุฝ่าย ให้สามารถจดัตัง้ระบบส�ารองน�า้มนัและ
ก๊าซเพือ่ความมัน่คงทางยทุธศาสตร์ และการรกัษา
ระดบัราคาทีย่ตุธิรรมส�าหรบัประชาชน
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ทส.-กษ. จบัมอืแก้ปัญหาพืน้ทีทั่บซ้อน
ขอ 2 เดอืนเสนอคณะฯ One Map ชีข้าด

บ้านป ูเนก็ซ์ ต่อยอดความร่วมมือ SVOLT
เสริมแกร่งธุรกจิจดัเกบ็พลงังาน/รไีซเคิลแบตเตอรี่

บ้านป ูเนก็ซ์ บรษัิทลกูของบ้านป ูผูใ้ห้บรกิาร
โซลูชันพลังงานสะอาดชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจกับ  
SVOLT ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืจดัตัง้ 
โรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กบัการกกัเกบ็พลงังาน เซลล์แบตเตอรี ่และการ
รไีซเคลิแบตเตอรี่ 

ตั้งเป้าให้โรงงาน SVOLT Thailand แห่งนี้ 
เป ็นผู ้น�าในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิ เธียม 
ในประเทศไทย เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ และภมูภิาค 
อืน่ๆ โดยได้รบัเกยีรตจิาก Mr. Yang Hongxin, 
Chairman และ CEO บรษิทั เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ 
เทคโนโลย ีจ�ากดั (SVOLT) Mr.Zhang Feng, Vice  
President บริษทั เอส โวลต์ เอเนอร์จี ้เทคโนโลยี 
จ�ากดั (SVOLT) นางสมฤดี ชัยมงคล ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) นาย 
สนินท์ ว่องกศุลกจิ Group Senior Vice President  
บรษัิท บ้านป ูจ�ากัด (มหาชน) และนายสมทิธิพร 
เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
บ้านปู เนก็ซ์ จ�ากดั ร่วมลงนามความร่วมมือ

SVOLT และบ้านปู เน็กซ์ จะเป็นพันธมิตร
เชิงกลยุทธ์ร่วมกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใน
การประกอบแบตเตอรี่ลิเธียม ระบบกักเก็บ
พลังงาน การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ และธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดในประเทศไทยและสอดรับกบันโยบาย
ต่างๆ นอกจากนี ้จะศกึษาความเป็นไปได้ในการต้ัง
โรงงานผลติระบบกกัเกบ็พลงังานในประเทศไทย 

ของไทยและบ้านปู เน็กซ์ ได้สนับสนนุการพัฒนา
ธรุกิจของ SVOLT ในประเทศไทย การลงนามใน
ข้อตกลงครัง้นีเ้ป็นผลส�าเรจ็จากการท�างานร่วมกนั
ของทัง้สองบริษทั ซ่ึงจะน�าจดุแขง็ของแต่ละฝ่าย 
มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เพือ่ส่งเสรมิการพฒันา
อุตสาหกรรมพลังงานรูปแบบใหม่ท่ีมีคุณภาพสูง 
ในประเทศไทย เราเชือ่ว่าความร่วมมอืทางธรุกจิ

ในฐานะองค์กรด้านเทคโนโลยีโครงข่าย
พลังงานระดับโลก SVOLT ได้ขยายฐานธุรกิจ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเน่ือง 
โดยในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับ 
บ้านป ูเนก็ซ์ ในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเริม่ 
ก่อสร้างโรงงาน SVOLT Thailand อย่างเป็น
ทางการในเดอืนกรกฎาคม การเข้าซือ้หุน้ SVOLT 
Thailand ของบ้านปู เน็กซ์ ในเดือนตุลาคม  
ตามมาด้วยกจิกรรมการเย่ียมชมโรงงาน SVOLT  
ในเดอืนพฤศจกิายน ซ่ึงได้รบัเกยีรตจิากคณะผู้บรหิาร 
จากกระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และสมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก่อนจะปิดท้ายด้วย
การผลิตแบตเตอรีช่ดุแรกจากโรงงานของ SVOLT 
Thailand และบ้านป ูเนก็ซ์ ในเดอืนธนัวาคม ด้วย
ความร่วมมอืในครัง้นี ้ SVOLT และบ้านป ู เน็กซ์  
จะผนึกก�าลังน�าความแข็งแกร่งมาใช้ร่วมกัน 
ทัง้เทคโนโลยแีละผลติภณัฑ์ กลยุทธ์ระดบัโลก และ
ความหลากหลายทางธุรกิจ ซึ่งจะรวมไปถึงการ
ร่วมมอืกบับรษัิทอืน่ๆ ในประเทศ ในการพฒันา
เทคโนโลย ีการผลติ และผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 
เพือ่สร้างการเตบิโตให้กบัตลาดพลงังานของไทย
และส่งเสรมิการใช้พลงังานทีม่ปีระสิทธภิาพและ
สะอาดมากขึน้

เป้าหมายเพือ่ประโยชน์ของประชาชน พีน้่องเกษตรกร  
และการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าของประเทศไทย
อย่างยัง่ยนืต่อไป

ด้าน นายประยูร อนิสกุล ปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(ทส.) ได้ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเขต
พื้นที่ปฏิรูปที่ดินทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิ
เขาใหญ่ โดยกระทรวงเกษตรฯ และ ทส. เหน็ชอบ 
ร่วมกันในการพิจารณาแนวเขตที่ดินทับซ้อน 
ในบรเิวณทีม่ปัีญหา ซึง่วางกรอบการด�าเนนิงาน
ร่วมกันเป็นระยะเวลา 30 วนั ซ่ึงหากพืน้ทีใ่ดมกีาร
ทบัซ้อนและไม่สามารถตกลงกนัได้ว่าอยู่ในความ
รบัผดิชอบของหน่วยงานใด จะเสนอเร่ืองดงักล่าว
ให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน 
ของรฐัแบบบรูณาการ มาตราส่วน1:4000 (One 
Map) พจิารณาชีข้าด โดยส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติจะด�าเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 เดือน เพ่ือให้เกิดความชดัเจนระหว่าง 
ทั้งสองหน่วยงานที่จะด�าเนินการจัดสรรหรือ
บรหิารจดัการในส่วนทีเ่กีย่วข้องได้อย่างเตม็ทีต่่อไป

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ โดยส�านกังาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีหนังสือถึง

กฎหมายของทัง้ 2 หน่วยงาน มาตรวจสอบร่วมกนั 
ว่า มีพ้ืนทีทั่บซ้อนหรอืไม่ และภายในระยะเวลา  
2 เดือน จะเป็นการจดัท�า One Map บรเิวณพืน้ที ่
เขาใหญ่ให้แล้วเสร็จภายใต้การด�าเนินงานของ สคทช.  
เพือ่น�ามาหาข้อยตุร่ิวมกันต่อไป 

ซึ่งหลังจากนี้ การจัดพ้ืนที่ ส.ป.ก. จะมีการ 
ตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองร ่วมท่ีมาจาก 
หน่วยงานรฐัเจ้าของพืน้ทีท่ัง้ 9 หน่วยงาน เพือ่ป้องกนั 
ไม่ให้การออกเอกสารสิทธิ์เกิดการทับซ้อนของ
พื้นที่ระหว่างหน่วยงานเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
นอกจากน้ี ส�าหรบัพืน้ทีเ่ชือ่มต่อเพือ่การอนรุกัษ์
ระบบนิเวศและสัตว์ป่า หรือแนวเขต Corridor  
รวมถงึพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ และเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่า  
หากมีพื้นที่ทับซ้อนจะมีการพิจารณาถึงความ 
เหมาะสมในการจัดเป็นทีดิ่นท�ากินร่วมกัน เนือ่งจาก 
มีกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการพื้นที ่
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ .2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 
พ.ศ 2562 ก�าหนดแนวทางไว้อยูแ่ล้ว โดยหากมี
การประกาศพืน้ทีเ่ตรียมการของทางกรมอทุยาน 
แห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื จะประสานแจ้งให้กบั  
ส.ป.ก. ทราบก่อน เพือ่ให้เกิดการท�างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดในอนาคต ป้องกันการเกิดปัญหาอย่าง
ในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อร่วมกันท�างานไปสู ่

ทส.จับมือ กษ. แก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 
ในเขตป่าและอุทยานแห่งชาติ เร่งหาข้อยุต ิ
เส้นแนวเขตใน 2 เดอืน เสนอคณะอนกุรรมการ 
One Map ชีข้าดเพือ่น�ามาหาข้อยตุร่ิวมกนัต่อไป

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า  
กระทรวง ทส. ท�าหน้าทีด่แูลพ้ืนท่ีป่าและทะเล รวมถงึ 
สตัว์ป่า ขณะทีก่ระทรวงเกษตรฯ ดแูลพืน้ทีท่�ากนิ
ของประชาชน จงึต้องหารอืให้การท�างานร่วมกนั 
ในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกภาคส่วน  
ทัง้สองหน่วยงานเหน็ร่วมกนัว่า จะต้องเพิม่พืน้ที่
ป่าหรอืพืน้ทีส่เีขยีวตามนโยบายของรัฐบาล โดย
ในส่วนพืน้ทีเ่ชือ่มต่อของแนวเขตหรือ corridor ซึง่ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ต้องการสงวนรักษาพื้นที่ 
ในเขตอทุยานแห่งชาตไิว้เพือ่ดแูลสตัว์ป่า ได้ขอความ 
ร่วมมอื ส.ป.ก. ไม่อนญุาตการเข้าใช้ประโยชน์ทีด่นิ

ทัง้นี ้ผลจากการหารอืทัง้ 2 กระทรวงได้ร่วมกนั 
วางแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของอดีต 
ทีผ่่านมา และวางแนวทางการด�าเนินงานร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต โดยจะมกีารลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมอื หรอื MOU ในการท�างานร่วมกนั ทัง้ในส่วน
กลาง และในระดบัพืน้ที ่ทัง้นี ้ในเบือ้งต้นได้ก�าหนด
กรอบระยะเวลาการท�างานในช่วงแรกแบ่งเป็น
ระยะ 30 วนัแรก จะเป็นการเร่งน�าขอบเขตตาม

และอัปเกรดสายการผลิตจากแบตเตอรี่ส�าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นระบบกกัเกบ็พลงังานอกีด้วย 

โดยจะเริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได ้
ในการผลติเซลล์แบตเตอร่ีในไทยเพือ่ขานรับนโยบาย 
ภาครฐัและเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการผลติในปี 
พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป พร้อมทัง้ขยายขอบเขตความ
ร่วมมือทางธุรกิจ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ 
การพัฒนาโครงการด้านระบบกักเก็บพลังงาน 
เพือ่สร้างแผนธรุกจิใหม่ๆ ส�าหรบัรกุตลาดทัง้ในไทย 
และภมิูภาคอาเซียน ญีปุ่น่ ออสเตรเลยี และทวปี
อเมรกิาเหนอื

นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บ้านป ูเนก็ซ์ จ�ากัด กล่าวว่า  
นับเป็นอีกก้าวส�าคัญของบ้านปู เน็กซ์ ที่จะมุ่ง 
ขบัเคลือ่นสงัคมไร้คาร์บอนในอนาคต การต่อยอด 
ความร่วมมือกับ SVOLT เพื่อตอกย�้าการเป็น
พันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมเปิดโอกาสใหม่
ในธรุกจิด้านการกักเกบ็พลงังาน เซลล์แบตเตอรี่ 
และการรไีซเคลิแบตเตอรี ่ อกีทัง้ช่วยสร้างมลูค่า
ในธรุกจิแบตเตอรีข่องบ้านป ู เน็กซ์ ให้ครบวงจร
ย่ิงขึน้ รวมถงึผลกัดนัให้เราน�าจดุแขง็มาตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในประเทศและบุกเบิก
นวตักรรมต่างๆ ท่ีเกดิจากความร่วมมอืทางการค้า 
ซึง่จะช่วยขบัเคลือ่นอนาคตทีย่ัง่ยนืให้ประเทศไทย
และทัว่โลกได้

Mr.Yang Hongxin, Chairman และ CEO 
บริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี จ�ากัด 
(SVOLT) กล่าวว่า เรารู้สกึยนิดท่ีีหน่วยงานภาครฐั

มั่นใจว่า จะสามารถตอบรับแผนการพัฒนา
ท่าอากาศยานในอนาคต เพื่อยกระดับให้ 
ท่าอากาศยานของไทยเป็นทีย่อมรบัในระดับโลก  
และท�าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน 
ของภูมภิาคต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ม.ล.ณัฐสิทธิ์ กล่าวว่า  
การจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิตน�า้มัน ส�าหรบัเส้นทาง 
ในประเทศ เป็นปัจจยัทีก่ระทบต่อการขยายตวั 
ของอตุสาหกรรมการบนิภายในประเทศ โดยจาก 
ข้อมูลล่าสุด จ�านวนเที่ยวบินภายในประเทศ 
ลดลงถึง 2.9% ภายหลังมาตรการปรับภาษีน�า้มัน 
เครือ่งบนิเมือ่ปีทีผ่่านมา ส่งผลกระทบต่อราคา
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ และเป็นอุปสรรคใน
ภาพรวมของทัง้อตุสาหกรรมการบนิในประเทศ 
และภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรอง  
ทีไ่ม่สามารถเตบิโตได้มากเท่าทีค่าดการณ์ไว้ ซ่ึง
ขัดแย้งกับนโยบายส�าคัญของรัฐบาล ที่ก�าลัง 
เดนิหน้าขับเคลือ่นให้ไทยเป็น ศนูย์กลางการบนิ
ระดบัโลก (Aviation Hub) ในระยะยาว

ทั้งนี้  บาฟส์ เชื่อม่ันในศักยภาพของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบิน 
ทีส่�าคัญของโลก ตามวสิยัทัศน์ของรัฐบาล และ
เช่ือม่ันในการสร้างความยัง่ยนืในอตุสาหกรรม 
การบนิ ด้วยการส่งเสรมิการผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
อากาศยานแบบยั่งยืน SAF (Sustainable 
Aviation Fuel) ในประเทศ โดย บาฟส์ ได้
เตรยีมความพร้อมในเรือ่งนีม้าโดยตลอด ร่วมกบั 
พนัธมิตรส�าคญั คือ กลุม่บางจาก และมติรผล 
รวมถึง เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการ 
และตรวจสอบคณุภาพ เพือ่ให้มัน่ใจ ได้ว่า SAF 
ที่ บาฟส์ ให้บริการจะมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล พร้อมให้บริการแก่สายการบนิ
ต่างๆ น�าพาภาคอตุสาหกรรมการบนิรดุหน้าสู่
ธรุกิจทีย่ัง่ยนืต่อไปในอนาคต

บาฟส์ วอนทบทวนภาษนี�า้มนั
หนนุไทยสู ่“ฮับการบนิโลก” 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื บาฟส์ ร่วมงานแถลง
วสัิยทศัน์ “IGNITE THAILAND, AVIATION 
HUB” โดย นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตรี 
และ รมว.คลงั  พร้อมขานรบันโยบายพฒันา
ศักยภาพของประเทศไทยทุกมิติสู่การเป็น 
ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation 
Hub) เมือ่วนัศกุร์ที ่1 มีนาคม 2567 ทีผ่่านมา

ม.ล.ณฐัสิทธ์ิ ดศิกลุ กรรมการผูอ้�านวยการ
ใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื “บาฟส์” (BAFS) เปิดเผย
ว่า บาฟส์ ในฐานะผูใ้ห้บริการน�า้มันเช้ือเพลงิ
อากาศยานแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล 
มีความยินดีท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญกับการ 
ยกระดับอตุสาหกรรมการบนิของไทย พร้อมผลกัดนั 
แผนการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย 
ทกุมติสู่ิการเป็น ศนูย์กลางการบินของภมิูภาค 
(Aviation Hub) พร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนา 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูใิห้ตดิ 1 ใน 20 ของโลก 

โดยบทบาทหลักของบาฟส์ตลอด 40 ป ี
ทีผ่่านมา คอื การส่งเสรมิให้ตลาดการค้าน�า้มัน
เชื้อเพลิงอากาศยานเป็นไปอย่างเสรี เพ่ือให้ 
สายการบินต่างๆ ทีใ่ช้บริการในท่าอากาศยานหลกั 
ของไทย สามารถเลือกซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงจาก 
ผู้ค้าน�า้มนัทีม่คุีณภาพและได้รบัการยอมรบั ซ่ึง
ส่งผลให้ต้นทุนเช้ือเพลิงของสายการบินลดลง 
และได้รบับริการทีมี่ความปลอดภยัมากขึน้ จึง

 จตพุร บุรษุพฒัน์ ประยูร อนิสกลุ ชยัวัฒน์ ลิม้ลขิิตอกัษร

ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดิน
ให้แก่เกษตรกร กรณีเป็นที่ดินที่ไม่เคยจัดให้แก่
บคุคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏริปูทีด่นิเพือ่
เกษตรกรรม เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2567 ทีผ่่านมา  
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินของรัฐ รวม  
9 หน่วยงาน ร่วมด�าเนินการท�าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบแนวเขตการถือครองท�าประโยชน์
ที่ดินที่ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะออก
หนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูป 
ที่ดิน โดยให้พิจารณาว่าทับซ้อนหรือรุกล�้า 
แนวเขตท่ีดินซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องหรอืไม่ เพ่ือให้
เกดิความยติุธรรมและโปร่งใส รวมทัง้มอบหมาย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบ 
ผู ้ถือครองและท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ทีต้่องเป็นเกษตรกรตวัจรงิเท่านัน้ และถ้าพสิจูน์ได้ว่า 
เกดิการกระท�าผดิ กจ็ะด�าเนนิการทางวนิยัอย่าง
เคร่งครดั

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. ขอให้
ประชาชนเชือ่ม่ันว่า การแก้ไขปัญหาทีด่นิทับซ้อน
และการพจิารณาแนวเขตท่ีดนิเพือ่จดัทีด่นิ จะเกดิ 
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและทุกภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้อง ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนด 
ไว้อย่างแน่นอน

ขณะที ่นายอรรถพล เจรญิชันษา อธบิดกีรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า  
กรมอทุยานแห่งชาตฯิ และ ส.ป.ก. จะน�าแผนที่
ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานมาเปรยีบเทยีบ

แนวเขตพืน้ทีร่อยต่อของป่าอนรัุกษ์และเขตปฏรูิป
ทีด่นิ โดยก�าหนดเวลา 1 เดอืนจากนี ้จะต้องชีช้ดัได้ 
ว่า แนวเขตทีถ่กูต้องอยูต่รงไหน บรเิวณทีเ่ส้นแนวเขต 
ไม่ตรงกนั จะหารอืกันเพือ่หาข้อยตุ ิหากเป็นพืน้ที่
ทบัซ้อน จะต้องส่งให้คณะอนกุรรมการ One Map 
ตรวจสอบเพือ่ช้ีขาดในกรอบเวลา 2 เดอืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
ส�านกังานการปฏริปูทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงผู ้ว่าราชการจังหวัด 
ทกุจังหวดัในฐานะประธานคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิ 
จงัหวดั (คปจ.) เพือ่ให้แต่งตัง้คณะท�างานพจิารณา
แนวเขตการจดัทีด่นิให้แก่เกษตรกรกรณเีป็นทีด่นิ
ที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม โดยมหีน่วยงาน
ของรัฐ 9 หน่วยงานได้แก่ ผูแ้ทนของกรมอุทยาน
แห่งชาตฯิ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝ่ัง เป็นต้น เพือ่ร่วมกนัพจิารณาตรวจสอบแนวเขต 

พื้นท่ีที่ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดจะออก
หนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ทีด่นิหรอืออก ส.ป.ก. 4-01 ว่า ทับซ้อนหรอืรกุล�า้
แนวเขตท่ีดินซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานหรอืไม่ จากน้ีการออก ส.ป.ก. 4-01 ใน
แปลงใหม่ๆ จะต้องพจิารณาภาพถ่ายทางอากาศ
ประกอบด้วยเสมอ ว่าไม่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพป่า ตาม
นโยบายของร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีจะคงสภาพ
ป่าบรเิวณรอยต่อของเขตปฏริปูทีด่นิกบัป่าอนุรกัษ์
และป่าสงวนแห่งชาต ิโดยจดัท�าเป็นป่าชมุชน ส่วน
ส.ป.ก. 4-01 ทีส่�านกังานการปฏิรปูท่ีดนิจังหวดั
ออกไปแล้ว ส.ป.ก.ส่วนกลางติดตามตรวจสอบ
เสมอ หากพบว่า ไม่เป็นไปตามระเบยีบ จะต้อง
ลงโทษทางวนิยัแก่เจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้อง 

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ�านวยการ
ส�านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

ระบุถงึการทีก่่อนหน้านี ้ ไม่ยอมรบัการช้ีแนวเขต
ของกรมแผนทีท่หารซึง่ระบวุ่า พืน้ท่ีพพิาทไม่อยู่
ในเขตอทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ แต่เป็นเขตปฏิรปู
ทีด่นินัน้ เนือ่งจากเหน็ว่า ยงัไม่ได้ผ่านการเหน็ชอบ
ของคณะอนกุรรมการ One Map และจะต้องผ่าน
การเหน็ชอบของ คทช. ตามขัน้ตอนด้วย แต่วันนี้
ทั้งสองหน่วยงานได้หารือถึงแนวทางการท�างาน
ร่วมกนัเพือ่ให้เกดิความถกูต้องในการจัดการท่ีดนิ
ของรฐัและประโยชน์ของประเทศชาต ิ กพึ็งพอใจ 
โดยเฉพาะประเด็นรอยต่อของแนวเขตท่ีจะท�า 
เป็น corridor ส�าหรับการดูแลสัตว์ป่าที่ปลัด 
กระทรวง ทส. เสนอซึง่หากทกุหน่วยงานเหน็ด้วย
และด�าเนินการตามนี้ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า 
ของประเทศไปด้วย

ครัง้นีร้ะหว่าง SVOLT และบ้านป ูเนก็ซ์ จะช่วยให้ 
SVOLT สามารถส่งมอบเทคโนโลยแีละผลติภัณฑ์
แบตเตอรีล่�า้สมยัสูต่ลาดไทยได้ดยีิง่ขึน้ อีกทัง้ช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดพลังงานใหม่ในประเทศ
ซึง่จะช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นศนูย์กลางการ
ผลติรถยนต์ระดับโลก และสร้างประโยชน์ให้กบั
ธรุกิจและผูบ้ริโภคชาวไทย

กลุม่บรษิทับางจากขยายเครอืข่าย ร่วมสร้างสงัคมคาร์บอนต�า่
นายธรรมรตัน์ ประยรูสขุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)  

และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) บริษทั บีบีจไีอ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษทั ธนโชค ออยล์ไลท์ จ�ากัด 
พร้อมด้วย นายนิพนธ์ เลิศทศันีย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วศิวกรรม 
และโลจิสตกิส์ และผูบ้ริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจเีอฟ จ�ากดั ร่วมเป็นเกยีรตใิน พธีิลงนามบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืแลกเปล่ียนความรู้ด้านความยัง่ยนืและสิง่แวดล้อมในการรณรงค์เพือ่ขจดัปัญหา
ขยะทีย่่อยสลายไม่ได้ ระหว่างบริษัท วลิล่า คณุาลยั จ�ากดั (มหาชน) และบริษทั ยซูโีอ เอสดจี ีจ�ากดั 
(ซ่ึงเป็นคูค้่าของบริษัท ธนโชคฯ) 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 424 วันที่ 16-31 มีนาคม 2567   15พลังงาน/สิง่แวดล้อม

พลงังาน ตดิตามผลิตก๊าซธรรมชาติอ่าวไทย
เร่งดึงก๊าซมาใช้ตามเป้า/ลดต้นทุนค่าไฟ

กระทรวงพลงังาน เร่งตดิตามการผลติก๊าซ
ธรรมชาตใินอ่าวไทย ดงึก๊าซมาใช้ให้ได้ตามเป้า  
เพ่ือลดต้นทนุค่าไฟฟ้าให้ประชาชนมแีผนเพิม่ก�าลัง 
การผลติก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทย ให้อยูใ่นระดบั  
800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เพือ่ช่วยเพิม่ปรมิาณ
การผลติก๊าซในประเทศ

นายพีระพันธุ ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวง
พลังงาน นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรม 
เชือ้เพลงิธรรมชาต ิ ข้าราชการกระทรวงพลงังาน 
พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มความพร้อมของการ
ผลติก๊าซธรรมชาตโิครงการจ ี1/61 ในอ่าวไทย ซึง่
มีแผนจะเพิม่การผลติก๊าซธรรมชาตใินอตัรา 800 
ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั ภายในวันที ่ 1 เมษายนนี้ 
เพือ่ช่วยลดผลกระทบด้านค่าไฟฟ้า และเสรมิสร้าง
ความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ 

สืบเนื่องจากการที่กระทรวงพลังงานมีแผน 
ทีจ่ะเพิม่ก�าลังการผลิตก๊าซธรรมชาตจิากอ่าวไทย 
โครงการจ ี1/61 ณ วันที ่1 เมษายน 2567 ให้อยู่
ในระดบั 800 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวนั เพือ่ช่วยเพ่ิม
ปริมาณการผลิตก๊าซในประเทศซึ่งถือเป็นแหล่ง
จัดหาก๊าซท่ีมีต้นทุนต�่าที่สุด เมื่อเทียบกับแหล่ง

“ในช่วงการตรวจเยี่ยม ผมได้พบเห็นความ
ต้ังใจในการท�างานของเจ้าหน้าที ่ปตท.สผ. ในฐานะ
ผูไ้ด้รับสทิธิส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม โดยได้มกีาร
เพิ่มก�าลังคนในการท�างานที่แท่นหลัก จากเดิม  
200 นาย เป็น 320 นาย โดยเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร
มคีวามขะมกัเขม้นและตัง้ใจในการท�างาน ท�าให้
ผมมคีวามม่ันใจว่าวนัที ่ 1 เมษายน 2567 ก�าลงั
การผลิตของแหล่งเอราวัณ จะเพิ่มขึ้นเป็น 800 
ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนัอย่างแน่นอน ซ่ึงจะช่วยให้
ต้นทนุก๊าซโดยรวมของประเทศถกูลง และส่งผลด ี
ต่อต้นทนุค่าไฟฟ้า และได้สัง่การพร้อมเน้นย�า้ให้
กรมเชือ้เพลงิธรรมชาตติดิตามและสนบัสนนุการ
ด�าเนินงานของ ปตท สผ อย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้การ
ผลติเป็นไปตามแผน นายพรีะพันธุก์ล่าว 

ทั้งนี้ จากปัจจัยในเรื่องการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณ และราคา 
LNG ตลาดโลกที่อยู่ในระดับต�่าลงเม่ือเทียบกับ
ช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  ประกอบกบัโครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชาติใหม่ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไปเมื่อเดือน
ธนัวาคม 2566 ล้วนเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้ต้นทนุ
ก๊าซธรรมชาติในภาพรวมของประเทศท่ีเข้าภาค
ไฟฟ้าลดลง และส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศทีพ่ึง่พาก๊าซธรรมชาตปิระมาณ 50-60% 
มต้ีนทนุลดลง ซ่ึงช่วยให้กระทรวงพลงังานสามารถ
รกัษาระดบัราคาค่าไฟฟ้าให้กบัประชาชนได้

อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซทีน่�าเข้าจากเมยีนมา และ
ก๊าซธรรมชาตท่ีิน�าเข้าในรูปของ LNG โดยทีบ่ริษัท 
ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. ได้เข้าเป็นผู้ด�าเนินการโครงการ 
จ ี1/61 เม่ือวันที ่24 เมษายน 2565 ภายใต้สญัญา
แบ่งปันผลผลติ ซึง่บริษัทได้ท�างานร่วมกับกรมเชือ้
เพลิงธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มความ
สามารถ เพือ่เพิม่อตัราการผลติก๊าซฯ 

โดยได้ตดิตัง้แท่นหลมุผลติ 12 แท่น เจาะหลมุ
ผลติเพิม่กว่า 300 หลมุ วางท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้ 
เชื่อมต่ออุปกรณ์การผลิตและระบบต่างๆ เพ่ือ
ท�าให้อตัราการผลติก๊าซฯ เพิม่ขึน้ตามล�าดบั และ
ในปี 2567 นี ้ ปตท.สผ.มแีผนจะตดิตัง้แท่นหลมุ
ผลิตเพิ่มอีก 7 แท่น และเจาะหลุมผลิตเพ่ิมอีก
ประมาณ 300 หลมุ เพือ่เพิม่และรกัษาอตัราการ
ผลติก๊าซฯ ของโครงการจ ี1/61 ให้ได้ในอตัรา 800 
ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนัตามสญัญาแบ่งปันผลผลติ 

พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค

 

บ้านป ูน�าทพั “คนรุน่ใหม่” สูท่ศวรรษที ่5
พร้อมสานต่อจดุยนือนาคตพลังงานยัง่ยนื

ยังได้ก�าหนดแนวทางและวางแผนพัฒนาผูส้บืทอด
ต�าแหน่งส�าคัญ (Succession Planning and High 
Performance Management) เพ่ือขับเคล่ือน
องค์กรในช่วงการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Business 
Transformation ) มาอย่างต่อเนือ่ง

“ส�าหรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจในปี 2567 
บริษัทฯ จะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของทัง้ 3 กลุ่มธรุกจิหลกั ต่อยอดประโยชน์สงูสดุ 
จาก Banpu Ecosystem เพ่ือท�าให้บ้านป ู
เป็นผูน้�าในธุรกจิพลงังานทีส่ามารถส่งมอบพลงังาน 
ทีย่ัง่ยนืและตอบโจทย์ความต้องการด้านพลงังาน
ของโลกในอนาคต ดฉินัเชือ่มัน่ว่าการน�าทพัของ
ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ทีม่คีวามสามารถและความมุง่มัน่
เตม็เป่ียม พร้อมการสนบัสนนุอย่างแขง็แกร่งจาก
คณะผู้บริหารของกลุ่มบ้านปูทั้งหน่วยธุรกิจและ
หน่วยสนับสนุน จะสามารถน�าบ้านปไูปสูเ่ป้าหมาย
ที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน” นางสมฤดี ชัยมงคล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าว

ส�าหรบัผลประกอบการในปี 2566 กลุ่มบรษิทั
บ้านปูรายงานผลก�าไรสุทธิจ�านวน 160 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,343 ล้านบาท) โดย
รายงานก�าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ี และค่าเสือ่ม

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ปรับ
เปลี่ยนต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ชูความ
พร้อมในการเปลีย่นผ่านผูน้�า (Leadership 
Transformation) โดยเป็นบริษัทพลังงาน
ทีส่นับสนุนให้คนรุน่ใหม่ขึน้น�าทพัขบัเคลือ่น 
การบริหารธุรกิจได ้อย ่างราบรื่น มีผล  
2 เมษายนนี้ 

พร้อมผลกัดนัการปรบัโครงสร้างการบรหิาร
องค์กรให้กระชับและทันสมัย สอดรับกับ 
วสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ ส�าหรับ
ผลประกอบการปี 2566 ยงัคงสร้างก�าไรและ
กระแสเงินสดได้อย่างมีเสถียรภาพจากกลุ่ม
ธุรกจิแหล่งพลงังานและกลุม่ธรุกจิผลติพลังงาน 
ควบคู่กับการเติบโตต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยพีลงังาน ตอกย�า้การเดนิหน้าธุรกจิ
ตามกลยทุธ์ Greener & Smarter เพ่ือสร้างการ
เตบิโตต่อเนือ่งและต่อยอดการส่งมอบพลงังาน 
ทีย่ัง่ยนืส�าหรบัอนาคต

ท้ังน้ี คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นาย 
สนินท์ ว่องกศุลกิจ ขึน้ด�ารงต�าแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั บ้านปู จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ 
จะมผีลในวนัที ่2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหา โดยการสรรหาและแต่งตัง้ผู้บรหิาร
ระดับสูงของบริษัทบ้านปูเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี นอกจากนี้ 
เพื่อสะท้อนถึงความพร้อมและความเช่ือม่ัน 
ของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนผ่านผู้น�าองค์กร 
(Leadership Transformation) คณะกรรมการฯ  

ผ่านการขยายฐานลูกค้า และการลงทุนสู ่ 
พนัธมิตรใหม่ๆ  ในธรุกจิแบตเตอรีแ่ละระบบกกัเกบ็ 
พลงังาน (Battery & Energy Storage System 
Solutions: BESS) เพือ่สร้างห่วงโซ่คณุค่าของ
ธรุกจิแบตเตอรีท่ีแ่ขง็แกร่ง อาท ิ การลงทนุใน 
โครงการฟาร์มแบตเตอรีข่นาดใหญ่ ก�าลงักกัเกบ็ 
พลังงานไฟฟ้า 58 เมกะวัตต์ ที่เมืองโตโนะ 
(Tono) จังหวัดอิวาเตะ (Iwate) ในประเทศ 
ญีปุ่น่ และการลงทุนในบรษิทั เอส โวลต์ เอเนอร์จ้ี  
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อร่วมกัน
พฒันา ผลติ และจดัจ�าหน่ายแบตเตอร่ีส�าหรบั
รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล ยานยนต์ 2 ล้อ และ 3 ล้อ  
รวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงาน การรีไซเคิล
แบตเตอรี ่และบรกิารด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

โดยจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจังหวัด
ชลบรีุ ก�าลังผลติราว 2 กกิะวัตต์ชัว่โมง ขณะที่
ธรุกจิพัฒนาเมอืงอจัฉรยิะและจดัการพลงังาน 
(Smart Cities & Energy Management) ม ี

โรงไฟฟ้าบแีอลซพีกีบัการอนรุกัษ์ป่าชายเลน
แหล่งอนบุาลสัตว์น�า้/ความอดุมสมบรูณ์ท้องทะเล

ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2567 ทีผ่่านมา โรงไฟฟ้า 
บแีอลซพีี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุสั์ตว์น�า้ 
ตามโครงการฟื้นฟูสัตว์น�้าคืนความสมบูรณ์ให้
ระบบนเิวศป่าชายเลน เฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช 
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  
28 กรกฎาคม 2567 ที ่ป่าชายเลนพระเจดีย์กลาง 
น�้า จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยในงานได้มีการร่วมกันปล่อยพันธ์ปูทะเล
จ�านวน 10,000 ตัว และกิจกรรมเก็บขยะ 
ทีต่กค้างในระบบนเิวศป่าชายเลน กิจกรรมเก็บขยะ 
ถือเป็นการลดมลพิษ รักษาความสะอาดและ
สร้างระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ส่งผลดี 
ต่อสัตว์น�้าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งป่าชายเลน 
เปรียบเสมือนระบบนิเวศที่ท�าหน้าที่เป็นทั้ง
ก�าแพงธรรมชาต ิปกป้องชายฝ่ังจากคลืน่ลมแรง 
เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ และยงั
สร้างสมดุลให้ระบบนเิวศทางทะเล บทความนี้  
มุง่เน้นไปทีค่วามส�าคญัของการอนรุกัษ์ป่าชายเลน  
เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น�้า และความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจ ประโยชน์ของป่าชายเลน
ประกอบด้วย

- ป่าชายเลน แหล่งอนบุาลสตัว์น�า้ - ป่า
ชายเลน มลัีกษณะเฉพาะตัว ด้วยรากไม้ทีห่นา
แน่น โครงสร้างทีซั่บซ้อน กลายเป็นแหล่งหลบภยั  
แหล่งอาหาร และพืน้ทีเ่พาะพันธุท์ีอ่ดุมสมบรูณ์

ความมัน่คงทางอาหาร การอนรุกัษ์ป่าชายเลน 
จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกนั 
สร้างจิตส�านกึ ปกป้อง ฟ้ืนฟู และรักษาป่าชายเลน  
เพือ่ความอดุมสมบรูณ์ของท้องทะเล และความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ โดยโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพี เล็งเห็นความส�าคัญของป่าชายเลน 
และร่วมกจิกรรมพฒันาพืน้ทีป่่าชายเลนมาโดย
ตลอด ตามหลกัการ ESG สิง่แวดล้อม สงัคม และ 
(Environment, Social, Governance; ด้าน 
สิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลองค์กร) และ 
ตามเป้าหมายการด�าเนินงานอย่างย่ังยืนของ
สหประชาชาต ิ (Sustainable Development 
Goals: SDGs)

ส�าหรับสัตว์น�า้หลากหลายชนดิ โดยเฉพาะปทูะเล 
สตัว์น�า้เศรษฐกจิทีพ่บได้ทัว่ไป

- ป่าชายเลน ความอดุมสมบรูณ์ของท้องทะเล 
- ป่าชายเลน เปรยีบเสมอืนอูข้่าวอู่น�า้ เป็นแหล่ง 
อนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อน เมือ่สตัว์น�า้เหล่านีเ้ตบิโตเตม็ที่  
จะออกสูท้่องทะเล สร้างความอุดมสมบรูณ์ ส่งผลดี
ต่อระบบนเิวศ และเศรษฐกจิของชุมชน

- ป่าชายเลน ความยัง่ยืนของเศรษฐกิจ - ปู
ทะเล เป็นสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญ ชาวประมง 
ในท้องถิน่ พึง่พาสตัว์น�า้ชนดินีเ้ป็นแหล่งรายได้ การ
อนุรักษ์ป่าชายเลน จึงมีความส�าคัญต่อการรักษา
สมดุลของระบบนเิวศ ส่งผลต่อปริมาณปทูะเล และ
ความยัง่ยนืของอาชพีประมง

จากข้างต้น จะเห็นว่า ป่าชายเลนมีความ
ส�าคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล เศรษฐกิจ และ

ราคา (EBITDA) รวม 1,562 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 54,361 ล้านบาท) ซ่ึงในปีท่ีผ่านมา 
แต่ละกลุม่ธรุกิจมคีวามคืบหน้าทีส่�าคญั ดงัน้ี

กลุม่ธุรกจิแหล่งพลงังาน ด้านธรุกจิเหมอืง คง
ความสามารถในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่ง 
ส�าหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าราคาก๊าซ 
จะไม่เอือ้อ�านวย แต่บรษิทัฯ สามารถปรบัเปลีย่น
แผนการด�าเนนิงานและการผลติให้มคีวามยดืหยุน่
มากขึ้น และบริหารจัดการต้นทุน เพื่อคงความ 
สามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่าง 
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้ยงัมีความคบืหน้าในโครงการ
ดกัจบัและกักเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon  
Capture, Utilization and Storage: CCUS) ใน
สหรฐัอเมรกิา ทีเ่ริม่ด�าเนนิการดกัจับและกกัเกบ็
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรยีบร้อยแล้ว

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ส�าหรับธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานความร้อน มผีลการด�าเนนิงาน

บรษิทั ราช กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) รายงาน
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยว่า โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมหนิกอง ชดุที ่ 1  
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ ได้ 
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์อย่างเป็นทางการแล้ว 
โรงไฟฟ้าแห่งนี ้ด�าเนนิงานโดยบรษัิท หนิกอง 
เพาเวอร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ร่วมถือหุ ้น 
ร้อยละ 51 จะผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในปรมิาณ  
700 เมกะวตัต์ ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะเวลา 25 ปี และยงัช่วยเสรมิให้กระแส
เงนิสดและรายได้ของบริษทัฯ มคีวามมัน่คง
และแขง็แกร่งย่ิงขึน้  

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ราช กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม
หนิกองชดุที ่ 1 มกี�าลงัผลติตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าอยู่ที่ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลงิหลกั ซึง่มบีรษิทั หนิกองเพาเวอร์
โฮลดิง้ จ�ากดั เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาตติลอด
อายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหินกอง 
โดยได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการจดัหาและ
ค้าส่งก๊าซธรรมชาต ิ (Shipper License) ผ่าน
การน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากคณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ในปริมาณ
ปีละ1.4 ล้านตนั ส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนีม้คีวาม 
มัน่คงด้านเชือ้เพลงิและมกีารผลติไฟฟ้าทีเ่ชือ่ถือได้ 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟ
และเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้าของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี    

“ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ถอืเป็น 
โรงไฟฟ้าที่ใช ้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
ประสทิธภิาพสงูทัง้ด้านการผลติและการจดัการ
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม อกีทัง้ ยังมรีะบบการ 

บรหิารด้านความปลอดภยัท่ีเป็นมาตรฐาน และ 
ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในพืน้ที ่ซึง่การยอมรบัและสนบัสนุนของชุมชน 
ได้น�ามาสู่ความส�าเร็จของโครงการโรงไฟฟ้า 
หนิกองในวนันี ้บรษิทัฯ ขอถอืโอกาสนีข้อบคณุ
ทกุชุมชนรอบพืน้ทีโ่ครงการ ตลอดจนผูม้ส่ีวน 
ได ้ เสียที่ เกี่ยวข ้องที่มีส ่วนร ่วมสนับสนุน 
ให้โครงการโรงไฟฟ้าหินกองเดินหน้ามาถึง 
หมดุหมายทีว่างไว้ บริษทัฯ เชือ่มัน่ว่า การด�าเนนิงาน 
ตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืนของโรงไฟฟ้า 
แห่งนี้จะสามารถสร้างมูลค่า และคุณค่า 
ต่อเศรษฐกจิ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม” 
นางสาวชศูร ีกล่าว            

โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 2 ชดุ ก�าลงัการผลติ
ตดิตัง้รวม 1,540 เมกะวตัต์ บรษิทัฯ รบัรูก้�าลงัการ 
ผลติตามสดัส่วนการลงทุน รวม 785.40 เมกะวตัต์  
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง 
ชุดที่ 2 การก่อสร้างมีความก้าวหน้าอยู ่ท่ี 
ร้อยละ 96.5 โดยเตรยีมด�าเนนิการทดสอบการ 
เดินเครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซในเดอืนมนีาคม ศกนี้  
และมกี�าหนดการเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ในเดอืน
มกราคม 2568

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตตาม
สดัส่วนการถอืหุ้นรวม 10,848 เมกะวตัต์ โดย
เป็นก�าลังการผลิตท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ 
8,296.52 เมกะวัตต์ และก�าลงัการผลิตทีก่�าลงั
พฒันาและก่อสร้าง รวม 2,551.48 เมกะวตัต์  

ราช กรุป๊ แจ้งโรงไฟฟ้าหนิกอง ชุดที ่1 
เริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. เวลา 25 ปี

 สมฤดี ชยัมงคล สนินท์ ว่องกศุลกจิ

ทีดี่ จากการรักษาประสิทธภิาพในการผลิตไฟฟ้าได้
อย่างมัน่คง โดยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิTemple I  
และ Temple II ในสหรฐัฯ รายงานผลการด�าเนนิงาน 
ที่ดีจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงอย่างต่อเนื่อง  
อีกทั้ง ยังได ้อานิสงส์จากราคารับซ้ือไฟฟ้า 
ทีเ่พิม่สงูข้ึนในช่วงวกิฤตคลืน่ความร้อนในรฐัเทก็ซสั  
ในขณะที่โรงไฟฟ้าเอชพีซี (HPC) ในประเทศ
ลาว โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ในประเทศไทย 
และโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: 
SLG) ในประเทศจนี สามารถเดนิเคร่ืองได้อย่างม ี
ประสิทธภิาพและมีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent  
Availability Factor: EAF) ในระดับสูง  ด้านธรุกจิ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน มกี�าลงัผลติรวม 
จากพลังงานหมุนเวียน 870 เมกะวัตต์ โดย 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในทกุประเทศต่างมี 
ผลการด�าเนินงานที่ดีจากสภาพอากาศที่เอื้อ
อ�านวยและค่าความเข้มของแสงทีส่งู

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มีการเติบโต
ต่อเนื่องของโซลูชันพลังงานฉลาดแบบครบวงจร  

ความคืบหน้าส�าคัญ โดยบริษัท บีเอ็นเอสพี  
สมาร์ท เทค จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่าง 
บ้านปู เนก็ซ์  กบัเอสพ ีกรุป๊ ผูใ้ห้บรกิารระบบ
สาธารณปูโภคด้านพลงังานแห่งชาตใินสงิคโปร์ 
และเอเชยี-แปซฟิิก ได้รบัคดัเลอืกให้ด�าเนนิการ 
ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการระบบ 
ผลติความเยน็จากส่วนกลาง (District Cooling 
System) ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ โซนซ ี

นอกจากนี ้ธรุกจิอ-ีโมบลิติี ้(E-Mobility) ยงั
ขยายการให้บรกิารระบบสญัจรทางเลอืกแบบ
ครบวงจรในรปูแบบ Mobility as a Service 
(MaaS) และการบรหิารการเดนิทางและขนส่ง
ด้วยยานพาหนะไฟฟ้า (EV Fleet Management)  
เพื่อส่งเสริมการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ 
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีจุดบริการไรด์  
แชร์ร่ิง 2,500 จุด, คาร์แชร์ริง่กว่า 1,500 จดุ, 
สถานีชาร์จกว่า 300 สถานี และจุดบริการ 
หลงัการขายรถยนต์ไฟฟ้า 20 แห่ง
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ดร.ป่ินสักก์ สรุสัวด ี อธบิดกีรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั ่ง กล่าวว่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
โดยกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 
ได้ประกาศค�าส่ัง เร่ือง มาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรา 17 
ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 ก�าหนดห้ามนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
เข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการัง น�าหรือใช้
ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีสารเคมีอันเป็นอันตราย 
ต่อปะการงัในพืน้ทีต่่างๆ กระทัง่ปี 2565 กรม ทช.  
ร่วมกบับรษิทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ได้หารือถึงแนวทางการด�าเนินการลดการใช้
สารต้องห้ามตามที่ก�าหนดในผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัท และเพ่ือสนับสนุนมาตรการประกาศ 
ดังกล่าว จงึเป็นทีม่าของการลงนามบนัทกึข้อตกลง 
ความร่วมมือยกเลิกการใช้สารที่เป็นอันตราย
ต่อปะการังในผลิตภัณฑ์กันแดด เพื่อรักษา 
แนวปะการังและสิง่แวดล้อมทางทะเล เม่ือวนัที่ 
19 กนัยายน 2565 

ทัง้น้ี เบือ้งต้น ได้รายงานผลการด�าเนนิงาน 
ให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) 
ได้รบัทราบ พร้อมกนันี ้ รมว.ทส. ได้ก�าชบัให้
กรม ทช. เดินหน้าสานต่อโครงการดังกล่าว 
และสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ท�า 
ร่วมกันให้ประสบความส�าเรจ็ โดยกรม ทช. ได้ 
มอบหมายให้กองอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล (กอท.)  
และสถาบนัวจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (สวพ.) รับผิดชอบประสานงาน
และด�าเนินการขยายผลในพื้นที่แนวปะการัง
ส�าคัญของประเทศ และพัฒนาความร่วมมือ 
กับพันธมิตร ผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ ของ 
กรม ทช. อาท ิการด�าน�า้เพือ่การอนรุกัษ์ทรัพยากร 
ทางทะเล การด�าน�า้เก็บขยะใต้ท้องทะเล การ
ด�าน�า้ส�ารวจระบบนเิวศใต้ท้องทะเล และการ
ศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแนวปะการงั เป็นต้น

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
นกัท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
ด�าเนินการตามข้อปฏิบัติในการลดใช้สารเคมี

กรมทะเลฯ คมุเข้มทรพัยากรทางทะเลฯ
สานต่ออนรุกัษ์แนวปะการงั/ส่ิงแวดล้อม

ที่เป็นอันตรายต่อปะการังและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล นอกจากนี ้ได้มโีอกาสต้อนรับคณะผูบ้ริหาร
จากบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
น�าโดย นายปราการ สท้านโยธนิ กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมกบั 
เป็นประธานในการหารือเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน
และติดตามผลงานด้านการสนับสนุนกิจกรรม 
ร่วมกนั ตลอดจนรับทราบแนวทางการด�าเนนิโครงการฯ  
ในปี 2567 โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล รอง 
อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พร้อมด้วย 

แนวปะการงัแหล่งท่องเทีย่วของไทย” เป็นจ�านวนเงนิ  
1,750,000 บาท เพื่อให้ทางกรม ทช. น�าไปใช ้
ให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณะและการปฏบิตัหิน้าที่
ในภาคพืน้ทะเลอกีด้วย “ดร.ป่ินสกัก์ อธบิดี ทช. 
กล่าวทิง้ท้าย”

ด้าน นายปราการ สท้านโยธิน กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทั เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
กล่าวว่า บรษิทัฯ เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
กนัแดดให้กบัผูบ้ริโภคทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯได้ให้ความส�าคญักบัการผลติ
ผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพถกูต้องตามกฎขององค์การ
อาหารและยามาโดยตลอด จากความตั้งใจและ
แน่วแน่ในการสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์

มอบกรมโลกร้อนเร่งแก้ปัญหาโลกเดอืด
หลังพบไทยตดิอนัดบั 1 ใน 10 ประเทศ

ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ประเทศที่ได้
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศของโลก “พชัรวาท” มอบหมายให้ 
“กรมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิง่แวดล้อม” เร่งแก้ปัญหา “โลกเดอืด”

นายพริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ อธบิดกีรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
กล่าวว่า พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มีความเป็นห่วง 
ถงึปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ
โลก และที่ส�าคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่ 
ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้กรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
เร่งขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในการจดัการและ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ ตามทีไ่ด้
ประกาศไว้ ดงันี้

1. จดัท�าแผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ เพ่ือมุ ่งบรรลุเป้าหมายการมี 
ส่วนร่วมทีป่ระเทศก�าหนด หรือ NDC ทีก่�าหนดจะ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลง ร้อยละ 30-40 
จากกรณปีกต ิภายในปี พ.ศ. 2573 ใน 5 สาขา
หลกั ได้แก่ สาขาพลงังาน คมนาคมขนส่ง การ
จดัการของเสยี กระบวนการทางอตุสาหกรรม 

แผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 
เพือ่เสนอคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ

3. ผลัก ดันร ่างพระราชบัญญั ติการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... เพื่อ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิง่แวดล้อม อาท ิการใช้ประโยชน์จากเครือ่งมอื  
และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ กลไกราคา
คาร์บอน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของภาค
เอกชนในการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนา
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต�่าและยั่งยืน ขณะนี ้
อยู่ในช่วงเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์ ถงึ มนีาคม 2567  ทัง้นี้ 
กรมฯ อยูร่ะหว่างจัดท�าข้อเสนอแนะเชงิเทคนคิ
ต่อการจัดท�าอนุบัญญัติภายใต้กรอบกฎหมาย
ดังกล่าวคู่ขนาน เพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรี 
ภายในกลางปี 2567 นี้

4. ส่งเสริมให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
หรือ “เครือข่าย ทสม.” เข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากกองทนุสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นกลไกสนบัสนนุ
การด�าเนนิโครงการด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเครือข่าย ทสม. ในระดับพ้ืนที่ 
ปัจจบุนัมเีครอืข่าย ทสม. ทีม่คีวามพร้อมและ
มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการกว่า 20 พื้นที่

ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งมีแผนงานที่ส�าคัญ 
ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก
ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ การเสรมิสร้างศกัยภาพของเครอืข่าย  
ทสม. เกีย่วกบัการลดก๊าซเรอืนกระจก การส่งเสรมิ 
กิจกรรมลดก ๊าซเรือนกระจกด ้วยการมี 
ส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
องค์ความรู้

5. การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรภายในกรมฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผ่าน
การสนับสนุนจากกระทรวงเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (BMWK) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้และพร้อมในปี 2567 เพือ่ขบัเคลือ่น
ประเทศไทยไปสู ่ Net Zero ได้ตามเป้าหมาย
ทีไ่ด้ประกาศไว้

และเกษตร โดยในแผนฯ ได้บรรจแุผนงานการ
ด�าเนนิมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา
ภายใต้ขีดความสามารถของประเทศ รวมถึง 
ใช ้กลไกความร ่วมมือและการสนับสนุน 
ระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเงิน การลงทุน 
และเทคโนโลย ี ใช้กลไกข้อ 6 ของความตกลง
ปารสี (หรอื Article 6) ส่งเสรมิการลงทนุจาก
ต่างประเทศ รวมถงึการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
การลดก๊าซเรอืนกระจกเพ่ิมขึน้จากทีก่�าหนดไว้  
โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศแห่งชาติ ในเดอืน
เมษายน 2567

2. ปรับปรุงแนวทางและกลไกการบริหาร
จัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย โดย
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
บรหิารจดัการคาร์บอนเครดติ ให้สอดคล้องกบั

ปราการ สท้านโยธนิป่ินสักก์ สรุสัวดี

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จึงได้จับมือ
กบักรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในการ
ลงนามบนัทกึข้อตกลงร่วมมือยกเลกิการใช้สาร
ทีเ่ป็นอันตรายต่อปะการงัในผลติภัณฑ์กนัแดด 
เพือ่รกัษาแนวปะการงัและสิง่แวดล้อมทางทะเล 
ซึง่ตลอดระยะเวลาทีเ่ริม่ด�าเนนิโครงการฯ จนถงึ
ปัจจุบนั ได้รับเสยีงตอบรบัเป็นอย่างดี

ท�าให้ปี 2567 บริษทัฯ ได้มกีารหารือถงึการ
วางแผนร่วมกนัในการจดัท�าโครงการทีเ่ก่ียวกับ
การสร้าง จติส�านกึ การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟูการศกึษา
วิจัยเกี่ยวกับปะการัง เพื่อด�าเนินการในพื้นที่
ต่างๆ รวมถงึการจดัฝึกอบรมพฒันาบคุคลากร
เพือ่ปฏบิตังิานทางด้านปะการงั และสนบัสนนุ
ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดให้กับกรม ภายใต้ชื่อ
โครงการ “มสิทนิร่วมใจรกัษ์ฟ้ืนฟแูนวปะการงั
แหล่งท่องเทีย่วของไทย” รวม 9 กจิกรรม โดย
บริษัทฯ มีแผนจะสนับสนุนโครงการภายใต ้
ข้อตกลงดงักล่าวต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี เพือ่ 
เป็นการยกระดับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัทีร่บัผดิชอบ 
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝ่ังของประเทศชาต ิซึง่เป็นการ 
ตอกย�า้เจตนารมณ์ของบรษัิทฯ ทีจ่ะมีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการทรพัยากรทีเ่ป็นสมบตัขิอง
ชาตแิละลกูหลานของเราทกุคน ต่อไป

ทส.-อ.อ.ป. ‘สร้างคุณค่า-เชิดชเูกยีรตช้ิางไทย’ 
นางภาวนิ ีณ สายบุร ีผูต้รวจราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รองโฆษก 

ประจ�ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย  
นายประสทิธิ ์ เกดิโต รองผู้อ�านวยการสายบรหิาร โฆษกองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ แถลงข่าว 
การจดังาน ‘วนัช้างไทย ประจ�าปี 2567’ เพ่ือปลุกจิตส�านึกให้ชาวไทยตระหนกัและต่ืนตัวเรือ่ง 
การอนรัุกษ์ช้างและเชดิชเูกยีรตขิองช้างไทย ควบคูไ่ปกบัการอนรุกัษ์วฒันธรรมและภมูปัิญญา 
การเลีย้งช้างของล้านนา ซึง่สอดคล้องกบัมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่26 พฤษภาคม 2541 เหน็ชอบ
ให้วนัที ่13 มีนาคมของทกุปี เป็น “วันช้างไทย” และได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่18 
มถินุายน 2541 เพ่ือให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รกั และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความส�าคญั 
ต่อการอนรุกัษ์ช้างให้มากขึน้

พชัรวาท วงษ์สุวรรณ ปรญีาพร สวุรรณเกษ

 ป ัญหาฝุ ่นนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นทุกวันจนท�าให้ พล.ต.อ.พัชรวาท  
วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เร่งดันมาตรการเพ่ิมเตมิแก้ฝุน่ PM2.5 “ท�างานเชงิรกุ- 
บังคับใช้ กม.-ตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐ”  
พร้อมยกระดับการปฏิบัติการในช่วงสถานการณ์
วิกฤต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทาง
อากาศ โดยเฉพาะฝุน่ละออง PM2.5 ให้เข้มข้นยิง่ข้ึน 

 ทัง้ยงัมมีาตรการเพิม่เตมิ 3 ประเดน็ 
คือ 1) การตัดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือจาก
ภาครฐั ส�าหรบัเกษตรกรทีไ่ม่ให้ความร่วมมอืยงัมี
การเผาเศษวัสดุการเกษตร เริ่มจากการเรียกคืน
สทิธิท์�ากนิในพืน้ทีท่ี่รฐัจดัสรร อาท ิ ส.ป.ก. นคิม
สหกรณ์ 2) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เน้นย�้าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับ 
ผูฝ่้าฝืน/ลกัลอบเผา ทัง้ พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.
2535 และกฎหมายอืน่ และมอบหมายให้ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เป็นเจ้าภาพ
หารอืร่วมกบักระทรวงพาณชิย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก�าหนดรายละเอยีดมาตรการห้ามน�าเข้า 

สินค้าเกษตรที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
และ 3) การสนบัสนนุเชงิรกุ สร้างมลูค่าเศษวสัดุ
การเกษตรและการน�าไปใช้ประโยชน์ ด้วยการน�า
จุลินทรีย์มาจัดการเพื่อคืนอินทรีย์วัตถุลงแปลง
เกษตร สนบัสนนุการน�าใบไม้ออกจากป่า เพือ่แก้
ปัญหาการลักลอบเผาเพ่ือท่ีจะเข้าไปเก็บผลิตผล
จากป่า เช่น เห็ด ผักหวาน และเน้นการส่ือสาร 
เชงิรุก สร้างข้อมลูชดุเดียวกันและส่ือสารในทุกระดับ 
ครอบคลมุ 77 จังหวดั

 นอกจากนี ้ คณะกรรมการฯ ยงัได้ 
เห็นชอบมาตรการฉุกเฉินยกระดับการปฏิบัติการ 
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วง
สถานการณ์วกิฤต ประจ�าปี 2567 ซึง่แบ่งระดบัการ
ปฏบิตักิารเป็น 2 ระดับ คอื ระดบัที ่1 เมือ่ปรมิาณ
ฝุน่ละออง PM2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมง มค่ีาต้ังแต่ 75.1 

ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ตดิต่อกนั 3 วัน และ
ระดับที่ 2 เมื่อปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉล่ีย  
24 ชัว่โมง มค่ีาตัง้แต่ 150 ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร  
ติดต่อกัน 5 วนั โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบญัชาการ
เหตุการณ์ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องด�าเนนิการตาม 
ภารกิจหน้าทีแ่ละยกระดับความเข้มข้นการด�าเนนิงาน 
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์หรือ
สถานการณ์กลบัสู่สภาวะปกต ิใน 5 เรือ่งหลัก คอื  
การจัดการไฟป่า การจัดการไฟในพื้นท่ีเกษตร 
การควบคมุฝุ่นในเขตเมอืง หมอกควนัข้ามแดน และ
การดแูลประชาชน และจะน�าเสนอคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และกราบเรียนนายก
รฐัมนตรต่ีอไป

 หน้าร้อน นอกจากต้องเผชิญกับ 
ฝุน่ละอองขนาดเลก็แล้ว อกีอย่างทีต้่องระวงักค็อื 
ไฟไหม้บ่อขยะ โดย ปรญีาพร สวุรรณเกษ อธบิดกีรม 
ควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงอุบัติภัยไฟไหม้บ่อขยะ 
มูลฝอย ปี 2567 เกิดข้ึนบ่อยมาก ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม ถงึ 23 กมุภาพนัธ์ 2567 เกิดขึน้ 12 ครัง้ 
ทีจ่งัหวดัปราจีนบรุ ี3 ครัง้ เชยีงใหม่ เลย ขอนแก่น 
ภเูก็ต อยธุยา พษิณโุลก สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา 
และ นครปฐม จังหวดัละ 1 คร้ัง ซึง่เกิดจากการ 

เผาหญ้าและลุกลามไปบ่อขยะ การลักลอบเผาสายไฟ 
และของมค่ีาในบ่อขยะ และไม่ทราบสาเหต ุ7 ครัง้ 

 นอกจากนี ้ ไฟไหม้บ่อขยะยงัท�าให้
เกดิฝุน่ละอองขนาดเลก็ ทัง้ PM10 PM2.5 และ
ก๊าซพิษอืน่ๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจน
ไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ 
ฟอร์มาลดีไฮด์ สารไดออกซินและฟูแรน ซ่ึงเป็น
สารก่อมะเรง็อันตรายต่อสุขภาพ และอาจมีน�า้เสยี
จากการดับไฟไหลลงพื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน�้า 
สาธารณะ ส่งผลให้คณุภาพน�า้เส่ือมโทรม ส่งผลกระทบ 
ต่อสัตว์น�้าและส่ิงแวดล้อม บางกรณีต้องอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตราย ซ่ึงต้องใช้ 
เคร่ืองมอือปุกรณ์ เจ้าหน้าที ่และค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก  
ในการจัดการระงับเหตุ  การดูแลสุขภาพ 
ประชาชน และแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม

 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ  
21 กุมภาพันธ์ ประเทศไทยเร่ิมต้นเข้าสูฤ่ดรู้อน ปี 2567  
คาดลากยาวถึงกลางเดือนพฤษภาคม ร้อนสูงสุด 
44.5 องศา คพ.ขอแจ้งเตอืนและขอความร่วมมอื
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ให้เข้มงวดในการป้องกันเหตุไฟไหม้บ่อขยะในพืน้ที่
ที่รับผิดชอบ และป้องกันต้นเพลิงที่อาจเกิดจาก 
ความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่างๆ เช่น  
ควรกลบทบัขยะด้วยดนิทกุวนั ห้ามสบูบหุรี ่หรอืก่อ
กองไฟ หรือเผาก�าจดัขยะหรือเศษก่ิงไม้ ห้ามบคุคล
ภายนอกเข้ามาคุย้เขีย่ขยะและเผาขยะเอาวัสดมุค่ีา  
จัดหน่วยเฝ้าระวังตรวจตราป้องกันการเกิด 
เพลงิไหม้บ่อขยะและพ้ืนทีใ่กล้เคยีง จดัเตรยีมอปุกรณ์ 
ดบัเพลงิไว้ภายในบ่อขยะ ขอความร่วมมอืประชาชนที ่
อยูโ่ดยรอบบ่อขยะคอยสงัเกต หากพบควนัไฟหรอื 
ไฟไหม้ในบรเิวณบ่อขยะ ให้รบีแจ้งหน่วยงานเจ้าของบ่อ 
โดยเร็ว เพ่ือป้องกันการลุกลามของไฟจนเกิด 
ผลกระทบอย่างรุนแรงในพืน้ท่ี

นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู ้อ�านวยการกอง
อนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล และ นางสาวอาทติา  
จุ้ยจู่เอ้ียม เลขานุการกรม ตลอดจนผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่นสงักัด ทช. เข้าร่วม
ประชมุ 

“ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กรม ทช. ได้ท�า 
หน้าทีร่ณรงค์ให้ความรูก้บัผูป้ระกอบการท่องเทีย่ว  
นกัท่องเทีย่ว และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมการท่องเท่ียว 
ทางทะเล ภายใต้ภารกิจการบังคับมาตรการ 
ทางกฎหมายและด�าเนนิการตามประกาศกระทรวงฯ  
รวมถงึส่งเสรมิสนบัสนนุความร่วมมอืกับเครอืข่าย 
ผู ้ประกอบการในการดูแลแนวปะการัง โดย 
มเีป้าหมายเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่สวยงามสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
และขอขอบคณุบริษทั เบทเตอร์เวย์ ทีไ่ด้เลง็เห็น 
ถึงความส�าคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ทางทะเล พร้อมกบัยกเลกิผลติภณัฑ์กนัแดดทีม่สีารเคมี 
อันเป็นอันตรายต่อปะการัง พร้อมทั้งสนับสนุน
ครมีกันแดดและสิง่ของท่ีจ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าที่
ปฏบิตักิารทางทะเล และอาสาสมคัรพทัิกษ์ทะเล
ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ของกรม ทช. อกีทัง้จดัท�า
ป้ายประชาสมัพนัธ์  “ข้อปฏบิติัในการท่องเทีย่ว
ทางทะเลและด�าน�า้บรเิวณแนวปะการงั” และเสือ้
ปฏบิตักิารใต้น�า้ จ�านวน 200 ตัว รวมถงึมอบเงนิ 
สนับสนุนโครงการ “มิสทินร่วมใจรักษ์ฟื ้นฟ ู

พริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
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รมช.ไชยา จีก้รมปศสุตัว์
เร่งแก้ปัญหาหมูเถือ่น

รมช.เกษตรฯ ติดตามความคืบหน ้า 
กรมปศุสตัว์ ปัญหาหมเูถือ่น โคบาลชายแดนใต้ 
เร่งแก้ปัญหาให้เกษตรกรเร่งด่วน

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ
ประชุมติดตามความคืบหน้าการด�าเนินงานของ
กรมปศุสัตว์ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม
ปศสุตัว์เข้าร่วม ณ ห้องพระพริณุ ตกึอ�านวยการ 
กรมปศสุตัว์

รมช.ไชยาเปิดเผยว่า การประชุมในวันนี ้
ได้มาตดิตามนโยบายทีไ่ด้มอบหมายให้กรมปศสุตัว์
ด�าเนินการตั้งแต่ที่เข้ารับต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ การ
ลดต้นทุนการผลติ ช่วยให้เกษตรกรลดการพ่ึงพา
ภาคเอกชน และส่งเสริมการจดัท�าหัวอาหารสัตว์
ด้วยตนเองจากการใช้วตัถดุบิในประเทศ เช่น การ 
หมักใบมันส�าปะหลัง ที่มีโปรตีนใกล้เคียงกับ 
ถัว่เหลอืง ซึง่จะเริม่จากการให้ศนูย์วิจัยและพฒันา
อาหารสัตว์นครราชสีมาน�าร่องเป็นต้นแบบให้
กลุ ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนมาใช้โมเดล 
กระบวนการผลติอาหารสตัว์ด้วยตนเอง ซึง่ช่วยให้
เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาสินค้าปศุสัตว์ราคา
ตกต�า่ รฐับาลได้เร่งเจรจาเพือ่ระบายสินค้าไปยัง
ต่างประเทศ โดยมีแผนสง่ออกโคมีชีวิต จ�านวน 
2,000 ตวั ไปเวยีดนามทางเรอืเป็นครัง้แรก และ
รัฐบาลได้รบัสัญญาณทีด่จีากประเทศจีนว่าสนใจ 
การน�าเข้าโคมชีวิีตเช่นกนั หากการส่งออกคร้ังแรก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะช่วยให้กลไก 
ตลาดเป็นไปตามปกต ิ และราคาขยบัขึน้ รวมถงึ
ฟาร์มทีท่�าการส่งออกจะมารบัซือ้ววัจากเกษตรกร

กรมส่งเสรมิการเกษตร ยกระดบัควบคมุ
ทเุรียนคณุภาพภาคตะวันออก ฤดกูาลปี 67 
เน้นย�้าใช้มาตรการ ก�าหนดเปอร์เซ็นต์แป้ง 
ก�าหนดวนัเกบ็เกีย่ว และตรวจก่อนตดั สกดั
ทเุรียนอ่อน

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า ภาคตะวนัออกถอืเป็นแหล่ง
ผลิตทุเรียนที่ส�าคัญและเป็นแหล่งผลิตทุเรียน 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจ 
ส่งออกปีละหลายแสนตนั สร้างรายได้มหาศาล
ให้กับประเทศ ซึ่งในฤดูกาลผลิตทุเรียนแต่ละ
ปี มกัจะมกีลุม่บคุคลเข้ามาเกีย่วข้องหลายกลุม่ 
ทัง้ในกระบวนการผลติ การตดั และการซือ้ขาย
ทุเรียน และในบางครั้งมีการตัดหรือเก็บเกี่ยว
ทเุรยีนก่อนถึงระยะทีเ่หมาะสม ท�าให้มทุีเรยีน
ด้อยคณุภาพ (ทเุรยีนอ่อน) คละปนออกมา และ 
น�าเข้ามาจ�าหน่ายในตลาด ก่อให้เกิดความ 
เสยีหายต่อระบบการตลาด ภาพลกัษณ์ ชือ่เสยีง 
และเศรษฐกจิ 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย�้าไปยัง
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการควบคุมคุณภาพ
ผลผลติทเุรยีนให้มมีาตรฐานส�าหรบัการบรโิภค 
พร้อมยกระดบัความเข้มข้นให้เจ้าหน้าทีส่่งเสริม
การเกษตรลงพืน้ทีส่ร้างการรบัรูเ้กีย่วมาตรการ

เพ่ิมขึ้น ท�าให้มีรายได้หมุนเวียนในประเทศ 
อย่างต่อเนือ่ง

ในส่วนการแก้ไขปัญหาโคบาลชายแดนใต้ 
เฟสแรก จ�านวน 3,000 ตวั ต้องขอให้ด�าเนนิการ
ตามเงือ่นไขของกรมปศสุตัว์ทีต้่องการให้เกษตรกร
ได้รบัโคทีถ่กูต้องตามคุณลกัษณะ มีการกกักันโรค 
อย่างถูกต้อง พร้อมชั่งน�้าหนักโคก่อนส่งถึงมือ
เกษตรกร หรือหากเกษตรกรต้องการหาซ้ือโค
ด้วยตนเองสามารถท�าได้เช่นกนั เนือ่งจากพีน้่อง
เกษตรกรเป็นคนแบกรับต้นทนุ ทัง้นี ้ต้องขอความ
ร่วมมอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องช่วยส่งเสริมเกษตรกร
ที่ไม่เข้าเงื่อนไข แต่สนใจเข้าร่วมโครงการ เช่น 
เกษตรกรทีไ่ม่มพีืน้ทีข่องตนเอง เป็นต้น

นอกจากน้ี นายไชยา ขอยนืยนัว่า รฐับาลนี้
ไม่มกีารน�าเข้าหมเูถือ่นจากภายนอกเพิม่เตมิ แต่
เป็นการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนที่ยังคงอยู่

กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ
ควบคุมทุเรียนคุณภาพตะวันออก

ต่างๆ โดยยึดโมเดลการบริหารจัดการที่ส�าเร็จ 
เห็นผลเป็นรูปธรรมในปีทีผ่่านมา เพือ่น�ามาปรบัใช้ใน 
ฤดกูาลปี 2567 นอกจากนี ้กรมส่งเสรมิการเกษตร
ได้มอบหมายให้ส�านกังานเกษตรจังหวดั (จังหวดั
ระยอง จนัทบรุ ี และจงัหวัดตราด) ประสานและ
ด�าเนนิการในการจดัท�าค�าสัง่/ประกาศของจงัหวดั 
อาศัยอ�านาจทางการปกครองโดยผู้ว่าราชการ
จงัหวัด เป็นข้อมลูในการด�าเนนิการต่อไปด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า 
ส�าหรับโมเดลการบรหิารจดัการทีน่�ามาใช้ในการ
ควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพนั้น ประกอบไปด้วย 
1) การก�าหนดระดับความแก่ของทุเรียน ด้วย
การวิเคราะห์น�้าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน โดยใช้
เกณฑ์ก�าหนดน�้าหนักเนื้อแห้งของทุเรียนของ
ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาต ิ มกษ.3-2556 มาตรฐานสนิค้าเกษตร เรือ่ง 
ทุเรียน ซึ่งก�าหนดน�้าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน
ส�าหรบัการบรโิภคในแต่ละสายพนัธุ ์ โดยก�าหนด
ให้ทุเรียนพันธุ์กระดุม มีน�้าหนักเนื้อแห้งขั้นต�่า  
27 เปอร์เซ็นต์ พันธุช์ะน ีมนี�า้หนกัเนือ้แห้งขัน้ต�า่  
30 เปอร์เซน็ต์ พันธุพ์วงมณ ีมนี�า้หนกัเนือ้แห้งขัน้ต�า่  
30 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์หมอนทอง มีน�้าหนัก 
เนือ้แห้งขัน้ต�า่ 32 เปอร์เซน็ต์ ถ้าเปอร์เซน็ต์น�า้หนกั 
เนื้อแห้งของทุเรียนต�่ากว่านี้ถือว่าเป็นทุเรียน 
ด้อยคุณภาพ (ทเุรยีนอ่อน) 

ดังนัน้ หากเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง มอืตดั 
พ่อค้าปลกี และผูป้ระกอบการส่งออก (ล้ง) ผูใ้ด
จ�าหน่ายทเุรียนทีม่เีปอร์เซน็ต์น�า้หนกัเนือ้แห้งของ
ทเุรียนต�า่กว่าทีป่ระกาศนี ้จะเข้าข่ายความผดิตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 “ผู้ใดขายของ
โดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผูซ้ื้อหลงเช่ือใน 
แหล่งก�าเนดิ สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนัน้ 
อันเป็นเท็จ ถ้าการกระท�านั้น ไม่เป็นความผิด  
ฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสามปีและ
ปรบัไม่เกินหกหมืน่บาทหรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั” และ
ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 มาตรา 47 “ผูใ้ดโดยเจตนา ก่อให้เกดิ 
ความเข้าใจผิดในแหล่งก�าเนิด สภาพ คุณภาพ
หรอืสาระส�าคัญประการอืน่อนัเกีย่วกบัสนิค้าหรือ 
บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรอืผูอ้ืน่ ต้องระวางโทษ 
จ�าคกุไม่เกนิหกเดอืนและปรบัไม่เกนิหนึง่แสนบาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั”

2) ก�าหนดวนัเก็บเกีย่วทเุรยีนภาคตะวนัออก
ฤดกูาลผลติ ปี พ.ศ. 2567 ในแต่ละสายพนัธุ ์ดงันี้ 
ทเุรยีนพนัธุก์ระดมุ วนัท่ี 15 เมษายน 2567 พนัธุ์
ชะนแีละพนัธุพ์วงมณ ี วันที ่ 5 พฤษภาคม 2567 
พนัธุห์มอนทองวนัที ่20 พฤษภาคม 2567 ส�าหรบั
ผูท้ีม่คีวามประสงค์จะเกบ็เกีย่วและส่งออกทเุรยีน
ก่อนก�าหนดวันเก็บเกี่ยวในแต่ละสายพันธุ์ กรณี 
เกษตรกรและมือตัดให้แจ้งความประสงค์จะ 
เกบ็เก่ียวทเุรยีน พร้อมน�าตวัอย่างทเุรยีนทีจ่ะเกบ็เกีย่ว 
ในแต่ละสายพันธุ์จากแปลงที่จะเก็บเก่ียว และ
ต้องไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด จ�านวน 1 ผล น�า
มาตรวจเปอร์เซ็นต์ น�้าหนักเนื้อแห้งของทุเรียน  
ณ จุดบริการตรวจก่อนตัดที่ก�าหนดไว้ ก่อน 
เกบ็เกีย่วอย่างน้อย 3 วนั กรณโีรงคดับรรจุ (ล้ง)  
ทีจ่ะส่งออก แจ้งความประสงค์จะส่งออกทเุรยีน ณ  
ส�านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 หรือด่าน
ตรวจพชืเพือ่สุม่ตรวจเปอร์เซน็ต์น�า้หนกัเนือ้แห้ง
ของทุเรียน ก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจศัตรูพืช 
และปิดตูส่้งออก

3) การขอความร่วมมือ โดยให้เกษตรกร
และมือตัดทเุรียน เก็บตัวอย่างทเุรียนในสวนของ

 ไชยา พรหมา

คกก.พฒันาทีดิ่นปรับปรงุ
การจ�าแนกประเภททีด่นิ

คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน เห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ�าแนกประเภทที่ดิน 
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั หวงัให้เกดิ
ประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างยัง่ยนื

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการพฒันาท่ีดนิ 
ครัง้ที ่1/2567 โดยม ีนายประยรู อินสกลุ ปลดั
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ 
อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ว่า ทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบการ
แก้ไขปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การจ�าแนกประเภททีด่นิ
ใหม่ รายละเอียดดงันี้

พื้นที่ซ่ึงจะต้องรักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร - 
พื้นที่นอกเขตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่ง
ชาต ิ กฎหมายว่าด้วยอทุยานแห่งชาต ิ กฎหมาย
ว่าด้วยการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า  กฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายว่าด้วยสวนป่า 
กฎหมายว่าด้วยป่าชมุชน และมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง่ ดงัต่อไปนี้

1. พืน้ทีซ่ึง่มสีภาพเป็นป่าไม้ 2. พืน้ทีท่ีค่ณะ
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก�าหนดให้เป็นพื้นที่ 
ลุม่น�า้ ช้ันที ่1 หรอืชัน้ที ่2 3. พืน้ทีซ่ึ่งดนิไม่เหมาะสม 
ในการท�าเกษตรกรรม 4. พ้ืนท่ีซึ่งเป็นภูเขา  
หรอื พืน้ทีซ่ึง่มคีวามลาดชนัเกนิ 35% ท่ีเป็นผนื
ต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ (0.5 เฮกตาร์) ซึง่มี
สภาพเป็นป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ถาวรซ่ึงสมควรจ�าแนกออกเป็น
ทีท่�ากนิหรอืใช้ประโยชน์อืน่ๆ 1. พืน้ทีซ่ึง่มีสภาพ
เป็นป่าเสือ่มโทรมและดนิเหมาะสมแก่การเกษตร
มกีารถอืครองหรอืท�าประโยชน์อืน่แล้ว 2. พืน้ท่ี
สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน 3. พื้นท่ี 
ซึง่ใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการ

ส�าหรบัการจ�าแนกทีด่นิ เป็นการส�ารวจและ
พจิารณาแบ่งพืน้ท่ีป่าไม้ออกเป็น 2 ประเภท ตาม
หลกัเกณฑ์การจ�าแนกประเภททีด่นิ คอื 1) พืน้ที่
รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร เพื่อด�าเนินการสงวน 
เป็นป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติ และ 
2) พืน้ที ่ทีจ่�าแนกออกจากป่าไม้เพือ่เป็นท่ีจดัสรร
เพือ่การเกษตรกรรม เพ่ือเป็นทีท่�ากนิของราษฎร 
หรอืใช้ประโยชน์อย่างอืน่ ทัง้น้ี เพ่ือให้การจ�าแนก
ทีด่นิเป็นไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และ
สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

และเพ่ือให้คณะอนุกรรมการพัฒนาท่ีดิน
จงัหวดั สามารถปฏบิตัหิน้าทีก่ลัน่กรองการจ�าแนก
ประเภทที่ดินให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกร คณะกรรมการพฒันาท่ีดนิ
จึงเห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวตามท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ รวมท้ังในประเด็นการจ�าแนก
ประเภททีด่นิ “ป่าท่ีจะด�าเนินการหมายเลข 92” 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีทีป่ระชมุฯ มมีตเิหน็ชอบให้
คณะอนกุรรมการพฒันาทีด่นิจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
น�าเรือ่งกลบัไปทบทวนให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
การจ�าแนกประเภทท่ีดนิท่ีมกีารแก้ไขปรบัปรงุใหม่ 
เพื่อให้มีความชัดเจนในการด�าเนินงานและเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยัง่ยนืต่อไป

ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า

ตนเองหรือในสวนท่ีจะตัด และน�าไปตรวจ 
เปอร์เซน็ต์น�า้หนกัเนือ้แห้งของทุเรยีน และขอให้ 
มีการข้ึนทะเบียนนักคัดและนักตัดทุเรียน ณ 
ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ ส�านกังานเกษตรจังหวดั 
และส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จุด
บริการตรวจก่อนตัด ออกหนังสือรับรองผล
การตรวจเปอร์เซ็นต์น�า้หนกัเนือ้แห้งของทเุรียน
ตวัอย่างท่ีส่งตรวจให้กบัเกษตรกรหรอืผูส่้งตรวจ 
โรงคัดบรรจุ (ล้ง) สื่อสารกับเกษตรกรและ 
มอืตดัทเุรยีนให้ปฏบิตัติามมาตรการตรวจก่อนตดั 
อย่างเคร่งครัด 

และทุกครั้งที่รับซื้อทุเรียนจากเกษตรกร
หรือมือตัด และต้องขอหนังสือรับรองผลการ
ตรวจเปอร์เซ็นต์น�า้หนกัเนือ้แห้งของทุเรียน จาก
จดุบรกิารตรวจก่อนตดั ชุดปฏบิตักิารตรวจสอบ
คณุภาพทเุรยีน สวพ.6 ขอตรวจหนงัสอืรบัรอง
ผลการตรวจ น�า้หนกัเน้ือแห้งของทเุรยีน และ
ให้ลงชื่อก�ากับในหนังสือรับรองผลการตรวจ 
น�า้หนกัเนือ้แห้งของทเุรยีนในแต่ละรอบของการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนปิดตู้ส่งออก ส่วนแผง
รับซ้ือทุเรียนในตลาดค้าส่ง ขอหนังสือรับรอง
ผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น�้าหนักเนื้อแห้งของ
ทุเรียนจากผู้ที่น�าทุเรียนมาขาย เพื่อแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทเุรยีนด้อยคณุภาพ (ทเุรยีนอ่อน) 
ทีม่าตรวจแผงรับซือ้

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิม่เตมิ 
อกีว่า จงัหวัดในภาคตะวนัออกได้มกีารบรูณาการ 
การท�างานร่วมกันอย่างเข้มข้น เพื่อปกป้อง 
ภาพลักษณ์ของทุเรียนที่ก�าลังจะให้ผลผลิต 
ออกสูต่ลาด ขณะน้ีทางจงัหวดัจนัทบุร ี ระยอง 
และจงัหวดัตราดได้ออกประกาศจงัหวดั เรือ่ง 
การก�าหนดเปอร์เซ็นต์น�้าหนักเนื้อแห้งของ
ทเุรยีน การก�าหนดวนัเก็บเกีย่วทุเรยีน และขอ
ความร่วมมอืปฏบิตัติามมาตรการตรวจก่อนตดั  
เรยีบร้อยแล้ว โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรได้สัง่การ 
ให้ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ และส�านักงาน
เกษตรจังหวัดในพื้นที่เฝ้าติดตามท�างานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียน 
ให้ได้มาตรฐาน ผูบ้รโิภคได้รบัประทานทเุรยีน
คณุภาพ และส่งผลดด้ีานการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศต่อไป

(สกลนคร 72) เป็นข้าวทีไ่วต่อช่วงแสง ล�าต้นเตีย้ 
ต้านทานการหกัล้ม ท�าให้ลดการสญูเสยีผลผลติ
ระหว่างการเกบ็เกีย่ว และสายพันธ์ุ CRI13055-1-
1-2-1 เสนอเป็นพันธุรั์บรองช่ือ กข 26 (เชียงราย 
72) ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุส้ัน ผลผลิตสูงกว่า 
ข้าวเหนยีวทัว่ไปทีน่ยิมปลกู 13-15% สามารถปลกู 
ได้ปีละ 2 ครัง้ จะเป็นหนึง่ในตัวเลือกทีด่สี�าหรบัให้ 
เกษตรกรได้ใช้ปลกู เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้มมีากขึน้

ข้าวขาวพื้นนุ่ม เกษตรกรสามารถเลือกใช้
พนัธุข้์าวเพือ่ทดแทนการปลกูข้าวขาวพืน้นุม่ ที่
ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น พันธุป์ทมุธาน ี1 ทีปั่จจบุนั
ประสบปัญหาหลายด้าน คุณภาพ การขดัสีลดลง
อย่างมาก ท�าให้การขายข้าวดงักล่าวในปัจจบัุน
ได้ราคาลดลง อกีทัง้อายกุารเกบ็เกีย่ว 120 วนั  
อาจยาวนานไปส�าหรบัเกษตรกร ทีต้่องการพนัธุข้์าว 
ที่มีอายุสั้นกว่า 120 วัน ซึ่งหากมีพันธุ ์ข้าว 
ที่มีคุณภาพหุงต้มใกล้เคียงกัน มีผลผลิตสูงกว่า 
และอายุสัน้กว่า

เกษตรกรอาจมีทางเลือกในการเลือกปลูก
ข้าวขาวพื้นนุ่มได้ตลอดทั้งปี เพื่อยกระดับการ 
แข่งขันในด้านการส่งออกของข้าวหอมพื้นนุ่ม  
ของประเทศไทยในตลาดโลกได ้อย ่ างมี
ประสิทธภิาพมากขึน้

“นอกจากประเภทข้าวที่กล่าวมาแล้ว ยังม ี
ข้าวประเภทอื่นๆ ที่ยังพัฒนาผลผลิต หรือ
คุณภาพมาทดแทนพันธุ์เดิมเพ่ือใช้ประโยชน ์
ในการแปรรปู หรอืใช้ส�าหรบับรโิภคเฉพาะในแต่ละ 
ภูมภิาค เพ่ือยกระดับการแข่งขนัในตลาดโลกได้
อย่างมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ สามารถผลติข้าว
ได้ตรงตามความต้องการของตลาดทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมของประเทศ
จากการส่งออกข้าวคุณภาพต่อไป” อธิบดีกรม
การข้าว กล่าว

กรมการข้าว เตรยีมคลอดข้าว 10 สายพนัธุ ์
ใหม่ ชคูณุภาพด ีตรงปกความต้องการของชาวนา 
และผูบ้รโิภค

ทัง้น้ี เมือ่วันที ่ 28 ก.พ.2567 ร.อ.ธรรมนสั 
พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่ากากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี
ช่วยว่าการะรทรวงเกษตรฯ ร่วมกันแถลงข่าว 
ถึงการเผยแพร่สายพันธุ์ข้าว ที่เตรียมรับรอง 
พันธุใ์หม่ของกรมการข้าว ปี 2567 

โดย ร.อ.ธรรมนสั เปิดเผยว่า กรมการข้าว 
ได้วิจยัและพัฒนาพันธ์ุข้าวพันธ์ุใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของชาวนาในทกุมติิ ซึง่กรมการข้าว
วางแผนการรับรองพันธุ์ข้าวในทุกปี อย่างน้อย
ปีละ 4-5 พันธุ ์ โดยพันธุข้์าวใหม่ๆ ทีจ่ะรบัรอง
พันธุ์นั้น ต้องเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาให้สามารถ
ทนแล้งและทนน�า้ท่วมได้ในพันธุเ์ดียวกนั อกีทัง้ 
มีความเหมาะสมในการปลูกแต ่ละพื้นที่ 
ในประเทศไทย ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรอืน 
กระจกเพือ่ให้มโีอกาสแข่งขนักบัประเทศคูแ่ข่งได้

ขณะท่ี นายอนุชา กล่าวว่า ชาวนาจะได้รบั
ผลผลติเพ่ิมขึน้จากการใช้พันธุข้์าวพันธุใ์หม่ ทีใ่ห้
ผลผลติต่อไร่สงู อกีทัง้ ยงัลดความเสยีหายจากการ 
ท�าลายของโรค และแมลงศตัรขู้าว สามารถลด
ต้นทนุการผลติข้าวได้จากการลดการใช้สารเคมี
ป้องกนัก�าจดัศตัรขู้าว ส�าหรบัข้าวรบัรองพนัธ์ุเดมิ
ของกรมการข้าว ยงัเป็นทางเลือกให้กบัเกษตรกร
ได้เลือกปลูกตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่
และความต้องการของผูบ้ริโภค

กรมการข้าวเตรยีมคลอดข้าว 
10 สายพนัธุใ์หม่ คุณภาพดี

ส่วนข้าวพันธุ ์ใหม่นั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่ง 
ให้เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้าข้าว 
ได้เลอืกรบัประทานข้าวทีม่คีวามหลากหลาย และ
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูปเป็น
ผลติภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

ด้าน นายณัฏฐกติติ ์ของทพิย์ อธบิดกีรมการ
ข้าว กล่าวว่า ในปีนีก้รมการข้าวได้รบัรองพันธุข้์าว
ทีม่คีวามหลากหลายพันธุม์ากขึน้ เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถเลือกปลกูให้เหมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง 
และตามความสนใจของผู้บรโิภค โดยข้าวทีจ่ะรบัรอง
พันธุท์ัง้ 10 สายพันธุ ์ มคีวามหลากหลายประเภท 
ทั้งข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวหอมไทย  
ข้าวเหนยีว ข้าวญีปุ่น่ ข้าวพ้ืนเมือง และข้าวสาลี

โดยข้าวแต่ละประเภทจะมจีดุเด่นทีแ่ตกต่างกนั 
ตามการน�าไปใช้ประโยชน์ อาทิ ข้าวขาวพื้นแข็ง 
อายสุัน้ 90-100 วนั ให้ผลผลติสงูกว่าพนัธุข้์าวทัว่ไป  
10-15% ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,000-1,200 
กโิลกรมัต่อไร่ ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพล้ีย
กระโดดสีน�้าตาลทนทานต่อสภาพน�้าท่วมฉับพลัน 
สภาพอากาศเยน็

ข้าวเหนียว มีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ ประกอบ
ไปด้วย สายพันธุ์ RGDU10017-1-MAS-49-4-
1-NKI-1-3-1-2 เสนอเป็นพันธุ์รับรองช่ือ กข 24 

ในประเทศ เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาสินค้าเกษตร
ราคาตกต�า่ จงึต้องขอให้ทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ร่วมกนักวดขนัดแูลไม่ให้เกดิกระบวนการค้าสนิค้า 
เกษตรผดิกฎหมายเพิม่เตมิอกี แม้ว่าตอนนีร้าคาหมู 
จะขยับขึ้นมาเป็น 4 บาท แต่ตนอยากได้ราคา 
ทีเ่พ่ิมขึน้กว่านี้

ทัง้นี ้เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกบัการน�าเข้าสินค้าเถือ่น 
ก�าลังอยู ่ในการด�าเนินการของกรมสอบสวน 
คดีพเิศษ (DSI) ซึง่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ไม่ขอก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมถึงแม้จะมี 
ข้อสงสัยเช่นกันจึงขอให้ดีเอสไอให้ความกระจ่าง 
ให้สงัคมรบัทราบในเรือ่งนีด้้วย

สุดท้ายนี้ ขอให้ก�าลังใจและขอต่อสู้ร่วมกับ
เกษตรกรเพ่ือให้มีรายได้ สามารถด�ารงชีพอยู่ได้
ด้วยล�าแข้งของตนเอง วนันีใ้นขณะทีต่นก�าลงัด�ารง
ต�าแหน่งรฐัมนตรช่ีวย และก�ากบัดูแลกรมปศสุตัว์ 
มคีวามเป็นห่วงเกษตรกรรายย่อย มากกว่านายทนุ 
และเข้าใจหวัอก เพราะตนเองก็เป็นเกษตรกรมา
ก่อน ยนืยนัจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้พีน้่องเกษตรกร
มคีวามเป็นอยูท่ี่ดยีิง่ขึน้ต่อไป

สศก.ขบัเคลือ่นประกนัภัยพืชผล เตรยีมเสนอ
โครงการประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ให้ทันก่อนฤดูเพาะปลูกเมษายนนี้ พร้อมเตรียม
เดินเคร่ือง ประกันภยัมนัส�าปะหลงัเพิม่เตมิระยะต่อไป

สศก.เดนิหน้าขบัเคล่ือนประกันพชืผล
นายฉนัทานนท์ วรรณเขจร เลขาธกิารส�านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 
วนัที ่14 มนีาคม 2566 มอบหมายให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลกัในการด�าเนนิโครงการ
ประกันภัยการเกษตรของประเทศ ตั้งแต่ปี 2567 
เป็นต้นไป ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้ 
สศก. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและสร้างระบบ
ประกนัภยัให้เกษตรกรไทยสขุใจถ้วนหน้า เพ่ือให้ความ 
ช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบของภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาต ิ และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ทีเ่ป็นความท้าทายส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 

โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงรปูแบบของฤดกูาล ปัญหา
วาตภัย อทุกภยั อคัคภียั โรคระบาด ซ่ึงภยัพบัิตเิหล่าน้ี 
ล้วนส่งผลให้ผลผลติทางการเกษตรเสยีหาย เกษตรกร
สญูเสยีรายได้

ระบบประกนัภัยการเกษตร จงึเป็นเครือ่งมอืหนึง่ 
ทีร่ฐับาลน�ามาใช้ในการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านภยั
พบิตั ิ และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
กรณฉีกุเฉนิของภาครฐัตามระเบยีบกระทรวงการคลงั 
เพ่ือรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกให้กับเกษตรกร 
เมือ่ประสบเหตกุารณ์ภยัพบิติัทางธรรมชาติ ดงัจะเหน็ได้ 
จากโครงการประกนัภยัข้าวนาปี และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
ทีร่ฐับาลได้ด�าเนนิการตลอดหลายปีทีผ่่านมา

ส�าหรับการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญด้านการ
ประกันภัยการเกษตรของประเทศ ในระยะแรก มี
เป้าหมายทีจ่ะขับเคลือ่นการประกันภยัข้าวนาปี และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเนื่องจากการด�าเนินงานที่ผ่าน
มา นอกจากนี ้คณะรัฐมนตรไีด้มอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พจิารณาความเป็นไปได้และความ 
เหมาะสมให้เกษตรกร มีการท�าประกันภัยผลผลิต 
มนัส�าปะหลงั  กระทรวงเกษตรฯ จงึเตรียมการเสนอ
โครงการประกันภยัมนัส�าปะหลงัในฤดกูาลผลติต่อไป 
และยังมีแผนจะขยายผลไปยังสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ 
ครอบคลมุด้านพชื ปศุสตัว์ และประมง โดยค�านงึถงึ
การปรบัลดสดัส่วนการอดุหนนุของภาครฐัในการจ่าย
ค่าเบีย้ประกนัภยั เพ่ือให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมในระบบ
ประกนัภยัการเกษตรมากขึน้

ทัง้นี ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มกีารแต่งตัง้ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน โดยมีปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผูแ้ทนจาก

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ และ
ผูแ้ทนส�านกังานเศรษฐกิจการเกษตรและผูแ้ทนกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ร่วม เพือ่ก�าหนดทศิทางการขบัเคลือ่นการประกนัภยั 
การเกษตร ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และ
ประมง และบรูณาการการท�างานของหน่วยงานที่
เกีย่วข้องให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซ่ึงขณะนี ้สศก. 
อยูร่ะหว่างเร่งด�าเนนิการเสนอโครงการประกนัภยั
ข้าวนาปี และข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ต่อคณะกรรมการ
ชดุดงักล่าว ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารข้าวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบาย 
และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พิจารณาให้ 
ความเหน็ชอบ เพือ่เสนอคณะรฐัมนตรอีนมุตัโิครงการฯ  
ให้ทนัก่อนฤดเูพาะปลกูเมษายนนี ้โดยความคบืหน้า
ต่างๆ จะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ฉนัทานนท์ วรรณเขจร



ปีที่ 18 ฉบับที่ 424 วันที่ 16-31 มีนาคม 2567เกษตรน�าไทย18 

กรมชลฯ เร่งพัฒนาแหล่งจ่ายน�า้
รองรบัศูนย์ธรุกจิเมอืงใหม่ EEC

เลขาธกิาร สศก. ช้ี FTA ไทย-ศรลีงักา 
เป็นโอกาสของสินค้าเกษตร มีแต้มต่อทาง
ภาษี และผู้ประกอบการไทย มีทางเลือก
มากข้ึน ช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยัง
ช่วยกระจายสนิค้าไทยไปยงัภมูภิาคเอเชียใต้ 
ตะวนัออกกลาง และแอฟรกิา

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากพิธีลงนาม
ความตกลงการค้าเสร ี(FTA) ไทย–ศรลีงักา ซึง่
เป็น FTA ฉบบัที ่15 ของไทย (ฉบบัล่าสดุ) เม่ือ
วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2567 ทีผ่่านมา โดย นาย 
เศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตร ีและ นายรานลิ  
วิกรมสิงเห ประธานาธิบดีศรีลังกา ร่วมเป็น
สักขีพยานการลงนามความตกลงฯ ซึง่ม ีนาย
ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นาย 
กจักธุเค นลนิ รวุนัชีวะ เฟอร์นานโด รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการค้า พาณชิย์ และความมัน่คง
ทางอาหารของศรลีงักา เป็นผูล้งนาม ณ กรงุ
โคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรลัีงกานัน้ 

การเจรจา FTA ฉบับดงักล่าว ได้เริม่ขึน้เม่ือ
ปี 2561 ก่อนจะหยดุชะงกัไป 4 ปี เน่ืองจาก
เกิดปัญหาภายในประเทศของศรีลังกา และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นปี 2566 ไทยและ 
ศรลัีงกาได้กลบัมารือ้ฟ้ืนการเจรจาอกีคร้ัง และ
สามารถสรปุผลการเจรจาได้เม่ือเดอืนธนัวาคม 
ปี 2566 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเปิดตลาด
สินค้า (ยกเลกิ/ลดภาษ)ี ในระดบัร้อยละ 85 ของ
จ�านวนรายการสินค้าทั้งหมด ปัจจุบันทั้งสอง
ประเทศอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการตามกฎหมาย 

ของแต่ละประเทศเพือ่ให้ความตกลง มผีลบงัคบัใช้ 
ก่อนปลายปี 2567

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อว่า ปัจจุบนัไทย
กบัศรีลงักามมีลูค่าการค้าสนิค้าเกษตรระหว่าง
ในปี 2564-2566 เฉลีย่ 3,248 ล้านบาทต่อปี 
โดยไทยมมีลูค่าส่งออกไปศรลีงักาเฉลีย่ 2,975 
ล้านบาทต่อปี และมมีลูค่าน�าเข้าจากศรลีงักา
เฉลีย่ 273 ล้านบาทต่อปี และจากการจดัท�า 
FTA ฉบับน้ี ศรลีงักาได้ลด/ยกเลกิภาษนี�าเข้า
สนิค้าเกษตรส�าคญัให้ไทย เช่น ปลามชีีวติ ปลา
ทะเลแห้ง เครือ่งปรงุ กุง้มีชวีติ สด/แช่เยน็ เมลด็ 
พชืผกัส�าหรบัเพาะปลกู อาหารสตัว์และของปรงุแต่ง 
ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และอาหารปรุงแต่ง 
ทีท่�าจากธญัพชื ซ่ึงเป็นสินค้าทีไ่ทยมีศักยภาพ
ในการส่งออกไปตลาดโลกสูง

นายฉันทานนท์ กล่าวอีกว่า ในขณะที ่
ศรีลังกามีความต้องการน�าเข้าจากตลาดโลก ดังนัน้  
จึงเป็นโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยได้แต้มต่อ
ทางภาษี ในการเข้าสู่ตลาดศรีลังกาเมื่อเทียบ
กับประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้ ส�าหรับสินค้าเกษตร 
ทีไ่ทยเปิดตลาดให้ศรลีงักา ส่วนใหญ่เป็นสนิค้า
วัตถดุบิทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมอาหาร เช่น แป้งข้าว
สาล ีชา มะพร้าวฝอย ปลาทนู่าแช่แขง็ อบเชย 
กุง้ หมึกแช่แข็ง และกุ้งมชีวีติ/สด/แช่เยน็ ซ่ึง
จะเป็นโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยมีทางเลอืก
เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ในอนาคตอกีด้วย

เลขาธิการ สศก. กล่าวด้วยว่า ความตกลง
เขตการค้าเสรีฉบับนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเครื่อง
พิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ไทยกบัศรีลงักาเท่านัน้ แต่ยงัสะท้อนถงึความ
มุง่ม่ันของทัง้สองประเทศ ท่ีจะยกระดับการค้า  
การลงทนุ การอ�านวยความสะดวกในทางการค้า 
ให ้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป ็นการเสริมสร ้าง 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ  
อกีทัง้ยงัเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการ 
ลงทนุของไทยไปยงัตลาดใหม่ในภูมภิาคเอเชยีใต้  
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เนื่องจาก 
ศรีลังกาตัง้อยู่กลางมหาสมทุรอนิเดยี ซึง่จะส่งผล 
ให้ไทยสามารถกระจายสนิค้าไปยงัภูมภิาคอืน่ๆ 
ของโลกได้

เลขาฯ สศก. ช้ี FTA กบัศรลีงักา 
โอกาสสนิค้าเกษตรไทยกระจายทัว่โลก

กรมวชิาการเกษตรลุยแผนปฏิบตักิาร 
ควบคุมคุณภาพทเุรยีนส่งออกไปจนี
นายระพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ

เกษตร เชญิผูแ้ทนกรมส่งเสรมิการเกษตร ส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ(มกอช.)  
สมาคมผูค้้าและส่งออกผลไม้ไทย สมาคมผูป้ระกอบการ 
พืชผักผลไม้ไทย สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย 
ภาคตะวนัออก สมาคมการค้าธรุกิจเกษตรไทย-จนี 
สมาคมทเุรยีนไทย รองประธานคณะกรรมการเพิม่
มลูค่าพืชเกษตร และผู้ส่งออก ประชมุหารอืเตรียม
ความพร้อมการส่งออกทเุรยีนไปจีนของภาคตะวัน
ออก ฤดกูาลส่งออกปี พ.ศ. 2567 ภายใต้นโยบายของ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทีต้่องการเพิม่รายได้เกษตรกร  
3 เท่าภายใน 4 ปี โดยทุเรยีนเป็นหนึง่ในพืชเศรษฐกจิ
ส�าคญัทีจ่ะขับเคลือ่นนโยบายดงักล่าวได้เป็นอย่างดี

ท้ังน้ี การประชุมมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง แผน
ปฏบิตักิาร (Action Plan) ควบคมุคุณภาพทเุรยีน
ส่งออกไปจนีตลอดห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) 
ตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย สวน โรงคัดบรรจุ  
การส่งออก การขนส่ง การตลาด การแปรรปู และการ
เสรมิสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร และ 
ผูป้ระกอบการ ท่ีมกีารบูรณาการของทกุภาคส่วน 
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน มแีผนปฏบิติัการทีช่ดัเจน
ในแต่ละข้ันตอนเชือ่มโยงกนั ภายใต้ “จนัทบรุโีมเดล”  
พร้อมขยายผลไปทุกภูมิภาคที่ผลิตทุเรียนส่งออก 
ทัว่ประเทศ ท�าให้มัน่ใจได้ว่าการส่งออกทเุรยีนไทย
ไปจนีในปี พ.ศ. 2567 จะยงัคงสดใส ถงึแม้ว่าจะ 
ต้องเผชิญกบัการแข่งขนัจากประเทศคูแ่ข่งในตลาดจนี 
กต็าม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า “Action 
Plan นี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการก�าหนด
ทิศทางในการท�างาน การควบคุมคุณภาพทุเรียน
ส่งออกไปจนีตลอดทัง้ Supply chain กรมวิชาการ 
เกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลทั้งการ 
ขึน้ทะเบยีนสวน GAP การข้ึนทะเบยีนโรงคดับรรจุ 
GMP-DOA การตรวจวิเคราะห์น�า้หนกัเนือ้แห้งของ 
ทเุรยีนตาม มกษ.3-2557 โรงคัดบรรจโุดยชุดปฏิบตักิาร 
พเิศษของส�านักวจิยัและพัฒนาการเกษตร เขตที ่6 
(สวพ.6) การตรวจสอบศตัรพืูชและการปฏบิตัติาม
พธิสีารไทย-จีน ณ โรงคดับรรจุ การออกใบรบัรอง 
สุขอนามัยพืช (PC) โดยด่านตรวจพืช รวมถึง
ประสานแก้ไขปัญหาในการส่งออกต่างๆ 

และด่านท่าเรอืแหลมฉบงั ดงันัน้ ทเุรยีนไทยก�าลัง
เผชิญกับความท้าทายในการส่งออกทุเรียนไปยัง
ตลาดจีน ไทยต้องมีการควบคุมคุณภาพทุเรียน 
ให้มีความสม�า่เสมอเพ่ือสร้างความเชือ่ม่ันให้ผู้บรโิภค 
ซึง่ทีผ่่านมา จนัทบรุโีมเดลกต็อบโจทย์ตรงนีไ้ด้เป็น 
อย่างดี

การประชุมครั้งน้ีได้มีการหารือถึงแผนรองรับ
เมือ่มกีารประกาศใช้มาตรฐานสนิค้าเกษตร มกษ.
9070-2566 เรือ่ง “ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร: 
หลักปฏิบัติในการตรวจ และรับผลทุเรียนส�าหรับ 
โรงรวบรวมและโรงคดับรรจ”ุ โดย มกอช. และ สวพ.6  
มีแผนที่จะจัดประชุมท�าความเข้าใจกับผู้ประกอบ
การโรงคัดบรรจุปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะที่
กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร
เห็นชอบร่วมกันในหลักการที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรกับฐานข้อมูล GAP เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการตรวจสอบย้อนกลับ การจดัต้ัง 
กองทุนทุเรียนเพื่อน�ารายได้จากการส่งออกมา 
สนบัสนนุการควบคุมคณุภาพทเุรยีนทัง้ระบบ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการ
ขยายการส่งออกสนิค้าผักและผลไม้ ไปยงัสหภาพ
ยโุรป และสหราชอาณาจักร โดยกรมวิชาการเกษตร
ได้ส่งเงื่อนไขการจัดการแมลงวันผลไม้ก่อนการ 
ส่งออกมะเขอื และพรกิให้สหราชอาณาจกัรพจิารณาแล้ว  
รวมถึงอนุญาตให้ส ่งออกมะละกอดิบ ที่ผ ่าน 
การด�าเนนิการตามระบบ system approach คือ  
เกบ็เกีย่วระยะ 90-120 วนัหลงัดอกบาน หรอืแช่น�า้ร้อน  
46 องศาเซลเซียสต่อเนื่อง 5 นาที หรืออบไอน�้า  
47 องศาเซลเซียสต่อเนือ่ง 20 นาที 

รวมถึงอนุญาตให้ส่งออกมะละกอสุก ที่ผ่าน
การแช่น�า้ร้อน 46 องศาเซลเซยีสต่อเน่ือง 5 นาที 
หรอือบไอน�า้ 47 องศาเซลเซียสต่อเนือ่ง 20 นาที 
ซึง่เป็นมาตรการในการก�าจดัแมลงวนัผลไม้ รวมถึง
อนุญาตให้ส่งออกส้มโอติดเปลือกและส้มโอที่แกะ
เปลือกชั้นนอกมีนวมสีขาวจากแหล่งผลิตที่ปลอด
โรคแคงเกอร์ (Xanthomonas citri pv. aurantifolii 
และ Xanthomonas citri pv. citri) และโรคจดุด�า 
(Phyllosticta citricarpa) ซึง่ปัจจุบันมอียูเ่ฉพาะที่
อ�าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชยีงรายเท่านัน้ ขณะท่ีส้มโอ
แกะเนือ้ทีม่เียือ่บางหรือพร้อมรบัประทานสามารถ 
ส่งออกได้โดยไม่มีเง่ือนไขดงักล่าว พร้อมมคี�าสัง่แต่งตัง้ 
คณะท�างานร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือส่งเสริม 
และแก้ไขปัญหาการส่งออกผกัผลไม้ไปสหภาพยโุรป 
เพือ่การด�าเนนิงานในเชงิบูรณาการของทกุภาคส่วน

โดยฤดูกาลส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออก 
ปี พ.ศ. 2567 นี ้กรมวิชาการเกษตรได้เตรยีมความ
พร้อมของก�าลงัเจ้าหน้าทีช่ดุปฏบิตักิารพเิศษ สวพ.6  
และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกว่า 180 คน สลับ
เปลี่ยนหมุนเวียนท�าหน้าที่ ต้ังแต่เดือนมีนาคม 
จนสิ้นสุดฤดูกาลส่งออก และได้ให้ด่านตรวจพืช 
เพิม่ผู้จดัการเขตพืน้ท่ีทเุรยีน (DIZ) จากเดมิ 6 คน  
เพิม่เป็น 9 คน เพือ่ให้ครอบคลมุไปยงัพืน้ทีผ่ลติทเุรยีน 
ในจังหวัดอตุรดติถ์ ศรสีะเกษ กาญจนบุร ีและยะลา 
และเพิม่ก�าลงันายตรวจพชืจากเดมิ 44 คน เพิม่เป็น 
60 คน พร้อมให้บรกิาร อ�านวยความสะดวกในการ
ส่งออกแก่ผู้ประกอบการ 

โดยวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2567 ทีผ่่านมา ส�านกังาน
ศุลกากรของจีน (GACC) ขึ้นทะเบียนสวนทุเรียน 
GAP จ�านวน 76,948 สวน ในจ�านวนนีอ้ยูใ่นภาค
ตะวันออก จ�านวน 30,809 สวน และโรงคดับรรจุ 
GMP-DOA จ�านวน 1,926 แห่ง อยูใ่นภาคตะวนั
ออก จ�านวน 875 แห่ง เฉพาะในจงัหวดัจนัทบรุี  
จ�านวน 801 แห่ง จงึยนืยนัได้ว่า จ�านวนใบรบัรอง  
GAP ทุเรียน มีอย่างเพียงพอแน่นอน และกรม
วชิาการเกษตรจะด�าเนนิการอย่างเดด็ขาดหากพบ
การสวมสิทธ์ิใบรบัรอง GAP หรอืการให้เช่าโรงคดั
บรรจุพร้อมกับใบรบัรอง GMP-DOA”

สถิติการส่งออกทุเรียนส่งออกไปจีนของกรม
วิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2566 ทีผ่่านมา 
ไทยส่งออกทเุรยีนไปจีนทัง้หมด 57,000 ตู/้ชิปเม้นท์  
ปริมาณสูงถึง 945,900 ตัน มูลค่า 120,469.34 
ล้านบาท (จากปีก่อนส่งออก 8.11 แสนตัน มลูค่า 
8.7 หม่ืนล้านบาท) โดยส่งออกทางรถยนต์มากทีสุ่ด 
คดิเป็นร้อยละ 63.90 รองลงมาคอืทางเรอื ร้อยละ  
31.72 ทางอากาศ ร้อยละ 3.21 และทางรถไฟ ร้อยละ  
1.17 โดยทุเรียนถูกส่งออกจากประเทศไทยจาก 
ด่านนครพนมมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด่านเชยีงของ 

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้ศึกษา
แนวทางการออกแบบองค์ประกอบโครงการทาง
ด้านสถาปัตยกรรมสเีขยีว หรอื Green Design 
ได้แก่ Measures ทีใ่ส่เข้าไปเป็น Green Example 
ได้แก่ การสร้างพ้ืนทีสี่เขยีวเปิดรับน�า้ล้น/น�า้หลาก 
และ Stormwater บรเิวณพ้ืนทีข่อบตลิง่ ก�าแพง
กันดินของ Water Detention Lagoon โดย 
มุ่งเน้นการเช่ือมโยงพ้ืนทีสี่เขียวและพืน้ทีแ่หล่งน�า้ 
ทัง้ในและนอกพ้ืนทีศึ่กษาเข้าด้วยกนั ให้สอดคล้อง 
กบัแผนด�าเนนิงานโครงการศูนย์ธรุกิจ EEC และ
เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะและเป็นโครงข่ายที่ใช้
ประโยชน์ได้ทัง้เชงิฟังก์ชนัการบรหิารจดัการน�า้ 
นนัทนาการ และเชงินเิวศ  เป็นต้น 

“ส�าหรับแนวทางศึกษา จะเน้นรวบรวม
ข้อมลูและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง อาทิ การรวบรวม
ข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและ
พืน้ทีศ่กึษาทีเ่คยได้ท�าการศกึษาไว้แล้ว การศกึษา
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาต่างๆ ที่เป็น
ไปได้ การทบทวนแผนหลักต่างๆ ของ สกพอ.  
ได้แก่ โครงการศูนย์ธรุกจิ EEC และเมอืงใหม่น่าอยู่ 
อัจฉริยะเพ่ิมเติม โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชือ่ม 3 สนามบนิ  สนามบนิอูต่ะเภา และเมอืง
การบินภาคตะวันออก เป็นต้น

รวมทั้ง ศึกษาภาพรวมสภาพปัญหาและ
แนวทางการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ศึกษา 
รวบรวมประกาศพื้นที่เกิดภัยพิบัติจากกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบริเวณพื้นที่
ศกึษาให้ทราบถงึสภาพของปัญหาในพืน้ทีท่ีเ่คย
เกดิขึน้ เพ่ือวเิคราะห์และหาแนวทางการบรหิาร
จดัการน�า้ทีเ่หมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข ลด หรอืปรบัปรงุสภาพปัญหาในพืน้ทีศ่กึษา
ให้ดขีึน้ โดยเฉพาะ ปัญหาด้านภยัแล้งและปัญหา
อทุกภัย” นายสรุชาต ิกล่าว

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี ้ ยงัเน้น
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้เกิด 
ภยัธรรมชาตทิีม่คีวามถีแ่ละความรุนแรงมากขึน้  
ส่งผลต่อผลผลติในภาคการเกษตร ความมัน่คง 
ด้านน�า้และอาหาร เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิ 
อย่างรุนแรง ส�าหรับประเทศไทยความผันผวน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผล
ต่อเนื่องไปถึงการผลิตและการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร ซึง่เป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของ
ประเทศและอาจก่อให้เกดิความไม่มัน่คงทางด้าน
อาหาร ทัง้ระดบัประเทศและระดบัครวัเรอืน

กรมชลฯ เร่งรดั ตดิตามการศกึษาพัฒนาฯ 
คลองบางไผ่และสาขา รองรับการเติบโต 
ศนูย์ธุรกจิ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อจัฉรยิะ

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ�านวยการส�านัก
บรหิารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวภายหลงั
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดอาคาร
กักเก็บน�้าในล�าน�้าคลองบางไผ่และสาขา ณ 
บรเิวณอ่างเกบ็น�า้คลองบางไผ่  อ�าเภอบางละมงุ 
จงัหวัดชลบรีุ ว่า ตามทีก่รมชลประทานได้ว่าจ้าง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์จดัท�าโครงการศึกษาฯ 
เพ่ือทบทวนศักยภาพของปริมาณน�า้ที่ไหลผ่าน
พ้ืนที่โครงการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการ 
ศนูย์ธรุกจิ EEC และเมอืงใหม่น่าอยูอ่จัฉรยิะ และ
ศกึษาหารปูแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาคลอง
บางไผ่และสาขา เพ่ือการเกบ็กกัน�า้การระบายน�า้  
การเติมน�้าลงสู ่ใต้ดิน และการใช้ประโยชน ์
เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ และศกึษาหาข้อมลู
เพื่อออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
และจัดท�าเอกสารประกวดราคาของโครงการฯ นัน้   

ขณะนีโ้ครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าตาม
ล�าดบั โดยเดอืนมกราคม 2567 ทีผ่่านมา ได้มีการ 
จัดประชุมปฐมนิเทศเพ่ือเปิดเวทีรับฟังความ 
คดิเหน็ของผูม้ส่ีวนร่วม ตลอดจนเร่งรัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนด�าเนินงานโครงการ
ศึกษาฯ ให้แล้วเสรจ็ตามเป้าหมาย 

นายสุรชาติ ยังกล่าวถึงความเป็นมาของ
โครงการด้วยว่า เกดิจากส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ได้พัฒนาและขับเคลื่อนโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC 
และเมอืงใหม่น่าอยูอ่จัฉรยิะตามมต ิครม. ซ่ึงผลการ
ศึกษาได้มีการออกแบบเบื้องต้นในการพัฒนาทาง
น�้าธรรมชาติ (คลองบางไผ่และสาขา) ในลักษณะ
การปรับปรุงทางน�้าและแหล่งเก็บกักน�้า เพ่ือใช้
ประโยชน์เป็นระบบระบายน�้าหลักและป้องกัน
การเกดิน�า้ท่วมบรเิวณพ้ืนทีลุ่ม่ 2 ฝ่ังล�าน�า้ รวมทัง้
ให้มีการใช้ประโยชน์จากปริมาณน�้าหลากอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และ
เพ่ิมพ้ืนทีส่เีขียวให้กบัพ้ืนทีโ่ครงการ 

ทั้งนี้  โครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียดอาคารกักเก็บน�้าในล�าน�้า
คลองบางไผ่และสาขา ถอืเป็นโครงการน�าร่องในการ
บรหิารจดัการน�า้ผ่านการประยกุต์ใช้การแก้ปัญหา
ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based  
solution: NbS) ของ สกพอ. ซึง่มแีผนเริม่ด�าเนนิงาน 
เป็นระยะแรก เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้เป็นแหล่งน�้า
ต้นทุนท่ีมีคุณภาพและเพ่ิมเสถียรภาพความมั่นคง 
รวมทัง้เป็นการรกัษาสภาพแวดล้อมอนังดงามทาง
ภมูสิถาปัตยกรรมทีส่อดคล้องกบัวถิชีวิีตความเป็น
อยู ่ซึง่อาจเป็นการก่อสร้างอาคารบังคับน�า้ลกัษณะ
ขั้นบันได 2 จุด และอาคารประกอบ ที่สามารถ 
กกัเกบ็น�า้ต้นทนุได้ประมาณ 2- 4 ล้านลูกบาศก์เมตร 

าตรการวิธีกล วิธีการปรับสภาพของพื้นที่ ลดความยาว 
และความลาดเทของพื้นท่ีเพื่อลดความสามารถในการ 

เคลือ่นย้ายตะกอนดนิ โดยการสร้างสิง่กีดขวางความลาดเทของพืน้ที่
และทศิทางการไหลของน�า้ เพือ่ช่วยควบคุมน�า้ไหลบ่าหน้าดนิ ลด 
และชะลอความเรว็ของกระแสน�า้

ม
7. การท�าฐานปลกูไม้ผลเฉพาะต้น เพือ่ป้องกนัการ

ชะล้างพังทลายของดิน และเก็บกักน�้า ใช้กับพื้นที่ความ
ลาดเทต�า่ถึงลาดเทสูง ใช้ร่วมกบัคูรับน�า้ขอบเขาและดนิม ี
การซาบซมึน�า้ได้เรว็ ใช้กบัพืน้ทีท่ีเ่ป็นสวนผลไม้เก่าทีป่ลกูพชื 
ไปแล้วโดยไม่ได้วางระดบั

8. การท�าคันชะลอความเร็วของน�้า เพื่อชะลอ
ความเร็วของน�้า ดักตะกอนทับถมในร่องน�้า วิธีนี้เหมาะ
ส�าหรบัใช้กบัพืน้ทีท่ีม่กีารชะล้างพงัทลายเป็นแบบร่องลกึ 
หรอืในทางระบายน�า้

9. การท�าทางระบายน�า้ เพือ่เบนหรอืระบายน�า้ให้ไหล
ไปยงัแหล่งทีต้่องการ ชะลอความเรว็ของน�า้ ป้องกนัการ
พังทลายของทางระบายน�า้ เหมาะสมส�าหรบัพืน้ทีม่คีวาม
ลาดเทต�า่ และอาจปลกูหญ้าคลมุดนิ

10. การท�าบ่อดกัตะกอน เพ่ือดักตะกอนทีไ่หลมาตามน�า้ 
ไม่ให้ลงไปทบัถมบ่อน�า้ประจ�าไร่นา ช่วยยดือายกุารใช้งาน 
ของบ่อน�้า รักษาคุณภาพน�้า โดยบ่อดักตะกอนสร้าง 
เหนอืพ้ืนทีอ่่างเกบ็น�า้ก่อนทีจ่ะไหลลงสูอ่่างเกบ็น�า้

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี  
 กลุม่วจิยัและพฒันาการอนุรกัษ์ดนิ
 และน�า้เพือ่การเกษตร
 กองวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ 
 โทร 0 2579 0461

วิธีการนี้ต้องใช้เทคนิคความรู้ แรงงาน เครื่องมือและ 
งบประมาณสงู มาท�าความรูจ้กักบัมาตรการอนรัุกษ์ดนิและน�า้วธิกีล 
ให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ทีแ่ละปัจจัยต่างๆ ในเบือ้งต้น ดงันี้

1. การไถพรวนตามแนวระดบั  เพือ่ควบคมุการไหลบ่า
ของน�า้ และการชะล้างพงัทลายของดิน เหมาะสมกับพ้ืนทีท่ีม่ี
ความลาดเท 2-8% และความยาวของความลาดเทไม่เกนิ 100  
เมตร ส�าหรับในพื้นท่ีที่มีความแห้งแล้งสามารถใช้ร่วมกับ 
มาตรการอืน่ๆ ได้ เช่น การท�าคันดนิ การท�าขัน้บนัไดดนิ

2. การท�าคนัดนิ  ช่วยป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน ใช้
กบัพืน้ทีที่ม่คีวามลาดเท 2-12% คนัดนิระดบัความยาวไม่จ�ากัด 
บรเิวณพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณฝนตกน้อย มคัีนดินลดระดับความยาว 11. การสร้างบ่อน�า้ในไร่นา เพ่ือรบัน�า้จากคันดินเบนน�า้ลงมากกัเกบ็ และน�าน�า้ไปใช้ในพืน้ทีเ่กษตร 

ในช่วงฝนท้ิงช่วงและฤดแูล้ง เหมาะสมใช้ส�าหรบัพ้ืนทีลุ่ม่มนี�า้ขงั โดยขดุตรงจดุต�า่สดุ เพ่ือกกัเกบ็น�า้ในพืน้ทีท่ีม่ี 
น�า้ไหลมา แล้วท�าคันกัน้ปิดเพ่ือกกัเกบ็น�า้ไว้

12. การสร้างทางล�าเลยีงในไร่นา เพือ่ความ
สะดวกในการขนส่งผลติผลในพืน้ที ่และเป็นถนนให้
เครือ่งจกัรกลเข้าท�างาน โดยสร้างในพ้ืนทีท่ีม่คีวาม
ลาดเท 2-12% 

ฉนัทานนท์ วรรณเขจร

ประโยชน์เพ่ืออนรุกัษ์ดนิและน�ำ้

ไม่ควรเกนิ 300-600 เมตร หากความยาวเกนิกว่าทีก่�าหนดให้จดัท�าทางระบายน�า้เป็นระยะๆ เพือ่ลดความยาว 
ของคนัดนิให้อยู่ภายในพกัิด

3. การท�าคนัดนิรบัน�า้รูปครึง่วงกลม คันดนิรบัน�า้รปูสีเ่หล่ียมคางหมู ช่วยเกบ็กกัน�า้ไว้ส�าหรับปลกู
พชืในทีท่ีมี่ปรมิาณน�า้ฝนน้อย วิธีนีเ้หมาะส�าหรบัไร่นาขนาดเล็กทีป่ลูกไม้ยนืต้น ในพ้ืนทีท่ีม่ปีรมิาณน�า้ฝน
น้อย และดนิทีม่เีน้ือดนิเป็นดินทรายหรือดนิร่วน

4. การท�าคันดนิเบนน�า้ ช่วยเบนน�า้ส่วนใหญ่ ซึง่คันดนิ
ธรรมดาไม่สามารถควบคุมออกจากพ้ืนทีไ่ปยงัร่องน�า้ได้ ช่วย 
ป้องกันการกัดเซาะของดิน คันดินขนาดใหญ่ที่ก่อสร้าง 
ตอนบนสุดของพ้ืนที ่ โดยสร้างขึน้ขวางความลาดเทของพ้ืนที่ 
และต้องมกีารค�านวณและออกแบบอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกนั
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิกับคันดนิส่วนล่าง

6. การท�าครูบัน�า้ขอบเขา วธินีีเ้หมาะส�าหรบัพืน้ท่ีทีม่ี 
ความลาดเทน้อยกว่า 40% ถ้าใช้กับขั้นบันไดดินแบบ 
ลาดเอยีงออกหรอืแถบหญ้า จะสามารถใช้ได้ในพ้ืนทีล่าดเท
มากกว่า 40% และถ้าพืน้ทีร่ะหว่างครูบัน�า้ ขอบเขามกีาร
ปลกูหญ้ารซูี ่ หญ้าบาเฮยี หญ้คอสตอลเบอร์มิวด้า และ
หญ้าเจ้าชู ้ครัูบน�า้ขอบเขานีจ้ะสามารถใช้ในพ้ืนทีท่ีม่คีวาม
ลาดเทได้ถงึ 55%

5. การท�าขัน้บนัไดดนิ เป็นการปรบัพ้ืนทีเ่ป็นขัน้ๆ ต่อเนือ่งกันคล้ายบนัได เพ่ือลดความยาวและระดบั
ของความลาดเทของพืน้ที ่ช่วยลดการไหลบ่าของน�า้ ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน
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ทัง้นี ้ มรีายงานข่าวจากบรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ากดั (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า 
บรษัิทฯ พร้อมส่งเสรมิประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
การบินของโลก เชือ่มโยงการขนส่งทางอากาศ และ
เชื่อมต่อการเดินทางแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ตามนโยบายของนายกรฐัมนตร ีนายเศรษฐา ทวสิีน  
ที่มีเป้าหมายการผลักดันท่าอากาศยานของไทย 
ให้ติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก  
โดยมองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพการเป็น
ศนูย์กลางการบนิ เนือ่งจากตัง้อยูใ่นจดุภมูศิาสตร์
กึ่งกลางของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีพรมแดน 
ตดิกับ 4 ประเทศเพือ่นบ้าน และได้รบัสทิธปิระโยชน์ 
จากการเปิดเสรกีารบินอาเซยีน

ในฐานะที่ ทอท.ก�ากับดูแลท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย  
ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ (ทสภ.) ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ (ทชม.) 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)  
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จึงถือเป็นประตูด่านแรกในการสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว และส่งเสริม
ภาคอตุสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ 

ดงัน้ัน เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ทอท.จงึมุ่งมัน่

โดยเม่ือวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2567 ทีผ่่านมา  
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 
เป็นประธานการแถลงนโยบาย “การขับเคลื่อน
นโยบายการป้องกนัและคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยการร่วมมือ 
ของ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ร่วมกบั  
PDPC หรือ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน เพือ่เร่งผลกัดันการแก้ไข ป้องกนั 
และคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ให้หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ 7,850 หน่วยงาน ให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยม ีดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ 
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ, นายวัลลภ รุจิรากร  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ,  
ดร.ศวิรกัษ์ ศวิโมกษธรรม เลขาธกิารคณะกรรมการ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ผู้ว่าราชการ 
ทกุจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ  
และผูท้ีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมรบัฟังในงานและผ่านทาง

ทอท.กางแผนพัฒนาสนามบินทัว่ประเทศ
หนนุข้ึนทอ็ปศูนย์กลางการบนิโลก

เพิม่ขดีความสามารถของท่าอากาศยาน เพ่ือการ
รองรบัการจราจรทาอากาศทีจ่ะเตบิโตในอนาคต  
เชื่อมโยงสนามบินกับโครงข่ายการเดินทาง 
ทัว่ประเทศ ตลอดจนพฒันาอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่ง 
เพือ่รองรบัฮบัการเดนิทางภมูภิาค อาทิ ศนูย์ซ่อม
บ�ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and 
Overhaul : MRO) และท่าอากาศยานส�าหรับ
เครื่องบินส่วนบุคคล (Private Jet) เพื่อจูงใจ
สายการบินทั่วโลกให้เข้ามาเปิดเส้นทางใหม่ รับ
การเตบิโตทีก้่าวกระโดดของตลาดการบนิเอเชยี-
แปซฟิิก

โดยปัจจุบัน ทอท.ได้เร่งรัดแผนแม่บทการ
พฒันาสนามบนิในระยะ 10 ปี เพือ่รองรบัปรมิาณ
ผูโ้ดยสารให้ได้ถึง 150 ล้านคนต่อปี โดยในปี 2566 
ทีผ่่านมา ทสภ.ได้เปิดใช้อาคารเทยีบเครือ่งบนิรอง
หลงัท่ี 1 (Satellite 1 : SAT-1) เพ่ิมปรมิาณการ
รองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 
ล้านคนต่อปี

ส่วนปี 2567 ทสภ.เตรียมเปิดใช้ทางวิง่เส้นที ่3  
เพ่ิมศักยภาพรองรับเที่ยวบินจาก 68 เที่ยวบิน 
ต่อช่ัวโมง เป็น 94 เท่ียวบนิต่อช่ัวโมง นอกจากนี้  
ยงัมแีผนการพฒันาขีดความสามารถของสนามบนิ 
อย่างต่อเนือ่ง เช่น โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย

อย่างไรกต็าม จากการตรวจสอบทีพ่บว่า ใน
จ�านวน 5 พันกว่าหน่วยงาน จาก 2 หมื่นกว่า
หน่วยงานท่ีท�าข้อรัว่ไหลน้ัน องค์กรปกส่วนท้องถิน่ 
(อปท.) ตดิอนัดบัต้นๆ ของการท�าข้อมลูรัว่ไหล และ
ขณะท่ี อปท.ท่ัวประเทศมีจ�านวนมากถึง 7 พนักว่า
แห่ง ดงัน้ัน ส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล จึงต้องเข้ามาประสานความร่วมมือกบั  
อปท.อย่างใกล้ชดิ เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นการป้องกนั 
และคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล โดยมปีระเดน็ส�าคญั
ประกอบด้วย

1. ห้ามเปิดเผยข้อมูลเกินความจ�าเป็น หรือ
เปิดเผยโดยไม่มีมาตรการป้องกันท่ีเหมาะสม โดย
ขอความร่วมมือ อปท.ทั้งหมด ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วน
ต�าบล (อบต.) เทศบาล ทั่วประเทศ ในกรณีที่มี
จ�าเป็นต้องเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชน ควรแทนหรอืพรางข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยตวัอกัษร X 5 ตวัเป็นอย่างน้อย เพือ่ไม่ให้มี
การระบตุวัตนได้โดยง่าย และเป็นการป้องกนัการ 
น�าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไปใช้โดยมิชอบ 
เช่น หมายเลขบัตรประจ�าตวัประชาชน XXXXX 
X7890 หรอื เบอร์โทรศพัท์ 12345 XXXXX

2. แต่งตัง้ผูป้ระสานงานด้านการคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบคุคล ให้ทกุหน่วยงานหรอืทกุจงัหวดัแต่งตัง้ 
ผูป้ระสานงานประจ�าหน่วยงานหรอืประจ�าจังหวัด
ขึน้ พร้อมแจ้งมายัง PDPC เพือ่เป็นเครอืข่ายในการ
สอดส่องดแูลและประสานงานเกีย่วกบัการคุม้ครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลกับ PDPC ต่อไป

ด้านทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกของอาคารผู ้
โดยสาร (East-West Expansion) เพิ่มปริมาณ
การรองรบัผูโ้ดยสาร 30 ล้านคนต่อปี และโครงการ
ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารด้านทศิใต้ (South Termi-
nal) รองรับผูโ้ดยสารเพิม่ได้อกี 60 ล้านคนต่อปี และ 
ก่อสร้างทางวิง่เส้นที ่4 เพิม่ศกัยภาพรองรบัเท่ียวบิน 
ได้ถงึ 120 เท่ียวบนิต่อช่ัวโมง

นอกจากน้ี ทอท.ยังเตรียมพร้อมการพัฒนา
สนามบินท้องถิ่นให้เป็นฮับการบินภูมิภาค เพื่อ
เตรยีมพร้อมส�าหรบัการเป็นศนูย์กลางการบนิ และ
บรรเทาปรมิาณการจราจรทางอากาศทีห่นาแน่น
ในสนามบนิหลกัของประเทศ เชือ่มต่อการเดนิทาง
ของนกัท่องเทีย่ว กระจายโอกาสทางเศรษฐกจิไป
สูเ่มอืงรอง โดยในท่าอากาศยานดอนเมอืง ซึง่เป็น
สนามบนิหลกัรองรบัเทีย่วบนิภายในประเทศและ
เที่ยวบินระหว่างประเทศในภูมิภาค ทอท.มีแผน 
เพ่ิมขีดความสามารถการรองรับผู้โดยสารจาก  
30 ล้านคนต่อปี เป็น 50 ล้านคนต่อปี อาท ิโครงการ
ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ โครงการ
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม โครงการก่อสร้าง
อาคาร Junction Building เป็นพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย์ 
ขนาดใหญ่ เชือ่มต่อกบัระบบขนส่งมวลชนทางราง 
รถไฟฟ้าสายสีแดง รวมถึงการพัฒนาศูนย์ซ่อม
อากาศยาน (MRO) ร่วมกบัเอกชน และการก่อสร้าง
อาคารจอดรถรองรบัได้ 7,600 คนั

ส่วนด้านภาคใต้ซึ่งมีเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
หนาแน่นมากทีส่ดุนัน้ ทอท.มแีผนขยายขดีความ
สามารถของ ทภก. พัฒนาส่วนต่อขยายอาคาร 
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ และก่อสร้างอาคารเทยีบ 
เคร่ืองบิน เพิ่มปริมาณการรองรับผู้โดยสารเป็น  
18 ล้านคนต่อปี รวมถงึแผนการก่อสร้าง ทภก.แห่งท่ี 2  
หรอืท่าอากาศยานอนัดามนั รองรบัผูโ้ดยสารเพิม่
อกี 40 ล้านคน มศีกัยภาพเป็นฮบัการบนิภาคใต้ 
เชือ่มเส้นทางระยะไกล (Long-haul Flight) รองรบั
เทีย่วบนิตรงระหว่างประเทศแบบ Point to Point 
และศึกษาโครงการพัฒนา Seaplane & Ferry 
Terminal พัฒนาพื้นที่จอดอากาศยานขึ้น-ลง 
ในทะเล รองรับผูโ้ดยสารช้ันสงูอกีด้วย

3. ก�ากบัดแูลให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
โดยขอให้ผูว่้าราชการจงัหวัดก�ากบัดูแลหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้ก�ากับปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลก�าหนด เพ่ือ 
ป้องกัน และการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

และ 4. การให้ความร่วมมอืกับ PDPC ตาม
แผนจัดการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ ในการสร้าง
ความตระหนักรู้การป้องกันและคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลแก่ อปท. ทุกหน่วยท่ัวประเทศ ตามที่
จะก�าหนดต่อไป

รมว.ดอี ี ยงัขอให้ผูบ้รหิาร อปท. เตรียมการ
ก้าวไปสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั เรือ่งของ paperless 
หรือจากเดิมที่ต้องเป็นเอกสารในรูปกระดาษ ใน
อนาคตอนัใกล้นีค้งต้องขอความร่วมมือจาก อปท.  
ให้เป็นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงขณะทีก่ระทรวงดอีี 
ได้จัดท�าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วท้ังหมด ซ่ึงจะมีการหารอื 
กบั รมว.กระทรวงมหาดไทยต่อไป

นอกจากนี ้ภายหลงัเสร็จสิน้การมอบนโยบาย 
รมว.ดอี ี ยังตอบข้อสกัถามการแบ่งระยะเวลาการ
ขบัเคลือ่นนโยบายและจะมีการประเมนิผลอย่างไร 
ด้วยว่า เราม ี3 ระยะ โดยระยะต้นทีเ่รียกว่า ควิก 
วนิ (quick win) ก็คอืการท�างานเชงิรุกทีเ่ราท�าอยู่
ทกุวนันีท้ีเ่รยีกศนูย์ PDPC Eagle Eye ทีท่�าได้เลย
ถ้ามีเหตุสงสัยว่าข้อมูลจะรั่ว พร้อมมีการป้องกัน
ให้ความรูต่้างๆ

ระยะกลาง คอืเราจะใช้คลาวด์ โพลซี ี(cloud 
policy) ไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อน ท่ีส�าคญัคือ ข้อมูล
จะมคีวามมัน่คงปลอดภยัสงู ซึง่การที ่ cloud อยู่
ในทีต่่างๆ ก็จะเกดิมาตรฐานไม่เหมอืนกนั สดุท้าย
เรือ่งในระยะยาว กค็อืเรือ่งการแก้กฎหมาย เพราะ 
วันน้ี กฎหมาย PDPA ฉบับน้ีเข้าสูปี่ที ่5 หากถามว่า 
เป็นกฎหมายใหม่หรือเก่าไหม ก็ไม่เชิง แต่ด้วย  
5 ปีทีแ่ล้วเทคโนโลยไีด้เปลีย่นไป จึงจ�าเป็นจะต้อง
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นอย่างเช่น เร่ือง 
การรับผิด เรื่องโทษของการขายข้อมูล ซึ่งใน 
ต่างประเทศจะมโีทษหนกักว่านี้

โดยขณะนี้ได้เร่ิมด�าเนินการแล้ว เหลือเพียง 
ขัน้ตอนสดุท้ายคอื สรปุประเดน็เข้ากฤษฎกีา เข้า ครม.  
และเข้าสูส่ภาฯ เพราะเป็นพระราชบัญญติั (พ.ร.บ.) 
ซึง่สมัยสภาฯ นีอ้าจจะไม่ทนั เพราะสภาฯ จะปิด 
ในเดอืนมีนาคมน้ีแล้ว กค็งจะเป็นการน�าเข้าประชมุ
สภาฯ ในสมยัหน้า

ขณะท่ีฮบัการบินทางภาคเหนือยังมีโครงการ
ขยาย ทชม.ระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศและปรบัปรงุอาคารผูโ้ดยสารเดิม 
เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 
16.5 ล้านคนต่อปี รวมทัง้แผนการก่อสร้าง ทชม.
แห่งที ่2 หรอืท่าอากาศยานล้านนา รองรบัปรมิาณ
ผูโ้ดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี

ส่วนโครงการพฒันา ทชร. ระยะท่ี 1 จะด�าเนิน
การก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลงัใหม่ เพิม่ขีดความ
สามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารเป็น 6 ล้านคนต่อปี 
ควบคูไ่ปกบัการเปิดให้เอกชนเข้ามาพฒันา MRO 
เพือ่รบัซ่อมบ�ารงุอากาศยานแบบครบวงจร อย่างไร
ก็ตาม ทอท.ยังมีแผนการรับโอนสิทธิการบริหาร 
3 ท่าอากาศยานภูมิภาค ได้แก่ ท่าอากาศยาน
อดุรธาน ีท่าอากาศยานบรุรีมัย์ และท่าอากาศยาน
กระบี ่ เพือ่พัฒนาเป็นประตเูมอืงเชือ่มต่อประเทศ
เพือ่นบ้านอาเซียน (Gateway)

โดยอีสานเหนือคือ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
เชื่อมต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และอีสานใต้คือท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เชื่อมต่อ 
ราชอาณาจกัรกัมพชูา ซึง่ถอืเป็นส่วนส�าคญัในการ 
ผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางทางการบินอาเซยีน ส่วน 
ท่าอากาศยานกระบ่ีจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาปรมิาณ
การจราจรทางอากาศทีเ่ต็มขีดความสามารถของ 
ทภก. และรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศจาก
ภมูภิาคต่างๆ ของโลก

รายงานข่าวยังเปิดเผยด้วยว่า นอกจากการ 
เพิม่ศกัยภาพการขนส่งผูโ้ดยสารแล้ว ทอท.ยังมุ่งม่ัน 
ด้านภารกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ พร้อม
ด�าเนินโครงการขยายอาคารคลังสินค้าให้รองรับ
ปริมาณสินค้าได้กว่า 3.5 ล้านตันต่อปี และ 
โครงการก่อสร้างคลงัสนิค้าใกล้อาคารเทียบเครือ่งบิน 
รองหลังที่ 2 (SAT-2 Cargo) ควบคู ่ไปกับ 
การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริหารจัดการสินค้า ซึ่งจะช่วยขยายโอกาส 
ผูป้ระกอบการไทยไปสูต่ลาดโลกได้ดีมากขึน้

ตลอดจน ดงึดดูให้บรษัิทขนส่งสนิค้าทางอากาศ 
ชั้นน�าของโลกเข้ามาร่วมลงทุนสร้างศูนย์กลาง
การกระจายสินค้าทางอากาศแห่งภมูภิาค ณ ทสภ. 
อย่างไรก็ตาม ทอท.ยังมีแผนกิจกรรมเชงิพาณิชย์ 
บนพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ ทสภ. เพือ่ดงึดดูผูป้ระกอบการ 
ขนาดใหญ่มาตั้งการจัดเก็บ และกระจายสินค้า  
รวมถงึพฒันาพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย์

“สรุพงษ์” ยนืยัน คกิออฟ ม.ีค. 67
สร้างสถานรีถไฟความเร็วสงูอยุธยา

รมช.คมนาคม ยืนยัน เริ่มคิกออฟสร้าง
สถานีรถไฟความเร็วสูง มีนาคม 2567 นี้ 
ยนืยนัสถานอียธุยาพืน้ทีอ่ยูน่อกเขตมรดกโลก 
ชีป้ระโยชน์เกดิขึน้กบัทกุภาคส่วน ไม่อยากให้
ใช้เป็นประเดน็ทางการเมอืง คาดท้ังรางและ
สถานีจะเสรจ็ทนั ตามก�าหนดภายในปี 2571 

โดยเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นาย 
สุรพงษ์ ป ิยะโชติ รัฐมนตรีช ่วยว ่าการ 
กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางด้วย
รถไฟตรวจราชการความคืบหน้าการก่อสร้าง
รถไฟทางคู ่ ช ่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน 
จริะ ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมี 
นายนิวัฒน์ รุ ่งสาคร ผู ้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์ เพชรยวน  
รองผู ้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
นางสมทรง พนัธ์เจรญิวรกลุ นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ว่าทีร่.ต.สมทรง 
สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
พระนครศรอียธุยา นายเกือ้กลู ด่านชยัวจิิตร 
อดตี รมช.คมนาคม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรบั ณ สถานรีถไฟ
อยธุยา

นายสุรพงษ ์  กล ่าวว ่า การลงพื้นที ่
ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าการ 
ก่อสร้างรถไฟรางคู่ และท�าความเข้าใจกับ
พี่น้องประชาชนในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาและจัดท�า

รายงานการประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรม (HIA) เพ่ือลดข้อกังวลใจของ 
UNESCO และประชาชน ซึง่ไทยยงัไม่เคยมีการ
จดัท�ารายงาน HIA มาก่อน

รมช.คมนาคม กล่าวต่อว่า ทางกระทรวง
คมนาคม ตระหนกัถงึความกงัวลของประชาชน 
เกีย่วกับผลกระทบต่อการเป็นมรดกโลก ยนืยนัว่า 
สถานีอยุธยาไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่มรดกโลก ที ่
ได้รบัการขึน้ทะเบยีนกบั UNESCO แต่อยูห่่าง
ออกไป 1.5 กิโลเมตร และมแีม่น�า้ป่าสกัคัน่อยู่ 
ดงันัน้การขยายตวัของเมอืงเข้าไปในเขตมรดก
โลก จงึเป็นไปได้ยาก โดยแผนพฒันาพืน้ทีร่อบ
สถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาที่มุ ่งเน้นการ 
เช่ือมโยงระบบขนส่งสาธารณะรองรบัผูโ้ดยสาร 
รวมทัง้พฒันาเส้นทางรถสาธารณะ และปรบัปรงุ 
ระบบขนส่งรปูแบบใหม่

นายสุรพงษ์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับสถานี
รถไฟความเร็วสูงอยุธยา ได้ออกแบบมาเพื่อ
รองรับประชาชนและนกัท่องเทีย่ว มพ้ืีนทีจ่อด
รถ พื้นที่สีเขียว สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 
ภมูทิศัน์รอบสถานจีะสวยงาม เพิม่พืน้ท่ีสเีขยีว 
เพือ่รองรับประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ยนืยนัว่า 
ได้ด�าเนินการศึกษาแนวทางปรับปรุงรูปแบบ 
สถาน ีเพือ่ลดผลกระทบต่อโบราณสถาน พร้อมท้ัง 
ด�าเนินการตามผลการศึกษา ออกแบบ 
รายละเอยีด และมตคิณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง

รมช.คมนาคม กล่าวด้วยว่า การพัฒนา
พื้นที่สถานีอยุธยา ถือเป็นการพัฒนาบนแนว
เส้นทางเดิม ไม่ได้ท�าการเวนคืนท่ีดินแต่อย่าง
ใด ซ่ึงโครงการรถไฟความเรว็สงูอยธุยาถอืเป็น
โครงการพัฒนาที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวของประเทศ รัฐบาลมีแผนรองรับ
ผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบ และค�านึงถงึ 
ความโปร่งใสและสร้างความเช่ือม่ันให้กับ 
ทกุภาคส่วน และให้การยืนยันว่า จะเริม่ด�าเนนิการ 
ท�าสัญญาตามก�าหนดได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมน้ี
เป็นต้นไป โดยจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างราง
ควบคูก่บัตวัอาคารสถาน ี ตามก�าหนดภายในปี 
2571 อย่างแน่นอน

“ดป้ีา” ตดิปีกเกษตรกรไทย
1 ต�าบล 1 ดิจทิลั (ชมุชนโดรนใจ)

ดป้ีา ตดิปีกเกษตรกรไทยบนิไกลกว่าเดมิ 
น�าร่องกจิกรรมสร้างความตระหนกัรูโ้ครงการ 
1 ต�าบล 1 ดจิทิลั (ชมุชนโดรนใจ) ภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื คาดใน 1 ปี เกดิ 50 ศนูย์ซ่อม
โดรน ครอบคลุม 10,000 ครวัเรือน กระตุน้
มูลค่าเศรษฐกจิทะล ุ20,000 ล้านบาท

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(รมว.ดอี)ี เปิดเผยว่า ภาคเกษตรกรรมมคีวาม
ส�าคญัต่อเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ อกีท้ัง 
เป ็นแหล ่งแรงงานขนาดใหญ่ แต ่กลับมี 
มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมเพยีง 6% ของมลูค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรือ่งของต้นทนุ
การเพาะปลกู ขาดแคลนแรงงาน และโอกาสการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นตัวช่วยเพ่ิม
ประสทิธภิาพการเพาะปลูก เพ่ิมรายได้ และลด
ต้นทนุแก่เกษตรกร

จากการส�ารวจโดยส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า  
ปัจจุบันประเทศไทยมีการน�าโดรนเพื่อการ 
เกษตรท่ีจดทะเบยีนอย่างถูกต้องมาประยกุต์ใช้
เพยีง 9,063 ล�า ขณะทีค่วามต้องการใช้โดรน
มมีากกว่า 80,000 ล�า รองรบัพืน้ทีเ่พาะปลกู 
138 ล้านไร่ทัว่ประเทศ ด้วยเหตนุี ้กระทรวงดีอี 
โดยส�านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิิทลั หรอื ดป้ีา 
จงึได้จดัท�าโครงการ 1 ต�าบล 1 ดิจทิลั (ชมุชน
โดรนใจ) เพื่อขับเคลื่อนกลไกสร้างระบบนิเวศ
ดจิิทลั ยกระดับเกษตรกรและกลุ่มชมุชนทัว่ไทย 
ด้วยเทคโนโลยโีดรนเพือ่การเกษตร 

ขณะเดยีวกัน ภาครฐัจะร่วมสมทบค่าใช้จ่าย 
ในการซ้ือโดรนเพื่อการเกษตรให้กับชุมชน 
ที่เข้าร่วมโครงการสูงสุดถึง 60% นอกจากนี้ 
โครงการจะส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยโีดรน
เพ่ือการเกษตรสัญชาติไทยให้มีมาตรฐานผ่าน
การรับรองด้วยตราสัญลักษณ์ dSURE จัดตั้ง 
ศูนย์พัฒนาทักษะการบินและควบคุมโดรน 
เพ่ือการเกษตร ศนูย์ซ่อมโดรนเพือ่การเกษตร รวมถงึ 
ยกระดบัทักษะเกษตรกรและชมุชนทัว่ประเทศ
ให้สามารถเป็นผู้ให้บรกิารบินโดรน ซึง่จะน�าไปสู่ 

การใช้โดรนเพ่ือการเกษตรในกลุ่มชุมชนและ
เกษตรกรไทยอย่างเป็นรูปธรรม

“โดรนเพื่อการเกษตรช่วยประหยัดค่าแรง
ในการฉีดพ่น ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันยังช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ยา 
และสารเคม ีนอกจากนี ้ยงัช่วยยกระดบัชมุชน 
เกษตรกร ช่างชุมชน สู่การสร้างงาน สร้าง
อาชพี สร้างโอกาสการเข้าถงึและพฒันาทกัษะ
ดจิทิลั ซ่ึงกระทรวงดอี ีโดย ดป้ีา ประมาณการว่า  
ภายใน 1 ปี จะเกิดศนูย์ซ่อมโดรน จ�านวน 50 ศูนย์ 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผลักดันให้
ชมุชนประยกุต์ใช้โดรนเพือ่การเกษตร 500 ชมุชน 
หรอื 10,000 ครวัเรือน ครอบคลมุพืน้ทีเ่กษตร 
มากกว่า 4 ล้านไร่ พร้อมประเมนิว่า โครงการ 
1 ต�าบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) จะสร้าง
มลูค่าทางเศรษฐกจิมากกว่า 20,000 ล้านบาท” 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดอี ีกล่าว 

ขณะท่ี ดร.ปรสีาร รักวาทนิ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล  
ดีป้า กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโดรน 
เพ่ือการเกษตรผ่านมาตรฐาน dSURE จ�านวน 8 รุ่น  
6 บรษิทั นอกจากนี ้ ดป้ีา ยงัได้ร่วมลงทนุกบั 
บรษัิท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เพือ่พฒันาศนูย์พฒันาทักษะการบนิและควบคมุ
โดรนเพือ่การเกษตร โดยระยะแรกจะด�าเนนิการ
ใน 5 จงัหวดั ประกอบด้วย พษิณโุลก ขอนแก่น 
อบุลราชธาน ีชลบุร ีและสงขลา พร้อมให้บรกิาร 
เต็มรปูแบบครบทุกสาขาภายในปี 2567 ตลอดจน 
ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรพัฒนา
หลักสูตรทักษะการบินและควบคุมโดรนเพื่อ
การเกษตร และหลกัสตูรการดแูลรกัษาและการ
ซ่อมบ�ารงุโดรนเพือ่การเกษตร

ส�าหรบักลุม่ชมุชนและช่างชมุชนทัว่ประเทศ
ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ 1 ต�าบล 1 ดจิทิลั (ชมุชน
โดรนใจ) ยกระดบัทักษะ บนิเป็น ซ่อมได้ สร้าง
อาชีพนักบินโดรน สามารถร่วมอบรมได้โดย 
ไม่เสยีค่าใช้จ่าย สมคัรได้แล้ววนันี-้15 มนีาคมนีท้ี่ 
https://www.depa.or.th/th/article-view/
dronejai-BU-2 หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิที่ 
08 5125 1340 และ 08 2516 6224

ดอีี จบัมอื กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ 
เร่งใช้ 4 มาตรการ ปิดช่องทางข้อมลูรัว่ไหล

ขณะท่ี นายประเสริฐ จนัทรรวงทอง เริม่กล่าว

ให้นโยบายว่า เรือ่งการรักษาข้อมลูส่วนบคุคลของ

องค์กรเป็นเรื่องส�าคัญ ซ่ึงการรั่วไหลของข้อมูล 

ได้สร้างความเสยีหายอย่างย่ิง โดยเฉพาะหากหลดุไป 

อยูใ่นมอืพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเมือ่ส�านกังาน

คณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือเข้ามา

รบัผดิชอบดแูล ตนเองได้มอบนโยบายให้ดแูลข้อมูล

ส่วนบุคคลให้มีความม่ันคงและปลอดภยัสงูสดุ และ

เมื่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2566 ให้มีการแต่งตัง้ศนูย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูล

ส่วนบุคคล PDPC Eagle Eye (พดีพีซีี อเีกิล้อาย) 

ตามข้อเสนอของกระทรวงดจิิทลัฯ เพือ่ท�าหน้าที่

ตรวจสอบ ค้นหาและเฝ้าระวงัการรัว่ไหลของข้อมลู

ส่วนบุคคลจากองค์กรต่างๆ ในระยะเร่งด่วน หรือ 

ควกิวิน (quick win)

ออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ บรษัิท โทรคมนาคม
แห่งชาต ิแจ้งวัฒนะ 

ทัง้นี ้ดร.ศวิรกัษ์ ศวิโมกษธรรม เลขาธกิาร 
สคส. ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมระบุว่า การ
ประชมุครัง้น้ีนบัเป็นจดุเริม่ต้นของการร่วมมอืกนั
เพือ่ป้องกนัและคุม้ครองข้อมลูของประชาชนมิให้
รัว่ไหลอย่างจรงิจัง โดยประการแรกทีส่�าคญั คอืการ
เพิ่มความรอบคอบระมัดระวังมิให้เปิดเผยข้อมูล 
ของประชาชนเกินความจ�าเป็น หรือถ้าจ�าเป็น 
กต้็องเป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น เปิดเผยเฉพาะบางส่วน  
หรือการใช้สัญญลักษณ์ X แทนตัวเลขบางส่วน 
ข้างหน้า 5 ตัว ข้างหลัง 5 ตัว อย่างไรก็ตาม  
ที่ผ่านมา สคส.ได้ท�าการตรวจสอบหน่วยงานรัฐ
ไปกว่า 2 หมืน่หน่วยงาน พบประมาณ 5 พนักว่า
หน่วยงานมกีารปล่อยให้เกิดการร่ัวไหลของข้อมลู
ประชาชน



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

จึงกล่าวได้ว่า ผลงานส�าเร็จที่เห็นได้ชัดนั้นคือ การท�าให้ชีวิตของชาวบ้าน
มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นล�าดับ ทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ บริการสาธารณะ 
ท่ีจดัท�าเพือ่อ�านวยประโยชน์แก่ประชาชนในส่ิงอุปโภคท่ีจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต  
เช่น การประปา การไฟฟ้า ก็ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง น�้า ไฟ หรือถนน
หนทาง ทุกอย่างกถ็กูพฒันาเบ็ดเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ส่งผลให้สวัสดิการชาวบ้าน 
โดยรวมดีขึ้นทั้ง 8 หมู่บ้าน ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมหนกั เช่น โรงโม่ หากเกดิการ
ระบาดอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ และอาจท�าให้
อตุสาหกรรมต่างๆ ต้องหยดุตัวลง จงึเลอืกทีจ่ะน�า
วคัซนี ซโินฟาร์ม มาฉดีให้ชาวบ้านท้ังหมดช่วงต้นๆ 
ปี 2564 และการบรกิารประชาชนด้วยแนวคดิทีว่่า 
“ส่วนตนไม่ม ี มแีต่ส่วนรวม” หรอืการมุง่สร้าง 
ประโยชน์ต่อคนส่วนรวมเป็นหลัก ท�าให้สภา 
มีความเช่ือใจและสนับสนุนตนเสมอมา ซึ่งทาง 
นายก อบต.ฯ ยงัได้บอกถึงความภาคภมูใิจอกีว่า

“ผมเองไม่มญีาตแิละไม่มพีีน้่อง ดงันัน้ ถ้าผม 
ท�าส่ิงใดไม่ถูกต้องหรือไม่ดี ผมคงไม่มีโอกาส 
ทีจ่ะได้เลือกตัง้เข้ามาแน่นอน จงึเป็นความภมูใิจ 
ที่เป็นคนจากต่างจังหวัด แล้วได้มาเป็นนายก 
ทีย่าวนานตดิต่อกัน”

ด้านแนวคิดที่พาให้ประสบความส�าเร็จได้ 
ในปัจจบุนั ดร.ธนพพิฒัน์ บอกว่า ความส�าเรจ็นัน้ 
มาจากแนวคดิทีไ่ม่หยดุนิง่ในการพฒันา และพยายาม 
หาสิง่ทีด่ทีสีดุให้กบัชุมชนและสิง่ดีๆ  เหล่านีก้ย้็อน
มาหาเราเอง 

และจากการทีท่�าธรุกจิทีม่หีน้ีรวมเป็นร้อยๆ ล้าน  
จนมาสู ่เส้นทางการเมืองท้องถิ่น แรงกดดัน 
หรืออุปสรรคอยู่เสมอ โดยวิธีรับมือกับปัญหา
คอืการค่อยๆ ตัง้สต ิ ค่อยๆ ไตร่ตรองและน่ิง ซึง่
จรงิๆ แล้ว ตนเองไม่ใช่คนนิง่เท่าไหร่นกั แต่เมือ่ม ี
อปุสรรคเข้ามาจงึจ�าเป็นต้องนิง่เพ่ือสยบปัญหาลง
ให้ได้นัน่เอง

างครั้งความเช่ือมั่นของประชาชนในการ
เลือก นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

(อบต.) กไ็ม่ได้มาจากคนในท้องถิน่เพยีงเท่านัน้ 
แต่บางคร้ังคนทีป่ระชาชนมองหา อาจเป็นบคุคล
ที่มาเป็นปากเสียงให้กับตนเองรวมถึงเป็นผู้มี
ความสามารถเข้าถงึและเข้าใจความต้องการของ
ประชาชน และส่งต่อความหวงัของประชาชน 
ให้เกิดการพฒันาอย่างแท้จริง

เหมือนกับบุคคลต ้นแบบที่  อปท.นิวส ์
เชญิเป็นแขกในฉบับนี ้ ทีข่อเสนอ ดร.ธนพพิฒัน์ 
วธิชูลุโีช นายก อบต.หน้าพระลาน จงัหวดัสระบุรี  
ผู้ที่ไม่ใช่คนในจังหวัดสระบุรี แต่ด้วยเป็นผู้ที่มี
จิตใจที่พร้อมท�างานเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นพัฒนา
ความเป็นอยูใ่ห้คนในพืน้ทีใ่ห้ดขีึน้ พร้อมกบัดแูล 
ประชาชนช่วงโควดิ-19 ได้อย่างรวดเรว็และทัว่ถงึ  
โดยการน�าวัคซีนให้พี่น ้องประชาชน ตั้งแต่ 
โควิด-19 ระบาดช่วงแรกๆ ท�าให้เขากลายเป็น นายก  
อบต. ทีไ่ม่เพยีงประชาชนให้ความไว้วางใจ แต่ยงั
ได้แรงสนบัสนนุจากคนในสภาองค์การบริหารส่วน
ต�าบลอย่างเตม็ท่ี จนท�าให้เขาได้คว้าต�าแหน่งเป็น 
นายก อบต. ถึง 4 สมยั

บ ได้มีรุ่นน้องผลักดันออกเครื่องจักรง่ายขึ้น และ 
สามารถผ ่านพ ้นป ัญหามาได ้ในที่ สุด โดย  
ดร.ธนพพิฒัน์ ได้เผยถงึแนวคิดวธิรีบัมอืกบัแก้ปัญหา 
เอาไว้ว่า

“ช่วงนัน้ เราก็พยายามเรียนรู้ในการท�าธุรกิจ 
เพราะเราไม่เคยท�ามาก่อน รวมไปถงึหาวธิใีช้หนี้
อย่างไร โดยการลดค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่ใช้เงนิ 
ผดิประเภท และใช้เงนิให้อยูใ่นระบบ พยายามปลดหนี ้
ทีละเล็กละน้อย จนปัจจุบันสามารถแก้ปัญหา 
หน้ีสนิได้จนหมด และก็พยุงฐานะการเงนิให้ม่ัน
ขึน้แล้ว เรากไ็ปท�าธรุกจิ finance, leasing เปิด
ธรุกจิใหม่ 2 ราย”

นายก อบต.ฯ ได้เล่าต่อว่า ส�าหรบัจดุเปลีย่นที่
ท�าให้เขาหันมาเดนิเส้นทางการเมอืงท้องถิน่ อาจ
จะเรยีกได้ว่า เป็นการตกกระไดพลอยโจนกว่็าได้ 
เน่ืองจากในช่วงปี 2539-40 ได้ใช้กฎหมายเบือ้งต้น 

ตอนเริม่ต้นเป็นนายกใหม่ๆ นัน้ ด้วยความที่
ตนเองเป็นคนต่างถิ่น จึงใช้หลักการเอางบมาตั้ง
แล้วหารด้วย 8 หมูบ้่าน เพ่ือให้งบประมาณแบ่ง
ได้เท่ากนัทกุหมูบ้่าน ส่งผลให้ตนเองได้ใจกบัฝ่าย
ทีไ่ม่ใช่ฝ่ายตน ท�าให้ปัจจบุนัไม่มฝ่ีายค้าน เพราะ
เราซ้ือใจเขา ซ่ึงช่วงแรกๆ คนในสมาชิกสภากยั็ง
ไม่ค่อยไว้ใจ ดร.ธนพพิฒัน์ มากนกั 

แต่ด้วยการบริหารงบประมาณให้เกิดความ 
เท่าเทยีม จงึเป็นจดุหนึง่ทีท่�าให้สมาชิกท่ีไม่ใช่ฝ่ายของ  
ดร.ธนพพิฒัน์ กใ็ห้ความไว้วางใจ เพราะถงึจะเป็น 
ผูบ้รหิารคนละขัว้ แต่ก็ให้งบประมาณเท่ากนัทกุหมู่ 
ส่งผลให้เลอืกตัง้ครัง้ท่ี 2 กส็ามารถชนะได้ท่วมท้น
ด้วยคะแนนทีไ่ด้เป็นก่วา 1,000 เสยีง ต่างจากครัง้
แรกทีช่นะเพยีง 230 กว่าเสียงเท่านัน้ บ่งบอกว่า
ประชาชนให้ความไว้วางใจเรามากข้ึน

“ช่วงเลือกตั้งล่าสุด ถือว่าจุดสูงสุดแล้ว 
เพราะว่าไม่มีคนแข่งเลย ประกอบกบัช่วงน้ัน เกดิ
การระบาดโควดิ-19 อย่างรนุแรง ผมน่าจะเป็น 
อบต.ต้นๆ ในประเทศไทยที่ซ้ือวัคซีนมาฉีดให้ 
ประชาชนกว่า 10,000 โดส มลูค่ากว่า 11 ล้านบาท  
ได้เสียงแรงหนุนทั้งสภาองค์การบริหารส่วน

ที่ได้ร�่าเรียนมา ไปฟ้องศาลปกครอง เก่ียวกับ 
ค่าเหมอืงแร่ซ�า้ซ้อนของกรมประชาสงเคราะห์สมยันัน้  
และได้ท�าให้เก็บค่าเหมืองแร่ซ�้าซ่อนถูกระงับไป 
ทางผู้ประกอบการรายหนี่งที่มีชื่อว่า “ผู้ใหญ่ 
ช้าง” จงึได้สนบัสนนุให้เป็นปากเสยีง ด้วยเหตนุี้
ต่อมาปี 2546 จงึได้ลงเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล 

ซ่ึงช่วงนั้นมีการเลือกต้ังคร้ังแรกโดยตรง 
สมาชกิท้ัง 6 คน ก็สนบัสนนุให้เป็น หลายคนยงัมอง 
คงเป็นไม่ได้ เพราะไม่ใช่คนในพืน้ถ่ิน แต่เป็นคน
จากต่างจังหวัด ทว่า ได้ลงเลือกต้ังและสามารถ
ชนะมาได้ ซ่ึงกบ็งัเอญิชนะคนเก่า อาจเพราะช่วง
เวลานัน้ ธรุกจิของตัวเองเร่ิมฟ้ืนตวั ซึง่ก่อนหน้านี ้
เขามองว่า ไม่ค่อยดีมาโดยตลอด แต่หลงัๆ เริม่ดขีึน้  
ท�าให้ประชาชนมองเห็นศักยภาพของตน เลย
อยากให้โอกาสและเลอืกตนเองเป็นนายก อบต. 
หน้าพระลาน สระบรุ ีซึง่ได้ด�ารงต�าแหน่งน้ี ตัง้แต่
ครัง้นัน้จนถงึปัจจบุนั นบัรวมแล้วกว่า 4 สมยัหรอื
ประมาณ 17 ปี

โดย นายก อบต.หน้าพระลาน ได้บอกว่า เขา
เป็นคนมีถิน่ก�าเนดิจงัหวดัราชบรุ ี ด้านการศกึษา
จบระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ สาขา
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการจัดการ
ส�าหรับนักบรหิาร (MPE) และปรญิญาเอก คณะ
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
ปทมุธานี

หลังจากเรียนจบบวกกับความสนใจด้าน
การเกษตร ท�าให้ได้เข้ามาท�างานทีบ่ริษทั เฮกิร์ช 
จากประเทศเยอรมน ีทีเ่กีย่วกบัเคมเีกษตรยาปราบ
ศตัรพูชื และ Cargill ท�าเกีย่วกบัเร่ืองปุ๋ย Fertilizer 
ก่อนท่ีปี 2539 จึงหนัมาประกอบธรุกจิกบัภรรยา
ด้านโรงโม่หินที่หน้าพระลาน ซึ่งเป็นธุรกิจของ
ภรรยา โดยช่วงปี 2539-2540 เศรษฐกิจย�่าแย ่ 
เกิดภาวะฟองสบูแ่ตก ท�าให้ตอนนัน้เกดิภาวะหนีส้นิ 
ร่วมกว่า 100 ล้านบาท 

ด้วยหนีม้หาศาล จงึได้เรยีกเจ้าหนีม้าทัง้หมด 
และพร้อมทีจ่ะจ่ายทกุคน แต่ขอให้ดอกเบีย้แขวน
ไว้ก่อน รวมไปถงึกไ็ปหาลกูค้ามาซือ้หนิตนเองและ
หกัไป 40 บ้าง 50 บ้าง กย็อม แต่โดยมากอย่างต�า่
กจ็ะจ่าย 20% ทกุเดือน จากมลูหนี ้ความตัง้ใจคอื 
ต้องการจ่ายหนีท้กุเดอืน แต่ดอกเบีย้ต้องไปว่ากนั
ทหีลัง จนช่วงหลงัเริม่เรยีนรูท้ีจ่ะขอประทานบตัร 

ดร.ธนพพิฒัน์ วธิชูลีุโชติ
นายก อบต.หน้าพระลาน จังหวดัสระบุรี

แก่ประชาชนในสิง่อปุโภคทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิ
ชวีติ เช่น การประปา การไฟฟ้า กด็ขีึน้อย่างเป็น 
รูปธรรม รวมทั้ง น�้า ไฟ หรือถนนหนทาง  
ทกุอย่างกถ็กูพฒันาเบด็เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ส่งผลให้ 
สวสัดกิารชาวบ้านโดยรวมดขีึน้ท้ัง 8 หมูบ้่าน ดข้ึีน 
อย่างเหน็ได้ชดั 

นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างกลุ ่มเรียนรู  ้ 
รวมไปถงึแก้เรือ่งการศึกษา สร้างศนูย์เดก็เลก็ให้ดขีึน้  
มีการจ้างครูสอนต่างชาติเข้ามา และสมัยนั้น  
อบต.หน้าพระลาน สระบุร ีกถื็อเป็น อบต. แรกๆ 
ที่มีแท็บเล็ตก่อนใครในจังหวัด นอกจากนี้ ด้าน
สาธารณสุขก็ดูแลเป็นอย่างดี การคัดแยกขยะ 
ผลติน�า้หมกั

และสิง่ทีก่�าลงัผลกัดนัผ่านสภา คอือาคารผูส้งูอายุ 
จะท�าเป็น day care เพราะสูงอายุทาง อบต. 
ได้มกีารดแูลมาโดยตลอด ท�าให้ได้เสยีงส่วนใหญ่
มาจากคนกลุ่มนี้ เพราะได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้ง 
ผูส้งูอายขุึน้มา และกไ็ด้ผลเป็นอย่างด ี รวมไปถงึ
การเอาวคัซนีมาฉดีในพืน้ทีก่่อนใคร โดยส่วนหนึง่
ทีท่�าให้ได้วคัซนีมาฉดีให้กบัชาวบ้านก่อน มาจากที ่
ได้มีโอกาสไปเรียนสื่อการแพทย์ (HAM.3) ของ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ท�าให้มีโอกาสได้รู้จักกับท่าน  
“ค�ารณวทิย์ ธปูกระจ่าง” ท�าให้มโีอกาสซือ้วัคซนี
ร่วมจากท่าน และจะท�า Smart City ตามแผน DEPA

โดยเหตผุลทีเ่ร่งการฉดีวคัซีนมองว่า เนือ่งจาก
พื้นที่ อบต.หน้าพระลาน โดยส่วนใหญ่เป็น

“ช่วงเลือกต้ังล่าสุด ถือว่าจุดสูงสุดแล้ว เพราะว่าไม่มีคนแข่งเลย ประกอบกับ 
ช่วงนั้น เกิดการระบาดโควิด-19 อย่างรุนแรง ผมน่าจะเป็น อบต.ต้นๆ ในประเทศไทย 
ที่ซื้อวัคซีนมาฉีดให้ประชาชนกว่า 10,000 โดส มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ได้เสียงแรงหนุน
ทัง้สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลหน้าพระลาน โดยซือ้มาฉีดให้ประชาชนทัง้ตําบลก่อนใคร
ในประเทศไทย ในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2564”

ต�าบลหน้าพระลาน โดยซือ้มาฉดีให้ประชาชน
ทั้งต�าบลก่อนใครในประเทศไทย ในช่วงเดือน
สงิหาคม ปี 2564” นายก อบต. หน้าพระลาน 
สระบรุ ีกล่าวถึงผลงานด้วยน�า้เสยีงทีภ่าคภมิูใจ

ส�าหรับความท้าทายในการลงเลือกตั้งนั้น 
ดร.ธนพพิฒัน์ ได้บอกต่อว่า เนือ่งด้วยตนเองไม่ใช่
คนท้องถิ่นแต่แรก และก็พร้อมท่ีจะไม่ได้ ถ้ามี
คนท้องถิ่นที่จะแข่ง เพราะนอกจากภรรยาและ
ลูกๆ เท่านั้น ตนก็ไม่มีญาติซักคนเดียวในต�าบล 
หน้าพระลาน กล่าวคือ ไม่ได้มีอิทธิพลในพื้นที่ 
แต่อย่างใด ไม่มเีสยีงจดัตัง้จงึยากทีจ่ะแข่งกบัเจ้าถิน่  
ท�าให้ต้องมุง่เน้นการท�าผลงานเป็นส�าคญั ซ่ึงจากการ 
เน้นสร้างผลงานให้ประชาชน ท�าให้ได้ผลหน้ามอื
เป็นหลงัมอื 

จึงกล่าวได้ว่า ผลงานส�าเร็จที่เห็นได้ชัด 
นัน้คอื การท�าให้ชวีติของชาวบ้านมคีวามเป็นอยู่ 
ดีขึ้นเป็นล�าดับ ทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ 
บริการสาธารณะที่จัดท�าเพื่ออ�านวยประโยชน์


